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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

     पृ.शी. : अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ 

     मु.शी. : सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि 

                                 सवथसाधािण चचाथ. 

       (चचाथ पढेु सरुु......) 

उप सभापती : अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचवेि काल सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रवीण दटके ह ेऑनलेग होते.  आता तयांनी आपल्या भाषणास सरुुवात 

किावी.  माझी सवथच सन्माननीय सदस्यांना सवनंती आह ेकी, तयांनी कृपया वेळेच े

बंधन पाळून मला कामकाज पाि पाडण्यास सहकायथ किावे. 

श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदया, मी काल ऑनलेग होतो.  मी काल 

सांसगतल्याप्रमाणे या वषीच्या अर्थसंकल्पात जनु्याच घोषणांची पनुिावतृ्ती 

असल्यामळेु मी माझ्या भाषणात पनु्हा तया बाबतचा उल्लेख किणाि नाही.  पिंत ुमी 

सांग ूइसच्ितो की, सिकाि कशाप्रकािे स्वत:चीच पाठ र्ोपटून घेत आह.े  दहूे-पंढिपिू, 

आळंदी-पंढिपिू, सिुत-चेन्नई इतयादी िस्तयांचे प्रकल्प माननीय कें द्रीय मंत्री 

श्री.सनतीनजी गडकिी यांच्या पढुाकािाने महािाष्ट्रात सरुु आहते.  सीआिएफमळेु िस्त े

सवकासाला गती समळाल्याची बाब प्रतयेक पक्षातील नेते मंडळी मान्य किते. 

वास्तसवक पाहता िाज्य शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये िस्ते सवकासाच्या योगदानाबद्दल 

माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन गडकिीजी यांचे मोठ्या मनाने असभनंदन किावयास 

पासहजे होते. माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असजतदादा पवाि यांचे मन मोठे आह े ह े

आम्हाला माहीत आह.े   एनएचआय प्रकल्पाच्या माध्यमातनू िाज्यात ८८ प्रकल्प 

सरुु आहते. िाज्यात १३,०८१ सक.मी. लांबीच्या िस्तयांची कामे सरुु आहते.  कें द्रीय 

एनएचआय, सावथजसनक बांधकाम सवभाग इतयादींच्या प्रकल्पांची अंदासजत सकंमत 

१ लाख ६४ हजाि कोटी रुपये आह.े  या माध्यमातनू मी माननीय कें द्रीय मंत्री 

श्री.सनतीनजी गडकिी यांचे आभाि माननू तयांचे असभनंदन कितो. 
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सभापती महोदया, नागपिू ही िाज्याची उप िाजधानी आह.े  माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस, माननीय श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांचे सिकाि असताना नागपिू 

शहिातील ससमेंट िस्तयासाठी एक पॅकेज समळत होते. महानगिपासलका १०० कोटी 

रुपये, एनआयटी १०० कोटी रुपये अशा प्रकािचे पॅकेज समळत होते. पिंत ुगेल्या दोन 

वषाांपासनू ह ेपॅकेज समळणे बंद आह.े माझी आपल्या माध्यमातनू सवनंती आह ेकी, 

उप िाजधानी असलेल्या नागपिू शहिासाठी ह ेपॅकेज सरुु किावे. 

सभापती महोदया, सजल्हासधकािी कायाथलयाच्या सवषयावि मी काल 

बोलल्यामळेु मी आता तयाची पनुिावतृ्ती किणाि नाही.  

सभापती महोदया, मा.पिमपजू्यनीय सहदंहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे यांच े

स्मािक नागपिू महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू बांधण्यात येत आह.े  नागपिू 

महानगिपासलका या स्मािकावि खचथ किीत आह.े माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

मखु्यमंत्री व माननीय श्री.सनतीनजी गडकिी कें द्रीय मंत्री असताना भट सभागहृाला 

जसे अनदुान सदले तयाच धतीवि मा.सहदंहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे यांच्या 

स्मािकाला सकमान १०-१५ कोटी रुपयांची मदत किावी अशी आमची मागणी आह.े  

माननीय सवत्त मंत्रयांनी यासाठी तितदू किावी अशी माझी सवनंती आह.े 

सभापती महोदया, नागपिूला दोन वैद्यकीय महासवद्यालय असल्यामळेु 

अद्यापपावेतो तया सठकाणी सजल्हा रुग्णालय झालेले नाही, ही फाि ददुवैी गोष्ट आह.े 

मागच्या सिकािने नागपिूच्या पसिम भागात सजल्हा रुग्णालय मंजिू केले होते.  

याबद्दल ततकालीन माननीय मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस आसण ततकालीन माननीय 

पालकमंत्री श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांचे मी असभनंदन कितो. पिंत ुदोन वषाांपवूी 

मंजिू केलेल्या सजल्हा रुग्णालयाला सवतरित केलेला सनधी अजनूपयांत समळाला नाही. 

तया रुग्णालयाच्या इमाितीचे अधथवट काम आह ेतसेच पडून आह.े तेर्ील कमथचािी, 

यंत्रसामगु्री, आस्र्ापना या सवथ बाबींसाठी या िाज्य सिकािने एकही पैसा उपलब्ध 

करुन सदला नाही.  सभापती महोदया, या िाज्य सिकािने कोसवडच्या काळात सदु्धा 

नागपिूच्या बाबतीत सावत्रपणाची भसूमका दाखसवली.  मी िाज्य सिकािला आवाहन 
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कितो की, नागपिूच्या सजल्हा रुग्णालयासाठी आवश्यक तेवढा सनधी सवतरित करुन 

ते रुग्णालय ततकाळ सरुु किावे. 

सभापती महोदया, नागपिू येरे् मेयो वैद्यकीय महासवद्यालय आह.े  या वैद्यकीय 

महासवद्यालयाच्या माध्यमातनू कॅन्सि रुग्णालयाच्या नवीन इमाितीसाठी जवळपास 

२७० कोटी रुपयांचा सनधी मागच्या सिकािने मजंिू केला होता.  पिंत ुयामध्ये सवडंबना 

अशी आह े की, तया रुग्णालयाच्या उपकिणांसाठी अगोदि सनधी आला आसण 

इमाितीच्या बांधकामासाठी सनधीच उपलब्ध नाही.  नागपिू येरे् ित्तीसगड, मध्य 

प्रदशे, ओरिसा या िाज्यांतनू आसण सवदभाथतील अकोला पयांतच्या भागातनू रुग्ण 

उपचािासाठी येतात.  माझी सवनंती आह ेकी, नागपिू वैद्यकीय महासवद्यालयासाठी 

मागच्या सिकािने मंजिू केलेला सनधी ततकाळ सवतरित किण्यासाठी शासनाला 

आदशे द्यावेत.  

सभापती महोदया, गेल् या १४ माचथ पासनू २० वैद्यकीय महासवद्यालयाच े

प्राध्यापक संपावि आहते.  या २० वैद्यकीय महासवद्यालयांमध्ये कोणतीही शस्त्रसिया 

होत नाही.  माझी सवनंती आह ेकी, सिकािने या प्राध्यापकांच्या मागण्यांबाबत योग्य 

ती दखल घेऊन तयांचा संप ताबडतोब समटसवण्यासाठी प्रयतन किावेत.  

सभापती महोदया, कोसवड काळात कतथव्य पाि पाडत असताना काही लोक 

मतृयमुखुी पडले. नागपिू येर्ील हडे कॉन्स्टेबल श्री.संतोश सतवािी यांना िस्तयावि 

मसूच्िथत येऊन ते मतृयमुखुी पडले.  गेल्या सव्वा वषाथपासनू या मतृ व्यक्तीच्या 

कुटंुसबयांना शासनाकडून आसर्थक मदत समळण्यासाठी आम्ही पाठपिुावा किीत 

आहोत.  पिंत ुअजनूपयांत तया व्यक्तीच्या कुटंुसबयांना तयांच्या हक्काची ५० लाख 

रुपयांची आसर्थक मदत समळालेली नाही. माननीय गहृ िाज्यमंत्री सभागहृात उपसस्र्त 

आहते. कृपया तयांनी या सवषयाची नोंद घेऊन या प्रकिणात लक्ष घालावे. 
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सभापती महोदया, डॉ.पंजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठ ह े सवदभाथत असनू 

तया सठकाणी शेती संदभाथतील संशोधन होत असते.  या सवद्यापीठाची इमाित ११६ 

वषे जनुी आह.े तया सवद्यापीठाचे असधष्ठाता, रस्ट यांनी इमाितीच्या दरुुस्ती व 

दखेभालीसाठी ३ कोटी रुपयांची मागणी सिकािकडे केली आह.े  ती इमाित हरेिटेज 

असनू असतशय सुंदि इमाित आह.े पिंत ु ती इमािती जनुी असल्यामळेु केव्हाही 

कोसळू शकते. माझी सवनंती आह ेकी, या इमाितीच्या दखेभाल व दरुुस्तीसाठी ३ 

कोटी रुपये मंजिू किावेत. 

सभापती महोदया, सवदभाथत कापसू, धान, संत्रा, तिू, चना ही मखु्य सपके 

आहते. पणुे असेल सकंवा पसिम महािाष्ट्रात अनेक सठकाणी तया भागातील सपकांचा 

सवचाि किता सवशेष प्रसिया प्रकल्प उभे किण्यात येतात. कापसू पीक असेल ति तया 

सठकाणी सतूसगिण्या असतात, धान असेल ति पॅकेजींग यसुनट असते, संत्रा पीक 

असेल ति तयासाठी वेगळे यसुनट असते. पसिम महािाष्ट्राच्या धतीवि सवदभाथत सदु्धा 

सतूसगिण्या सकंवा प्रसिया कें द्र ेसरुु किावीत.  तिू आसण चना ह ेयवतमाळ, अकोला 

या भागातील मखु्य पीक आह.े  या भागात मोठ्या प्रमाणावि शेतकिी आतमहतया 

होतात.  या आतमहतया कोणाची सत्ता असताना होतात या बाबतीत मला िाजकािण 

किायचे नाही.  या भागात तिू, चना डाळींच्या उतपादनासाठी काही प्रकल्प करु 

शकलो, शेतकऱयांना िोजगाि उपलब्ध करुन दऊे शकलो ति तया भागातील 

शेतकऱयांच्या आतमहतया कमी होऊ शकतील, ह ेमी सिकािच्या सनदशथनास आणनू 

दतेो. 

सभापती महोदया,  सध्या कमी के्षत्राची शेती सवकण्याचे काम सरुु आह.े  माझी 

सवनंती आह ेकी, या वषी शेती खिेदीविील मदु्रांक शलु्क वाढसवण्यात येऊ नये.   

सभापती महोदया, पयाथविण व पयथटन सवभागाच्या अनषुंगाने सांग ूइसच्ितो 

की, गोिेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रीकन सफािी सरुु किण्यासाठी १०० कोटी 

रुपयांचा प्रस्ताव शासनाने मंजिू केला आह,े याबद्दल मी शासनाचे असभनंदन कितो.  

नागपिू ही भमूी गोंड िाजाची आह,े आसदवासी बांधवांची आह,े मलू सनवासींची आह.े 
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तयांचे दवैत असलेल्या भगवान मुंडा यांचे स्मािक १०० कोटी रुपयांतनू गोिेवाडा 

प्राणी संग्रहालयात उभािावे, अशी माझी शासनाला सवनंती आह.े 

सभापती महोदया, पवूी नागपिू शहि ह े हातमागावि साडी सकंवा कापड 

सवणण्याचे कें द्र होते. मसु्लीम आसण हलबा कोष्टी या समाजातील सवणकि लोक 

मोठ्या प्रमाणात हातमागाच्या व्यवसायात आहते. हलबा समाजाचे अनेक प्रश्न असनू 

तयांना आिक्षण समळण्यास अडचणी आहते, तयांना जात वैधता प्रमाणपत्र समळत 

नाही.  तया समाजातनू असभयांसत्रकी, डॉक्टि वा इति पदव्या घेतलेले सवद्यार्ी आज 

घिी बसलेले आहते. तया समाजातील तरुण मलेु दशेोधडीला लागले आहते.  ज्यांचे 

ऑनलाईन िसजस्रेशन झालेले नाही तया मसु्लीम सकंवा हलबा कोष्टी सवणकिांच े

अनदुान बंद आह.े  माझी सवनंती आह ेकी, ते अनदुान ततकाळ अदा किण्यात यावे.  

तसेच तया सठकाणी कापडाचे पॅकेजींग सेंटि सरुु केले ति तया भागातील बेिोजगािी 

कमी होऊन एकप्रकािे हलबा समाजाला न्याय समळू शकेल.  

सभापती महोदया, बालेवाडीच्या धतीवि मानकापिू स्टेडीयम येरे् एखादी 

िोटे िीडा सवद्यापीठ स्र्ापन किावे.  माननीय िीडा मंत्री श्री.सनुील केदाि ह े

नागपिूचे आहते.  माझी तयांना सवनंती आह ेकी, तयांनी या सवषयाकडे गांभीयाथने लक्ष 

द्यावे. 

सभापती महोदया, नागपिू शहिात सकमान ४५०-५०० िीडांगणे, १२३ उद्याने 

आहते. याकडे एनआयटीचे लक्ष आह.े िाज्य सिकािने एनआयटीला अनदुान दऊेन 

या सवथ गोष्टींकडे लक्ष द्यावे, अशी माझी सवनंती आह.े 

सभापती महोदया, नागपिू भागातील तरुणांच्या दृष्टीने एक सवषय प्रलंसबत 

आह.े माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस आसण माननीय श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांच्या 

सिकािच्या काळात २०१६ मध्ये नागपिू सवमानतळाच्या बाबतीत खाजगी टेंडि झाले 

होते.  तया टेंडिच्या अनषुंगाने आिएफक्यमूध्ये ५ लोक आले होते.  ज्यावेळी 
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श्री.प्रवीण दटके.... 

आिएफपी झाला तयावळेी जीएमआि आसण जीव्हीके या दोन कंपन्या २०१८ मध्ये 

आल्या.  तयावेळी ग्रॉस िेव्हने्यचू्या पसेंटेजवि सनगोसशएशन करुन जीएमआि कंपनीने 

जवळपास १४.४९ टक्क्यांची सनसवदा मान्य केली. तद्नतंि हा सवषय सदल्ली स्तिावि 

ससव्हील एव्हीएशन, एएआयकडे गेला.  पिंत ुया कामामळेु नकुसान होत असल्यामळेु 

ती सनसवदा प्रसिया िद्द केली गेली. तद्नतंि संबंसधत कंपनीने माननीय उच्च न्यायालयात 

दावा दाखल केला.  ती कंपनी उच्च न्यायालयात सजंकली.  आता ह ेप्रकिण माननीय 

सवोच्च न्यायालयात सरुु आह.े  माझी सवनंती आह ेकी, िाज्य सिकािने सवोच्च 

न्यायालयात सवशेष वसकलांची सनयकु्ती करुन आपल्या बाजनेू सनणथय होण्यासाठी 

प्रयतन केला आसण ह ेटेंडि पित समळसवले ति सवदभाथतील उद्योगांना, आयटी इडंस्री 

सकंवा टालसािख्या प्रकल्पांना फाि मोठी मदत होईल व तया माध्यमातनू नागपिूमध्ये 

मोठे सेंटि सरुु होईल. माझी सवनंती आह ेकी, या कामासाठी िाज्य सिकािने योग्य ती 

कायथवाही किावी. 

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य, आपली वळे संपत आली आह.े आपण 

एका समसनटात भाषण संपवावे. 

श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदय, अन्न, व नागिी पिुवठा सवभागाच्या 

बाबतीतील एक सवषय आह.े नागपिू शहिाची लोकसंख्या  ९.५ लाख असनू 

जवळपास ६७ हजाि िेशनकाडथ आहते.  पिंत ु कोसवड काळात प्राधान्यगटात न 

आल्यामळेु अडीच-तीन लाख िेशनकाडथ एनपीएसधािक झाले असनू तयांना 

अन्नधान्य समळत नाही. 

 

     नंति श्री.कांबळे.... 
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श्री. प्रवीण दटके .... 

सदि बाबतीत आंदोलन झाले. आम्ही माननीय मतं्री श्री. िगन भजुबळ यांना भेटलो, 

सवथजणांना भेटलो. सिकािने याबाबतीत सनणथय किावा. काल सिकािने सवजेच्या 

बाबतीत सनणथय केला आसण ३ मसहने कनेक्शन कापणाि नाही असे म्हटले, तयाच 

धतीववि अन्नधान्य सवभागाचा दखेील सवचाि किावा. सवद्यतु सवभाग शेतकऱयांच े

वीज कनेक्शन कापणाि नाही, तसे शहिातील स्लम, सिकािी योजना म्हणजे पंतप्रधान 

आवास योजना, िमाई आंबेडकि आवास योजना यांची घिे अशा सवथ सठकाणी तेर्ील 

गोिगिीब माणसांना दखेील अशी सटू दऊेन, तयांना इन्स्टॉलमेंट दऊेन तयांचे सवजेच े

कनेक्शन काप ूनये अशी माझी आपल्यामाफथ त सिकािला सवनंती आह.े नागपिूसह 

सवदभाथचा कायापालट करुन टाकावा. माझे सिकािला आवाहन आह.े आम्ही िोज 

आिोप कितो की, आपण सवदभथसविोधी आहात, आपण मिाठवाडासविोधी आहात. 

 सभापती महोदया, माझे आपल्या माध्यमातनू सिकािला आवाहन आह ेकी, 

नागपिूसह सवदभाथचा कायापालट करुन सवदभथसविोधी महासवकास आघाडी हा धब्बा 

पसुनू टाकावा. तशी संधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातनू सिकािला आह.े आपण 

सिकािला सनदशे द्यावेत. सवदभथ, मिाठवाडा येर्ील ग्रामीण भागाकरिता सवशेष सनधी 

उपलब्ध करुन द्यावा असे मी सिकािला आवाहन कितो. आपण मला बोलण्यास 

संधी सदल्याबद्दल मी आपले आभाि माननू माझे भाषण पणूथ कितो. 

---- 
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 उप सभापती : मी सन्माननीय सदस्यांची नावे िमाने सांगते. मी यादी 

वाचल्यानंति कोणीही हात वि करु नये. यादीमध्ये सवाांची नावे आहते. पण आपल्या 

मासहतीस्तव मी यादी वाचते. माझी सभागहृाला सहकािाची सवनंती आह.े सभागहृाच े

कामकाज सरुु होऊन १० समसनटे झाली आहते. आता कोणी सन्माननीय सदस्य 

सकाळी ११ वाजता, ११.१५ वाजता येतील आसण नाव घेण्याबाबत आग्रह कितील. 

मी तयांचे नाव घेणाि नाही. तमु्ही कोणीही आग्रह किायचा नाही ह ेमला तमु्हाला 

सांगायचे आह.े  

 अर्थसंकल्पाविील चचते भाग घेण्यासाठी सन्माननीय सदस्यांच्या नावामध्ये 

सशवसेना पक्षाचे सन्माननीय सदस्य सवथश्री. सवलास पोतनीस, सनुील सशंद,े िवींद्र 

फाटक यांची नावे आहते. िाष्ट्रवादी कााँगे्रस पक्षाकडून सन्माननीय सदस्य सवथश्री. 

सविम काळे, असनकेत तटकिे आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हण आता 

अनपुसस्र्त आहते. सन्माननीय सदस्य सवथश्री. अरुण लाड,  अब्दलु्लाह खान दिुाथणी 

व संजय दौंड ह े ३ सन्माननीय सदस्य अनपुसस्र्त आहते. कााँगे्रस पक्षाकडून 

सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत आसगावकि, सन्माननीय सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, 

सन्माननीय सदस्य डॉ. वजाहत समझाथ, सन्माननीय सदस्य श्री. अमिनार् िाजिूकि, 

सन्माननीय सदस्य डॉ. सधुीि तांबे असा िम आह.े भाितीय जनता पक्षाच्या सन्मानीय 

सदस्यांमध्ये सन्माननीय सदस्य ॲङ सनिंजन डावखिे, सन्माननीय सदस्य सवथश्री. भाई 

सगिकि, सदाभाऊ खोत, सवनायक मेटे, महादवे जानकि, चंद्रशेखि बावनकुळे, 

सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील, सन्माननीय सदस्य सवथश्री. नागोिाव गाणाि, 

िमेशदादा पाटील, सन्माननीय सदस्य ॲङ सनलय नाईक, सन्माननीय सदस्य सवथश्री. 

िामदास आबंटकि, गोसपचंद पडळकि असा िम पक्षाने सदलेला आह.े सन्माननीय 

सदस्य  डॉ. परिणय फुके यांचे नाव यामध्ये नाही तिी मी तयांच्या नावाचा अंतभाथव 

किते. ....(अडर्ळा).... शेवटच्या सन्माननीय सदस्यांना दखेील न्याय समळायला 

नको का ? तमु्ही ते ठिव ूनका. तमु्ही कसे बोलत आहात यावि ते अवलंबनू आह.े 

मी नावे वाचली आहते. ससचवालयाने सन्माननीय सदस्य डॉ. परिणय फुके यांच्या 

नावाचा अंतभाथव किावा. आता सन्माननीय सदस्य श्री. सवलास पोतनीस यांनी भाषण 

सरुु किावे. 
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 श्री. शंभिूाज दसेाई : सभापती महोदया, अर्थसंकल्पाविील चचेचा सतसिा 

सदवस सरुु आह.े आजच्या कामकाजामध्ये सकाळच्या सत्रात सतसिा व शेवटचा 

सदवस दाखसवला आह.े शासनाच्या वतीने मला दखेील उत्ति दणे्यासाठी पिेुसा वळे 

पासहजे. माझी सभागहृाला सवनंती िाहील की, सकाळच्या सत्रामध्ये उत्तिासह ही चचाथ 

आज संपसवता आली ति बिे होईल. कािण सवधानसभेत दखेील खपू कामकाज आह.े 

सवधानसभेत दखेील लक्षवेधी सचूना आहते. माझी सवनंती आह ेकी, आपण चचाथ 

उत्तिासह संपव ूया. आज सवधानसभेत उत्ति होणाि आह.े ....(अडर्ळा).... तयामळेु 

तसे होणाि नाही. एकाच वेळी दोन्ही उत्तिे आली पासहजेत. सवधानसभते 

अर्थसंकल्पाविील चचलेा दोनच सदवस सदले होते. आपल्याकडे तीन सदवस सदले 

आहते. सवधानसभते चचाथ संपवनू आज उत्ति आह.े माझी सवनंती आह ेकी, सकमान 

प्रश्नोत्तिाचा तास झाल्यानंति लगेच आजच उत्ति घ्यावे. सकाळी चचाथ संपवावी. 

प्रश्नोत्तिाचा तास झाल्यानंति उत्ति घ्यावे.  

 उप सभापती : मी माननीय मंत्री व सभागहृाला सांग ू इसच्िते की, तमु्ही 

माननीय सभापती यांच्याकडे म्हणणे मांडावे. काल बिाच सवचािसवसनमय करुन 

कामकाज ठिसवले आह.े तमु्ही चचाथ करुन ठिसवले की, आम्ही दपुािीच उत्ति घेणाि 

आसण माननीय मंत्रयांनी मान्य केले तिी ते मान्य होणाि नाही. मग तमु्ही चचेत 

कशासाठी वेळ घालसवत आहात ? सन्माननीय सदस्य श्री. सवलास पोतनीस यांनी 

तयांची संधी सन्माननीय सदस्य श्री. िवींद्र फाटक यांना सदली आह.े 

 डॉ. परिणय फुके : सभापती महोदया, माझा पॉईटं ऑफ प्रोससजि आह.े 

 उप सभापती : आपण खाली बसावे. आपण पॉईटं ऑफ प्रोससजि सलहून 

द्यावा. 

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदया, आमची नावे घेतली नाहीत. 

 उप सभापती : आपली नावे घेण्याअगोदिच काही सवषय सरुु झाले होते. 

सन्माननीय सदस्य सवथश्री. जयंत प्र. पाटील, कसपल पाटील, बाळािाम पाटील यांची 

नावे आहते. 
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 श्री. िवींद्र फाटक (ठाणे तर्ा पालघि स्र्ासनक प्रासधकािी संस्र्ा) : सभापती 

महोदया, सभागहृात सादि केलेल्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाच्या 

सवथसाधािण चचेत बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, शासनाने सस्वकािलेला कृषी, आिोग्य, मनषु्ट्यबळ सवकास, 

दळणवळण व उद्योग हा पंचसतू्री कायथिम सनसितच महािाष्ट्र िाज्याला सवकासाच्या 

सदशेने घेऊन जाईल. पंचसतू्री कायथिमामध्ये येतया तीन वषाांत ४ लाख कोटी 

रुपयांच्या गुंतवणकुीमळेु सनसितच १ सरसलयन डॉलि महािाष्ट्राची अर्थव्यवस्र्ा 

होईल याचा मला असभमान वाटतो. महािाष्ट्र िाज्याच्या वतीने ३०० एकिमध्ये होत 

असलेली पसहली वैद्यकीय वसाहत 'इदं्रायणी मेसडससटी' चे मी स्वागत कितो. सवथ 

उपचाि पद्धती एकाच सठकाणी उपलब्ध होणाि असल्याने सनसितच तयाचा फायदा 

जनतेला होईल. आसदवासी सवभागामाफथ त कातकिी समाजासाठी बहउुद्दशेीय संकुल 

उभािण्यासाठी पालघि सजल्यातील तलासिीमधील सवणे येर्ील जागेची सनवड 

केल्याने मला असतशय आनंद होत आह.े 

 सभापती महोदया, शासनाने सस्वकािलेल्या सन २०२१ त ेसन २०२५ साठी 

महािाष्ट्र इलेसक्रक वाहन धोिणाचे मी असभनंदन कितो. इलेसक्रक वाहनांमळेु 

शहिांमधील प्रदषुणाचे प्रमाण कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. माननीय पयाथविण 

मंत्री श्री. आसदतयजी ठाकिे साहबे यांनी दखेील चांगले सनणथय पयाथविण सवभागाबाबत 

घेतले आहते. मी सांग ू इसच्ितो की, डोंसबवली, अंबिनार् व बोईसि 

एमआयडीसीमधनू होणाऱया प्रदषुणाबाबत तयांनी कठोि सनणथय घतेले आहते. 

मलंगगड डोंगिातनू अबंिनार्च्या सशवमंसदि परिसिातनू वाहणािी वालधनुी नदी 

प्रदषुणाचा सवळख्यात अडकली होती. तयाविही तयांनी मागथ काढून प्रदषुणसविसहत 

किण्याचा प्रयतन केला. कल्याण शहिात प्रवेश किायचा म्हणजे अगोदि वाहतकू  

कोंडीला तोंड द्यावे लागत होते. अनेक तास प्रवासात वाया जात होते. पिंत ुदगुाथडी 

पलू व पत्री पलू सरुु झाल्यापासनू वाहतकू कोंडी होणे बंद झाले आह.े वसई, 
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सविािजवळील नायगाव येर्ील पलुाचे काम पणूथ झाल्यावि सनसितच लोकांना तयाचा 

फायदा होऊ शकतो. 

 

श्री. िवींद्र फाटक .... 

 सभापती महोदया, वसई, सविाि, समिा-भाईदंि, डोंसबवली, कल्याण, वाशी, 

ऐिोली, ठाणे व बेलापिू ही शहिे जलमागाथने जोडली जाणाि असल्याने िेल्वेवि येणािा 

ताण नक्कीच कमी होईल. या सवथ योजना िाबसवताना मेिीटाईम बोडाथकडून 

आकािण्यात येणाऱया किात तीन वषाांची सटू दखेील सदली आह.े ससंधदुगुथ सजल्यात 

सचपी सवमानतळ झाल्याने आम्हा कोकणवाससयांना याचा मोठा फायदा होत आह.े  

शासन ितनासगिी येरे् सवमानतळावि उभािण्यासाठी गती दते असल्याने कोकणच्या 

पयथटनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आसण स्र्ासनकांच्या िोजगािात वाढ होईल. 

एमएमआिडीएमाफथ त उभािण्यात येत असलेले डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि आसण 

माननीय बाळासाहबे ठाकिे ही स्मािके पणूथ होत असल्याने आम्ही सवथ सन्माननीय 

सदस्य आनंसदत आहोत. मुंबईपासनू हाकेच्या अंतिावि असलेला पालघि सजल्हा 

पयथटनदृष््टया सवकससत केला जाऊ शकतो. मी स्वतः अनेक वेळा सभागहृात मागणी 

दखेील केली होती. पालघि सजल्यातील जव्हािला या शासनाने पयथटनाचा "ब" दजाथ 

सदल्याबद्दल मी शासनाचे आभाि व्यक्त कितो. माननीय मखु्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकिे 

साहबेांनी स्वतः जव्हािला भेट दऊेन पयथटन दृष्टीने जव्हािचा कसा सवकास केला जाऊ 

शकतो याबाबत स्र्ासनकांशी चचाथ दखेील केली आह.े अर्थसंकल्पात जव्हािच्या 

पयथटनाच्या दृष्टीने सवकास किण्यासाठी शासनाने सनधी उपलब्ध करुन सदल्याने 

माननीय मखु्यमंत्रयांचे व सिकािचे मी सवशषे आभाि मानतो.  

 सभापती महोदया, मसच्िमािांचा प्रश्न आह.े माननीय मंत्री सभागहृात उपसस्र्त 

आहते. मसच्िमािांच्या अनेक समस्या आपल्या िाज्यात आहते. मच्िीमाि 

शेतकऱयांप्रमाणेच अन्नदाता आह.े महािाष्ट्राने सदनांक २३ नोव्हेंबि, २०२१ िोजी 

मासेमािी कायद्यात बदल केला. पिंत ुअमंलबजावणी कक्ष नसल्याने योग्य कायथवाही 

होत नाही. मसच्िमािांचा सडझेल पितावा, सागिी सजल्यात अतयाधसुनक मासळी 
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बाजाि यासािख्या मागण्या प्रलंसबत आहते. शासनाने यावि लक्ष द्यावे अशी मी 

सवनंती कितो.  

 

श्री. िवींद्र फाटक .... 

 सभापती महोदया, मुंबईमध्ये झोपडपट्टी सधुािण्यासाठी सनधी उपलब्ध होतो 

तयाप्रमाणे आता मुंबई बाहिे दखेील सनधी उपलब्ध होणाि असल्याने तयाचा सनसितच 

ठाणे, कल्याण, उल्हासनगि, सभवंडी, समिा-भाईदंि भागातील झोपड्यांना मलुभतू 

ससुवधा पिुसवण्यासाठी फायदा होणाि असल्याने मी शासनाचे आभाि व्यक्त कितो 

आसण शासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पास पासठंबा दऊेन मी र्ांबतो. जय सहदं ! जय 

महािाष्ट्र ! 

---- 

                   नंति श्री. खचे .... 
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 श्री.जयंत प्र.पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, या वषाथच्या ऑसलसम्पक िीडा स्पधमेध्ये महािाष्ट्राला 

अनेक पदके समळालेली आहते. तयासाठी कें द्र शासनाच्या िीडा खातयाला मी 

धन्यवाद दतेो, तयांनी एक चांगली सरुुवात केली आह.े  शहिामध्ये व नगिपासलका 

के्षत्रात िीडा संकुले आहते. िीडा मैदाने आहते. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणे िीडा 

मैदानांची वाताहत झाली आह.े तया सठकाणी असतिमणे झालेली आहते. 

ग्रामपंचायतीला १४ व १५ व्या सवत्त आयोगातनू सनधी समळालेला आह.े 

ग्रामपंचायतीने तयातील काही सनधी िीडा मैदानासाठी िाखनू ठेवावा अशी सचूना मी 

बजेटच्या माध्यमातनू शासनाकडे किीत आह.े ग्रामीण भागातनू खळेाडू तयाि 

होण्याचे प्रमाण कमी आह.े गाव तेरे् िीडांगण ही भसूमका िाज्य शासनाने घ्यावी 

अशी मी मागणी किीत आह.े सभापती महोदया, मी बजेटवि भाषण किीत असताना 

पढुील वेळी तयासाठी तितदू झाली पासहजे अशी माझी अपेक्षा असते. गॅलिीमध्ये 

असधकािी बसलेले असतात, मी मांडलेल्या मदु्यांची ते दखल घेतात काय ? मी ज्या 

सचूना भाषणात कितो तया सचूना संबंसधत मतं्री महोदयांकडे सकंवा सवभागाकडे 

जातात काय ? मागील बजेटच्या वेळी तालकुा पातळीवि कबड्डीसाठी मटॅची तितदू 

किावी अशी मागणी केली होती. मी सजल्हा कबड्डी असोससएशनचा अध्यक्ष आह.े 

िाज्य कबड्डी असोससएशनचा सदस्य आह.े िाज्य कबड्डी असोससएशनचे अध्यक्ष 

उप मखु्यमंत्री तर्ा अर्थमंत्री स्वत: आहते. मागील वेळी उप मखु्यमंत्री महोदयांनी 

सांसगतले की, तमुची सचूना चांगली आह.े यावषीच्या बजेटमध्ये तयासाठी तितदू 

करु. तशी तितदू केल्याचे मला बजेटमध्ये सदसत नाही. 

 सभापती महोदया, शासन सडझेल पितावा मसच्िमाि बांधवांना दतेे. तयावि 

िाज्य शासन एका वषाथत ३०० ते ४०० कोटी रुपये खचथ किते. पिुवणी मागण्यांमधनू 

सडझेल पिताव्यासाठी शासन तितदू किते. मी अशी मागणी केली होती की, यासाठी 

बजेटमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तितदू किावी. तयाबाबत मंत्री महोदयांनी होकाि 

सदला होता. प्रतयक्षात याबाबत कायथवाही झाली नाही. बजेटमध्ये तितदू नसल्यामळेु  
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श्री.जयंत प्र.पाटील.... 

सवनाकािण िाज्य शासनाची बदनामी होते. अनेक वेळा तयासाठी मागण्या किाव्या 

लागतात. लोक सशष्टमंडळ घेऊन येतात. तयासाठी अनेक भानगडी होतात. सडझेलचा 

पितावा सजल्हावाईज नाही ति होडीवाईज सदला पासहजे. ससंधदुगुथमध्ये  कमी होड्या 

असतील, मुबंईत जास्त होड्या असतील, ितनासगिी मध्ये कमी होड्या असतील. 

िायगडमध्ये होडीवाईज सडझेल पितावा सदला पासहजे. ज्या सजल्यांचे मंत्री महोदय 

असतात ते तयांच्या सजल्यासाठी सडझेल पिताव्याची िक्कम जास्त प्रमाणात दतेात. 

आतापयांत जे झाले ते मी सांगत आह.े सडझेल पिताव्याची तितदू बजेटमध्ये केली 

पासहजे अशी माझी मागणी आह.े तयामळेु तेर्ील लोकांना न्याय समळेल. यासाठी 

आम्हाला पनु्हा पनु्हा मागणी किावी लागणाि नाही. 

 सभापती महोदया, जेएसडब्ल्य ूपेण येर्ील कंपनीत सवश्वनार् घावन या ३३ 

वषे वयाच्या तरुणाचा मतृय ूझाला.  आजबूाजचू्या गावातील दोन ते तीन हजाि लोक 

तेरे् जमा झाले होते. तया भागातील लोकप्रसतसनधी आले होते मी स्वत: गेलो होतो. 

सवश्वनार् घावन यांच्या वािसांना ३० लाख रुपये नकुसान भिपाई दणे्याची आमची 

मागणी सदि कंपनीने मान्य केली. तयावेळी अशी तडजोड किण्यात आली होती की, 

कोणाविही गनु्ह ेदाखल किायचे नाहीत. कंपनीमध्ये मतृय ूझाला ति कंपनीवि गनु्हा 

दाखल किायचा नाही. तेरे् जमाव जमा झाल्यावि र्ोडीफाि मािहान झाली तिी गनु्ह े

दाखल किायचे नाही असे ठिले होते. असे असताना कंपनीने  तया गावातील २५ त े

३५ वयागटातील ४१ तरुण मलुांवि गनु्ह ेदाखल केले. जे तरुण तेरे् उपसस्र्त नव्हत े

तयांची नावे नमदू करुन तयांच्यावि गनु्ह ेदाखल केले. ह ेतरुण गेच्या पाच वषाथपासनू 

न्यायालयात फेऱया मािीत आहते. आम्ही तडजोड किण्यास सांसगतले असताना 

कंपनी आता आठमठेु धोिण स्वीकािीत आह.े तेर्ील एस.पी.यांनी बैठक घेतली तिी 

हा प्रश्न सटुलेला नाही. मी काल एस.पी.यांना फोन लावला होता. काल न्यायालयात 

तािीख होती. या मलुांवि गनु्ह े दाखल असल्यामळेु तयांना पासपोटथ समळत नाही. 

यातील ७५ टक्के  मलेु इसंजसनअि आहते. तयांना नोकिीवि कोणी घेत नाही. तयांची 

वयोमयाथदा वाढत आह.े माननीय न्यायालयाने दखेील सांसगतले की, यामध्ये तडजोड  
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श्री.जयंत प्र.पाटील..... 

होऊ शकते. याबाबत मंत्री महोदयांनी एस.पी.यांना तातडीने तडजोड किण्याच्या 

सचूना द्याव्यात व तरे्ील तरुणांना न्याय द्यावा. 

 सभापती महोदया, सोलापिू सजल्यातील सांगोला येरे् १२ ते १३ हजाि 

शेतकऱयांना सवम्याचे पैसे समळाले नाहीत म्हणनू शेतकिी कामगाि पक्षातफे 

श्री.बाबासाहबे दशेमखु व श्री.असनकेत दशेमखु यांच्या नेततृवाखाली मोचाथ काढला 

होता. सोलापिू सजल्यात सवमा कंपनीकडून एकाही शेतकऱयाला नकुसान भिपाईची 

िक्कम समळाली नाही. वीज कनेक्शन तोडण्यात आलेली आहते. सवधानसभेत काल 

शासनाने जाहीि केले की, जी कनेक्शन तोडली ती जोडून दणे्यात येतील व तीन मसहने 

वीज कनेक्शन तोडण्यात येणाि नाही. तयासाठी मी शासनाला धन्यवाद दतेो. येर्ील 

शेतकऱयांना न्याय सदला पासहजे. सोलापिू सजल्यात टेंभ ू व म्हसैाळ या धिणातनू 

आता पाणी आले आह.े तया भागातील शेतकऱयांनी पाणी नसताना िोजगाि हमी 

योजनेतनू फळबागा तयाि केल्या. तेर्नू िोज तीन ते चाि रेन डासळंबाच्या भरुन जात 

असतात. इतक्या मेहनतीने तेर्ील शेतकऱयांनी फळबाग उभािल्या आहते. डासळंब 

बागांवि मोठ्या प्रमाणात िोगिाई येते तयाबाबत कृषी खाते लक्ष दते नाही. तयाचा 

सनषेध किण्यासाठी मोचाथ काढला होता. या शेतकऱयांना न्याय समळाला पासहजे अशी 

मी मागणी कितो. 

 सभापती महोदया, मी अनेक वेळा माझ्या तालकु्यातील प्रश्न  अनेक 

आयधुांचा वापि करुन सवचािले आहते. शेवळू-िेवदडंा व नागांव मध्ये मोठ्या 

प्रमाणात माकडे आली आहते. हा भाग बागायती आह.े वादळामध्ये तेर्ील बागा 

नष्ट झाल्या आहते. तेरे् माकडांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात होत आह.े याबाबत वन 

सवभागाने योजना आखनू ही माकडे दसुिीकडे कशी नेता येतील व तयांच्यापासनू 

येर्ील शेतकऱयांना संिक्षण कसे दतेा येईल याबाबत बैठक घ्यावी. वन सवभागाला 

मी सवनंती कितो की, यावि तातपिुती नाही ति कायमस्वरुपी उपाययोजना किता येईल 

काय याकडे लक्ष द्यावे. 
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 सभापती महोदया, िेवसिेडी या िस्तयाचे बांधकाम एमएसआिडीसी किीत 

आह.े तेर्ील िस्तयांविील पलुांचे बांधकाम सरुुवातीला किायचे आह.े माजी 

मखु्यमंत्री श्री.पथृ्वीिाज चव्हाण यांनी िेवसिेडी या िस्तयाविील किंजा-िेवस या 

पसहल्या पलूास मंजिुी सदली. एमएमआिडीएने तयावेळी या कामासाठी ४०५ कोटी 

रुपयांची तितदू केली होती. तो िस्ता आता एमएसआिडीसीकडे वगथ किण्यात आला 

आह.े मी काल मासहतीच्या असधकािात एमएसआिडीसी व एमएमआिडीएला पत्र 

सदले आह.े या िस्तयाच्या कामाला गती सदली पासहजे. माजी मखु्यमंत्री 

श्री.ए.आि.अंतलेु यांचे स्वप्न होते. तयांनी िेवसिेडी येर्ील पसहल्या पलूाच ेभमूीपजून 

किंजा येरे् केले होते.  माजी सन्माननीय सदस्या श्रीमती समनाक्षी पाटील व मी 

श्री.ए.आि.अंतलेु यांच्याकडे गेलो होतो. तयांनी पथृ्वीिाज चव्हाण यांना फोन 

लावला. तयामळेु ततकालीन मखु्यमंत्री श्री.पथृ्वीिाज चव्हाण यांनी या िस्तयासाठी 

बजेटमध्ये सनधी न दतेा एमएमआिडीएकडून हा िस्ता किण्यात यावा अशी सचूना 

केली होती. एमएमआिडीएच्या बैठक िमांक १३४ च्या कायथवतृ्तामध्ये ते नमदू केले 

आह ेते कायथवतृ्त माझ्याकडे आह.े 

        या नंति श्री.बोिले... 
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तया कामाला जी गती द्यावयास पासहजे होती ती सदली गलेी नव्हती. ततकालीन 

मखु्यमंत्री श्री.पथृ्वीिाज चव्हाण यांनी तया कामाला गती सदली. आपण कृपया श्रेय 

लाटण्याचा प्रयतन करु नये. ज्याने काम केले तयानेच श्रेय घतेले पासहजे. आपण श्रेय 

घेण्याचा प्रयतन किीत आहात. माननीय मतस्य व्यवसाय मंत्री श्री.अस्लम शेख 

म्हणतात की, तो पलू आम्ही बांधला. पिंत ुतसे नाही. मी लहान होतो तेव्हा पासनू 

पलुाच्या उद्घाटनाचे नािळ फोडले जात होते. पिंत ुअद्याप ते काम झाले नाही. मी 

आयषु्ट्यात कधीही माझ्या नावाचा फलक लावण्याचा आग्रह धिला नाही. मी शक्यतो 

भसुमपजूनाच्या कायथिमासाठी जात नाही. पिंत ुग्रामस्र्ांनी जास्तच आग्रह केला ति 

एखाद्या भसुमपजुनाच्या कायथिमाला जावे लागते. अनेक लोक फलकावि नाव आले 

पासहजे असा आग्रह धितात. सन्माननीय सदस्य श्री.असनकेत तटकिे यांचे फलकावि 

नाव आह.े पिंत ुमाझे नाव कोठेही नाही, ही शोकांसतका आह.े म्हणनू मी उल्लेख 

केलेला आह.े तया फलकावि तयांचा फोटोही िापण्यात आलेला आह.े तयांना असे 

वाटते की, सदि पलुाचे काम आम्हीच मंजिू करुन घेतले. पिंत ुतसे नाही. ततकालीन 

मखु्यमंत्री श्री.पथृ्वीिाज चव्हाण साहबेांनी त े काम मंजिू केले होते. तयांनी 

एमएमआिडीएकडून तया कामासाठी सनधीची तितदू करुन घेतली. तयांनी चांगल्या 

गोष्टी केलेल्या आहते. आपले काय म्हणणे आह ेह ेमला मासहती नाही.  

 सभापती महोदया, नवी मुंबई येरे् सवमानतळ होत आह.े शेतकऱयांना 

एफएसआयच्या माध्यमातनू २२ टक्के सहस्सा पित दणे्याचा महतवाकांक्षी सनणथय 

घेण्यात आलेला आह.े हा महतवपणूथ सनणथय आह.े आपल्याला प्रतयेक सठकाणी 

तटकिे साहबेांचे फोटो व नाव आढळून येते, ** आमचचे आह,े आम्हीच केलेले 

आह.े 

 उप सभापती : कृपया आपण ** शब्द वापरु नये.  

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदया, मी सदलसगिी व्यक्त कितो. पिंत ु

आमची बोलीभाषा तशी आह.े मी तो शब्द मागे घेतो. 

 

** शब्द मागे घेण्यात आला. 
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 सभापती महोदया, साखि उद्योग अडचणीत आलेला आह.े मी स्वत: अनेक 

साखि उद्योगांना फायनान्स केलेला आह.े मी मागील २५-३० वषाांपासनू साखि 

उद्योगाला फायनान्स किीत आह.े माननीय श्री.सनतीन गडकिी साहबेांनी कालच 

जाहीि केले की, इरे्नॉलचा वापि वाढसवण्यात येणाि आह.े तया माध्यमातनू पेरोलच े

दि कमी होतील. आता िसशया-यिेुन यदु्धामळेु पेरोलची टंचाई सनमाथण होणाि आह.े 

कें द्र शासनाच्या सहकाि सवभागाने व नाबाडथने तयाचे रिशेड्यसुलंग किण्यासाठी 

पिवानगी सदलेली आह.े तया प्रमाणे िाज्य शासनाच्या सहकाि सवभागाने बाँकांच े

रिशेड्यसुलंग किण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी केली पासहजे. जेणे करुन कािखाने 

वाचतील. ज्या पद्धतीने यिुोप, अमरेिकेत उद्योगासाठी शेड्यसुलंग किण्यात आले तया 

पद्धतीने आपल्या िाज्यात कमीत कमी सहकाि क्षेत्रात तिी ते झाले पासहजे. रिपेमेंटची 

मदुत १५ वषे केली पासहजे आसण पसहल्या ३ वषाथचा हॉसलडे सदला पासहजे. कें द्र 

शासनाच्या सहकाि सवभागाने जी योजना लाग ूकेली तयाची िाज्यात अमंलबजावणी 

किण्यात यावी, अशी माझी या सनसमत्ताने सवनंती आह.े  

 सभापती महोदया, पयाथविण व वस्त्रोद्योग सवभागात कोिोना काळातील अनेक 

प्रकिणे प्रलंसबत आहते. तया संदभाथत तातडीने बैठका घेतल्या पासहजेत. जवळपास 

३०० ते ४०० प्रकिणे प्रलंसबत आहते. आपण पयाथविणाबाबत चचाथ कितो. माननीय 

उप सभापती स्वत: तयासाठी पढुाकाि घेतात. माझे असे म्हणणे आह ेकी, शासकीय 

कामासाठी तिी सकमान २-३ मसहन्यात पिवानग्या सदल्या पासहजेत. खाजगी प्रोजेक्ट 

वेगळे आहते. खाजगी प्रोजेक्टसाठी सदु्धा पिवानग्या सदल्या पासहजेत. शासकीय 

बांधकामासाठी तातडीने पिवानगी दणे्याची आवश्यकता आह.े िाज्य शासनाने 

तयासाठी स्वतंत्र सनणथय घेण्याची आवश्यकता सनमाथण झालेली आह.े 

 सभापती महोदया, पणुे सजल्यातील िसहवाशी झोन असलेल्या जागेवि जी 

बांधकामे आहते तयाची गुंठेवािी होणाि असनू तयाचा अनेक भसूमपतु्रांना फायदा 

होईल. माझे सहकािी श्री.िाहुल पोफळे यांनी या संदभाथत साततयाने पाठपिुावा केलेला  
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आह.े आता तेरे् एकही गुंठा जागा सवकण्यासाठी पिवानगी समळत नाही. ग्रामीण 

भागातील मदु्दा वेगळा आह ेआसण शहिी भागातील मदु्दा वेगळा आह.े तेरे् अडचण 

सनमाथण झालेली आह.े तेरे् जसमनीच्या वाटण्या झालेल्या असनू तयांच े िसजस्रेशन 

किताना अडचण सनमाथण होत आह.े शासनाने यामध्ये लक्ष घालावे, अशी माझी 

सवनंती आह.े  

 सभापती महोदया, चिीवादळामळेु मोठ्या प्रमाणावि नकुसान झाले असनू 

अद्याप म्हणावी तशी नकुसान भिपाई समळालेली नाही. मी या संदभाथत पिुवणी 

मागण्यांविील चचेच्या वेळी बोललो होतो. मी यापवूी सदु्धा सांसगतले की, 

चिीवादळामळेु जी झाडे पडलेली आहते ती झाडे िोजगाि हमी योजनेतनू 

उचलण्यासाठी तितदू किण्यात यावी. शासनाने तयाबाबत सनणथय घ्यावा अशी माझी 

मागणी आह.े चिवादळामळेु फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावि नकुसान झालेले आह.े 

झाड मोठे होण्यासाठी ७-८ वषे लागतात. सन्माननीय सदस्य ॲड.असनल पिब यांना 

मासहती आह.े एका झाडापासनू वषाथला सकती उतपन्न समळते या संदभाथत कोकण कृषी 

सवद्यापीठाच्या माध्यमातनू मासहती घऊेन ती मासहती सभागहृाला सदली पासहजे.  

 सभापती महोदया, मी सभागहृाचा जास्त वेळ घेत नाही. माझे भाषण सरुु 

असताना आपण बेल वाजसवली नाही तयाबद्दल मी आपले आभाि माननू माझे दोन 

शब्द संपसवतो.  

------- 
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 उप सभापती : आपण सवथ सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यासाठी सािखाच 

वेळ दणे्याचा प्रयतन कितो. ज्या सन्माननीय सदस्यांची दसुिी, सतसिी टमथ आह,े जे 

अनभुवी सदस्य आहते तयांना बोलण्यासाठी मी र्ोडा जास्त वेळ दतेे. सन्माननीय 

सदस्य श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांना बोलण्यासाठी २० समसनटांचा वळे समळणाि 

आह.े सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि तांबे यांना महतवाच्या कामासनसमत्त अहमदनगि 

येरे् जायचे असल्यामळेु तयांनी मला लवकि बोलण्याची पिवानगी द्यावी, अशी 

सवनंती केलेली आह.े  

 डॉ.सधुीि तांबे (नासशक सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदया, सन २०२२-

२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेत भाग घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, मी सांग ू इसच्ितो की, िाज्याचे माजी सहकाि मंत्री 

श्री.शंकििाव कोल्ह ेयांचे सनधन झालेले आह.े मला तयांच्या अंतयसवधीसाठी जायच े

आह.े आपण मला लवकि बोलण्याची पिवानगी सदली तयाबद्दल मी आपला आभािी 

आह.े 

 सभापती महोदया, माननीय मखु्यमत्रीय श्री.उद्धव ठाकिे, माननीय उप 

मखु्यमंत्री तर्ा सवत्तमतं्री श्री.असजत पवाि, कााँगे्रस पक्षाचे सवसधमंडळ नेत े

श्री.बाळासाहबे र्ोिात यांचे मी मनापासनू असभनंदन कितो. महासवकास आघाडी 

शासनाने प्रसतकूत काळात असतशय चांगला अर्थसंकल्प सादि केलेला आह.े कोिोना 

काळात संपणूथ दशेाची अर्थव्यवस्र्ा उदध््वस्त झाली. खिे म्हणजे नोटाबंदी व 

जीएसटीचा सनणथय घेतला तेव्हा पासनूच दशेाची अर्थव्यवस्र्ा उदध््वस्र् होण्यास 

सरुुवात झाली. तयामळेु उद्योगधंद्यांची मोठ्या प्रमाणावि सपिेहाट झाली, बेिोजगािी 

वाढली, तयानंति कोिोना महामािीचे संकट आले.  

 सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेतयांनी िाज्यावि असलेल्या कजाथचा 

उल्लेख केला. मी सांग ूइसच्ितो की, मागील वषी दशेावि १ कोटी ३२ लाख कोटी 

रुपयांचे कजथ होते. यावषी ते कजथ १ कोटी ५५ लाख कोटी रुपयांवि पोहोचले आह.े 

एका वषाथत दशेाविील कजाथत १७ लाख कोटी रुपयांची वाढ झालेली आह.े  
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कोिोनामळेु कजाथत मोठ्या प्रमाणावि वाढ झालेली आह.े कोिोनामळेु दशेावि, 

िाज्यावि संकट आलेले आह.े आपण कजाथमध्ये वाढ का झाली ह ेसमजनू घेतले 

पासहजे. खिे म्हणजे ततकालीन मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबेांच्या काळात 

िाज्याविील कजाथत वाढ होण्यास सरुुवात झाली. संपणूथ जगात कोिोना महामािीच े

संकट आह.े महासवकास आघाडी सिकािने कोिोना काळाज महतवपणूथ सनणथय घेतले. 

महासवकास आघाडी सिकािने गिीबांना, शेतकऱयांना वाऱयावि सोडले नाही. 

शेतकऱयांना २ लाख रुपयांची कजथमाफी दणे्यात आली. ज्या शेतकऱयांनी सनयसमत 

कजथ फेडलेले तयांना ५० हजाि रुपये मदत दणे्यात येणाि आह े आसण तयाचा 

जवळपास २० लाख शेतकऱयांना फायदा होणाि आह.े शासनाने तयासाठी १० हजाि 

कोटी रुपयांची तितदू केलेली आह.े िाज्यात असतवषृ्टी झाली, अवकाळी पाऊस 

पडला, पिू आले. िाज्यावि अनेक प्रकािची संकटे आली. महासवकास आघाडी 

सिकाि प्रतयेक संकटाच्या वेळी शेतकऱयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे िासहले ह ेस्पष्ट 

सदसत आह.े आम्ही सवरुद्ध परिसस्र्ती सदु्धा बसघतलेली आह.े ज्यावेळी माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबेांचे सिकाि सत्ततवेि होते तयावेळी दधुाचा प्रश्न सबकट झाला 

होता. आम्ही शासनाला वािंवाि सवनंती किीत होतो. तयावेळी माननीय श्री.महादवे 

जानकि साहबे दगु्धसवकास मंत्री होते. अर्ाथत तयांना सकती असधकाि होत ेयाची मला 

मासहती नाही. 

        यानंति श्री.सांगळे....... 
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तयांनी दधू व्यवसाय व शेतकऱयांना मदत केली. अशा प्रकािे शासनाने शेतीच्या 

संदभाथत चांगले सनणथय घतेलेले आहते. कोसवड काळात शासनाने केलेल्या चांगल्या 

कामासंबंधी मला माननीय आिोग्य मंत्री श्री.िाजेश टोपे यांचे असभनंदन किावयाच े

आह.े कोसवड काळात संपणूथ दशेाचा सवचाि केल्यास महािाष्ट्रात असतशय चांगल्या 

प्रकािची कामे झाली आहते. या संदभाथत सवाांनी नोंद घेतलेली आह.े ही बाब आपण 

मान्य केली सकंवा नाही केली, हा वेगळा भाग आह.े आज प्रतयेक गोष्टीमध्ये 

िाजकािण केले जात असल्यामळेु दशेाची जी अवस्र्ा झाली आह े ती असतशय 

सचंतनीय आह.े साततयाने बेिूट आिोप केले जात आहते. ही बाब योग् य नाही. आपण 

अर्थसंकल्पावि असतशय साधकबाधक चचाथ किणे अतयावश्यक आह.े तसेच 

महािाष्ट्राचा खचथ कमी करुन कशा प्रकािे जास्तीत जास्त उतपन्न वाढसवता येईल 

यावि आपण चचाथ किणे आवश्यक आह.े पिंत ु आपण साततयाने आिोप किीत 

असतो, तयाबाबत कोणताही पिुावा नसतो.  

 सभापती महोदया, पंतप्रधान ह ेदशेातील सवोच्च पद आह.े दशेाचे पंतप्रधान 

कोणतया पक्षाचे आहते, हा गौण भाग आह.े  माननीय पंतप्रधान यांनी संसदते केलेली 

भाषणे मी ऐकली आहते. तयांनी पंसडत जवाहिलाल नेहरु यांच्यावि टीका केली. ते 

साततयाने पंसडत जवाहिलाल नेहरु यांच्याबद्दल बोलत असतात. सभापती महोदया, 

पंसडत जवाहिलाल नेहरु यांनी ११ वषे तरंुुगात घालवले आहते. तयांच्या मनात 

िसशयाबद्दल असतशय उदािता होती. पंसडत जवाहिलाल नेहरु यांनी दशेात घातलेल्या 

पायामळेु संपणूथ भाितामध्ये वैभव सनमाथण झाले आह.े तयामळेु दशेात आयआयटी, 

डॉ.होमी भाभा ॲटोसमक संशोधन कें द्र अशा अनेक संस्र्ा सनमाथण झालेल्या आहते. 

पंसडत जवाहिलाल नेहरु यांच्या उदात्तचेे एक उदाहिण मी सदनाला दतेो. जेव्हा 

िसशयाचे पंतप्रधान भाितामध्ये आले होते तेव्हा स्व.अटल सबहािी वाजपेयी ह ेतरुण 

खासदाि होते. तयांना पंतप्रधानांच्या स्वागताकरिता बोलासवण्याचा कोणताही 

प्रोटोकॉल नव्हता. तिी दखेील ततकालीन पंतप्रधान पंसडत जवाहिलाल नेहरु यांनी 

अटल सबहािी वाजपेयी यांना तेरे् बोलावनू तयांची िसशयाच्या पंतप्रधानांसमवेत  
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तयांचा परिचय करुन सदला होता. तयानंति ततकालीन पंतप्रधान पी.व्ही. निससंहिाव 

यांचे कााँगे्रस सिकाि सत्तेवि होते तेव्हा दखेील स्व.अटल सबहािी वाजपेयी यांना 

भािताची बाज ूमांडण्यासाठी यनुोमध्ये पाठसवण्यात आले होते. आपण िाजकािण 

किीत असताना ते दशेाच्या सहताचे असले पासहज.े अशा प्रकािे स्व.इसंदिा गांधी यांनी 

दखेील अशा प्रकािे काम केले होते. पिंत ुआता कशा प्रकािे अससहष्ट्णतूचेे वाताविण 

सनमाथण किीत आहोत ? एखादा ससनेमा काढून धमाथ-धमाांवि टीका करुन तयांच्यामध्ये 

वाद सनमाथण किायचे. आज महािाष्ट्रात तशीच परिसस्र्ती आह.े सभापती महोदया, 

महासवकास आघाडी िाज्यात चांगल्या प्रकािे काम किीत असताना तयांच्यावि 

साततयाने खोटे आिोप केले जात आहते. तसचे २०-२५ वषाांपवूी घडलेली घटना 

उकरुन काढायी व लोकांना तरंुुगात डांबायच े काम िाज्यात सरुु आह.े याउलट 

आपल्यावि आिोप झाल्यास अस्वस्र् व्हायचे. समाज या सवथ गोष्टींकडे बघत आह,े 

समाजाचे यावि बािीक लक्ष आह.े समाज अशा प्रवतृ्तींना कधीही माफ किणाि नाही 

अशी माझी खात्री आह.े िाज्यात चांगल्या प्रकािचे िाजकीय वाताविण सनमाथण किण े

ही आपल्या सवाांची जबाबदािी आह.े िाज्य शासनाने शेती, दधू व्यवसाय तसेच 

सशवभोजन र्ाळीसंबंधी असतशय चांगले सनणथय घेतलेले आहते.  

 सभापती महोदया, सविोधी बाकावि बसलेल्या सवथ सन्माननीय सदस्यांना 

मला असे सांगायचे आह ेकी, खासदाि सनधी बंद होता. आता तयांना अडीच कोटी 

रुपयांचा सनधी सदला असल्याचे मला समजले आह.े पिंत ु माननीय सवत्त मंत्रयांनी 

आपल्या िाज्यातील आमदािांकरिता ४ कोटी रुपयांचा सवकास सनधी मजंिू केलेला 

आह.े अशा प्रकािे खासदािांना ५ कोटी रुपये ति आमदािांना ४ कोटी रुपयांचा 

सवकास सनधी समळत आह.े या सनसमत्ताने शासनाचे आभाि व्यक्त किण्यासाठी आपण 

एखादा शब्द उच्चािण्यास काही हिकत नव्हती असे मला वाटते.  

 सभापती महोदया, शासनाने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातनू पंचसतू्री जाहीि 

केली आह.े पवूी आपल्या जबाबदाऱया होतया तयात िोटी, कपडा आसण मकान तसेच 

सबजली, सडक आसण पाणी यांचा समावेश होता. आता आपल्या सतु्रामध्ये सशक्षण,  
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आिोग्य आसण िोजगाि यांचा समावेश आह.े शासनाने उद्योगधंद्यासंबंधी जे धोिण 

स्वीकािले तयात तरुणांना उद्योग सरुु किण्याकरिता प्रोतसाहन दणे्यासाठी ५०० कोटी 

रुपयांचा सनधी दणे्यात आला आह.े अशा प्रकािे िाज्य शासनाने असतशय चांगले 

सनणथय घेतलेले आहते. मी सवथ सनणथयांच्या खोलात जाणाि नाही. याबाबत सवथ 

सन्माननीय सदस्यांनी वािंवाि उल्लेख केलेला आह.े सभापती महोदया, 

महािाष्ट्रातील जीडीपीमध्ये ५६ टक्के भाग हा सव्हीस सेक्टिमधील आह.े तयामळेु 

आपल्या िाज्याच्या भसवतव्यासाठी िाज्यात जागसतक दजाथची सशक्षण व्यवस्र्ा 

सनमाथण किणे खपू महत्त्वाचे आह.े िाज्य शेती व उद्योग यांकरिता सक्षम आह.े 

भािताच्या एकूण उद्योगके्षत्रांमध्ये महािाष्ट्राचे योगदान २० टक्के आह.े महािाष्ट्राने 

शेती व सहकाि के्षत्रात चांगली कामे केलेली आहते. स्व.वसंतदादा पाटील यांनी 

िाज्याकरिता असतशय िांतीकािक धोिण स्वीकािले होते. आपण एखाद्या खडेेगावात 

सकंवा दषु्ट्काळी भागात गेल्यानंति तेरे् आपल्याला एखाद े चांगले घि सदसल्यास 

आपल्या मनात साहसजकच प्रश्न येतो की, दषु्ट्काळी भागात अशा प्रकािे चांगले घि 

कसे िाहू शकते ? गिीब कुटंुबातील शेतकऱयाच्या घिातील मलुगा अमरेिका सकंवा 

बंगलोि येरे् नोकिी किीत असतो. अशा प्रकािे िाज्यात जे परिवतथन घडून आले आह े

ते केवळ स्व.वसंतदादा पाटील यांनी िाज्याकरिता स्वीकािलेल्या िांतीकािक 

धोिणामळेु शक्य झालेले आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्याचा अर्थसंकल्प असतशय चांगला असनू तयात सवाांना 

न्याय सदलेला आह.े पिंत ुतयात सशक्षण के्षत्रावि र्ोडासा अन्याय सनसितपणे झालेला 

आह.े सशक्षण के्षत्र असतशय महत्त्वाचे असनू तयात अनेक समस्या आहते. मी या 

संदभाथत यापवूी दखेील चचाथ केली असल्यामळेु पनु्हा तया सवषयावि बोलणे उसचत 

वाटत नाही. आम्ही या सवषयासंबंधी वािंवाि चचाथ किीत असतो. दशेात ५ 

लाखांपेक्षा जास्त सशक्षकांची पद ेरिक्त आहते. िाज्यात हजािो सशक्षकांच्या जागा रिक्त 

आहते.  मी सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांना सांग ू इसच्ितो की, 

आपल्या काळात खऱया अर्ाथने सशक्षणाची अवसनती सरुु झाली. िाज्यातील  
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डॉ.सधुीि तांबे.... 

अर्थसंकल्प असतशय उत्तम असनू तयातील पंचसतू्री दखेील असतशय सुंदि आह.े मी 

माननीय सवत्त मंत्रयांचे एका गोष्टीकडे लक्ष वधे ू इसच्ितो की, आपल्याला उद्याचा 

समर्थ महािाष्ट्र घडवायचा असल्यास सशक्षण क्षते्राकडे सखोल लक्ष दणेे अतयावश्यक 

आह.े दशेात महािाष्ट्राचे स्र्ान चांगले आह.े पिंत ुते स्र्ान अव्वल दजाथचे नाही. 

आपल्याला याबाबत कायथवाही किायची असल्यास व िाज्याची अर्थव्यवस्र्ा 

सधुािावयाची असल्यास आपल्याला सशक्षणाकडे जावे लागणाि आह.े याकरिता सवथ 

शाळा अनदुासनत किाव्यात, तेर्ील सशक्षकांची भिती पणूथ किावी. चांगल्या 

प्रकािच्या संगणक प्रणाली असलेल्या लायब्रिी, प्रयोगशाळा सरुु किाव्यात तसेच 

शाळांना भिपिू वेतनेति अनदुान द्यावे.  

 सभापती महोदया, िाज्यात अनेक तरुणांना उद्योगक्षेत्रामध्ये काम किायच े

आह.े पिंत ु तयाकरिता जागा उपलब्ध नाहीत. याकरिता आपले औद्योसगक धोिण 

बदलले पासहजे. िाज्यात अनेक आजािी उद्योग आहते. मी पिवा अहमदनगि येर्ील 

एमआयडीसीमध्ये गेलो होतो. तेरे् लोकांना उद्योग सरुु किण्यासाठी जागा उपलब्ध 

नाहीत. पिंत ुदसुऱया बाजलूा तयाच औद्योसगक वसाहतीमधील ४० टक्के उद्योग बंद 

पडलेले आहते. मी यापवूी सनयम २६० अन्वयचे्या प्रस्तावाविील चचते हा सवषय 

उपसस्र्त केला होता. शासनाने तयावि कोणताही सनणथय घेतला नाही. शासनाने या 

संबंधी धोिणातमक सनणथय घेणे अतयावश्यक आह.े महािाष्ट्रामध्ये आजािी उद्योगांकडे 

सवनावापि असलेली हजािो एकि जमीन पडलेली आह.े तया जसमनीचा पनु्हा कशा 

प्रकािे वापि किता येईल ? याबाबत शासनाने कायथवाही केली पासहजे.  

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी िीडा 

सवषयासंबंधी उल्लेख केला आह.े िाज्यात मोठया प्रमाणात गायिान जसमनी असतात. 

पिंत ु तया जसमनींवि असतिमण केले जाते. आपण तया जसमनींचा िीडांगणासाठी 

वापि केल्यास असतशय चांगले होईल.  
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डॉ.सधुीि तांबे.... 

 सभापती महोदया, अर्थसंकल्पामध्ये संभाजी महािाज, महातमा जोसतबा फुले 

यांच्या स्मािकासंबंधी सनणथय घेण्यात आला आह.े उत्ति महािाष्ट्रामध्ये महािाजा 

सयाजीिाव गायकवाड यांचे कौळाणे येरे् जन्मस्र्ान आह.े महािाजा सयाजीिाव 

गायकवाड आसण बडोदयाच्या संस्र्ानांच्या माध्यमातनू िाज्यात अनेक चांगले 

उपिम िाबसवण्यात आलेले आहते. सवशेषत: महािाष्ट्रातील गोिगरिबांना सशक्षण 

दणे्याचे काम बडोदयाच्या संस्र्ानांनी केले आह.े माझी शासनाला सवनंती आह ेकी, 

महािाजा सयाजीिाव गायकवाड यांचे चांगले स्मािक झाले पासहजे. ससन्नि तालकु्यात 

वामनदादा कडथक यांचे स्मािक आह.े तयांची आता जन्मशताब्दी आह.े मी तेरे् गेलो 

होतो. तेव्हा तया स्मािकाची असतशय दिुावस्र्ा झाल्याचे मला सदसनू आले. 

स्मािकांच्या सनसमत्ताने माझी अशी सचूना आह ेकी, स्मािके किीत असताना तेरे् 

एखादी संस्र्ा सनमाथण किणे आवश्यक आह.े उदाहिण सांगायचे झाल्यास लहान 

स्मािक तयाि किीत असताना तरेे् एखादी चांगली अभ्याससका तयाि किावी व 

तेर्ील एक दालन स्मािकासाठी वापिावे. तसेच तया व्यक्तीचा तेरे् एखादा जीवनपट 

दाखवावा. अशा प्रकािे स्मािके सनमाथण किीत असताना ती कशा प्रकािे केली 

पासहजेत याबाबत  शासनाने पनुसवथचाि किण्याची गिज आह.े अन्यर्ा स्मािके तयाि 

केल्यानंति काही वषाांनंति तयांची असतशय दिुावस्र्ा होते. शासनाने याबाबत सवचाि 

किावा अशी मी शासनाला सवनंती कितो व माझ ेमनोगत पणूथ कितो, धन्यवाद. 

     -------------- 

 

 

        यानंति श्री.गागिे.... 
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गुरुवार, दिनाांक १७ मार्च रोजीच्या 

सभागृहाच्या कामकाजासांबांधी घोषणा 

 ॲङ अनिल परब : सभापती महोदय, महाराष्ट्र निधीमंडळाचे अनधिेशि चाल ू

आह.े या अनधिेशिाचा काययकाळ कामकाज सल्लागार सनमतीमध्ये ठरलेला आह.े 

ठरल्याप्रमाणे या आठिडयात सोमिार ते शकु्रिार असे नदिांक १७ माचयपययत 

नियोनजत कामकाज होणार होते. परंत ु निरोधी पक्ष ि सत्ताधारी पक्षातील काही 

सन्माििीय सदसयांचे असे मत आह ेकी, उद्या गरुुवाि, नदिांक १७ माचय रोजी होळीचा 

सण असिू आपण याकरीता एक नदिसाची सटु्टी नदली तर ते संयनुिक ठरेल. परंत ु

असे निणयय कामकाज सल्लागार सनमतीमध्य े होत असतात. हा निषय काल 

निधािसभेत एकमतािे मंजरू झाला आह.े तसचे आता मी हा निषय या सभागहृात 

आपल्यासमोर मांडत आह.े या सभागहृािे उद्या होळी सणाची सटु्टी घ्यायची ठरिली 

तर आपण त्याला मंजरूी द्यािी अशी मी आपणास नििंती करतो. 

 उप सभापती : मी सभागहृाला सांग ूइनछित ेकी, उद्या होळी सणाची सटु्टी 

घेण्याबाबतचा ठराि फार आिंदात मंजरू झाला आह.े पण मंत्री महोदयांिी एिढया 

गंभीर आिाजात सांनगतले तेव्हा टेन्शि आले की, ते आता काय घोषणा करणार 

आहते.  

 यािंतर सन्माििीय सदसय श्री.अरुण लाड ह ेभाषण करतील.  

     ------ 
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श्री.अरुण लाड (पणुे निभाग पदिीधर) : सभापती महोदया, सि २०२२-२३ 

छया अर्यसंकल्पािरील सियसाधारण चचयत बोलण्याची मला संधी नदल्याबद्दल 

धन्यिाद.  

सभापती महोदया, सि २०२१-२२ चा अर्यसंकल्प ४ लाख कोटी ८५ हजार 

इतका होता. कोनिड हल्ल्याला तोंड दते या िषीचा अर्यसंकल्प ५ लाख ४८ हजार 

कोटीचा जाहीर केला आह.े म्हणज े पाठीमागछया तलुिेत या अर्यसंकल्पात िाढ 

केली आह.े एकूण तटुीचा अर्यसंकल्प असतािासधु्दा आनदिासी घटक काययक्रम 

१४.६५ टक्क्यांिी िाढििू नदला आह.े अिसुनूचत घटक काययक्रमात या िषी २०.३० 

टक्के िाढ केलेली आह.े  शेती, नशक्षण, उद्योगधंद,े अिसुनूचत जाती, आनदिासी 

घटक योजिा यांछयासाठी भांडिली खचायला २६.२१ टक्के कात्री लािली जाणार 

आह े पण यांिा निधी नदलेला आह.े कें द्रीय कराचा राज्याचा नहससा ि कें द्र 

सरकारकडूि नमळणारे सहायक अिदुाि जीएसटी िेळोिेळी नमळालेली िाही. नित्त 

आयोगाकडूि ३ लाख ३७ हजार कोटी रुपये येण ेबाकी असतािासधु्दा २०२२-२३ 

चा अर्यसंकल्प आश्वासक नदला गेला आह,े त्याबद्दल महानिकास आघाडी सरकारच े

हानदयक अनभिंदि करतो. 

सभापती महोदया, राज्याचा निकास शेती, नशक्षण, उद्योगधंद,े आरोग्य ि 

पाणी यािर अिलंबिू असतो. शेतीकडे पाहत असतािा नियनमत बँक कजयदारांिा ५० 

हजार रुपयांचे अिदुाि नदले गेले आह.े भनूिकास बँकेचे खपू नदिसाचे िसलू ि होणारे 

येण ेमाफ केले गेले आह ेयाबद्दल धन्यिाद. अनलकडे हिामािाछया बदलामळेु शेती 

खपू अनियनमत झाली आह.े एकीकडे दषु्ट्काळामळेु नपकाची हािी होत आह.े तर 

अिकाळी पािसािेसधु्दा शेतीचे खपू मोठे िकुसाि होत आह,े परुािे शेतीछया 

नपकासह मातीसधु्दा िाहूि जात आह.े शेतीऐिजी होत असलेली नसमेंटची बेटे यांिा 

आिर घातला गेला पानहज.े जलनसंचिाचा कालबध्द काययक्रम यधु्द पातळीिर हाती 

घ्यािा लागले. नठबक नसंचिात येणाऱ्या अडचणी सोडिाव्या लागतील. क्षारपड 

जनमिीसाठी अंडरग्राऊंड डे्रिेज काढािे लागतील ि शेती िाचिािी लागले.  
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श्री.अरुण लाड ..... 

सभापती महोदया, ६०-६५ टक्के अर्यव्यिसर्ा शेतीिर अिलंबिू असलेल्या 

आपल्या दशेात ६५ टक्के खाद्यतेल आयात केले जात आह.े अनलकडे काळात 

यधु्दामध्ये ७५ टक्के आयातीिर आकडा गेला आह.े यंदा सोयाबीि नपकाला चांगला 

भाि नमळाल्यािे सोयाबीि, लागिड दखेील िाढली आह.े सयुयफुल, कडधान्य, 

करडई या तेलनबयांछया नपकांिा प्रोत्साहि, हमीभाि ि अिदुाि दऊेि िाढ केल्यास 

खाद्यतेल आयात टप्पप्पयाटप्पप्पयािे कमी होईल ि ती केली पानहजे. फळबागा 

लागिडीकडे ि बाजारपेठ याकडे लक्ष द्यािे लागेल. कडधान्य, तरू, मगू, उडीद, 

हरबरा डाळ यांचे योग्य नियोजि केल्यास आपल्या दशेातील जितेला १५० त े२०० 

रुपये प्रती नकलोची डाळ खािी लागते ते र्ांबेल. कडधान्य ह ेपिूी मखु्य पीक कधीही 

िव्हत.े आता कडधान्य आयात होत आह ेि दीडश ेदोिशे रुपये नकलोिे आपण खात 

आहोत. ह ेर्ांबनिण्यासाठी नियोजि केले पानहजे. शेती नपकित असतािा रासायनिक 

खत,े मनशिरीकडूि होत असलेली शेतीची मशागत ि िाढती मजरूी यािर योग्य 

नियोजि करुि शेतकऱ्यांिा यापासिू कस ेिाचनिता येईल ह ेआकडेिारीिरुि लक्षात 

आलेले आह.े  

सभापती महोदया, िीज दर सधु्दा पाणीपट्टीसह नियंत्रणात ठेिािे लागतील. ह े

सिय केल्यास शेतीतिू पळ काढणारा यिुक शेती फायद्याची कशी आह ेह ेलक्षात 

आल्यािर शेतीत तो रमले, िेळ काढेल ि त्यास शेती आिडेल. आज पीक निमा 

योजिा काययक्रम हा अजब आह.े निमा कंपिीचा खचय ८० टक्के ि शेतकऱ्यांिा 

नमळणारा परतािा २० टक्के असा आह.े ह ेउलटे झाले पानहजे, त्यापढेु ८० टक्के 

परतािा हा शेतकऱ्यांिा नदला पानहजे ि २० टक्के खचय निमा कंपिीला नदल्यास योग्य 

व्यिसर्ापि होईल ि शेतकऱ्यांचा चांगला फायदा होईल. सध्या फायदा होत िाही ि 

परतािा नमळत िाही. सध्या पीक योजिा घेण्यास शेतकरी अितु्सकु आहते.  

सभापती महोदया, सामान्यांचे नशक्षण नजल्हा पररषदछेया ि 

महािगरपानलकेछया अिदुानित शाळांमध्ये आजपययत व्यिनसर्तपण े चाल ू होते. 

अिदुानित नशक्षणाकडे लक्ष ि नदल्यािे, चांगल्या इमारती ि नदल्यािे ि योग्यिेळी  
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योग्य नशक्षक भरती ि केल्यािे पालकांचा ि निद्यार्थयाांचा या अिदुानित नशक्षण 

व्यिसरे्िरचा निश्वास उडत चालला आह,े अिासर्ा िाढत आह ेह ेयोग्य िाही. आज 

खाजगीकरण मोठया प्रमाणात िाढत आह.े खाजगी शाळा ि इगं्रजी माध्यमाछया 

शाळा िाढत आह,े अिदुानित शाळा िाढत िाहीत. ज्या शाळेत नशक्षकांिा ५-६ 

हजार पगार नदला जातो त्या शाळा िाढत आहते. ३० त े५० हजार रुपये नशक्षकांिा 

पगार दणेाऱ्या शाळा बंद पडत आहते. ह ेका होते ते तपासािे लागले. िेळछया िेळी 

नशक्षक तेरे् नदले पानहजेत. नशक्षणाचे खाजगीकरण र्ांबनिले पानहजे, खाजगीकरण 

िाढले ि महािगरपानलका ि नजल्हा पररषदछेया शाळा बंद पडल्या तर सामान्याछया 

मलुांिी कोठे जायचे. ह ेर्ांबनिले पानहजे. नदल्लीमध्ये नशक्षणाचे खाजगीकरण प्रसर् 

खपू िाढले होते ि अिदुानित शाळा ओस पडत चालल्या होत्या, तेर्ील मखु्यमंत्री 

श्री.केजरीिाल यांिी नदल्ली सरकारमाफय त चांगली इमारत, चांगले नशक्षक, सखुसोयी 

ि नशक्षण पध्दतीत बदल केल्यामळेु महािगरपानलकेछया शाळा चांगल्या सरुु आहते, 

तेरे् खाजगी शाळा बंद पडत आह.े नदल्लीमध्ये ह ेघडत असेल तर आपल्याकडे का 

घडू शकत िाही. ते यरेे् घडििू या शाळा िाचिाव्या लागतील. खाजगी शाळा बंद 

पाडाव्या लागतील, येर्िू पढेु येणाऱ्या नशक्षणातील बदल खडेी ि सामान्य घटक 

यांिा जमेस धरुि करािते. 

सभापती महोदया, बेरोजगारीचा दर तर २१ टक्के िर पोहचला आह.े १८ ते 

३५ ियोगटातील ३० कोटी यिुक हाताला काम मागत आहते. त्यांिा काम 

दणे्यासाठी उद्योगधंद ेिाढले पानहजेत. आपण लक्ष ि नदल्यािे आह ेतेच उद्योग बंद 

पडत आहते. ते िाढले पानहजे. याकरीता आपण लक्ष नदले पानहजेेत. दशेातील सिय 

कायायलयात िोकरभरती केली  पानहज.े आज कोणत्याही कायायलयात गेल्यािर 

सांनगतले जाते की, आजछयाकडे मिषु्ट्यबळ िसल्यािे काम होत िाही. आिश्यक 

तेिढया कामांिर लक्ष दतेात त्यामळेु बाकीची कामे होत िाहीत. िोकरभरती करुि 

प्रत्येक कायायलयात मिषु्ट्यबळ घेतले पानहजे. यातिू जितेचे होत असलेले हाल 

र्ांबनिले पानहजेत.  
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सभापती महोदया, शासकीय उद्योगांचे खाजगीकरण चालले आह.े फायद्यात 

असलेले १७५ उद्योग शासिािे खाजगी केलेले आहते. का केले मानहती िाही. 

खाजगी मालक एकटा असतो, सहकार ि शासि ह े सिाांसाठी असते. अस े

असतािाही आम्ही सहकार क्षेत्रात उद्योग चालनितो. खाजगी उद्योग ५० टक्के 

लोकांिर चालनिला जातो. असे झाल्यािे बेरोजगारी िाढते असे ध्यािात आलेले 

आह,े त्यामळेु खाजगीकरण र्ांबले पानहजे. प्रत्येक कायायलयात कमयचारी िेमिू नदले 

पानहजेत. उद्योग क्षेत्रात आज १० टक्के घट झाली आह,े बांधकाम क्षेत्रात ११ टक्के 

घट झाली आह ेतर दळिळणामध्य े२१ टक्के घट झाली आह.े 

सभापती महोदया, नसमेंट, िाळू, खडी, सटील यांछया अमयायद िाढलेल्या 

दरामळेु सेंरींग उद्योग जो सामान्यांछया हातात होता तो सधु्दा अडचणीत आलेला 

आह,े त्यांिी कोठे जायचे. नसमेंट, िाळू, खडी, सटील उद्योगांिा अिदुाि दऊेि ह े

उद्योग चाल ूठेिािेत.  

 सभापती महोदया, नडझले, पेरोल दर नदिसेंनदिस मोठया प्रमाणात िाढत 

चालले आहते. जागनतक बाजारपेठेत िाढ झाली तरी त्यािरील टॅक्स कमी ठेऊि दर 

आिाक्यात ठेिािेत.  

 सभापती महोदया, आज झोपडपट्टीमध्ये लोकांची संख्या िाढत आह,े ती कमी 

व्हािी यासाठी प्रयत्ि करण ेआिश्यक आह.े ८० लाख कुटंूबापययत िीज पोहचली 

िाही, त्यांिा ती नमळािी तसेच  त्यांिा घरे ि शौचालये नमळािीत. 

 सभापती महोदया, शासिािे जलजीिि नमशि योजिा व्यापक प्रमाणात हाती 

घेतलेली आह.े पण त्याचा नकतपत उपयोग झाला आह ेह ेतपासािे.  शधु्द ि निजांतकू 

पाणी सिाांिा नमळण्यात असलेले दोष काढले पानहजेत. अशधु्द पाण्यातिू होणारे 

सार्ीचे रोग र्ांबिािे लागतील. सध्या आपल्याकडे नकमाि कौशल्य ि शाळेतील 

नशक्षण कमी झालेले आह.े   

       यािंतर श्रीमती िाफडे .....  
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आज आपल्या दशेात सकमान कौशल्य सशक्षणाच्या बाबतीत खपू आकस आह.े  

बेिोजगािीच्या संख्येत केवळ २० टक्के यवुकांना कौशल्य सशक्षण समळाले असनू ८० 

टक्के यवुकांना कौशल्य सशक्षण समळालेले नसल्याने तयांना उद्योगधंद्यात व कामात 

समासवष्ट केले जात नाही.  मसहलांना कौशल्य सशक्षण द्यावे लागले.  दधुासािख े

शेतीपिुक उद्योगव्यवसाय गसतमान केले पासहजेत.  मसहला बचत गट व लघ ु

उद्योगातनू सनमाथण झालेल्या मालाला बाजािपेठ समळाली पासहजे. 

 महासवकास आघाडी सिकािने सादि केलेल्या सामान्य व अनसुसूचत, 

मागासवगीय घटकांच्याकामांना प्राधान्य दऊेन, सवथ सखुसोयी दऊेन तयांना २१ व्या 

शतकात आपण  पोहोचलो आह े असे वाटण्यासाठी आवश्यक तया योजना पणूथ 

किाव्यात. 

 महासवकास आघाडीच्या शासनाने सदलेला चांगल्या पध्दतीच्या 

अर्थसंकल्पाचे असभनंदन करुन मी माझे दोन शब्द पणूथ कितो. 

--------------- 
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 श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे ( नागपिू स्र्ासनक प्रासधकािी संस्र्ा ) : सभापती 

महोदया, सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि मांडण्याकरिता मी 

उभा आह.े 

 सभापती महोदय, आज िोजी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने सवचाि केला ति 

िाज्यावि ७ लाख कोटी रुपयांचे कजथ असल्याच ेसदसत आह,े म्हणजे लोकसंख्येचा 

सवचाि केला ति प्रती व्यक्ती प्रमाणे  ५५,००० रुपयाचे कजथ आपल्यावि आह.े   आता 

उल्लेख झाला की, ७ लाख कोटी रुपयांचे कजथ किताना ते माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस यांच्या सिकािच्या काळात झालेले नाही.  या एकूण कजाथपैकी केवळ 

१.५६ कोटी रुपयांचे कजथ माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या सिकािच्या काळातील 

होते.   गेल्या अडीच वषाथत सवचाि केला ति १.९८ लाख रुपयांचे कजथ महासवकास 

आघाडी सिकािने वाढसवलेले आह.े  ज्या योजना र्ांबलेल्या आहते, तया 

योजनांकरिता आणखी एक लाख कोटी रुपयांच ेकजथ िाज्य शासनाने काढले तिीही 

आमचे काहीही म्हणणे नाही.  आपले िाज्य स्वयंपणूथ आह,े आपल्या िाज्याला कजथही 

समळू शकते, ही बाब आम्हाला मासहती आह.े जास्तीत जास्त कजथ समळण्याची क्षमता 

आपल्या िाज्याची आह,े हहेी आम्ही जाणतो.  मागील सिकािच्या काळात सरुु 

केलेल्या योजना, या सिकािच्या काळात सरुु केलेल्या योजना लवकिात लवकि पणूथ 

झाल्या पासहजेत, ही सार्थ अपेक्षा आमची अर्थसंकल्पीय असधवेशनातनू असते.  

 सभापती महोदया, सन २०२०-२०२१ च्या बजेटमध्ये शासनाकडून ग्रामीण 

सवकासाला मागे टाकण्यात आले होते. बजेट केले पिंत ु तयाला सकती कट आह,े 

बजेटमध्ये ग्रामीण सवकासाकरिता १,१५,००० कोटी रुपये अपेसक्षत होता, अस े

असताना शासनाने याकरिता केवळ ७५,००० कोटी रुपयांचा खचथ केलेला आह.े 

याकरिता ४०,००० हजाि कोटी रुपयांचा खचथ ग्रामीण सवकासावि कमी केलेला 

आह.े  पढुील काळात ही चकू होऊ नये, याकरिता मी ह ेसांगत आह.े  

 सभापती महोदया, सामासजक न्यायाच्या गोष्टी केल्या जातात.  शाहु फुले 

आंबेडकिांचा महािाष्ट्र असल्याच्या गोष्टी केल्या जातात, पिंत ुयाकरिता १,१६,००० 

कोटी रुपयांचा खचथ मंजिू किण्यात आला होता.  त यामध्ये १५,००० कोटी रुपयांचा  
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खचथ कमी झालेला आह.े  या वषी मात्र जे बजेट केलेले आह,े ते पणूथ खचथ व्हावे, 

याची काळजी घेतली गलेी पासहजे.  एकुण एक पैसा ज्या सवषयाकरिता मंजिू केलेला 

आह,े तयातील एकही पैसा सशल्लक िाहू नये, याची काळजी शासनाने घतेली पासहजे.   

 सभापती महोदया, नागपिू किाि-१९५३ मध्ये काय म्हटले होते की, नागपिूला 

असधवशेन होईलच, या किािाचा कोणीही भंग किणाि नाही. ज्यावेळी किािावि 

सहया झाल्या तयावेळी असे ठिले होते. आता सस्र्ती अशी आलेली आह ेकी, नागपिू 

येर्ील असधवेशनाकरिता न्यायालयात धाव घ्यावी लागणाि आह.े दोन वषे कोिोना 

महामािी आसण तयानंति माननीय मखु्यमंत्री महोदयांची प्रकृती ठीक नाही, यामळेु या 

सवथ बाबी आम्ही मान्य केलेल्या आहते. पिंत ुपढुील असधवेशनाबाबत बजेटच्या 

भाषणात सिकािची घोषणा असली पासहजे की, "होय, पढुील असधवेशन नागपिूात 

घेऊ, याकरिता आपल्याला न्यायालयात जाण्याची गिज पडणाि नाही." अशी मी 

सवनंती किीत आह.े  

मी या सठकाणी अपेसक्षत कितो की, सवदभथ वैधासनक सवकास मडंळ, 

मिाठवाडा वैधासनक सवकास महामंडळ, उवथरित महािाष्ट्र वैधासनक सवकास मंडळ 

याकरिता माननीय उप सभापती, माननीय श्री. मधकुििाव सकंमतकि, माननीय श्री. 

सनतीन गडकिी यांनी वैधासनक सवकास मंडळे तयाि किण्याकरिता जी भसूमका घेतली 

होती. तया काळात ज्या पध्दतीने म्हणजेच १९६० नंति महािाष्ट्राच्या िाज्यकतयाांनी 

नागपिू किािाचे आसण महािाष्ट्र किािाचे पालन केले नाही म्हणनू सदनांक ३० 

एसप्रल,१९९४ मध्ये वैधासनक सवकास मंडळ तयाि केलेले आह.े कोकण, उत्ति 

महािाष्ट्र, सवदभथ, मिाठवाडयाचा सािखा सवकास झाला पासहजे. पिंत ुकाय झाले ? 

अचानक ! महासवकास आघाडीचे सिकाि आले, म्हणजे, कशी सहम्मत होऊ शकत े

कुठल्या सिकािची ! की, या सदनाने जो कायदा तयाि करुन वैधासनक सवकास 

महामंडळे तयाि केले,.... आता कोकणाचा बॅकलॉग कोण काढणाि ! आता 

मिाठवाडयाचा बॅकलॉग कोण कॅल्क्यलेूट किणाि, वैधासनक सवकास मंडळे 

कशासाठी असतात ?, ज्या ज्या सवषयात जो जो बॅकलॉग तयाि झालेला आह,े  
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सामासजक सवषय असो, ग्रामीण सवकास हा सवषय असो, तया सवषयाचा संपणूथ 

बॅकलॉग हा सिकािला कळसवण्याची जबाबदािी ही वैधासनक मंडळाची आह.े  आता 

ही वैधासनक सवकास महामंडळेच िाहणाि नसतील ति सवदभथ आसण मिाठवाडयाचा 

बॅकलॉग कसा सिकािकडे जाईल. याकरिता या भाषणात सिकािकडून अपेक्षा आह े

की, "होय, आम्ही घोषणा किीत आहोत की वधैासनक सवकास मंडळे सरुु होणाि !"   

 सभापती महोदय, सदनांक ०६ माचथ,२०२० िोजी माननीय श्री. असजत पवाि 

यांनी माननीय डॉ.सनतीन िाऊत यांच्या सचूनेनसुाि व प्रस्तावानसुाि "सोलाि पाकथ  

उभा करु." अशी घोषणा केली होती.  अद्याप या सोलाि पाकथ करिता जागा समळाली 

नाही. पयाथयाने हा सोलाि पाकथ  उभा िासहलेला नाही. माझी अशी सवनंती आह ेकी, 

सन २०२० मध्ये १२५ कोटी रुपयांचा सोलाि पाकथ  उभा करु अशी घोषणा केली 

गेली होती, याकरिता अजनू कुठेही जागा नाही. सदनांक ०६ माचथ,२०२० िोजी अशी 

घोषणा शासनाने केलेली आह ेकी, ५०,००० रुपये सनयसमत कजथ भिणाऱयाला दणे्यात 

येतील. सिकाि आता या बजेटमध्ये म्हणत आह ेकी, दोन वषे शासन ह े पैसे दऊे 

शकले नाही, आता ते पैसे दणे्यात येतील, सकमान यातनू कोणीही सटुता कामा नये, 

याची काळजी शासनाने घेतली पासहजे.  २०२० मध्ये याची घोषणा करुनही दोन वष े

झाली तिीही याची अंमलबजावणी झालेली नाही. 

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.मलनषा कायंदे ) 

 सभापती महोदया, सदनांक ०८ माचथ,२०२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये 

आंतििाष्ट्रीय मसहला सदवस या सनसमत्ताने िांसतज्योती सासवत्रीबाई फुले यांच्या नावाने 

१५०० पयाथविण पिुक बसेस सवकत घेण्याचा सनणथय शासनाने घेतला होता.  हा सनणथय 

मलुींच्या सशक्षणाकरिता घेतला होता.  अद्याप या अनषुंगाने शासनाने एकही बस 

खिेदी केलेली नाही.  िांसतज्योती सासवत्रीबाई फुले यांच्या नावाने शासनाने योजनेची 

घोषणा केलेली असताना ही योजना पणूथ होत नसेल ति ह ेमहािाष्ट्राकरिता योग्य नाही.  
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 सभापती महोदया, सदनांक ०८ माचथ, २०२१ िोजी शासनाने म्हटले होत ेकी, 

"सवकेल ते सपकेल"माननीय सहदंहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे यांच्या नावाने कृषी 

व्यवसाय ग्रामीण परिवतथन या  २१०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाबाबत घोषणा केली 

गेली.  अद्यापपावेतो यातील एक रुपयाही खचथ किण्यात आलेला नाही. माननीय 

सहदंहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे ह ेजि वरुन बघत असतील ति तयांना कळेल की, 

याकरिता एकही रुपया खचथ झालेला नाही. 

सभापती महोदया, कनाथटकच्या धतीवि िाज्य शासनाने स्वतंत्र कृषी 

अर्थसंकल्प सादि किण्याबाबतची घोषणा मागील वषी केली गेली होती.  शासनाने 

अर्थसंकल्पाच्या भाषणात वेगळा अर्थसंकल्प जाहीि किण्यात येईल.  

सभापती महोदया, अजनू एक आिोप या सठकाणी केला गेला होता की, 

माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या काळात तटू सकती ? माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस सिकािच्या काळात केवळ १५,००० कोटी रुपयांची तटू प्रस्तासवत होती. 

ती तटू प्रतयक्ष मात्र १३-१४,००० कोटी रुपयांपयांत गेली पिंत ुशेवटी ती १५,००० 

कोटी रुपयांच्या आतच होती.  पिंत ु सन २०२०-२१ ची महासवकास आघाडी 

शासनाची तटू ४१,००० कोटी रुपयांची आह.े सन २०२१-२०२२ ची महासवकास 

आघाडी शासनाची तटू ३०,७२५ कोटी रुपयांची आह.े सन २०२२-२०२३ ची 

महासवकास आघाडी शासनाची तटू २४,३५३ कोटी रुपयांची आह.े  आता ही तटू 

वाढण्यास अनेक कािणे असतील, तयाबाबत आमचे काही म्हणणे आह.े पिंत ुआिोप 

किताना सवचाि किणे आवश्यक आह.े  या सिकािच्या काळात कोिोना संिमण झाले 

होते, यामळेु ही तटू वाढलेली आह,े हहेी आम्ही मान्य केलले आह.े   

यानंति श्री.सोनावणे....... 
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   (सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

श्री. चंद्रशेखि बावनकुळे....... 

पण तटुीच्या संदभाथत आपले असधकािी कसे चकुतात याचा दखेील सवचाि केला 

पासहजे. कोिोना महामािीच्या काळात जगात खपूच वाईट परिसस्र्ती होती. तेव्हा कें द्र 

शासनाने पेरोलवि ५ रुपये आसण सडझेलवि १० रुपये अशा प्रकािे १ लाख ६० हजाि 

कोटी रुपयांचा भाि सहन केला होता. २२ िाज्यांनी पेरोल ५ रुपये व सडझेलवि १० 

रुपये अशा प्रकािे सटु सदली होती. सन २०२०-२०२१ मध्ये आपल्या सिकािने 

पेरोलवि ३४ हजाि कोटी रुपये, सन २०२१-२०२२ मध्ये आपल्या सिकािने 

पेरोलवि ४५ हजाि कोटी रुपये आसण सन २०२२-२०२३ मध्ये आपल्या सिकािला 

पेरोलवि ५० हजाि कोटी रुपयांचा फायदा होणाि असल्याचे प्रस्तासवत केले आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी सायकलवरुन मोचाथ काढला होता. २२ 

िाज्यांनी जशी पेरोलवि ५ रुपये आसण सडझेलवि १० रुपयांची सटु सदलेली आह,े 

तशीच सटु महािाष्ट्राने दखेील द्यावी, अशी मी आग्रहाची मागणी किीत आह.े  

 सभापती महोदया, ित्रपती सशवाजी महािाजांच्या नावाने शेतकिी सन्मान 

योजना सरुु केली होती. तया योजनेतील ३० टक्के लाभार्ी शेतकिी कजाथपासनू 

आजही वंसचत आहते. आज जवळ जवळ ६ हजाि ६० शेतकऱयांनी आतमहतया 

केलेल्या आहते. तयांच्या कुटंुबीयांना सकती आसर्थक मदत सदली याचे दखेील उत्ति 

आम्हाला समळाले पासहजे.  

 सभापती महोदया, १ लाख ४३ हजाि ७५२ लोकांचा कोिोना महामािीत मतृय ू

झाल्याची आकडेवािी सदलेली आह.े खिे पाहता २ लाख लोकांपेक्षा जास् त लोकांचा 

मतृय ू कोिोना महामािीत झालेला आह.े ग्रामीण भागात कोिोना महामािीत सकती 

लोकांचा मतृय ूझाला तयाबाबतची नोंदच आपल्या सिकािकडे उपलब्ध नाही. मी 

यासंदभाथत आिोप किणाि नाही. संबंसधत यंत्रणेकडून कोिोनामळेु मतृय ू झालेल्या 

लोकांची आकडेवािी गोळा केली पासहजे. अशा मतृ कुटंुबीयांना शासनाने मदत द्यावी 

एवढीच माझी अपेक्षा आह.े  
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 सभापती महोदया, सवदभथ आसण मिाठवाड्यात नोकि भिती ही तरे्ील 

लोकसंख्येप्रमाणे केली जावी अशा प्रकािचा किाि आह.े पण अशी कायथवाही होत 

नाही. शासनाने चिाकाि पध्दत बंद केलेली आह.े पदस्र्ापना ही चिाकाि पध्दतीने 

केली जाते. चिाकाि पध्दत काढून टाकल्यामळेु सवदभथ, मिाठवाडा आसण कोकणात 

कोणीही जायला तयाि नाही. शहिी भागात पदस्र्ापना किावी म्हणनू मागणी केली 

जाते. तयामळेु चिाकाि पध्दत पनु्हा सरुु केली पासहजे, अशी माझी मागणी आह.े  

सभापती महोदया, धानाला बोनस दणे्याची आमची मागणी असनू, 

तयासंदभाथत शासनाने सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े  

सभापती महोदया, मी माननीय श्री. शंभिुाज दसेाई यांना सांग ूइसच्ितो की, 

१०५ मतदािसंघाला फायदा होईल अशी काळजी माननीय सवत्त मंत्री महोदयांनी 

घेतलेली आह ेआसण तेवढेच बजेट तया मतदािसंघाला सदलेले आह.े बजेटमधील ९० 

टक्के भाग हा १०५ मतदािसंघांना सदलेला आह.े तयाविील मतदािसंघाला सनधी 

सदलेला नाही. माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्या मतदािसंघात, हवेीवेट आमदािांनी 

आपले वजन वापरून आपल्या मतदािसंघात संपणूथ बजेट घेतलेले आह.े काही 

मतदािसंघाला ३०० कोटी रुपयांचे बजेट समळालेले आह.े मी यासंदभाथत सदनाचा 

वेळ घेऊ इसच्ित नाही. माझ्याकडे यादी आह.े काही मतदािसंघाला २८०० कोटी 

रुपयांचे बजेट समळालेले आह.े हा असमतोलपणा िाज्याच्या सहताच्या दृष्टीकोनातनू 

बिोबि नाही, याबाबत माननीय सवत्त मंत्री महोदयांनी काळजी घेतली पासहजे.  

 सभापती महोदया, बोरिवली संजय गांधी नॅशनल पाकथ मधील सफािीची 

घोषणा केली होती, तयाचे काय झाले ? ततृीयपंर्ांना कौशल्य सवकास प्रसशक्षण दणेाि 

होते, तयाचेही काहीच झाले नाही. आधसुनकपध्दतीने आश्रमशाळा केल्या जातील, 

पण तयाचेही काहीच झाले नाही. पणु्यात साखि संग्रहालय उभािले नाही. माननीय 
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स्व. बाळासाहबे ठाकिे स्मािकासाठी ४०० कोटी रुपयांचा कोणताही उल्लेख 

अर्थसंकल्पात सदसनू येत नाही. बेिोजगािांना मसहन्याला ६ हजाि रुपये भत्ता सदला 

जाणाि होता, तयाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात सदसनू येत नाही. शनू्य टक्के व्याजदिाने  
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श्री. चंद्रशेखि बावनकुळे.......  

उच्च सशक्षणासाठी कजथ दऊे, पण तयाचाही उल्लेख अर्थसंकल्पात सदसनू येत नाही. 

गिीब नागरिकांसाठी आिोग्य सवमा सत्राचा उल्लेख अर्थसंकल्पात सदसनू येत नाही. 

माननीय कामगाि मंत्री महोदयांनी कंत्राटी कमथचाऱयांना २१ हजाि रुपये माससक पगाि 

सदला जाईल अशी घोषणा केली होती, याचा दखेील सनणथय घेतलेला नाही.  मिाठी 

भाषा सवद्यापीठाचा सनणथय घेतलेला नाही. सठबक व तषुाि ससंचनाकरिता १०० टक्के 

सबससडीचा याचा दखेील सनणथय घेतलेला नाही. दधूाला हमी भाव याचा दखेील 

सनणथय घेतलेला नाही. असे अनेक सनणथय घेतले असनू, तयाची अमंलबजावणी 

केलेली नाही. मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतगथत िाज्यात अनेक सठकाणी कामे बंद 

पडलेली आहते. अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा केल्या जातात, तयाची अमंलबजावणी 

किण्याकरिता सवथ सवभागांच्या सनयसमतपणे बैठका आयोसजत केल्या पासहजेत. 

डीपीडीसीमधनू सनधी सदला जात आह.े हा सनधी माचथ, मसहन्याच्या अखिेीस खचथ 

होत आह.े मे मसहन्यात सजल्हासधकाऱयांकडे सनधी सवतरित केला ति तयाच्या ३ 

मसहन्यानंति प्रशासकीय मान्यता, तयानंति ३ मसहन्यात बजेट खचथ किावेत अस े

सांसगतले जाते. डीपीवि कोणाचेही सनयंत्रण नाही. माचथ मसहन्यात आदशे 

काढल्यामळेु सनधी खचथ होत नाही. तयाला १ वषाथची मदुत वाढ सदली जाते इर्पयांत 

ठीक आह.े पसहल्याच ३ मसहन्यात प्रशासकीय आदशे का सदले जात नाहीत असा 

माझा प्रश्न आह.े पसहल्याच ३ मसहन्यात आपले सवभाग प्रस्ताव का दते नाही असा 

माझा प्रश्न आह.े ३ मसहन्याच्या आत तसे प्रस्ताव सदले पासहजे.  

सभापती महोदया, माननीय ऊजाथ मंत्री महोदयांनी ३ मसहन्याकरिता वीज 

कनेक्शन कापणाि नाही, अशी काल घोषणा केली होती. पण सवद्यतु दयेकाची वसलुी 

केली जाईल असे दखेील तयांनी सांसगतले आह.े महासवतिण, महापािेषण आसण 

महासनसमथती या ३ कंपन्या फायद्यात आहते. ४५ लक्ष शेतकऱयांना २८ हजाि कोटी 

रुपयांची वीज सदलेली आसण तयावेळी एकाही शेतकऱयाची वीज कनेक्शन कापली 

नाहीत. माननीय श्री. शिदचंद्र पवाि साहबेांनी अनेक वेळा िाज्याचे नेततृव केलेले 

आह.े तयांचा आदि करुन सन २०१८ मध्ये माननीय श्री. शिदचंद्र पवाि साहबेांनी  
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श्री. चंद्रशेखि बावनकुळे.......  

असे म्हटले होते की, माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्या सिकािने शेतकऱयांचे वीज 

कनेक्शन काप ूनयेत असे म्हटले होते. तसेच तयांच्याकडून सवद्यतु दयेकाची वसलुी 

करु नये असे दखेील म्हटले होते. गेल्या ५ वषाथत २८ हजाि कोटी रुपयांची सवज 

सदलेली आह.े तयावेळी आमच्या शेतकऱयाने एकाही शेतकऱयाचे सवजचेे कनेक्शन 

कापले नाही. तीनही कंपन्यांना ४ हजाि ७१५ कोटी रुपयांचा फायदा झालेला होता. 

नवीन सिकाि स्र्ानापन्न झाल्यानंति ७ हजाि ५०० शेतकऱयांना सवजेचे कनेक्शन 

सदले. दोन्ही सिकािने काय केले याच्या खोलात मी जाणाि नाही. माननीय सवत्त मंत्री 

महोदयांनी सवधानसभेत अशी घोषणा केली होती की, आमचे सिकाि कधीही सवजचेे 

कनेक्शन कापणाि नाही. पण सतसऱया सदवशी माननीय ऊजाथ मंत्री महोदयांनी असे 

सांसगतले की, "होय" शेतकऱयांनी सवद्यतु दयेके भिली नाही ति तयांची सवजेची 

कनेक्शन कापली जाईल. महासवकास आघाडी सिकािने कजथ काढावे. शासनाने 

कंपन्यांकडून हमी घेतली पासहजे. शेतकऱयांचे सवजेचे कनेक्शन कापण्यासािख ेदसुिे 

कोणतेही पाप नाही. कािण आज शेतकिी अडचणीत आह.े भसवष्ट्यात माननीय मंत्री 

महोदयांच्या मतदािसंघात मोचे सनघणाि आहते. माननीय मंत्री महोदयांच्या मनात 

असे िासहले की, मी मोचाथला जाऊ काय ? इतकी वाईट परिसस्र्ती येणाि आह.े 

शेतकऱयांना सवज सदल्यानंति एकही कंपनी कधीही डबघाईला आलेली नाही. असा 

माझा दावा आह.े मिाठवाड्यातील, सवदभाथतील आसण कोकणातील शेतकऱयांची 

सवजेची कनेक्शन काप ूनयेत असा मंत्री महोदयांचा आग्रह असायचा. आमचे सिकाि 

असताना कधीही शेतकऱयांचे सवजेचे कनेक्शन कापले नाही. महासवकास आघाडी 

सिकाि जोपयांत आह,े तोपयांत शेतकऱयांचे सवजेचे कनेक्शन कापले जाणाि नाही, 

असे आश्वासन आम्हाला दणे्याची गिज आह.े भसवष्ट्यात कोणाचे सिकाि येईल 

याबाबत मला काहीच म्हणावयाचे नाही. पण भसवष्ट्यात माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

यांचे सिकाि आले ति शेतकऱयांचे सवजेचे कनेक्शन कधीही कापले जाणाि नाही. 
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आमच्या सिकािमध्ये ती क्षमता आह.े शेतकऱयांना सवज सदल्यामळेु िाज्याच्या 

जीडीपीमध्ये वाढ होते. आपल्या शासानाने शेतकऱयांना सवज सदली ति पढुील  
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श्री. चंद्रशेखि बावनकुळे.......   

अर्थसंकल्प सादि किताना ५० हजाि कोटी रुपयांची तटू सदसणाि नाही.  

सभापती महोदया, ऊजाथ सवभागात ५ हजाि सवद्यतु सहाय्यकांची भिती किावी 

म्हणनू सन २०१९ मध्ये जाहीिात दणे्यात आली होती. सवथच मतदािसंघात सवद्यतु 

सहाय्यकांची पद ेभिण्यासाठी दीड लाख लोकांनी आवेदन सदले होते. सन २०१९ 

पासनू भिती प्रसिया र्ांबलेली आह.े कोणतयाही माननीय न्यायालयाने स्टे सदलेला 

नाही, आिक्षणाचे कािण नाही सकंवा इति कोणतीही कािणे नाहीत. ५ हजाि सवद्यतु 

सहाय्यकांची पद ेतातडीने भिण्याची कायथवाही किावी, अशी मी आग्रहाची सवनंती 

किीत आह.े माननीय मंत्री महोदयांनी मी उपसस्र्त केलेल्या सवथ मदु्यांचा सवचाि करुन 

उत्ति द्यावे अशी सवनंती कितो आसण माझे भाषण संपसवतो. धन्यवाद.  

 

    ------ 

 

 

 

        यानंति श्री. बोडे.... 
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 श्री.सवलास पोतनीस (मुंबई सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२०२३ या वषाथच्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेवि बोलण्यासाठी मी 

उभा आह.े   

 सभापती महोदया,  महाराष्ट्राछया निकासासाठी महानिकास आघाडी सरकार 

४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करुन दणेाि आह.े  महािाष्ट्र ह े१ सरलीयन अर्थव्यवस्र्ा 

असणािे पसहले िाज्य ठिणाि आह ेअशी घोषणा माननीय सवत्त मंत्री तर्ा उप मखु्यमंत्री 

यांनी केल्याबद्दल मी माननीय मखु्यमंत्री, माननीय सवत्त तर्ा उप मखु्यमंत्री आसण 

माननीय पयाथविण मंत्री श्री.आसदतयजी ठाकिे यांचे मनापासनू असभनंदन कितो. 

 सभापती महोदया, या वषीच्या अर्थसंकल्पात पयाथविणपिूक असलेल्या 

नैससगथक वायवूिील मलू्यवसधथत किाचा दि १३.५ टक्क्यांवरुन १० टक्के कमी करुन 

तो ३ टक्के प्रस्तासवत किण्यात आला आह.े  याचा फायदा घिगतुी पाईप गॅस, 

सीएनजीविील रिक्षा, टॅक्सी व खाजगी वाहनधािकांना होणाि असनू तयांच्या इधंन 

खचाथत मोठी बचत होणाि आह.े   या बद्दल मी या सिकािचे असभनंदन कितो. 

 सभापती महोदया, महासवकास आघाडी सिकािने मुंबईतील ५०० 

चौ.फुटापयांतच्या घिांना मालमत्ता कि माफीसंदभाथत घेतलेल्या ऐसतहाससक 

सनणथयाबद्दल मी शासनाचे असभनंदन कितो.   

 सभापती महोदया, िाज्यातील सवथ प्रलंसबत प्रकिणांमध्ये मदु्रांक शलु्काविील 

दडंाच्या िकमेत सवलत दणे्यासाठी १ एसप्रल ते ३० नोव्हेंबि, २०२२ या 

कालावधीसाठी दडं सवलत अभय योजना िाबसवण्यात येणाि आह.े  मी सवनंती कितो 

की, याच धतीवि महसलू सवभाग आसण म्हाडाकडून मुंबई उपनगिातील गहृसनमाथण 

संस्र्ांना पाठसवण्यात आलेल्या भिमसाठ अकृसषक कि वसलुीस ततकाळ स्र्सगती 

दणे्यात यावी. जेणेकरुन स्र्ासनक उपनगिीय जनतेला सदलासा समळू शकेल. 

 सभापती महोदया, िाज्यात जल वाहतकुीला चालना दणे्यासाठी महािाष्ट्र 

मेरिटाईम बोडाथमाफथ त सदनांक १ जानेवािी, २०२२ पासनू नव्याने सरुु झालेल्या जल 

मागाथविील फेिीबोट, िो-िो बोटींमधनू प्रवास किणािे प्रवासी, वाहने, माल इतयादींवि 
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श्री.सवलास पोतनीस.... 

महािाष्ट्र मेरिटाईम बोडाथकडून आकािण्यात येणाऱया किात पढुील तीन वषे सटू 

दणे्यात येणाि आह.े याचा लाभ सवथसामान्य प्रवासी वगाथला होणाि आह.े  अशा 

प्रकािची सटू सदल्याबद्दल मी शासनाचे असभनंदन कितो. 

 सभापती महोदया, मिीन ड्राईव्ह चौपाटीवि जवाहि बालभवन या शैक्षसणक व 

सांस्कृसतक कें द्राच्या इमाितीच्या मजबतुीकिण, नतूनीकिण आसण 

सवस्तािीकिणासाठी १० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदल्याबद्दल मी शासनाचे 

आभाि मानतो. 

 सभापती महोदया, पयथटन सवकासासाठी १७०० कोटी रुपयांची तितदू 

किण्यात आली आह.े तयामळेु पयथटनाला चालना समळणाि आह े आसण तया 

माध्यमातनू बेिोजगाि तरुणांच्या हाताला काम समळणाि आह.े  शासनाने 

पयथटनाबाबत केलेल्या तितदुीचे मी मनापासनू स्वागत कितो. महासवकास आघाडी 

सिकाि ह ेशासन वासिसा स्र्ळांच्या सवकासासाठी कसटबद्ध आह.े  पिंत ुशासनाने 

दलुथसक्षत िासहलेल्या बोिीवली येर्ील मंडपेश्वि गफेुच्या संवधथनासाठी सनधी द्यावा, 

अशी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदया, िाज्य सिकािने मुंबई नजीकच्या आसण पयथटकांचा 

आकषथणसबंद ूअसलेल्या गोिाई सबचचा पयथटनाच्या दृष्टीने सवकास किण्यासाठी प्रयतन 

किावा, जेणेकरुन स्र्ासनक लोकांना िोजगाि उपलब्ध होऊ शकेल.   

 सभापती महोदया, संजय गांधी ह ेपयथटकांचे आकषथण कें द्र आह.े सन २०२४ 

मध्ये या उद्यानास ५० वषे पणूथ होत आहते. या उद्यानात गत ४० वषाांपवूी सरुु किण्यात 

आलेली जगप्रससद्ध वनिाणी िेल सेवा सध्या दयनीय अवस्रे्त आह.े  या वनिाणीच े

डबे आसण रुळ यांचे नतूनीिकण किण्यासाठी सनधीची आवश्यकता आह.े िाज्य 

सिकािने या कामासाठी आवश्यक तेवढा सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मी सवनंती 

कितो. 
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श्री.सवलास पोतनीस.... 

 सभापती महोदया, संजय गांधी िाष्ट्रीय उद्यानात स्वगीय सहदंहुृदयसम्राट 

बाळासाहबे ठाकिे यांच्या संकल्पनेतनू साकािण्यात आलेली टायगि सफािी, लायन 

सफािी सरुु किण्यात आली आह.े  या उद्यानातील वाढतया लेपडथची संख्या पाहता 

तया सठकाणी लेपडथ सफािी सरुु झाल्यास पयथटकांच्या संख्येत वाढ होऊन उद्यानाच्या 

महसलुात दखेील वाढ होणे शक्य होईल.  तयामळेु लेपडथ सफािीसाठी सनधीची तितदू 

किण्यात यावी, अशी मी मागणी कितो. 

 सभापती महोदया, मुबंईत मिाठी भाषा भवनचे भमूीपजून गढुीपाडव्याला 

होणाि आह.े  यासाठी १०० कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आली आह.े  ही तमाम 

मिाठी बांधवांसाठी असभमानास्पद बाब आह.े याबद्दल मी सिकािचे असभनंदन कितो.  

 सभापती महोदया, मिाठी भाषलेा असभजात भाषचेा दजाथ समळण्यासाठी 

िाज्यातनू माननीय िाष्ट्रपतींना समुािे लाखभि पोस्टकाडथ पाठसवण्यात आलेली 

आहते.  मिाठी भाषेला असभजात भाषेचा दजाथ समळण्यासाठी िाज्य शासनाने माननीय 

िाष्ट्रपती महोदयांकडे साततयपणूथ पाठपिुावा किावा, अशी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदया, िाज्यातील उद्योगांना चालना दणे्यासाठी "मगॅ्नेसटक 

महािाष्ट्र-२" वि सवशेष लक्ष दणे्यात आले आह.े  यासाठी िाज्यातील उद्योग 

घटकांसाठी ९८ गुंतवणकू किाि किण्यात आले आहते. तयातनू १ लाख ८९ हजाि 

कोटी रुपयांची गुंतवणकू अपेसक्षत असनू, तयातनू िोजगािाच्या तब्बल ३ लाख ३० 

हजाि नव्या संधी उपलब्ध होणाि आहते.  याबद्दल मी शासनाचे असभनंदन कितो. 

 सभापती महोदया, मुबंईसािख्या महानगिातनू दिवषी समुािे २ लाख तरुण 

पदवी पिीक्षा उत्तीणथ होतात. या तरुणांना िोजगाि, स्वयंिोजगािाच्या संधी आसण उच्च 

सशक्षण याकरिता शासनाच्या योजनांची मासहती समळण्यासाठी एक दवुा असण्याची 

आवश्यकता आह.े  यवुकांची समाज माध्यमातील ओढ लक्षात घेता एक "महायवुा 

ॲप" सनसमथतीची सनतांत आवश्यकता आह.े  शासनाने यासाठी सनधीची तितदू किावी.  

तसेच शासनाने बेिोजगािांच्या भत्त्यात वाढ किावी, अशी मी शासनास सवनंती कितो. 
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श्री.सवलास पोतनीस.... 

सभापती महोदया, मखु्यमंत्री िोजगाि सनसमथती कायथिमांतगथत १ लाखांहून 

असधक उमेदवािांनी गुंतवणकू प्रस्ताव सादि केले आहते. तयातनू १ हजाि १०० कोटी 

रुपयांची गुंतवणकू झाली आह.े येतया वषथभिात ३० हजािांहून असधक स्वयंिोजगाि 

प्रकल्पातनू समुािे १ लाख प्रतयक्ष आसण अप्रतयक्ष िोजगािाच्या संधी बेिोजगाि 

उमेदवािांना उपलब्ध आहते आहते. ही सनसितच कौतकुास्पद अशी बाब असनू, 

तयाबद्दल मी सिकािचे असभनंदन कितो. 

 सभापती महोदया, िाज्यातील २३ नद्यांचे संवधथन किण्यासाठी १५० कोटी 

रुपयांचा खचथ अपेसक्षत आह.े  यातनू दसहसि आसण पोयसि नद्यांच्या संवधथनाचे काम 

हाती घेण्यात यावे, अशी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदया, इयत्ता पसहली ते आठवीच्या सवद्याथ्याांसाठी पयाथविण 

सवषयाचा शालेय अभ्यासिम तयाि किण्यात येणाि आह.े  ही खिोखिच स्वागताहथ 

बाब आह.े याबद्दल मी शासनाचे असभनंदन कितो. 

 सभापती महोदया, इति िाज्यात शालेय सशक्षणापासनू यपुीएससी, बाँकींग, 

िाज्य सेवा आयोगाच्या पिीके्षच्या अभ्यासिमाचा सिाव केला जातो.  तयामळेु कें द्रीय 

आसण बाँकींग आस्र्ापनेत इति िाज्यातील उत्तीणथ उमेदवािांची संख्या लक्षणीय 

असते. आपल्या िाज्यातही शालेय सशक्षणात यपुीएससी, बाँकींग आसण िाज्य सेवा 

आयोगाच्या पिीक्षेच्या अभ्यासिमाचा समावशे किण्याबाबत शासनाने सकािातमक 

सवचाि किावा, अशी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदया, मुंबईत कामासनसमत्त येणाऱया नागरिकांच्या तातपिुतया 

सनवासाच्या सोयीसाठी "महािाष्ट्र भवन" उभािण्यात येणाि आह.े तयासाठी १०० 

कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आली आह.े  माझी मागणी आह े की, मुंबईतील 

स्र्ासनक भमूीपतू्र असलेल्या आगिी-कोळी  बांधवांसाठी दसहसि येरे् आगिी-कोळी 

भवन बांधण्यासाठी पिेुशी तितदू किण्यात यावी. 
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श्री.सवलास पोतनीस.... 

 सभापती महोदया, महासवकास आघाडी सिकािने असतशय चांगला 

अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल मी सिकािचे असभनंदन कितो.  तसेच आपण मला 

बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले सदु्धा मनापासनू आभाि मानतो व माझे भाषण 

संपसवतो. 

 जय सहदं, जय महािाष्ट्र. 

---------- 
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 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदया, सत्ताधािी बाजलूा एकूण तीन पक्ष आहते.  

तयामळेु सत्ताधािी बाजचू्या तीन सन्माननीय सदस्यांना भाषणाची संधी सदल्यानंति 

चौर्ा िमांक भाितीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना येतो.  सविोधी पक्षात सहयोगी 

सदस्य श्री.महादवे जानकि ह े सदु्धा आहते.  अर्थसंकल्पीय असधवेशन सरुु 

झाल्यापासनू मी अजनूपयांत भाषण केलेले नाही.  माझ्याप्रमाणेच वेळेच्या मयाथदमेळेु 

आमच्या बाजचू्या इतिही अनेक सन्माननीय सदस्यांना भाषण किता आलेले नाही.  

मला वाटते आज प्रश्नोत्तिाचा तास १०-१५ समसनटे पढेु गेला तिी हिकत नाही, पिंत ु

आमच्या बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यावी.  

आज या आठवड्यातील असधवेशनाचा शेवटचा सदवस आह.े  अर्थसंकल्पीय 

असधवशेन सरुु झाल्यापासनू सन्माननीय सदस्य ॲड.सनिंजन डावखिे, सन्माननीय 

सदस्य ॲड.सनलय नाईक व इति अनेक सन्माननीय सदस्यांना भाषण किता आलेले 

नाही.  मला वाटते भाितीय जनता पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांना सकमान पाच-पाच 

समसनटे बोलण्याची संधी द्यावी.   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकिजी, आपण स्वत:हून पाच 

समसनटे बोलण्याची संधी दणे्याबाबत जी सचूना केली आह े ती स्वागताहथ आह.े  

माननीय सभापतींशी  चचाथ करुन सवशेष बैठकीची वेळ वाढसवता येते काय, ते पाहू 

या.  मी सनदशथनास आणनू दतेे की, दपुािी पनु्हा या चचेवि बोलण्यासाठी वेळ िाखनू 

ठेवण्यात आलेला आह.े  तयावेळी सन्माननीय सदस्यांना या चचेवि बोलता येईल.  

तिी सदु्धा सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि यांनी मांडलेल्या सचूनेच्या बाबतीत 

माननीय सभापतींशी चचाथ किण्यात येईल व तयांच्या सचूनेवि सवचाि किण्यात येईल. 

 आता सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी आपल्या भाषणास सरुुवात 

किावी. 
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 श्री.कसपल पाटील (मुंबई सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदया, सन २०२२-

२०२३ या वषाथच्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेवि बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े   

 सभापती महोदया, माननीय सवत्त मंत्री तर्ा उप मखु्यमंत्री श्री.असजतदादा पवाि 

यांनी १ सरलीयन डॉलि अर्थव्यवस्रे्चे स्वप्न दाखवनू महासवकास आघाडी 

सिकािचा अर्थसंकल्प मांडलेला आह.े  पिंत ु१ सरलीयन म्हणजे एकावि नेमके सकती 

शनू्य ह ेमला माहीत नाही.  या िाज्यातील उपेसक्षत घटकांच्या पदिात तयातील सकती 

शनू्य पडले हा मळू प्रश्न आह.े   

 सभापती महोदया, कोसवड काळात या िाज्यावि आसण दशेावि संकट होते.  ह े

िाज्य हाकणाऱया प्रशासनाने कोणतीही तिाि न किता सिकािला सार् सदली.  

तयांच्याबद्दल आता ह ेसिकाि काय किणाि आह,े हा खिा प्रश्न आह.े 

 

       नंति श्री.कांबळे..... 
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श्री. कसपल पाटील .... 

१ लाख ४१ हजाि लोक मतृयमुखूी पडले. दशेात एकूण ४ लाख ८५ हजाि लोक 

मतृयमुखूी पडली आसण तयामध्ये १४१७७९ ही िाज्यातील संख्या आह.े आपत्ती मोठी 

होती म्हणनू तयाच ेसमर्थन किायच ेकी १ लाख ४१ हजाि म्हणजे जवळपास एक 

तसृतयांश िाज्याचा आकडा येतो, याबाबत खतं बाळगायची हा आपल्यापढेु प्रश्न आह े

आसण तयाबाबतची खतं अर्थसंकल्पात व्यक्त झाली असती ति असधक बिे झाले 

असते. अर्थसंकल्पात आिोग्य सवभागाकडे असधक लक्ष सदले जाईल अशी या 

मतृयमुखूी पडलेल्या संख्येच्या तलुनेत कल्पना होती. मात्र प्रतयक्षात तसे घडलेले 

नाही. आपण २ वषाांत आिोग्यावि खपू खचथ केला. मला आठवते की, मागच्या 

अर्थसंकल्पाच्या वेळी माननीय सवत्तमंत्री म्हणाले होते की, आतापयांत आिोग्य 

सवभागाकडे दलुथक्ष झाले. पिंत ु आता लक्ष सदले पासहजे. तयामळेु गेल्या २ वषाांत 

झालेल्या वाढीव खचाथचे आपण सवाांनी समर्थन केले. सकंबहुना ते झाले नव्हत े

याबाबत खतं बाळगली गेली. पण आता पनु्हा एकदा खचाथची तितदू किताना ती एक 

टक्क्याहून कमी झालेली आह ेयाकडे मला लक्ष वेधावयाचे आह.े  

 सभापती महोदया, ५ िाज्यांचे सनकाल लागले, तयानंति आघाडी सिकाि 

ज्यांना आधािवड मानत,े ते दशेाचे नेते माननीय श्री. शिद पवाि यांची एबीपी माझा 

वासहनीवि एक मासमथक प्रसतसिया आली, ते असे म्हणाले की, माझ्या सदल्लीतील 

घिातील स्टाफला कोणाला मते सदली असे मी सवचािले तेव्हा तयांनी सांसगतले की, 

आम्ही अमकु सठकाणी मते सदली. आम आदमी पक्षाला मते सदली. तयावेळी तयांनी 

सदल्लीतील लोकांना का सदली असे सवचािले तेव्हा तयांनी उत्ति सदले की, सशक्षण व 

आिोग्य या दोघांची व्यवस्र्ा या सिकािने चांगलेली केलेली आह.े ह ेमी नाही ति 

आदिणीय श्री. शिद पवाि साहबेांनी म्हटले आह.े माननीय श्री. शिद पवाि साहबेांनी 

ही प्रसतसिया व्यक्त केली आह.े मला असे वाटले की, तया प्रसतसियेनंति सादि 

झालेल्या अर्थसंकल्पात माननीय श्री. शिद पवाि साहबेांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली 

ती प्रसतसबंबीत होईल, मात्र ती प्रसतसबंबीत झालेली नाही याचे द:ुख आह.े 
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श्री. कसपल पाटील .... 

 सभापती महोदया, मी काही आकडे सांगतो. आिोग्य व सशक्षण यावि सकती 

खचथ किीत आहोत ह ेपहावे. आिोग्य व कुटंुबकल्याणचे आकडे आहते. महािाष्ट्राच े

ॲलोकेशन ४.४ टक्के आह.े मी तलुना किीत नाही. पण आपल्यापेक्षा अनेक लहान 

िाज्यांनी यापेक्षा असधक केले आह.े आपला आकाि मोठा, तयांचा आकाि लहान, 

तयांची लोकसंख्या कमी याचे उत्ति सदले जाऊ शकेल. पण आपल्या बिोबिची जी 

िाज्ये आहते ती आसण लहान िाज्ये या दोघांची तलुना किावी. कनाथटक आपल्या 

बिोबिीचे िाज्य आह.े टक्केवािी ५.३ आह.े आपल्यापेक्षा एक टक्का असधक आह.े 

पसिम बंगालची टक्केवािी ६.७ आह.े सदल्ली लहान असनू मुंबई 

महानगिपासलकेइतकी आह.े तयांची टक्केवािी १५.९ म्हणजे १६ आह.े आसामची 

टक्केवािी ७.१ आह.े सबहाि आपल्या बिोबिीचे िाज्य आह.े तयाची टक्केवािी ६.३ 

आह.े ित्तीसगडची टक्केवािी ६.१ आह.े आताही आपण इतका कमी खचथ का किीत 

आहोत ? १ लाख ४१ हजाि मतृय ूकोसवडने घेतले. ते केवळ कोसवडचे मतृय ूनाहीत. 

कोसवड ह ेसनसमत्त ठिले. कोमॉसबथडीटीमळेु  सवथ बाकीचे आजाि उफाळून वि आले 

आसण तयांनी तयांचा बळी घेतला. अजनुही आपण आिोग्य ससुवधांसाठी आसण 

माणसांचा जीव वाचसवण्यासाठी सकंवा तयांच्या आिोग्यासाठी काहीही खचथ किीत 

नाही याबाबत मी असभनंदन कसे करु असा माझ्यासमोि प्रश्न आह.े 

 सभापती महोदया, माननीय श्री. शिद पवाि साहबेांनी सशक्षणाबाबतही उद्गाि 

काढले. आपण सशक्षणाविील खचाथची तलुना पहावी. महािाष्ट्र १७ टक्के आह.े तमु्ही 

वाटप सदले आह.े बाकीच्या िाज्यांची सस्र्ती पहावी. िाजस्र्ान १९ टक्के, पसिम 

बंगाल १८ टक्के, सदल्ली २५  टक्के, सबहाि १९ टक्के, ित्तीसगड १९ टक्के, महािाष्ट्र 

१७ टक्के अशी ही टक्केवािी आह.े तमु्ही सशक्षणावि इतका कमी खचथ किीत आहात. 

सशक्षणाची पसहली अक्षिे महािाष्ट्रात बहुजनांसाठी खलुी झाली ह ेअसभमानाने आपण 

सांगतो. महातमा फुले, डॉ. बाबासाहबे आबेंडकि, ित्रपती शाहू महािाज ही नाव े

आपण जरुि घेतो पण महातमा फुले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि, ित्रपती शाहू महािाज 
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यांच्या महािाष्ट्रात आजही इति िाज्यांच्या तलुनेत आपण असतशय कमी खचथ कितो 

यासाठी असभनंदन किायचे की खतं बाळगायची हा माझ्यापढेु प्रश्न आह.े 

श्री. कसपल पाटील .... 

 सभापती महोदया, वािंवाि बोलले गेले की, बसनू पगाि घेत आहते. ह े

सशक्षकांबद्दल बोलले गेले. २ वषे कोसवड होता. माझे म्हणणे अस े आह े की, 

ऑनलाईन सशकवणीचा वगथ घेऊन कोणीही २ तास मलुांना सशकवनू दाखवावे. 

सवखिुलेल्या मलुांना शोधायचे, जी मलेु पालकांसोबत स्र्लांतरित झाली आहते 

तयांना शोधायचे, तयांना ऑनलाईन आणायचे, प्रतयक्षात सफसजकली जे सशक्षण शक्य 

असते ते मलेु सवसिलेली आहते, तयांना पटिीवि आणायचे ह ेसवथ तयांनी केले. केवळ 

ऑनलाईन सशक्षण नव्ह ेति ऑफलाईन ड्यटुी केल्या. िाज्यात कोसवडमळेु अनेक 

मतृय ूझाले, तयात अनेक सशक्षक गेले. ऑनड्यटुी काम केल्यामळेु कोसवड झाला 

आसण तयामळेु मतृयमुखूी पडले. नसुते कोसवडमळेु नाहीत ति २ मतृय ूअसे झाले की, 

तयांची ड्यटुी नाक्यावि, चेकपोस्टवि लावली, भिधाव रकच्या माग े धावायला 

लावले, तयामध्ये २ सशक्षक सचिडले गेले. तमु्ही सांसगतले ते काम तयांनी केले आसण 

बसनू पगाि घेतलना गेला असे सांगत आहते याचे मला द:ुख वाटते. आपण तयांची 

जबाबदािी घेणाि नाही का ? मी मघाशी म्हणालो तशी या िाज्याची २ वषाांमध्ये तयांनी 

काळजी घेतली. मी जरुि असभनंदन कितो की, िाज्य सिकािने चांगले काम केले 

आह.े आपण माननीय मंत्रयांचेही काम कितो, यंत्रणेचही काम कितो. पण ज्या 

यंत्रणांनी प्रतयक्षात मैदानात उभे िाहून काम केले, तया यंत्रणांच्या काळजीचे काय ? 

या अर्थसंकल्पामध्ये पगािाचा खचथ वाढत आह ेम्हणनू खतं बाळगली जाते याचे द:ुख 

होत आह.े साधािणत: २४ टक्के पगािावि खचथ होतो, तयामध्ये एखादा टक्का 

वाढल्याने काय मोठे सबघडणाि आह,े काय मोठा सवकासाच्या योजनांवि परिणाम 

होणाि आह े? यंत्रणा सशक्त िासहली ति असधक सवकास योग्य आह.े आजही मी 

पगािवाढ मागत नाही. पण तमु्ही वेळेवि तिी पगाि किावेत. आजही िाज्यातील पगाि 

वेळेवि झालेले नाहीत. कोसवड होता. २ वषे लोकांनी सहन केले. १५ सदवस पगाि 
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उसशिा, १ मसहना पगाि उसशिा असे झाले. सशक्षकांचा पगाि ति २ मसहने उसशिा होत 

होता. मी मुंबईचा प्रसतसनधी आह.े मला लोक सवचाितात  की, सि, आपला पगाि  
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श्री. कसपल पाटील .... 

वेळेवि कधी सरुु होणाि आह े? मला आज सकाळी एका सशक्षकांचा मेसेज आला 

होता. तयांनी मला ८ तािखलेा मेसेज पाठसवला की, "When salary is expected 

in this month?" मी तयांना म्हटले की,"Eight more days." मी िाज्याची 

परिसस्र्ती सांसगतली. तयांनी मला उत्ति सदले की, "It means after 15th March." 

पढेु  तयांनी असे म्हटले की, "I have loan. EMI installment is going to be 

due." आठ सदवसांनंति तयांनी आज सकाळी मेसेज पाठसवला आसण पनु्हा तेच 

म्हणाले की, "Good morning Sir, When salary is expected in this 

month? 

 उप सभापती : आपल्याला सकती वेळ लागणाि आह े?  

 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदया, १० समसनटे द्यावीत. 

 उप सभापती : आता सकाळी ११.४५ वाजता सभागहृाचे कामकाज 

र्ांबवावे लागणाि आह.े तयामळेु तमु्हाला ऑनलेग िहावे लागले.  

 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदया, मी ऑनलेग िाहीन. असतशय 

महतवाचे मदु्द ेआहते. 

 उप सभापती : इति सन्माननीय सदस्यांचा र्ोडा सवचाि किावा.  

 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदया, मी सवचाि कितो. मी आपल्या 

शब्दांच्या पलीकडे नाही. 

 उप सभापती : ३ सन्मानीय सदस्यांची भाषणे झाली असती. तमु्ही महत्त्वाच े

मदु्द ेमांडणाि आहात. वळेेचे बंधन पाळले ति बिे होईल. 

 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, मी एकही मदु्दा रिसपट किणाि नाही. मी 

हा मेसेज मदु्दाम वाचनू दाखसवला आह.े 

          नंति श्री. खचे ....    
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श्री.कसपल पाटील..... 

लोक सवचाितात की, कब सॅलिी होगी, ह ेपैसे तयांच्या हक्काचे आहते, उपकािाच े

नाहीत. आम्ही काम कितो ति वेळेवि पगाि समळाला पासहजे. सिकािने काही वष े

वेळेवि पगाि सदला. सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि मला म्हणाले की, आपण 

सतकडे बघनू बोला. तमुच्या सिकािच्या काळात जे तंत्र सबघडले ते अद्यापही पटिीवि 

आले नाही. आता महासवकास आघाडी शासनाला कोसवडचे सनसमत्त समळाले आह.े 

सशक्षकांचे पगाि वेळेवि व्हायला नकोत काय ? सवोच्च न्यायालयाने असा सनकाल 

सदला की, सशक्षकांचे पगाि िाष्ट्रीयकृत बाँकेतनू किावे. महासवकास आघाडी शासन 

आल्यावि मला असे वाटले होते की, आता सशक्षकांचे पगाि िाष्ट्रीयकृत बाँकेतनू 

होतील. अजनूही िाष्ट्रीयकृत बाँकेबिोबि किाि किण्यात आलेला नाही. अजनूही 

तयाच सनणथयांची िी ओढली जात आह.े ज्यांनी काम केले तयांचे पगाि वाढवा असे 

मी म्हणत नाही, पिंत ु तयांचा पगाि वेळे वि तिी सदला पासहजे. कोसवड काळात 

सवनाअनदुान शाळांतील सशक्षकांची जी ससेहोलपट झाली तीचे वणथन किता येत 

नाही. सशकसवण्याचे काम सशक्षकांनी केले पण तयांना पगाि नाही, अनदुान नाही, 

शासनाने असा सनणथय घतेला की, सिसकट २० टक्के अनदुान द्यावे. सिसकट अनदुान 

दणेे हा सनणथय अस ूशकतो काय ?  मळू धोिण असे होते की, २०,४०,६०,८० व 

१०० टक्के अनदुान द्यावे तयाची वासलात लावण्यात आली. त्रटुी काढून घोसषत व 

अघोसषत अशी नवीन पध्दत सरुु करुन लोकांना िांगेत उभे केले. वषाथनवुषे माणसे 

उपाशीपोटी काम किीत आहते.१०, १२, १५ वषे आता पगाि सरुु होईल, नंति पगाि 

सरुु होईल, याची वाट पाहत होते. २० टक्के पगाि सरुु झाल्यावि तयातील १० टक्के 

पगाि संस्र्ा घेऊन टाकते. १० टक्केमध्ये तयांचा संसाि कसा काय चालेल. सिकाि 

यावि सनयंत्रण आसणत नाही व पगािही दते नाही. पगाि सदल्यामळेु शासनाच्या 

सतजोिीवि सकती बोजा पडणाि आह.े सशक्षण सवभागासाठी जी तितदू किण्यात आली 

तया तितदूीमध्ये अगदी सकिकोळ वाढ होणाि आह.े सशक्षकांचे पगाि  व इति 

खचाथसाठी ८० हजाि कोटी रुपये अपेसक्षत िक्कम आह.े  तयामध्ये फक्त ३०० कोटी 

रुपये दणे्याची मागणी आह.े ८० हजाि कोटी रुपये कोठे  व ३०० कोटी रुपये कोठे. 

३०० कोटी रुपये म्हणजे अधाथ टक्का दखेील िक्कम होत नाही. रुपयातील २४ पैसे  
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श्री.कसपल पाटील..... 

सशक्षणावि खचथ केले जातात. फी वाढ अपेसक्षत आह.े एक पैसा वाढसवला तिी उच्च 

सशक्षणासह सवथ सशक्षण मोफत किता येईल. ती िक्कम वाढसवण्यात येत नाही. .००१ 

पैसा आम्ही मागत आहोत. ती िक्कम दणे्यास शासन तयाि नाही. तयामळेु लोकांनी 

तयांचे संसाि कसे िेटायचे व सशक्षणाची व्यवस्र्ा पढेु कशी न्यायची हा मोठा प्रश्न 

सनमाथण झालेला आह.े 

 सभापती महोदया, या शासनाने शेतकऱयांना वाचसवण्यासाठी अनेक चांगले 

सनणथय घेतले आहते, तयामळेु मी सिकािचे असभनंदन कितो. शेतकऱयांना सांभासळत 

असताना ससंचन क्षमता वाढसवण्याकडे शासनाला वेळ दतेा आला नाही. आता 

कोसवड गेलेला आह.े सशक्षकांच्या पगािाबाबत कोसवडचे कािण सांगता येणाि नाही. 

तयाचप्रमाणे शेतकऱयांना तयांच्या खाईतनू बाहिे काढण्यासाठी ससंचनाचे के्षत्र 

वाढसवण्यासाठी आता पैसे कमी आहते असे होता कामा नये. अनेक सवभागांनी जे 

द्यायला पासहजे होते ते तयांनी सदले नाही. 

 सभापती महोदया, अंगणवाडी ताई व आशा वकथ ि या दोन मोठ्या घटकांनी  

कोसवड काळात मोठे काम केले आह.े तया चळवळीशी आपण स्वत: संबंसधत 

आहात. यांना अद्यापही सकमान वेतन दणे्यात आले नाही. फक्त मानधनात तटुपुंजी 

वाढ किण्यात येते. तयांना अद्याप सेवेत सामावनू घेतले नाही. तयांना सेवेत कधी 

घेण्यात येईल. तयांना सकमान वेतन कधी दणे्यात येईल असा माझा प्रश्न आह.े 

सभापती महोदया, एस.टी.कामगािांच्या मागण्यांबाबत फिक अस ू शकतो. 

उत्ति प्रदशेातील एस.टी. फायद्यात चालते. कनाथटकातील एस.टी.कामगािांना जास्त 

पगाि समळतो. िोट्या िाज्यातील एस.टी.कामगािांना चांगला, सनयसमत व वेळेवि 

पगाि समळतो. महािाष्ट्रासािख्या प्रगतीशील िाज्याची एस.टी.कामगािांच्या लाल 

डब्याने शान वाढसवली. माणसांचे दळणवळण वाढसवले तयांना वाढीव पगाि 

दणे्यासाठी इतका वेळ का लावला ? संप किावा सकंवा न किावा हा वेगळा प्रश्न आह.े 

संघटना व पक्षांचा प्रश्न वेगळा आह.े तयांना न्याय दणे्याची भसूमका र्ोडी असधक 

लवकि घेतली असती ति (...अडर्ळा....) हा ठीक आह,े लालपिी. आम्ही लाल  
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श्री.कसपल पाटील..... 

डबा बोलत होतो. पिी हा शब्द स्त्रीवादी असल्यामळेु मी लालपिी म्हणत नाही. 

तयाबाबत माझी अडचण आह.े सभापती महोदयांना ती बाब मासहती आह.े 

उप सभापती : सभागहृाचे कामकाज आता र्ांबसवण्यात येत आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. कसपल पाटील ह ेऑनलेग िाहतील. आता सभागहृाची सवशषे 

बैठक स्र्सगत होत आह.े सभागहृाची सनयसमत बैठक १२.०० वाजता सरुु होईल. 

(सभागहृाची सवशेष बैठक दपुािी ११.४५ ते १२.०० वाजेपयांत स्र्सगत झाली.) 

      या नंति श्री.बोिले... 
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( स्थलितीनतंर ) 

( सभापतीस्थानी मानननीय सभापती ) 

एसटी कममचाऱयांच्या संपाबाबत 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, एसटी कमथचाऱयांच्या संपाबाबत 

आपल्या दालनात बैठक झाली होती. ती बैठक होऊन आता एक आठवडा पणूथ होत 

आह.े होळी सणापवूी संप समटेल अशी अपेक्षा होती. आपल्या दालनात झालेल्या 

बैठकीत संप समटण्याच्या दृष्टीने सनणथय घेण्यात आले. माननीय परिवहन मंत्रयांनी 

एसटी कमथचाऱयांच्या संपाबाबत सभागहृात सनवदेनही केले होते. एसटी कमथचाऱयांचा 

संप होळी सणापवूी समटेल व तयांना चांगल्या प्रकािे होळी साजिी किता येईल, असे 

आम्हाला वाटले होते. एसटी कमथचाऱयांच्या संपामळेु सवद्याथ्याांची मोठया प्रमाणावि 

गैिसोय होत आह.े सभागहृाचे आजचे कामकाज संपण्यापवूी परिवहन मंत्री 

महोदयांनी या संदभाथत सनवेदन किावे, अशी माझी सवनंती आह.े  

 सभापती : ठीक आह.े 

---------- 
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लिधान भिन पररसरातीि छत्रपती लशिाजी महाराजांचा पुतळा 

बदिण्याबाबत. 

 श्री.असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, मागील वषथभिापासनू मी सवधान 

भवन परिसिात येतो. पिंत ुतेव्हा पासनू माझ्या मनात एक खदखद असनू ती मला 

सभागहृात व्यक्त किावयाची आह.े सवधान भवन परिसिात ित्रपती सशवाजी 

महािाजांचा पतुळा आह.े तो पतुळा बदलण्याचे काम केव्हा सरुु होणाि आह ेयाबाबत 

मला मासहती नाही. ित्रपती सशवाजी महािाजांच्या कतृथतवाला साजेसा पतुळा सवधान 

भवन परिसिात असला पासहजे. ित्रपती सशवाजी महािाजांचा सवथ कायाथत पिािम, 

शौयथ, गतीशीलता होती. ित्रपती सशवाजी महािाजांच्या गतीशीलतलेा साजेसा 

अश्वारुढ, हातात तलवाि असलेला भव्य पतुळा सवधान भवन परिसिात उभािण्यात 

आला ति सवधान भवन परिसिात येणाऱयांच्या डोळ्याचे पािणे सफटल्यासशवाय 

िाहणाि नाही आसण तया सनसमत्ताने ित्रपती सशवाजी महािाजांचे शौयथ, पिािम नवीन 

सपढीपयांत पोहोचले. सभागहृाने या संदभाथत ठिाव संमत किावा, अशी माझी सवनंती 

आह.े 

 सभापती : या संदभाथत ठिाव संमत किण्याची आवश्यकता  नाही. माझ्या 

मासहती प्रमाणे पवूी असा ठिाव झाला होता.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय,... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे साहबे आपण कृपया जागेवि 

बसावे.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, या संदभाथत कामकाज सल्लागाि 

ससमतीमध्ये चचाथ झाली होती. 

 सभापती : मी ती मासहती घेऊन पढुील आठवड्यात या सवषयावि बैठक 

आयोसजत किणाि आह.े 

--------- 
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पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तिे 

नािपूर येथीि मानेिाडा लिभािात ई-िायब्ररी सुरु करण्याबाबत  

(१) * १२४८८ श्री.अलभलजत िंजारी : सन्माननीय निरलिकास मंत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) नागपिू येर्ील मानेवाडा सवभागात रुपये १० कोटी खचथ करुन बांधण्यात आलेली 

ई-लायब्रिीचा वापि होत नसल्याचे सनदशथनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एनआयटी स्पधाथ परिक्षेच्या सवद्याथ्याांना मागथदशथन समळाव े

यादृष्टीकोनातनू ई-लायब्रिी सरुु किण्याकिीता नागरिक व सवद्याथ्याांकडून मागणी होत 

असल्याचे माह ेनोव्हेंबि, २०२१ मध्ये वा तयादिम्यान सनदशथनास आले आह,े ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन सदि ई-लायब्रिी सरुु 

किण्यासाठी कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.एकनाथ लशंदे : (१), (२), (३) व (४) “महानगिपासलका के्षत्रात मलूभतू सोई 

ससुवधांचा सवकास” योजनेंतगथत शासन सनणथय िमांक संकीणथ-२०१९/प्र.ि.१/नसव-

१६, सदनांक २८ फेब्रवुािी, २०१९ अन्वये नागपिू महानगिपासलका के्षत्रात ई-लायब्रिी 

या कामाकिीता प्रशासकीय मान्यता दणे्यात आली असनू सदनांक ८ माचथ, २०१९ 

अन्वये रुपये ५.०० कोटी सनधी सवतरि त किण्यात आला आह.े 

 सदि कामासाठी “नागपिू सधुाि प्रन्यास, नागपिू” ही कायाथन्वयन यंत्रणा 

सनसित किण्यात आली आह.े 

 सदि कामांवि रुपये २.६६ कोटी सनधी खचथ झाला असल्याच ेतसचे काम 

प्रगतीपर्ावि असल्याचा अहवाल नागपिू सधुाि प्रन्यास, नागपिू यांनी सादि केला 

आह.े  

  

 श्री.असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, नागपिू शहिातील दसक्षण नागपिू 

सवधानसभा क्षेत्रात मानेवाडा, बालाजी नगि पिससिात अनेक वषाांपाासनू ई-लायब्रिीचे 

काम सरुु आह.े मी जो तािांसकत प्रश्न उपसस्र्त केलेला आह ेतया प्रश्नाला नगिसवकास 
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ता.प्र.ि.१२७८८...... 

श्री.असभजीत वंजािी....... 

सवभागाकडून उत्ति प्राप्त झालेले आह.े नगिसवकास मंत्री चांगले काम किीत आहते. 

तयांच्याकडे महतवाचे खाते आह.े तयांनी अनेक सवकासाची कामे हाती घेतलेली 

आहते. पिंत ुमाझ्या तािांसकत प्रश्नाला जे लेखी उत्ति अपेसक्षत होते तसे उत्ति प्राप्त 

झालेले नाही. तािांसकत प्रश्नाच्या लेखी उत्तिात जी मासहती सदलेली आह ेतयापेक्षा 

जास्त मासहती माझ्याकडे आह.े मी सांग ूइसच्ितो की, ई-लायब्रिीसाठी एकूण ७ कोटी 

६६ लाख रुपये खचथ झालेले आहते. उवथरित कामासाठी असतरिक्त सनधी लागणाि 

आह.े पिंत ु या संदभाथत लेखी उत्तिात मासहती सदलेली नाही. सदि ई-लायब्रिी 

लवकिात लवकि सरुु किण्यात यावी, अशी जनतेची मागणी आह.े कें द्र व िाज्य 

शासनाचे ई-लायब्रिीचे सॉफ्टवेअि आह.े कें द्र व िाज्य शासनाचे ई-लायब्रिी सकंवा ई-

बकु्स संदभाथत अनेक सॉफ्टवेअसथ आहते. जेणे करुन कोणतयाही सवद्याथ्याला तयाचा 

फ्री ॲक्सेस िाहील. या सनसमत्ताने तो उल्लेख दखेील केला पासहजे. सदि ई-लायब्रिी 

अद्ययावत झाली तिच तयाचा सवथ सामान्य जनतेला उपयोग होईल. माझी मागणी 

आह ेकी, ई-लायब्रिीचे काम किताना जे इटेंरिअिचे काम सरुु आह ेमग ते सोलि 

पॅनल, प्लसम्बंग सफसटंग, इलेक्रीक सफसटंग, मासहती व तंत्रज्ञान, वातानकूुसलत यंत्रणा 

इतयादी कामे असतील. सदि ई-लायब्रिीसाठी लागणािे उपिम, सॉफ्टवेअि खिेदी 

किण्यात येणाि आहते काय ? 

श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वजंािी 

यांनी तािांसकत प्रश्नाच्या माध्यमातनू ई-लायब्रिी संदभाथत प्रश्न उपसस्र्त केलेला आह.े  

सद ई-लायब्रिीचे अद्ययावत बांधकाम झालेले आह.े सडसजटल मासहतीचे संग्रहन, 

संघटन व पनु:प्राप्ती किणे, मासहतीचे जतन किण्यासाठी सडसजटायजेशन किणे, 

गं्रर्ालयीन कायाथची परिणामकािकता सधुािणे, गं्रर्ालयासाठी असधक प्रमाणात 

लागणाऱया जागेची समस्या आपण सोडसवलेली आह,े वाचकांचा व गं्रर्ालयीन 

सेवकांचा वेळ वाचसवण,े तसेच इलेक्रॉसनक स्वरुपात प्रकासशत होणाऱया िाष्ट्रीय व 
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ता.प्र.ि.१२७८८...... 

श्री.एकनार् सशंद.े..... 

आंतििाष्ट्रीय सनयतकासलकाचा वापि वाढसवणे, सीडीच्या स्वरुपात डेटाबेसचे संग्रहन 

किणे ह े या ई-लायब्रिीचे उसद्दष्ट आह.े मी सांग ू इसच्ितो की, सडसजटल गं्रर्ालय 

तासलकेचे अवलोकन किणे, इलेक्रॉसनक स्वरुपात गं्रर् प्राप्त किणे सकंवा उसनवािीने 

समळसवणे, इटंिनेट व ब्राउझिचा उपयोग करुन सडसजटल गं्रर्ालय केव्हाही व कोठेही 

उपसस्र्त होऊ शकते. तयाच बिोबि सडसजटल स्वरुपातील मासहतीची एकच प्रत 

अनेक उपभोक्तयांना वापिता येणाि आह.े म्हणजे अनेक लोकांना तयाचा फायदा 

होणाि आह.े मासहतीचा महतवाचा आशय संघसटत व सिुसचत स्वरुपात उपलब्ध करुन 

घेता येणाि आह.े सडसजटल डेटाबेस संग्रहातील कोणताही शब्द, वाक्प्रचाि, म्हणी 

यांचा तवरित शोध घेता येणाि आह.े तयाच बिोबि सडसजटल गं्रर्ालयामळेु जागेची 

बचत होऊन मनषु्ट्यबळ दखेील कमी लागणाि आह.े आपण या सवथ गोष्टींचा सवचाि 

केलेला आह.े दसुमथळ व ऐसतहाससक गं्रर्हस्तसलसखते तसेच वेगवेगळ्या स्वरुपातील 

सासहतय जतन किता येते. यामध्ये गं्रर्, सनयतकासलके, संदभथ गं्रर्, िापील गं्ररे्त्ति 

सासहतय, ध्वसनमसुद्रका, चलसचत्र सव्हसडओ सचत्रसफती इतयादी आह.े आपण कोसवड 

संकट असताना सदु्धा ई-लायब्रिीचे उतकृष्ट बांधकाम केलेले आह.े आपण स्वत: 

लायब्रिीचे बांधकाम बसघतले आह.े आपण तेरे् अद्ययावत ई-लायब्रिी सरुु किीत 

आहोत. आपण या संदभाथतील इति कामे दखेील यदु्ध पातळीवि पणूथ किीत आहोत. 

आपली जी सचूना आह ेतयाचा दखेील आपण यामध्ये अंतभाथव करु. सदि ई-लायब्रिी 

तेर्ील सवद्याथ्याांसाठी महतवपणूथ ठिणाि आह.े आपण १ मे पयांत लायब्रिी सरुु करु 

असे मी सभागहृाला आश्वासन दतेो.  

 श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, नगिसवकास मंत्री महोदयांनी 

समपथक व ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े मंत्री महोदयांनी तेरे् ज्या बाबी होणाि आहते 

तयांचा उल्लेख केलेला आह.े आपण तयातील एकही बाब सटुणाि नाही याबाबत 

काळजी घ्यावी. सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वंजािी यांनी अतयंत महतवाचा प्रश्न 
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ता.प्र.ि.१२७८८...... 

श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे......... 

उपसस्र्त केलेला आह.े आता लायब्रिीचे काम बंद असल्यामळेु अनेक वेळा तया 

संदभाथत वतथमानपत्रात बातम्या िापनू येतात. माझा प्रश्न असा आह े की, सदि 

कामासाठी जो सनधी उपलब्ध आह ेतयामध्ये उवथरित काम पणूथ होणाि आह ेकाय ? 

माझ्या मासहतीप्रमाणे सदि कामासाठी आणखी ५ कोटी रुपये लागणाि आहते. 

तयामळेु ३१ माचथ पवूी नागपिू सधुाि प्रन्यासकडे ५ कोटी रुपये दणे्यात यणेाि आहते 

काय ?  

 श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, तेरे् उतकृष्ट इमाित उभी िासहलेली आह.े 

आपण सवद्याथ्याांना तयाचा फायदा होईल या दृष्टीने आपण ती इमाित उभी केलेली 

आह.े सदि कामासाठी जो सनधी लागेल तो उपलब्ध करुन सदला जाईल. सदि 

कामासाठी सनधी कमी पडू सदला जाणाि नाही. 

-------- 
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निी मंुबई येथीि बेिापूर लकल्लल्लयाच्या सुशोलभकरणांतिमत  

बुरूजाचे काम लनकृष्ट दजामचे झाल्लयाबाबत  

(२) * १२८५१ श्री.शलशकांत लशंदे : सन्माननीय निरलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) नवी मुबंई येर्ील सशवकासलन ऐसतहाससक बेलापिू सकल्ल्याचा सवकास व 

सशुोसभकिण किण्यासाठी सन २०१८ मध्ये रुपये १८ कोटी खचथ किण्याचा शासनाने 

सनणथय घेऊन तयामध्ये ऍसम्फसर्एटि, एरियल प्लाझा, कॅफे एरिया, इटंिपे्रटेशन सेंटि, 

दकुाने व वॉच टॉवि इतयादी बाबींचा समावेश किण्यात येवनू तयाकिीता पिुाततव 

सवभागाची मान्यता घेण्यात आली नसल्याचे सनदशथनास आले आहे, ह ेखिे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदि सकल्ल्याच्या बरुुजाचे व इति कामे सनकृष्ट दजाथची केलेली 

असल्यामळेु, सकल्ल्याच्या बरुुजावि लोखडंी बीमचा भाि आल्याने सदनांक १२ जनू, 

२०२१ िोजी वा तयासमुािास बरुुज ढासळण्याची दघुथटना घडल्याने सकल्ल्याशेजािील 

बसमधनू प्रवास किणािी मसहला जखमी झाल्याचे सनदशथनास आले आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि सकल्ल्याच्या सवकास व सशुोसभकिणाचे काम सनकृष्ट दजाथच े

झाल्याबाबत दगुथपे्रमी व सशवपे्रमींनी शासनाकडे तिािी केल्या होतया, ह ेही खिे आह े

काय, 

(४) असल्यास, सदि तिािींच्या अनषुंगाने मा.मंत्री महोदयांनी चौकशीचे आदशे 

दवेनू सवथ संबंसधतांसवरुध्द कािवाई किण्याचे तयाचवेळी आदसेशत केलेले असतानाही 

सदिचे काम चाल ूठेवण्यात आल्याचे सनदशथनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, सकल्ल्याच्या बरुुजासाठी आतापयांत रुपये ३ कोटी एवढा खचथ झाला 

असनू ती िक्कम संबंसधत ठेकेदािाला अदा किण्यात आली असल्याचे तसेच, सदि 

कामाचे स्रक्चिल ऑडीट किण्यात आले नसल्याचेही सनदशथनास आले आह,े ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन सनकृष्ट दजाथचे काम किणाऱया 

संबंसधत कंत्राटदािाचे नाव काळ्या यादीत टाकून तयाचेसवरुध्द व तयाला सहाकायथ 

किणाऱया संबंसधत असधकाऱयांसवरुध्द कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.ि.१२८५१..... 

श्री.एकनाथ लशंदे : (१) ह ेअंशत: खिे आह.े 

 ससडकोने मे.सकमया आसकथ टेक्स या संवधथन वास्तशुास्त्रज्ञाची बेलापिू 

सकल्ल्याच्या जीणोध्दािासाठी नेमणकू केली होती. तयांनी सदलेल्या आिाखड्यानसुाि 

संवधथन व जीणोध्दािाची कामे ससडकोमाफथ त किण्यात येत होती. 

 तर्ासप, पिुाततव व वस्तसंुग्रहालय संचालनालयाने सदनांक १६/०९/२०२० व 

सदनांक ०७/१०/२०२० िोजी बेलापिू सकल्ला या स्मािकाविील सशुोसभकिण व 

संवधथन कायाथकिीता पवुथपिवानगी आवश्यक असल्याचे व सदि कामे पिुाततवीय 

सवभागाच्या सनकष व संकेतानसुाि किणेबाबत ससडकोस कळसवले होते. तयानषुंगाने 

ससडकोचे असधकािी व संचालनालयाचे प्रसतसनधी यांचेकडून संयकु्त स्र्ळपाहणी 

किण्यात आली. तयानंति ससडकोने सादि केलेला फेिप्रस्तावातील सवथ तांसत्रक 

बाबींची पडताळणी करुन संचालनालयाने सदनांक ०४/०३/२०२१ िोजी ना-हिकत 

पिवानगी सदली आह.े 

(२) ह ेअंशत: खिे आह.े 

 सततच्या पावसाच्या माऱ यामळेु व शेजािील जड वाहतकुीच्या हादऱ यांमळेु 

चौकोनी बरुुजाचा काही भाग ढासळला आह.े 

(३) यासंदभाथत सदनांक ०७/०९/२०२० िोजी पिुाततव व वस्तसंुग्रहालय, 

संचालनालयाकडे तिाि केली आह.े 

(४) प्रस्ततु प्रकिणी पिुाततव संचालनालयाने सदनांक २२/०४/२०२१ च्या पत्रान्वय े

पढुील कायाथदशेानंति सकल्ल्याचे काम हाती घेणेबाबत ससडकोस कळसवल्यामळेु 

तेव्हापासनू सदिचे काम स्र्सगत ठेवण्यात आले आह.े 

(५) ह ेअंशत: खिे आह.े 

 बेलापिू सकल्ल्याचा बरुुज व सकल्ल्यातील इति सवकास कामांकिीता सदिचा 

खचथ झाला आह.े बेलापिू सकल्ल्याचे संवधथन ही योजना सरुु किण्यापवुी संवधथन 

वास्तशुास्त्रज्ञ यांचमेाफथ त स्रक्चिल ऑडीट किण्यात आले आह.े 

(६) बेलापिू सकल्ल्याचा चौकोनी बरुुज ढासळण्याच्या घटनेनंति तांसत्रक बाबींची 

पडताळणी किण्याकिीता ससडकोने चौकशी ससमती गठीत केली आह.े 

 

ता.प्र.ि.१२८५१..... 
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श्री.शसशकांत सशंद े : सभापती महोदय, नवी मुंबईतील बेलापिू येरे् 

सशवकासलन ऐसतहाससक सकल्ला आह.े सदि सकल्ल्याबाबत तेर्ील जनतचे्या भावना 

तीव्र आहते. सदि सकल्ला पिुातन सवभागाकडे असण्याऐवजी ससडकोकडे आह.े सदि 

सकल्ल्याचा सवकास किण्यात यावा अशी मागणी तेर्ील लोकांनी, सशवपे्रमींनी केली 

होती. ससडकोने १६ कोटी रुपयांचे टेंडि सदु्धा काढले. तेरे् ५-६ बरुुज, सपंडीच्या 

आकािाची सवहीि, सशलालेख, पिुातन तलाव, गोवधथन मातेचे मंसदि आह.े ससडकोने 

१६ कोटी रुपयांचे टेंडि काढले. पिंत ुससडकोकडे संवधथन सवभाग नसल्यामळेु, सदि 

सकल्ल्याच्या कामाच्या मासहतीचा असधकाि नसल्यामळेु चकुीच्या पद्धतीने सनसवदा 

काढली गेली. ज्यावेळी सनसवदा काढण्यात आली तयावेळी आम्ही तिाि सदु्धा केली 

होती.  

       यानंति श्री.सांगळे ........ 
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ता.प्र.ि.१२८५१.... 

श्री.शसशकांत सशंद.े... 

या बाबतीत चकुीच्या पद्धतीने सनसवदा काढण्यात आली. आम्ही तया संदभाथत तिाि 

दखेील केली होती. आपण गड सकल्ल्यांचे िक्षण किीत असतो. चनुखडी व गळुाचे 

समश्रण  वापरुन सकल्ल्याचे बांधकाम होणे गिजेचे होते. पिंत ुतसे न किता ससमेंट व 

लोखडंी सबंब वापरुन बरुुजाचे काम किण्यात आले. तयामळेु बरुुज ढासळला. आम्ही 

या संदभाथत तिाि केलेली असताना दखेील सनसवदा काढण्यात आली व कामकाज 

किण्यात आले. परिणामी सनकृष्ट बांधकाम झाल्यामळेु ही परिसस्र्ती सनमाथण झाली. 

हा सकल्ला संिसक्षत सकल्ल्यांच्या यादीत नसल्यामळेु तयाचा संिसक्षत सकल्ल्यांच्या 

यादीमध्ये समावेश किावा. पिुातन शास्त्रशदु्ध पद्धतीने सदि सकल्ल्याच ेकाम होण े

गिजेचे आह.े ससडकोने तेरे् काही गेस्ट हाऊस व सवसवध कामांसंबंधीचे प्रस्ताव सादि 

केलेले आहते. पिंत ु तसे काही न किता पिुातन असलेल्या सकल्ल्याची व्यवस्र्ा 

चांगल्या प्रकािे व्हावी. तसेच या सकल्ल्याच्या कामाकरिता संवधथनासवषयी सनगडीत 

असलेली संस्र्ा व तज्ज्ञांची एक ससमती नेमावी अशी आमची मागणी आह.े या 

संदभाथत आयआयटीने शासनाकडे अहवाल सादि केलेला आह.े सदि अहवाल 

लक्षात घेऊन या संदभाथत चकुीचे काम झाले असल्यास तयाबाबत चौकशी करुन 

संबंसधतांसवरुध्द कािवाई किावी. तसेच हा सकल्ला ससडकोकडून पिुातत्त्व सवभागाकडे 

सदल्यास तयाची सनसितपणे काळजी घेतली जाईल. याबाबत शासन तातडीने सनणथय 

घेणाि आह ेका ? 

 श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकांत सशंद े

यांनी बेलापिू सकल्ल्याचा बरुुज ढासळल्यासंबंधी प्रश्न उपसस्र्त केला आह.े हा 

सकल्ला संिसक्षत सकल्ल्यांच्या यादीत समासवष्ट नाही, ही वस्तसुस्र्ती आह.े १५६० ते 

१५७० या काळात हा सकल्ला बांधण्यात आला होता. सोळाव्या व सतिाव्या 

शतकामध्ये पोतुथगीज वगिेै असा तयाचा इसतहास आह.े सवसवध मंडळांच्या मागण्या व 

तयावि ततकालीन िाज्यमंत्री यांनी सदलेल्या आश्वासनाच्या अनषुंगाने सदलेल्या 

सनदशेानसुाि सदि सकल्ल्याच्या संवधथन व पनुसवथकासाचे काम ससडकोने हाती घेतले  
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ता.प्र.ि.१२८५१.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

होते. ससडकोने सदि सकल्ल्याच्या जीणोद्धािाचे काम सदनांक २८ मे, २०१९ िोजी सरुु 

केले. सदनांक ४ फेब्रवुािी २०१० िोजी प्रधान ससचव, पयथटन सवभाग यांनी सदि 

सकल्ल्याचे जतन, संवधथन व जीणोद्धाि पणूथ होईपयांत काम तहकूब ठेवण्यासाठी 

सवनंती केली.  सदनांक ४ माचथ, २०१० िोजीच्या पत्रान्वये व्यवस्र्ापकीय संचालक, 

ससडको बेलापिू सकल्ला ह े िाज्यातील महत्त्वाच े स्मािक घोसषत किण्यासंबंधी 

सचूना... तसेच हा सकल्ला संिसक्षत यादीमध्ये नसल्यामळेु या सकल्ल्याच्या दरुुस्तीला 

वस्त ूसंग्रहालय, महािाष्ट्र शासन यांनी सदनांक ४ माचथ, २०२१ िोजीच्या पत्रान्वये ना 

हिकत पिवानगी सदली. तयानंति पिुातत्त्व सवभाग आसण ससडको यांच्या माध्यमातनू 

तया सकल्ल्याची प्रतयक्ष पाहणी किण्यात आली. तांसत्रक सहाय्यक, पिुातत्त्व सवभाग 

यांनी सदनांक २२ एसप्रल, २०२१ िोजी स्र्ळाची  पनु्हा पाहणी केली. तयानंति पढुील 

आदशे होईपयांत सदि काम स्र्सगत ठेवण्याच े सनदशे सदले. तयानसुाि सदि काम 

स्र्सगत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी असा मदु्दा उपसस्र्त केला 

आह ेकी, सकल्ल्याचा बरुुज ढासळला आह.े तयावेळी पिुातत्त्व सवभागाने काम बंद 

किण्याच्या सचूना सदल्या होतया. या संदभाथत नेमलेल्या ससमतीमध्ये सहाय्यक 

संचालक, पिुातत्त्व सवभाग श्री.सवलास वाहने, श्री.आि.बी. धायटकि, मखु्य असभयंता 

तसेच श्री.संजय नाडगौडा, असतरिक्त मखु्य असभयंता यांचा समावेश आह.े सदि 

ससमतीमध्ये आयआयटीच्या असधकाऱयांचा दखेील समावेश आह.े ससमतीच्या 

सदस्यांनी असा सनष्ट्कषथ काढला आह ेकी, शेजािच्या िस्तयांवरुन जाणाऱया अवजड 

वाहनांच्या हादऱयामळेु बरुुजावि सवपरित परिणाम होऊन चौकोनी बरुुज 

ढासळण्याची शक्यता आह.े तसेच साततयाने होणाऱया पावसामळेु दगड 

बांधकामांमधील सचिांमध्ये पाण्याचा सशिकाव झाल्यामळेु बरुुजावि सवपरित परिणाम 

झालेला आह.े तसेच काम किण्याचा पिवाना नसल्यामळेु दगड बांधकामामधील 

पॉईसंटंगचे काम प्रलंसबत िासहल्यामळेु बांधकाम कमजोि झाले आह.े ससडकोने सदि 

काम हाती घेण्यापवूी बरुुजावि झालेल्या कामाचा सवपरित परिणाम होणे हा दखेील  
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ता.प्र.ि.१२८५१.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

एक महत्त्वाचा मदु्दा आह.े तसेच विच्या बाजलूा प्लॅस्टीकचे एक आच्िादन टाकले 

होते. तयावि पावसाचे पाणी जमा होऊन लोड वाढला. तयामळेु बांधकामावि परिणाम 

झालेला आह.े तसेच बांधकामामध्ये लोखडंी सबंब टाकलेले आहते. ते टाकावयास 

नको होते. सदि प्रकिणी मे.सकमया आसकथ टेक्ट यांच्यावि ठपका ठेवण्यात आलेला 

आह.े सदि सकल्ल्याचे जतन व संवधथन व्हावे याकरिता ससडकोने पढुाकाि घेतला 

होता. पिंत ु पिुातत्त्व सवभागाच्या माध्यमातनू वािंवाि नोटीसेस दऊेन काम 

र्ांबसवण्याचे प्रकाि झाल्याचे समोि आले आह.े सदनांक २ माचथ, २०२२ िोजी सदि 

ससमतीचा शासनाकडे अहवाल प्राप्त झालेला आह.े आम्ही तो अहवाल 

व्यवस्र्ापकीय संचालक, ससडको यांच्याकडे पाठसवलेला आह.े सदि प्रकिणी 

आसकथ टेक्ट व ठेकेदाि यांना नोटीस दऊेन तयांच्याकडून खलुासा मागसवण्यात येईल व 

तयानंति तयांच्यावि आवश्यक ती कािवाई दखेील केली जाईल. सदि कामासंबंधी मी 

व्यवस्र्ापकीय संचालक, ससडको यांना सचूना दतेो की, तयांनी सदि काम पिुातत्त्व 

सवभागाकडे सपुदूथ किावे. तयानंति पिुातत्त्व सवभागाच्या दखेिेखीखाली ससडकोने सदि 

काम किावे व तयाकरिता होणािा सवथ खचथ ससडकोने किावा. अशा प्रकािे आम्ही 

सनणथय घेऊ. जेणेकरुन तयात कोणतेही अडर्ळे येणाि नाहीत.  

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, पिुातत्त्व सवभाग ह ेकाम न किण्यासाठी 

आह.े िायगड सकल्ल्याची अशीच परिसस्र्ती आह.े आपण सवथ सकल्ल्यांचे मालक 

आहोत असे पिुातत्त्व सवभागाला वाटते, ज्याप्रमाणे फॉिेस्ट आह.े मंत्री महोदय, 

आपण या संदभाथत ससवस्ति व चांगले उत्ति सदलेले आह.े तयामळेु सदिहू काम 

आपल्या सवभागामाफथ तच किावे. मी सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकांत सशंद ेयांना सांग ू

इसच्ितो की, सदि काम पिुातत्त्व सवभागाकडे वगथ किण्याची तयांनी मागणी करु नये. 

सभापती महोदय, जंसजिा सकल्ल्यावि गाईड किण्यासाठी काही मलेु काम किीत होते. 

पिंत ुगाईड किण्यासाठी कोसथ किणे आवश्यक असल्याचे तयांच्याकडून सांगण्यात 

आले. तयानंति सदि मलुांनी सकल्ल्याचा इसतहास सांगण्यासाठी गाईडकरिता कोसथ  
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ता.प्र.ि.१२८५१.... 

श्री.जयंत प्र.पाटील.... 

केला. पिंत ुपिुातत्त्व सवभागाने अद्याप तयांना गाईडचे काम किण्यासाठी पिवानगी 

सदलेली नाही. सभापती महोदय, माझी आपल्याला सवनंती आह ेकी, आपण आपल्या 

दालनात एक बैठक घऊेन तयात पिुातत्त्व सवभागातील सवथ असधकाऱयांना बोलवावे. 

जेणेकरुन सवथ प्रश्न मागी लाग ूशकतील.  

 सभापती : या संदभाथत माझ्या दालनात बैठक घेण्यात येईल.  

 श्री.शसशकांत सशंद े: मी मंत्री महोदयांचे आभाि मानतो की, तयांनी या संदभाथत 

असतशय ससवस्तिपणे चांगले उत्ति सदलेले आह.े पिुातत्त्व सवभाग आसण स्रक्चिल 

ऑसडटच्या अनषुंगाने ससडकोने कामे केलेली आहते. पिंत ुतेरे् ससमेंटचा वापि केला. 

आयआयटीच्या रिपोटथनसुाि तेरे् चकुीचे काम झालेले असल्यामळेु सदि कामासाठी 

स्र्सगती दणे्यात आली होती. सदि रिपोटथमध्ये चकुीचे काम झाल्याची बाब मान्य 

किण्यात आली आह.े माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह ेकी, पिुातत्त्व सवभागाला 

ससडकोने पैसे सदल्यानंति सदि काम किण्यासाठी तयांना टाईमबाऊंड कालावधी 

द्यावा. आपण पिुातत्त्व सवभागाकडे गड सकल्ले हस्तांतिीत किीत असतो. पिंत ुतेरे् 

मॉल वगैिे अशा प्रकािे तरेे् सनयोजन किण्यात आले होते. सकल्ला जतन व्हावा अशी 

सशवप्रेमींची इच्िा आह.े सदि असधकाि िाज्याकडे असल्यामळेु तयाबाबतची 

कायथवाही किण्यासाठी पिुातत्त्व सवभागाकडे दणे्यात यावे. तसेच तयाकरिता ससडकोने 

खचथ किावा. तसेच सभापती महोदय, या संदभाथत आपण एक बैठक घेऊन तयात 

याबाबत सनणथय घ्यावा. 

     ------------- 
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रायिड लजल्लयातीि प्रकल्लपग्रस्तांना १२.५ टक्के योजनेंतिमत  

लसडकोचा भूखंड लमळण्याबाबत  

(३) * १२२५२ श्री.जयतं पाटीि : सन्माननीय निरलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) मौजे धतुमु (ता.उिण, सज.िायगड) येर्ील श्री.दत्त ुठाकुि यांची जमीन ससडकोने 

सन १९८४ मध्ये संपासदत केली असनू जसमनीच्या मोबदल्यात १२.५० टक्के 

योजनेतील भखूडं दणे्यास ससडकोकडून सवलंब झाल्यामळेु श्री.दत्त ू ठाकुि यांनी 

ससडको कायाथलयात आतमहतया किण्याचा प्रयतन केल्याचे सदनांक १ नोव्हेंबि, 

२०२१ िोजी वा तयासमुािास सनदशथनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नवी मुंबईसह िायगड सजल्यातील ससडकोने संपासदत केलेल्या 

जसमनींना १२.५० टक्के योजनेचा लाभ दणे्यासंदभाथत नगिसवकास सवभागाकडे 

प्रस्ताव सादि केला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंगाने प्रस्तावाबाबत सनणथय घेऊन संपासदत जसमनीचा मोबदला दणे्याबाबत 

कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.एकनाथ लशंदे : (१) ह ेअंशत: खिे आह,े 

 श्री.दत्त ुसभवा ठाकुि व इति यांची मौजे-नवघि, ता.उिण, सज.िायगड यरे्ील 

एकूण २-८७-३ ह.ेआि. इतकी जमीन नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपासदत झालेली 

असनू तयापैकी के्षत्र १-१६-० ह.ेआि. क्षेत्र १२.५% योजनेंतगथत भखूडं वाटपासाठी 

पात्र आह.े उवथरित क्षेत्र १-७०-८ ह.े आि. सनयाज खातेशी संबंसधत असल्याने शासन 

सनणथय, सदनांक ०६/०३/१९९० व सदनांक २८/१०/१९९४ मधील तितदुीनसूाि 

१२.५% योजनेंतगथत पात्र ठित नाही. तसेच, पात्र क्षेत्रासाठी १००० चौ.मी. चा भखूडं 

दये असनू तयांना द्रोणासगिी नोड येरे् भखूडं ि.५६, सेक्टि ि.५९, क्षेत्र ३०० चौ.मी. 

भखूडंाचे वाटप पणूथ किण्यात आले असनू सशल्लक ७०० चौ.मी. ची भखूडं पात्रता 

संभाव्य सोडतीमध्ये समासवष्ट किण्यात आलेली आह.े 

(२) व (३) नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपासदत किण्यात आलेल्या जसमनींबाबत शासन 

सनणथय, सदनांक ०६/०३/१९९० व सदनांक २८/१०/१९९४ मधील तितदुीनसूाि १२.५  
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ता.प्र.ि.१२२५२.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

टक्के योजनेंतगथत संबंसधतांना भखूडं वाटपाची कायथवाही ससडकोकडून किण्यात येते. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही.  

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, िाज्यात साडेबािा टक्के योजनेचा लाभ 

सदला जात आह.े  पिंत ुकाही सठकाणी ज्यांना साडेबािा टक्के योजनेचा लाभ सदलेला 

आह,े तयांना एनओसी सदली जात नाही. सदि तािांसकत प्रश्नाच्या लेखी उत्तिासंबंधी 

माझा कोणताही आके्षप नाही. मंत्री महोदयांनी योग्य उत्ति सदलेले आह.े माझी मंत्री 

महोदयांना सवनंती आह े की, आपल्या दालनात या संदभाथत बैठक घेणाि आहात      

का ? 

 श्री.एकनार् सशंद े : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी या संदभाथत 

केलेली सवनंती मला मान्य आह.े या संदभाथत माझ्या दालनात बैठक घेण्यात येईल.  

 सभापती : मंत्री महोदय, सदि बैठकीच्या वेळी सवथ संबंसधत सन्माननीय 

सदस्यांना बोलवावे. 

 श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, ठीक आह.े  

     -------------       

        यानंति श्री.गागिे..... 
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बृहनमंुबई महानिरपालिकेतीि सफाई कामिारांच्या िसाहतींचा  

आश्रय योजनेंतिमत पुनलिमकास करण्याबाबत 

  

(४) * १२०८९ श्री.प्रसाद िाड, श्री.लिजय ऊफम  भाई लिरकर, श्री.प्रलिण दरेकर, 

श्री.नािोराि िाणार, अॅड.लनरंजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.राजहंस 

लसंह, श्री.रमेश कराड, श्री.रामदास आंबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 

दटके, डॉ.रणलजत पाटीि, श्री.सलुनि लशंदे : सन्माननीय निरलिकास मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) बहृन्मुंबई महानगिपासलकेतील सफाई कामगािांच्या वसाहतींच्या आश्रय 

योजनेंतगथत सरुु असलेल्या पनुसवथकासाच्या कामामध्ये रुपये १८८४ कोटींचा 

गैिव्यवहाि झाला असनू, सफाई कामगािांना मालकी हक्काने घिे न दतेा पनु्हा सेवा 

सनवासस्र्ानातच ठेवले जाणाि आह,े तयामळेु याप्रकिणाची चौकशी करुन दोषींवि 

कािवाई किण्याच्या मागणीबाबतचे एक ससवस्ति सनवेदन महानगिपासलकेतील एका 

पक्षनेत यांनी मा.मखु्यमंत्री, मा.नगिसवकास मंत्री, आयकु्त, महानगिपासलका, मुंबई इ. 

यांचेकडे सादि केले आह,े सदि सनवेदनावि कोणतीही कािवाई न झाल्याने 

मा.िाज्यपाल यांचेकडे एका सशष्टमंडळाने सदनांक १८ सडसेंबि, २०२१ िोजी सनवेदन 

सादि केले आह,े      ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, बहृन् मुंबई महानगिपासलकेच्या सफाई कामगािांसाठी सरुु किण्यात 

आलेल्या आश्रय योजनेची चौकशी किण्याचे सनदशे मा.िाज्यपाल यांनी 

लोकायकु्तांना माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये वा तयादिम्यान सदले आहते, ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बहृन् मुंबई महानगिपासलकेच्या सफाई कामगािांच्या १२ वसाहतींचा 

आश्रय योजनेंतगथत पनुसवथकास किण्याचे काम ठाणे महानगिपासलकेतील कंत्राट 

शायोना कापोिेशन कंपनीला दणे्यात आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सनसवदा प्रसियेत सकमान ३ कंपन्यांनी सहभाग घेऊन स्पधाथतमक 

सनसवदा प्रसिया होणे अपेसक्षत असनू, एकमवे सनसवदा प्राप्त झाल्यास पनुसनथसवदा 

मागसवण्याबाबत कें द्रीय दक्षता आयोगाची मागथदशथक ततवे असतानाही याबाबत उप 

असभयंता यांनी कोणतीही कायथवाही न किता एकमेव कंपनीला रुपये १६०० कोटींच े

काम दणे्यात आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 
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ता.प्र.क्र.१२०८९..... 

(५) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंगाने दोषींवि कािवाई करुन सफाई कामगािांच्या ३९ वसाहतींचा पनुसवथकास 

किण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.एकनाथ लशंदे : (१) बहृन्मुंबई महानगिपासलका के्षत्रात सफाई कामगािांच्या ४६ 

वसाहती असनू तयामधील साधािणत: २९८१६ सफाई कामगािांपैकी अदंाजे ५५९२ 

सफाई कामगािांना महानगिपासलकेमाफथ त सेवा सनवासस्र्ाने दणे्यात आली आहते. 

सफाई कामगािांच्या सद्य:सस्र्तीत मोडकळीस आलेल्या चाळी व इमाितींचा 

(वसाहतींचा) आश्रय योजनेंतगथत पनुसवथकास करुन अंदाजे १४००० घिे बांधण्याची 

कायथवाही महानगिपासलकेमाफथ त सरुु आह.े 

 बहृन्मुंबई महानगिपासलकेकडे सफाई कामगािांसाठी मालकी हक्काची घिे 

बांधण्याकिीता महानगिपासलका हद्दीत जागा उपलब्ध नसल्यामळेु प्रर्मत: 

सेवासनवासस्र्ाने उपलब्ध करुन दऊेन तद्नतंि जागा उपलब्ध झाल्यास डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकि श्रमसाफल्य आवास योजनेंतगथत मालकी हक्काच्या सदसनकांसाठी प्रसिया 

िाबसवणे शक्य होईल. तसेच, सदि प्रकिणी मा.लोकप्रसतसनधी यांनी बहृन्मुंबई 

महानगिपासलकेकडे पत्रव्यवहाि केला आह.े 

(२) मा.िाज्यपाल महोदयांनी मा.लोक आयकु्त यांना माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये वा 

तयादिम्यान मुंबई महानगिपासलकेच्या सफाई कमथचाऱयांसाठी सरुु किण्यात आलेल्या 

आश्रय योजनेची चौकशी किण्याचे सनदशे सद ले असल्याबाबत मासहती उपलब्ध 

नसल्याचे बहृन्मुंबई महानगिपासलकेने कळसवले आह.े 

 पिंत,ु मे.शायोना कॉपोिेशन या कंत्राटदािाची आसर्थक क्षमता न तपासता 

कंत्राट सदल्याच्या वतृ्तपत्रामधील बातमीच्या अनषुंगाने स्वासधकािे चौकशी 

किण्याकिीता, ससवस्ति अहवाल सादि किण्याचे आदशे मा.लोकआयकु्त, महािाष्ट्र 

िाज्य यांनी सदनांक २०/०८/२०२१ िोजीच्या पत्रान्वये महानगिपासलकेस सदले होते. 

तयानषुंगाने महानगिपासलकेने माह ेसप्टेंबि, २०२१ मध्ये मा.लोकआयकु्त, महािाष्ट्र 

िाज्य यांना अहवाल सादि केला आह.े 

(३) ह ेखिे आह.े 
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ता.प्र.क्र.१२०८९..... 

(४) बहृन्मुंबई महानगिपासलकेच्या ३५ वसाहतींचा पनुसवथकास किण्यासाठी ११ गट 

तयाि करुन सडझाइन ॲण्ड सबल्ट टनथकी बेससस (Design and Built Turnkey 

Basis) च्या सनसवदांकिीता महानगिपासलका आयकु्तांची मान्यता घऊेन वतृ्तपत्रांमध्ये 

सदनांक ११/०९/२०१९ िोजी प्रर्म जासहिात प्रकासशत किण्यात आली. तर्ासप, 

सनसवदांमध्ये येत असलेल्या सवसवध अडचणी व तांसत्रक कािणास्तव सदि सनसवदांची 

मदुत, २ परिसशष्ट व ५ शसुध्दपत्रकांद्वािे सवसवध अटी व शती सहीत सदनांक 

२९/०२/२०२० पयांत वाढसवण्यात आली. तर्ासप, कमी प्रसतसादामळेु व झालेल्या 

बऱयाच बदलांमळेु सदि सनसवदा िद्द किण्यात आली. 

 तद्नतंि महानगिपासलका आयकु्तांच्या मंजिूीने सदनांक २८/०४/२०२० 

िोजीच्या वतृ्तपत्रास जासहिात प्रकासशत करुन फेि-सनसवदा मागसवण्यात आल्या. तद्नतंि 

गट २ व गट ३ च्या (१२ वसाहतींच्या) सनसवदांना ९ वेळा मदुतवाढ व अंदाजे ५ 

मसहने कालमयाथदा दऊेनही सदनांक ०६/११/२०२० िोजी प्रतयेकी १ अंसतम प्रसतसाद 

प्राप्त झाला. 

 सफाई कमगािांच्या वसाहती या सन १९६० दिम्यानच्या असनू सद्य:सस्र्तीत 

जीणाथवस्रे्त आहते. तयामळेु कोणतयाही प्रकािचा अनसुचत प्रकाि व सजसवतहानी 

टाळण्यासाठी सदि वसाहतींचा पनुसवथकास किणे गिजेचे होते. सनसवदांना ९ वेळा 

मदुतवाढ व अंदाजे ५ मसहने कालमयाथदा दऊेनही येणािा अल्प प्रसतसाद व सनसवदा 

प्रसियेत होत असलेला कालपव्यव लक्षात घेऊन गट-२ व गट-३ (१२ वसाहतींचा 

पनुसवथकास) या सनसवदांचे एकमेव प्रसतसाद असलेले सलफाफे उघडण्यात आले, असे 

बहृन्मुंबई महानगिपासलकेने कळसवले आह.े 

(५) सदि प्रकिणी कोणतयाही प्रकािची असनयसमतता झाली नसल्यामळेु चौकशी 

किण्याचा प्रश्न उद ्भवत नसल्याचे बहृन्मुंबई महानगिपासलकेने कळसवले आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

श्री. प्रसाद लाड : सभापती महोदय, मुंबई महािगरपानलकेतील सफाई 

कमयचाऱ्यांछया आश्रय योजिेबाबत सदरहू प्रश्न असिू तो कायम अितु्तरीत रानहला 

आह.े यांछयाकरीता योजलेले धोरण शासि पटलािर ठेिणार का. तसचे आजपययत 

महािगरपानलकेिे नकती सफाई कमयचाऱ्यांचे िसाहतीसंदभायतील प्रश्न सोडनिले  
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ता.प्र.क्र.१२०८९..... 

श्री. प्रसाद लाड ..... 

आहते. नकती सफाई कमयचाऱ्यांचा आश्रय योजिेमध्य ेपिुनियकास केला आह.े सदर 

योजिेसाठी कें द्रीय दक्षता आयोगाछया सचूिांचे पालि केले गेले आह ेका, राज्यपाल 

ि लोकआयिुांिी चौकशी करण्याचे आदशे नदले होते, त्या मे.शायोिा 

कापोरेशिछया कंत्राटाबाबत सनमती िेमली आह े का, याबाबत आपण खलुासा 

करणार का ? 

श्री.एकिार् नशंद े: सभापती महोदय, सन्माििीय सदसय श्री.प्रसाद लाड यांिी 

अिेक मदु्द ेउपनसर्त केलेले आहते. सफाई कामगारांछया िसाहतीबाबत प्रश्न उपनसर्त 

केला आह.े राज्यपाल महोदयांिी लोकआयिुांकडे ि लोकआयिुांिी त्याची 

मानहती मागिली आह.े यापिूी दखेील लोकआयिुांिी बहृन्मुंबई 

महािगरपानलकेकडे मागिली होती ि याचा अहिाल लोकआयिुांकडे सादर 

केलेला आह.े गट २ ि गट ३ ही योजिा १२ हजार सफाई कमयचाऱ्यांिा घरे नमळािीत 

म्हणिू हाती घेतलेली आहते. िासतनिक २९ हजार सफाई कामगार आहते, आपण 

टप्पप्पयाटप्पप्पयािे २९ हजार कमयचाऱ्यांपययत पोहचणार आहोत. परंत ुसरुुिातीला १२ 

हजार घरांची योजिा आह.े या हाती घेतलेल्या योजिेचे मॉडेल त्यांिीच नडझाईि 

करायचे आह,े आराखडा सादर करायचा आह.े त्यांिी केलेले काम पाहूि त्याप्रमाण े

पैसे नदले जातील. नडझाईि, बील ि टिय की बेसीस िर ह ेकाम त्यांिा नदलेले आह.े 

१२ हजार घरांकरीता एकदा निनिदा काढली होती परंत ुप्रनतसाद नमळाला िाही. पनु्हा 

टेंडर काढले तेव्हा त्याला ९ िेळा मदुतिाढ झाली, तेव्हा ही निनिदा फायिल झाली. 

यामध्य ेजिळपास १२ हजार घरे होतील. त्यांिा ३०० सक्िेअरफुटाची घरे नमळतील. 

टप्पप्पयाटप्पप्पयािे ही घरे द्यायची आहते. २९ हजार कमयचाऱ्यांिा घरे द्यायची आहते, 

पनहल्या टप्पप्पयात सध्या ५५९२ सफाई कमयचारी नििाससर्ािे आहते. ही नििाससर्ािे 

दाटीिाटीछया क्षेत्रात आहते. अशा नठकाणी कोणी काम करण्यासही तयार होत िाही. 

सदुिैािे ३ एफएसआय गहृीत धरुि नडझाईि झाले होते, त्यािंतर ४ एफएसआय 

झाला, त्यािंतर तरे्ील पररनसर्ती, रसते यामळेु एफएसआय िाढला, तेरे् उंच इमारत  
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ता.प्र.क्र.१२०८९..... 

श्री.एकिार् नशंद े..... 

बांधता येत.े तो एफएसआय, फंजीबल एफएसआय यामळेु ५.४ एफएसआय यामध्य े

लाग ू झालेला आह.े िाही तर जासतीत जासत ८ हजार घरे झाली असती. म्हणिू 

आपण १२ हजार घरांचा प्रकल्प पढेु िेत आहोत.  

श्री.भाई नगरकर : सभापती महोदय, अगोदर सफाई कामगारांछया घरासंबंधी 

आपल्या दालिात बैठकही आयोनजत केली होती. त्यािेळी मंत्री महोदयांिा िेळ 

नमळाली िाही म्हणिू त ेयेऊ शकले िाहीत. कायमसिरुपी ि आश्रय योजिेबाबत हा 

प्रश्न २००८ ते २०१२ पासिूचा हा प्रश्न आह,े त्यािेळी श्री.परृ्थिीराज चव्हाण 

मखु्यमंत्री होते. त्यािंतर मखु्यमंत्री श्री.दिेेंद्र फडणिीस आल्यािंतर त्यांिी ४ चा 

एफएसआय नदला. मुंबईमध्य ेसफाई कमयचाऱ्यांछया ३९ िसाहती आहते. ५५२२ ही 

सेिा नििाससर्ािे आहते. ३९ िसाहतींचा आपण पिुनियकास केला तर २९ 

हजारापेक्षा जासत घरे होतील. परंत ुआता आपण काही ठरानिक िसाहती घेतल्या 

असिू काम सरुु आह.े आपल्याकडे नबलो टेंडर असल्यामळेु, महािगरपानलकेत कस े

चालते ते आपणास मानहती आह,े त्यामळेु कोणी कंत्राटदार येत िाही. िसता मुंबईत 

काम करण्यासाठी कंत्राटदार येणार िाही असे होणारच िाही. मी दोि प्रश्न निचारु 

इनछितो की, मळु प्रश्नी तत्कालीि मखु्यमंत्री श्री.दिेेंद्र फडणिीस यांिी आश्वासि नदले 

होते की, सफाई कामगारांची २९ हजार घरे बांधल्यािंतर सेिा सदनिका म्हणिू नदली 

जातील. ज्यांची सेिा २५ िषायछया िर सेिा झालेली आह ेनकंिा सेिेत असतािा जे 

मतृ होतील त्यांिा कायमसिरुपी घरे द्याियाची आहते. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 

श्रमसाफल्य योजिेअंतगयत हा निषय आह ेि आश्रय योजिा आह.े पाच िषायपासिू 

अजिू बांधकामास सरुुिात झालेली िाही. आपण २९ हजार घरे कधीपययत बांधणार 

आहात. या बांधकामास सरुुिात कधी होणार आह,े ही घरे कधी नमळणार आहते. मी 

सांनगतल्याप्रमाणे निम्म्या कमयचाऱ्यांिा सिेा नििाससर्ािे, ज्यांची सिेा २५ िषायपेक्षा 

जासत झाली आह ेि जे कामगार मतृ होतात त्यांिा आपण कायमसिरुपी घरे दणेार 

का ? 
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ता.प्र.क्र.१२०८९..... 

श्री.एकिार् नशंद े: सभापती महोदय, सन्माििीय सदसय श्री.भाई नगरकर यांिा 

मी सांग ू इनछितो की, ८५१ सदनिका तयार झालेल्या आहते. १२ हजार 

सदनिकांकरीता िकय  ऑडयर नदलेली आह.े आता या कामास सरुुिात झालेली आह े

एिढे लक्षात ठेिािे. या नठकाणी कंत्राटदारािे नडझाईि, बांधकाम, संकल्पनचत्र, 

आराखडे, सीआरझेड परिािगी, रेल्िेची परिािगी, एमओएफच े िा हरकत 

प्रमाणपत्र, अग्िीशमि एिओसी ह े सिय घ्यायचे ि करायचे आह.े यरेे् अरंुद रसत े

आहते, शहरातील नठकाणे आहते त्यामळेु दाट लोकिसतीमध्ये त्या लोकांछया 

िसाहती आहते. मोकळया मैदािािर आपण लगेच इमारत उभी करु शकतो तशी 

पररनसर्ती येरे् िाही ह ेसन्माििीय सदसय श्री.भाई नगरकर यांिा मानहती आह.े अगोदर 

३६ मनहिे कामाचा कालािधी होता ती बदलिू २४ मनहिे मदुत नदलेली आह.े 

डीएलपी म्हणज ेदायीत्ि कालािधी तीि ते पाच िषायचा होता तो आता १० िषायचा 

केला आह.े निकासक इमारत बांधतात ि पळूि जातात असे आता होणार िाही. १० 

िषे त्याची जबाबदारी असणार आह.े २९ हजारपैकी १२ हजार घरांबाबत माििीय 

मखु्यमंत्री महोदयांकडे बैठकही झाली आह,े त्यांछयाकडे हा निषय मी उपनसर्त केला 

आह.े सदरहू निषय चचलेा येईल. तमु्हाला कोणत ेउत्तर अपेक्षीत आह ेह ेमला मानहती 

होते, २९ हजार लोकांिा घरे द्यायची आहते, त्यांिा सव्हीस क्िॉटसय नदलेच पानहजते. 

त्यांछया कामािर दखेील त्याचा चांगला पररणाम होतो. ह ेकरीत असातिा जे सेिेत 

आहते त्यांछया िारसाहक्ककािे लोक िोकरीस लागतात, त्याबाबतचा नियम 

तमु्हाला मानहती आह.े ज्याला कोणी िसेल त्यांिी दखेील ॲडॉप्पट केले ि हा अमकु 

माझी जबाबदारी घेत आह े त्यांिाही घर दते आहोत. म्हणिू या योजिेत कोणीही 

िाऱ्यािर जाणार िाही. त्यामळेु २९ हजार घरे पणूय करण्याचे पनहले टारगेट आह.े 

दसुरा टप्पपा ज्यांिा २५ िषे पणूय झाली त्यांिा घरे दणे्याचा आह.े आपल्या 

सहकायायमळेु ह ेटारगेट िक्की पणूय करण्याचा प्रयत्ि करु.  

       यािंतर श्रीमती िाफडे ..... 
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ता.प्र.ि.१२०८९.......... 

श्री.एकनार् सशंद.े......... 

कािण २९,००० घिे ज्यावेळी होतील, तयावळेी कोणीही वाऱयावि जाणाि नाही. 

तयाचा मलुगा, नातेवाईक, कोणी ना कोणी कामावि आलेले असेल, तयायोगे तयाला  

ते सेवा सनवासस्र्ान समळालेले असेल. ह ेएक टागेट आह,े ते सनसितपणे शासन पणूथ 

किण्याचा प्रयत न किेल. याकरिता दोन वषाांचा कालावधी लागेल. 

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, मागील वेळी या कािणाकरिता इमारती 

बांधल्या, त्या दहा-बारा िषायतच मोडकळीस आल्या.  पनु्हा त्यांिा रसत्यािर, रानन्झट 

कॅम्पमध्य ेजािे लागले.  हा जो कोणी ठेकेदार आह,े त्याछयाकडूि शासि गॅरंटेड काम 

करुि घेण्यात येणार आह ेका ?  महापानलकेप्रमाणे काम झाले ति ते सनकृष्ट दजाथच े

होईल, कािण महापासलकेचे काम ह ेनबलो एसटीमेट असते, त ेनिकृष्ट दजायचे असत,े 

या कामाची गॅरंटी घेऊन शासन मोठया ठेकेदािाकडून ही घिे बांधनू घेणाि आह े               

का ? ही घिे बांधण्याकरिता सकती कालावधी लागणाि आह े? 

 श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, या कामाच्या सनसवदमेध्ये सवथसाधािण 

आिसीसी कामामध्ये एम-३५ ग्रेडचे कााँिीट वापिले जाते. पिंत ु या कामामध्ये            

एम-४० ग्रेडचे कााँिीट वापिण्याची अट किािनाम्याध्ये अट टाकलेली आह.े २४ 

मसहन्यात जि ठेकेदािाने काम केले नाही, ति तयाच्यावि पेनाल्टी लावलेली आह.े  या 

कामाचा तयाचा डीएलपी दहा वषाांचा ठेवलेला आह.े  या कामात दजाथ आसण योग्य 

कालावधीत काम होण्याची काळजी घेण्यात आलेली आह.े यामध्ये कोणालाही 

सनकृष्ट दजाथचे काम किण्यास वावच नाही. 

श्री.सनुील सशंद े: सभापती महोदय, माननीय मंत्रीमहोदयांनी आपल्या उत्तिात 

म्हटलेले आह ेकी, वािसा दाखवनू अनेक सफाई कामगािांना घि दणे्याकरिता पात्र 

ठिसवलेले आह.े याचे कािणच ह ेआह े की, तया सफाई कामगािाला मुंबईत घिाची 

गिज आह.े तयामळेु तो गॅ्रज्यएुट-पोस्ट गॅ्रज्यएुट झालेला तयाचा पतुणा सकंवा नात ू

असेल तयाला वािस दाखवनू समळालेले घि स्वत:च्या ताब्यात िाहावे म्हणनू प्रयतन 

कितो. शासनाने लाड-पागे ससमतीचा स्वीकाि केलेला आह.े लाड-पागे ससमतीने 

अशी सशफािस केलेली आह ेकी, यांना यांची घिे समळावीत.  आजतागायत आश्रय 
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योजनेंतगथत बनसवली जाणािी घिे ही सेवा सनवासस्र्ाने म्हणनू बनसवली जात आहते.   

ता.प्र.ि.१२०८९.......... 

श्री.सनुील सशंद.े......... 

या सठकाणी माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, यांना घिे दणे्याकरिता शासनाने 

१९८७ पासनू २२.१०.२००८ ते २०२० या कालावधीत वगेवेगळी अशी तीन 

परिपत्रके जािी केलेली आहते. जेणेकरुन सफाई कमथचाऱयांना मालकी हक्काची घिे 

समळावीत, याकरिता ही परिपत्रके होती. तया अनषुंगाने शासन सनणथय का घेत नाही. 

माझ्या मासहती नसुाि विळीच्या अटारिया मॉलच्या बाजलूा आसण तळुशीवाडी येरे् 

काही सफाई कामगािांना मालकी हक्काची घिे सदली गेलेली आहते. तया अनषुंगाने 

शासन सफाई कमथचाऱयांना भसवष्ट्यात मालकी हक्काची घिे दणे्यासंदभाथत सवचाि 

किेल का ?    

श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, २९००० सेवा सनवासस्र्ानांचे टागेट पणूथ 

झाल्यानंति शासनाला कायमस्वरुपी घिांचा सवचाि हा सवचािाधीन आह.े  आता सेवा 

सनवासस्र्ानामध्ये जी काही घिे आहते, तयातील जो कोणी कामाला लागलेला आह,े 

तयाच्या वािसा हक्काने दसुऱयाला नोकिी लागतचे,तयाच्या योगे ते सेवा सनवासस्र्ान 

तयाला खाली किण्याची आवश्यकता नाही. २९००० चे टागेट पणूथ झाल्यानंति 

कायमस्वरुपी घिांबाबत शासन आसण महापासलका सवचाि किेल. 

श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, एखादा मलुगा गॅ्रज्यएुट सकंवा डबल 

गॅ्रज्यएुट असेल तिीही तयाला सफाई कमथचाऱयाचे काम केले तिच सपटी केस होते.  

तयामळेु माझी सवनंती आह े की, जो मलुगा सशकलेला असेल तयाला तयाच्या 

योग्यतेप्रमाणे नोकिीवि रुज ूकिावे आसण घि द्यावे. 

सभापती : पिवाच सभागहृामध्ये या सवषयावि चचाथ झालेली आह.े 

------------- 
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अकोिा-अकोट (लज.अकोिा) महामािामच्या  

दुरुस्तीचे काम जिदितीने करण्याबाबत 

 (५) * ११९६५ श्री.अमोि लमटकरी, श्री.शलशकांत लशंदे, श्री.लिक्रम काळे, 

श्री.सलतश चव्हाण, श्री.सजंय दौंड, श्री.अरुण िाड : तारांलकत प्रश्न क्रमांक ९१६ 

िा लदनांक २६ फेबु्रिारी, २०२० रोजी लदिेल्लया उत्तराच्या सदंभामत सन्माननीय 

सािमजलनक बांधकाम (सािमजलनक उपक्रम ििळून) मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

(१) अकोला-अकोट (सज.अकोला) या ४५ सक.मी. महामागाथचे गत चाि वषाथपासनू 

कााँसिटीकिणाचे काम संर्गतीने सरुु असल्याचे माह े जानेवािी, २०२२ मध्ये वा 

तयादिम्यान सनदशथनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दवेिी फाटा ते िौंदळा, अडसळु फाटा, चोहोट्टाबाजाि, बळेगांव फाटा, 

पाटसळु िेल्वे या सठकाणी िस्तयांची दिुवस्र्ा झाली असल्याने अनेक अपघात वािंवाि 

घडत असनू, सदनांक ११ जानेवािी, २०२२ िोजी वा तयासमुािास िौंदळा नजीक काि 

झाडावि आदळून चाि यवुकांचा मतृय ूझाल्याची घटना घडली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शेगाव मागाथविील पाटसळु िेल्वेजवळ व अकोला-अकोट मागाथविील 

बळेगांव फाटा येरे् वन सवभागाची जागा असलेल्या परिसिात अपघाताचे प्रमाण वाढत 

असल्याचे सनदशथनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषंुगाने 

अकोला-अकोट महामागाथच्या दरुुस्तीचे काम जलदगतीने किण्याबाबत कोणती 

कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािण ेकाय आहते ?  

श्री.दत्तात्रय भरणे, अशोकराि चव्हाण यांच्याकररता : (१) अकोला-अकोट 

िा.म.ि.१६१ ए िस्तयाच्या ३९.२९ सक.मी. लांबीमध्ये सधुािणा व पनु:स्र्ापनेचे काम 

ऑगस्ट, २०१७ मध्ये हाती घेण्यात आले होते. तर्ासप, कंत्राटदािाकडून कामाची गती 

िाखनू सवसहत मदुतीत काम पणूथ न झाल्यामळेु सदि किािनामा जनू, २०२० मध्ये समाप्त 

किण्यात आला. तयानंति उवथरि त कामासाठी नव्याने सनसवदा सनसित करुन नोव्हेंबि २०२० 

मध्ये कायाथिंभ आदशे दणे्यात आले आहते. सद्य:सस्र्तीत काम प्रगतीपर्ावि आह.े 

तर्ासप, कोसवड-१९ परिसस्र् तीमळेु कामाची गती िाखणे शक्य झाले नाही. 
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ता.प्र.ि.११९६५ 

श्री.अशोक चव्हाण.... 

(२) शेगांव-दवेिी िा.म.ि.५४८ सी विील दवेिी फाटा ते िौंदळा मधील काम पाटसळु 

येर्ील वन सवभागातील ३५० मी. लांबी वगळता व अडसळु फाटा येर्ील िस्तयाच े

काम पणूथ झाले असनू िस्ता वाहतकुीस ससुस्र्तीत आह.े 

 पाटसळु येर्ील वन सवभागाच्या हिकतीमळेु प्रलंसबत असलेले ३५० मी. चे 

काम वन सवभागाची पिवानगी प्राप्त होताच सदनांक १२/०१/२०२२ िोजी सरुु 

किण्यात आले आह.े 

 अकोला-अकोट िस्तयाविील चोहोट्टाबाजाि येर्ील िस्तयाचे काम 

प्रगतीपर्ावि असनू कााँसिटीकिणाचे काम पणूथ झालेली लांबी वाहतकुीसाठी खलुी 

किण्यात आली असनू उवथरि त लांबी दखेील लवकिच वाहतकुीसाठी सरुु होणाि 

आह.े  

 बळेगांव फाटा येर्ील वन सवभागाच्या हिकतीमळेु प्रलंसबत असलेले ३२० 

मी. लांबीच ेकाम वन सवभागाची पिवानगी प्राप्त होताच सदनांक १३/०१/२०२२ िोजी 

सरुु किण्यात आले आह.े 

 सदनांक १० जानेवािी, २०२२ िोजी िौंदळा ते पाटसळु दिम्यान भिधाव काि 

असनयंसत्रत होऊन झाडावि आदळल्याने चाि यवुकांचा ददुवेी मतृय ूझाल्याची घटना 

घडली आह.े 

(३) शेगांव-दवेिी मागाथविील पाटसळु िेल्वे जवळ व अकोट-अकोला मागाथविील 

बळेगांव फाटा येरे् वन सवभागाच्या हिकतीमळेु प्रलंसबत िासह लेल्या िस्तयाची लांबी 

वगळता पणूथ झालेल्या कााँसिट िस्तयावरुन भिधाव येणाऱ या वाहनांचा वेग सनयंसत्र त 

न झाल्यास अपघाताची शक्यता िाहते. 

(४) अकोला-अकोट महामागाथचे काम व शेगांव-दवेिीविील उवथरि त काम लवकिच 

पणूथ किण्याचे सनयोजन आह.े 

 अपघात होऊ नयेत यादृष्टीने िस्तयावि आवश्यक सिुक्षा उपाययोजना जसे वेग 

मयाथदा फलक, सचूना फलक इ.लावण्यात आले आहते. 

 (५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.ि.११९६५ 

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, शासनाच्या या प्रश्नाच्या लेखी 

उत्तिाविच माझा आके्षप आह.े सदि उत्ति काही अंशी मला समाधानकािक वाटत 

असनू तयावि मी काही अंशी असमाधानी आह.े अकोला-अकोट हा ४५ सक.मी.चा 

महामागथ आह.े अकोला सजल्हयामध्ये आसण सवदभाथमधील अकोला ह े शहि 

दळणवळणाचे सवाथत मोठे शहि आह.े  तले्हािा-अकोला, बाळापिू –अकोला, 

अकोट-अकोला, मसुतथजापिू-अकोला ह ेजे काही िस्ते आहते, या िस्तयांची बांधकाम े

उत्तिामध्ये ति बऱयाच अंशी पणूथ झालेली आहते, असे म्हटलेले आह.े  आता 

शेवटच्या टप्प्यात ही बांधकामे आहते.  प्रश्न तो नाही की,.....अडर्ळा.... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी केवळ प्रश्न सवचािावेत.  

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, बेससक प्रश्न हा आह ेकी, ह ेसवथच्या 

सवथ िस्तयांची कामे केवळ वन सवभागाची एनओसी नसल्यामळेु ३००-४०० 

मीटिपयांत र्ांबलेली आहते. यावि शासनाने सदलेल्या उत्तिात मी समाधानी नाही. 

िाज्य मंत्रीमहोदयांना माझी सवनंती आह े की, अकोला सजल्हयाच्या िस्तयांच्या 

प्रश्नासंदभाथत लवकिात लवकि तमुच्या दालनात बैठक लावणाि आहात का ?  

 श्री.दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, ही गोष्ट खिी आह ेकी, वन सवभागाच्या 

हिकतीमळेु ३२० मीटि लांबीवि िस्तयाचे काम र्ांबले होते. पिंत ु तयांनी तेही 

सांसगतले की, १० जानेवािी, २०२२ िोजी दवेिी-फाटा येरे् िौंदाळा दिम्यान                      

काि-धडकेमध्ये चाि लोकांचा मतृय ू झालेला आह.े तयासंदभाथत उप सवभागीय 

असधकािी आसण बांधकाम चे असधकािी यांची एक बैठक झाली.  वन सवभागाची जी 

यावि हिकत होती, हा जो सवभाग आह,े तो वन सवभागाच्या बाहेिचा आह.े  वन 

सवभागाने घेतलेल्या हिकतीवि ना-हिकत सदलेली आह.े यामळेु या िस्तयाचे काम 

पनु्हा सरुु झालेले आह.े  तयांना जी मदुत सदलेली आह,े तयाप्रमाणे सदनांक १२ 

जानेवािी,२०२२ पासनू काम सरुु झालेले आह.े  साधािणत: एसप्रलच्या अगोदि त े

काम लवकिात लवकि पणूथ होईल. या संदभाथत अजनूही काही म्हणणे सन्माननीय 

सदस्यांचे असेल ति तयाबाबत जरुि बैठक लावली जाईल. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अमोल समटकिी 

यांनी अकोट-अकोला बाबत प्रश्न मांडलेला आह.े मंत्रीमहोदयांनी उत्ति दतेाना केवळ 
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वन सवभागाचा प्रश्न समोि आह,े ३०० मीटिचा तो प्रश्न आह,े तयाबाबतचे कािण या  

ता.प्र.ि.११९६५ 

डॉ.िणसजत पाटील..... 

िस्तयाच्या कामासंदभाथत सदलेले आह.े  पण तो अकोटला जोडणािा िौंदळा-शेगांव 

िस्ता आह.े पसहला प्रश्न असा आह ेकी, अकोला-अकोट िस्ता जो ४५ सक.मी. आह.े 

तयाचे काम गेली तीन-चाि वषे म्हणजचे २०१७ पासनू सरुुच आह.े तया िस्तयाची 

वाईट सस्र्ती आह.े तया िस्तयाच्या कामाचे कंत्राट दोन वेळा सदले गेलेले आह.े  या 

दिम्यान जी बाकीची कंत्राटे सदलेली आहते, ते सगळे िस्ते पणूथ झालेले आह.े मासहती 

अशी आह ेकी, या ठेकेदािाने जाणीवपवूथक ते काम लांबसवलेले आह.े  या उत्तिालाच 

माझा आक्षेप आह ेकी, बाकीची सवथ कामे वेळेवि होत असताना याबाबत शासनाने 

असे म्हटलेले आह े की, तर्ासप कोसवड-१९ परिसस्र्तीमळेु कामाची गती िाखण े

शक्य झालेले नाही. केवळ या कामाला कोसवड-१९ लागलेले आह ेका, चाि-पाच 

वषे ह ेकाम होत नाही, ह ेयोग्य नाही. माझा स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, ज्या ठेकेदािामळेु 

या कामाला सवलंब झाला, लोकांची जीवं गेली, तयाच्यावि कािवाई शासन किणाि 

आह ेका ? याच्यापढुील या कामाचे माईलस्टोन िोडमॅप करुन वेळेवि शासन गाठणाि 

आह ेका ? 

 श्री.अशोक चव्हाण : सभापती महोदय, एकति सन्माननीय सदस्यांना मला 

सांसगतले पासहजे की, हा िाष्ट्रीय महामागथ आह,े तयाच्यामळेु या कामाबाबतची 

ठेकेदाि नेमनू तयाच्यावि दखेिेख व कािवाई किणे ही सवथ प्रसिया कें द्र शासनाच्या 

अखतयारित येते.  तिी दखेील हा सवषय महत्त्वाचा आह,े म्हणनू शासन िाष्ट्रीय 

महामागाथचे अनेक सवषय सभागहृामध्ये चसचथले जातात.  याबाबतच्या सभागहृाच्या 

भावना कें द्रशासनाला कळसवतो.  या सवषयात मळूच े जे ठेकेदाि होते, त े

एम.बी.पाटील कन्स्रक्शन्स सलसमटेड होते. तयांच्याकडून तयांना सन २०१७ मध्ये 

काम सदले होते. तयांनी काम केले नाही. तयांना या कामातनू २०२० मध्ये टसमथनेट 

किण्यात आले होते. तयांनी ह ेकाम केवळ ०८ सक.मी. पयांतच केले होते. उवथरित 

कामाची लांबी जवळपास ३० सक.मी. इतकी होती. तया कंत्राटदािाची पिफामथन्स जप्त 

किण्याची कािवाई किण्याबाबत कें द्रीय परिवहन मंत्रालयात कळसवण्यात आलेली 

आह.े  उवथरित काम ३१ सडसेंबि,२०२२ पयांत पणूथ किण्याचे सनयोसजत आह.े  ह ेकाम 

३१ सडसेंबि,२०२२ पयांत पणूथ होईल, अशी आम्हाला शाश्वती आह.े यामध्ये दोन 
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सवषय जे होते, तयापैकी एक म्हणजे ३२० मीटिचे वनक्षेत्र यामध्ये होते.   

ता.प्र.ि.११९६५ 

श्री.अशोक चव्हाण....... 

आपल्याला कल्पना आह ेकी, वनके्षत्राच्या बाबत कुठेही अडचणी येतात, मग त े

काम र्ांबसवले जाते.  पिंत ुमाननीय श्री.सनतीन गडकिी आसण माननीय श्री.प्रकाश 

जावडेकि यांच्या स्तिावि याबाबत बैठक झाली.  याबाबत तयांनी सनणथय घेतलेला 

आह ेकी, जे १९८० च्या अगोदिची जी काही िाज्यशासनाची ओनिशीप असेल, तरेे् 

हा जो जनुाच िस्ता आह,े या सठकाणी इन सी टू कन्स्रक्शन आह.े  तयामळेु याकरिता 

नव्याने पिवानगीची आवश्यकता नाही. अशा प्रकािचे परिपत्रक कें द्र सिकािच्या 

पयाथविण सवभागाने २६ ऑक्टोबि िोजी काढल्यामळेु तो प्रश्न आता मागी लागलेला 

आह.े  तोच नव्ह ेति महािाष्ट्रातील अनेक िस्ते जे एका सवसशष्ट तािखचे्या अगोदिची 

िाज्य शासनाची ओनिशीप असेल, तेरे् असलेले िस्ते, जे जनेु असतील तेरे् पनु्हा 

पिवानगीची गिज नसावी, अशा प्रकािचा सािांश या संदभाथतील परिपत्रकामध्ये आह.े 

यानंति श्री.सोनावणे..... 

 
----------------- 
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ता.प्र.ि.११९६५..... 

श्री. अशोक चव्हाण...... 

तयामळेु तो प्रश्न मागी लागलेला आह.े फॉिेस्ट कन्झव्हशेन ॲक्टचा सवषय आता 

िासहलेला नाही. यासंदभाथतील परिपत्रक सनघाल्यामळेु तो प्रश्न सटुलेला आह.े उवथरित 

कामे सदनांक ३१ सडसेंबि, २०२२ पयांत पणूथ होईल अशी अपेक्षा आह.े  

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. गोसपचंद पडळकि यांनी जि अकोला 

सजल्याशी सनगसडत असलेला प्रश्न सवचािला तिच मी तयांना प्रश्न सवचािण्याची संधी 

दणेाि आह.े मी प्रश्नाची व्याप्ती वाढव ूदणेाि नाही.  

 श्री. गोसपचंद पडळकि : सभापती महोदय, सदिहू प्रश्न अकोला सजल्याशी 

सनगसडत नसला तिी बांधकाम सवभागाशी सनगसडत आह.े  

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. गोसपचंद पडळकि ह ेनवीन आहते. तयांनी 

माझे र्ोडेस ऐकून घेतले पासहजे. सन्माननीय सदस्य श्री. अमोल समटकिी यांनी प्रश्न 

सवचािलेला आह.े तयानंति माननीय मंत्री महोदयांनी अकोला सजल्यातील िाष्ट्रीय 

महामागाथची मासहती घेतलेली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. गोसपचंद पडळकि यांनी 

आटपाडी येर्ील प्रश्न सवचािला ति माननीय मतं्री महोदय कसे उत्ति दतेील ?  

 श्री. गोसपचंद पडळकि : सभापती महोदय, हा सावथजसनक सवषय आह.े 

 सभापती : ठीक आह.े 

 श्री. गोसपचंद पडळकि : सभापती महोदय, मी एका सवषयाकडे माननीय मंत्री 

महोदयांचे लक्ष वेधणाि आह.े कें द्र सिकािचे आसण िाज्य सिकािचे अनेक िस्त े

आपल्या िाज्यात आहते. सदिहू िस्ते ह ेटोलच्या माध्यमातनू सरुु आहते. बांधकाम 

सवभागाशी रिलेटेड असलेले िाज्यातील टोल बंद केलेले आहते. टोल प्लाझाची 

बांधकामे खपू चांगल्या पध्दतीची आहते. पण काही कािणास्तव तया सठकाणी टोल 

वसलुी बंद आह.े अशा सवथ टोल प्लाझाची बेिीज केली ति किोडो रुपये होऊ शकते. 

आपल्या ताब्यात ते टोल असतील ति तया टोल प्लाझाच्या बांधकामाचे सललाव 
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करुन तयामाध्यमातनू शासनाला चांगले पैसे समळणाि असतील ति तसा सनणथय मंत्री 

महोदयांनी घ्यावा एवढेच मला तयांना सांगावयाचे आह.े  

 

ता.प्र.ि.११९६५..... 

 श्री. अशोक चव्हाण : सभापती महोदय, हा प्रश्न र्ोडा वेगळ्या स्वरुपाचा 

आह.े पवूीच्या सिकािने अचानकपणे टोल का बंद केले ह ेमला काही कळाले नाही. 

अनेक असजटेशन झाले आसण काही सवषय उपसस्र्त झाले होते. पवूीच्या शासनाने 

अचानकपणे टोल बंद केल्यामळेु संबंसधत कंत्राटदािांना नकुसानभिपाई दणे्याची 

जबाबदािी ही सवद्यमान सिकािवि आली होती. टोलवि आधारित िस्ते असल्यामळेु 

संबंसधत कंत्राटदािांना नकुसानभिपाई दणे्याची जबाबदािी ही सवद्यमान सिकािवि 

आली आह.े  

 सभापती महोदय, कें द्र शासनाचे सवथच िस्ते ह ेटोलवि आधारित आहते. िाज्य 

शासनाला सवाांना सवश्वासात घेऊन असा सनणथय किावा लागणाि आह ेकी, िाज्यामध्य े

ज्या सठकाणी अजनूही रिकव्हिी होणे बाकी आह,े अशा सठकाणी टोल पनुि 

लावायचा काय, असा धोिणातमक सनणथय घेण्याचे अपेसक्षत आह.े कािण की, आज 

िस्तयाची लांबी वाढत चालली आह,े मागणी वाढत चालली आह.े पण अर्थसंकल्पात 

जेवढ्या तितदुी केलेल्या आहते, तया तशाच्या तशाच आहते. मग अशा वेळी कामे 

कशी किायची असा दखेील प्रश्न सनमाथण होत आह.े टोलची प्रर्ा आज सगळीकडेच 

पडलेली आह.े चांगले िस्ते हवे असतील आसण िस्तयांची दखेभाल दरुुस्ती 

किावयाची असेल ति तयासाठी सनधी उपलब्ध झाला पासहजे. म्हणनू सन्माननीय 

सदस्यांनी सवचािलेल्या प्रश्नाच्या अनषुंगाने शासन धोिणातमक सनणथय घेण्याचा 

शासनाकडून सवचाि केला जात आह.े  

 सभापती : ठीक. सदिहू प्रश्नाविील चचाथ संपलेली असल्यामळेु आता पढुील 

प्रश्न चचलेा घतेला जात आह.े  
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कल्लयाण-डोंलबििी (लज.ठाणे) महानिरपालिकेच्या आरलित  

भूखंडािर अनलधकृत इमारतींचे बांधकाम केल्लयाबाबत 

(६) * १२३०९ श्री.रलिंद्र फाटक, श्री.प्रसाद िाड, श्री.िोलपचंद पडळकर : 

सन्माननीय निरलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) कल्याण-डोंसबवली (सज.ठाणे) येर्ील शासन मालकीच्या गिुचिण आसण वतन 

जसमनीवि तसेच महानगिपासलकेच्या आिसक्षत भखूडंावि भमूासफया आसण 

सवकासकांनी अनसधकृतरितया इमाितींचे बांधकाम केल्याचे माह े सडसेंबि, २०२१ 

मध्ये वा तयादिम्यान सनदशथनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, तलाठी, सकथ ल आसण तहससलदाि यांचेशी भमूासफयांनी आसर्थक 

संगनमत करुन शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसलू बडुसवला असनू, कल्याण-

डोंसबवलीतील ४५० हके्टि जमीन सविीचा गैिव्यवहाि सनदशथनास आला आह,े ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी स्र्ासनक लोकप्रसतसनधी व नगिसेवकांनी शासनाकडे 

तिाि केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, याबाबात शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुंगाने 

गिुचिण जसमनीची बेकायदशेीि खिेदी-सविी किणाऱया दोषी असधकािी व 

सवकासकावि कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.एकनाथ लशंदे : (१) कल्याण-डोंसबवली महानगिपासलका येर्ील शासन 

मालकीच्या गिुचिण आसण वतन जसमनीवि तसेच महानगिपासलकेच्या आिसक्षत 

भखूडंावि भमूासफया आसण सवकासकांनी बेकायदशेीिरितया इमाितींचे बांधकाम 

करुन टॉवि उभािले, अशी वस्तसुस्र्ती नसल्याचे, महानगिपासलकेने कळसवले आह.े 

 तर्ासप, कल्याण-डोंसबवली महानगिपासलका के्षत्रात एकूण १७१७ आिसक्षत 

भखूडं असनू महानगिपासलकेच्या ताब्यात असलेल्या एकूण ५२५ भखूडंापैकी ४९६ 

भखूडं सवकससत/खलेु असनू, १६ भखूडंावि अंशत: ति १३ भखूडंावि पणूथत: 

असतिमण आह,े ही वस्तसुस्र्ती आह.े 
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(२) ही बाब वस्तसुस्र्तीवि आधारित नसल्याचे सजल्हासधकािी, ठाणे कायाथलयाच्या 

अहवालात नमदू केले आह.े 

 

ता.प्र.ि.१२३०९......... 

श्री.एकनार् सशंद.े........ 

(३) अशा आशयाची तिाि श्री.वामन म्हात्रे, माजी नगिसेवक यांनी सदनांक 

११/१२/२०२१ िोजी आयकु्त, कल्याण-डोंसबवली महानगिपासलका यांचेकडे केली, 

ह ेखिे आह.े 

(४) कल्याण-डोंसबवली महानगिपासलका के्षत्रातील गिुचिण जसमनीची बेकायदशेीि 

खिेदी-सविी केली, ही बाब वस्तसुस्र्तीस धरून नाही. तर्ासप, यापवुी शासकीय 

जसमनीविील अनसधकृत बांधकामांबाबत सनयमानसुाि कायथवाही किण्यात आली 

असल्याचे सजल्हासधकािी, ठाणे कायाथलयाने कळसवले आह.े 

 कल्याण-डोंसबवली महानगिपासलकेच्या प्रभागक्षेत्र कायाथलयामाफथ त 

अनसधकृत बांधकामांसवरूध्द सवसह त केलेल्या कायथप्रणालीनसुाि (S.O.P.) 

वेळोवेळी कायथवाही किण्यात येते. 

 सन २०१५ ते २०२१ या कालावधीत कल्याण-डोंसबवली 

महानगिपासलकेच्या १० प्रभागक्षेत्र कायाथलयामाफथ त ११,४४२ अनसधकृत बांधकाम े

सनष्ट्काससत किण्यात आली असनू ४५५ अनसधकृत बांधकामधािकांसवरूध्द महािाष्ट्र 

महानगिपासलका असधसनयम १९४९ व महािाष्ट्र प्रादसेशक नगििचना असधसनयम, 

१९६६ अंतगथत गनु्ह ेदाखल केले आहते.  

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही.  

 श्री. िवींद्र फाटक : सभापती महोदय, माझे स्पेसससफक दोन प्रश्न आहते. 

माननीय मंत्री महोदयांनी असे म्हटले आह ेकी, १६ भखूडं आसण १३ भखूडंावि पणूथ 

असतिमण झालेले आह.े सदि असतिमण केव्हापयांत काढले जाणाि आसण ज्यांनी 

असतिमण केलेले आह ेअशा लोकांच्या सविोधात कोणती कािवाई किणाि असा 

माझा पसहला प्रश्न आह.े  
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 सभापती महोदय, शासकीय जसमनीविील अनसधकृत बांधकामांवि 

सनयमानसुाि कािवाई करुन शासनाने दडं वसलु केलेला आह ेकाय, असल्यास सकती 

दडं वसलू केलेला आह ेअसा माझा दसुिा प्रश्न आह.े  

 

 

ता.प्र.ि.१२३०९......... 

 श्री. एकनार् सशंद े : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िवींद्र फाटक 

यांनी अनसधकृत बांधकामासंदभाथतील प्रश्न उपसस्र्त केलेला आह.े कल्याण-

डोंसबवली महानगपासलकेच्या माध्यमातनू ११ हजाि ४४२ अनसधकृत बांधकामांवि 

कािवाई केलेली आह.े तसेच ४५५ बांधकाम किणाऱया लोकांच्या सविोधात गनु्ह े

दाखल किण्यात आलेले आहते. आिसक्षत भखूडंावि काही लोकांनी असतिमण 

केलेले आह.े अशा लोकांच्या सविोधात दखेील कठोि कािवाई केलेली आह.े ज्वॉ 

िशि हा चाि ते पाच मजल्यांवि चढवनू तेर्ील जसमनीचा भसुा कितो. अशा 

प्रकािच्या यंत्रणेने तया सठकाणी कायथवाही केलेली आह.े तयामळेु आता तया सठकाणी 

कोणीही अनसधकृत बांधकामे किण्याची सहमंत किणाि नाहीत. आिसक्षत भखूडं 

असल्यामळेु मी कल्याण-डोंसबवली महानगपासलकेचा बोडथ लावलेला आह.े तयामळेु 

कोणीही असतिमण किण्याचा प्रयतन किणाि नाही. तसेच अनसधकृत बांधकाम े

किणाऱया लोकांच्या सविोधात एमआिटीपीए आसण सनयमानसुाि कािवाई केलेली 

आह.े  

सभापती : सदिहू प्रश्नाविील चचाथ संपलेली असल्यामळेु आता पढुील प्रश्न 

चचलेा घेतला जात आह.े  

     ---------- 
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चंद्रपूर लजल्लयातीि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्लपातीि बालधतांना मूिभूत 

सोयी सुलिधा उपिब्ध करून देण्याबाबत 

(७) * १२३२३ श्री.रामदास आंबटकर, श्री.नािोराि िाणार : सन्माननीय 

मुख्यमंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) ताडोबा-अधंािी व्याघ्र प्रकल्पाचा (सज.चंद्रपिू) सवस्ताि कितांना सन २००७ मध्ये 

कोळसा येर्ील ४९ कुटंुबे व बोटेझिी येर्ील २० कुटंुबांचे पनुवथसन भगवानपिू येरे् 

केले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि पनुवथससत कुटंुबाना मलूभतू ससुवधा व शेतीला योग्य प्रमाणात 

ससंचन उपलब्ध होत नसल्याचे सदनांक २६ सडसेंबि, २०२१ िोजी वा तयासमुािास 

सनदशथनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, भगवानपिू येर्ील पनुवथससत कुटंुबाना मलूभतू सोयी ससुवधा, िोजगाि 

व सपकांना पाणी इ. उपलब्ध करुन दणे्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कायथवाही केली 

वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते?  

श्री. दत्तात्रय भरणे, श्री. उद्धि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकररता  : (१) सन 

२००७ मध्ये कोळसा येर्ील ४९ कुटंुब व बोटेझिी येर्ील ७९ कुटंुब असे एकूण 

१२८ कुटंुबांचे पनुवथसन भगवानपिु येरे् किण्यात आले आह.े 

(२) व (३) भगवानपिू येरे् पनुवथससत झालेल्या कुटंुसब यांना खालीलप्रमाणे सवसवध 

सोयी ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या आहते. 

 महसलू व वन सवभाग शासन सनणथय सदनांक १७/०७/२००० अन्वये सवसवध 

१८ नागिी ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात आल्या आहते. 

 प्रती कुटंुब रुपये ४७,०००/- प्रोतसाहनातमक िक्कम अदा किण्यात आली 

आह.े 

 जनाविांसाठी गोठा बांधकामासाठी प्रती कुटंुब रुपये ५८,०००/- स्टेट कॅम्पा 
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मधनु अदा किण्यात आले आहते. 

 वैयसक्तक शौचालय बांधण्यासाठी प्रती कुटंुब रुपये १३,०००/- ताडोबा-

अंधािी व्याघ्र संवधथन प्रसतष्ठानमधनू अदा किण्यात आले आहते. 

 

ता. प्र.ि.१२३२३....... 

श्री. दत्तात्रय भिणे......... 

 मौजे भगवानपिू येर्ील लाभाथ्याांना पवूी वाटप किण्यात आलेल्या शेत 

जसमनी व्यसतिीक्त प्रती कुटंुब २.०० हके्टि शेत जमीन वाटप किण्यात आली आह.े 

तसेच शेत जमीन शेती योग्य किण्यासाठी गावकऱयांच्या मागणीनसुाि मजगीच े

कामासाठी कृषी सवभागाचे दिानसुाि सजल्हास्तिीय पनुवथसन, ससमतीद्वािे लाभाथ्याांना 

रुपये ३३.०० लक्ष अदा किण्यात आले आह.े 

 मौजा भगवानपिू येर्ील इको सवकास ससमतीस डॉ.श्यामाप्रसाद मखुजी जन 

वन सवकास योजनेंतगथत गाव सवकासाच्या सवसवध कामांसाठी रुपये २५.०० लक्ष व 

व्याघ्र संवधथन प्रसतष्ठान अंतगथत Post Rehabilitation Plan किीता रुपये ५.०० 

लक्ष अनदुान अदा किण्यात आले आह.े 

शेती ससंचनाकिीता उपसा ससंचन प्रकल्प परििक्षण व दखेभाल किीता 

सजल्हास्तिीय पनुवथसन ससमतीद्वािे रुपये ७१.०३ लक्ष अनदुानाचे सनयोजन करुन 

कायथकािी असभयंता, लघ ु ससंचन (जल संधािण) सवभाग, चंद्रपिू यांचमेाफथ त सदि 

योजना िाबसवण्यात आली आह.े 

 शेती ससंचनाकिीता गटानसुाि वैयसक्तक मोटाि पंप व पाईपलाईन किीता 

सजल्हास्तिीय पनुवथसन, ससमतीद्वािे प्रती गटानसुाि रुपये २३.१५ लक्ष अनदुान 

लाभाथ्याथना वाटप किण्यात आले आह.े 

 सन २०१५-१६ मध्ये ताडोबा-अंधािी व्याघ्र प्रकल्प संवधथन प्रसतष्ठानमधनू 

पाटबंधािे सवभाग, चंद्रपिू यांना रुपये ७.९७ लक्ष अनदुान वाटप करुन २ तलावाचे 

खोलीकिण किण्यात आलेले आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P - 95 

SGS/AKN/KTG प्रर्म श्रीमतीनाफडे 12:40 

 

 

 श्री. िामदास आंबटकि : सभापती महोदय, चंद्रपिू सजल्यातील ताडोबा 

अंधािी व्याघ्र प्रकल्पाच े सवस्तािीकिण यावि आधारित प्रश्न आह.े कोळसा आसण 

बोटेझिी येर्ील १२८ कुटंुबे सवस्र्ासपत झालेली आहते. तयांच्या पनुवथसनाची सोय 

भगवानपिु येरे् किण्यात आलेली आह.े माननीय मंत्री महोदयांनी प्रश्नाचे उत्ति खपू 

मोठे सदलेले आह.े प्रश्नाचे उत्ति जे सवतरित किण्यात आलेले आसण तेर्ील गावातील  
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ता. प्र.ि.१२३२३....... 

श्री. िामदास आबंटकि......... 

परिसस्र्ती असतशय दयनीय आह.े पवूी तया सठकाणची जमीन ही वसहवाटीत होती 

आसण आता तयांना पसडक जमीन समळालेली आह.े जंगलातील जमीन कशी असत े

ही सवाांना माहीत आह.े तया सठकाणी सखल भागात तळे बांधलेले आहते. तयामळेु 

सतरे् ससंचन आसण मसहलांना िोजगाि समळत नाही. माननीय मंत्री महोदयांनी उत्ति 

सदलेले असले ति तेर्ील परिसस्र्ती खपूच सबकट आह.े तया सठकाणी किण्यात 

आलेल्या पनुवथसनाची चौकशी केली जाईल काय ?  

 श्री. दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, चंद्रपिू सजल्यातील ताडोबा अधंािी 

व्याघ्र प्रकल्पातील, कोअि क्षेत्रातील मौजे बोटेझिी, कोळसा, नवेगांव, जामनी आसण 

पळसगांव व िाळतकोंद ेअशा ६ गावांमध्ये महािाष्ट्र प्रकल्प बासधत व्यक्तीचे पनुवथसन 

असधसनयम १९९९ नसुाि किण्यात आलेली आहते. ६ गावांपैकी २ गावांचा प्रश्न 

आह.े कोळसा, भगवानपिु आसण बोटेझिीच्या संदभाथत सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न 

सवचािलेला आह.े कोळसा गावातील १८६ कुटंुबांपैकी ४९ कुटंुबे आसण बोटेझिी 

येर्ील ७९ कुटंुबे अशा प्रकािे एकूण १२८ कुटंुबांचे पनुवथसन किण्यात आलेले आह.े 

उवथरित ९७ गावांचे पनुवथसन गोलापिु तालकुा मलू, सजल्हा चंद्रपिू येरे् किण्यात येणाि 

आह.े सवशेष बाब म्हणनू पनुवथसन किताना ४७ हजाि रुपयाप्रमाणे प्रतयेक कुटंुबाला 

प्रोतसाहनपि धनादशेाद्वािे िक्कम वाटप केलेली आह.े १०० टक्के अनदुावावि 

गोठ्याचे बांधकाम किण्यासाठी स्टेट कॅम्पातनू प्रतयेक कुटंुबाला ५८ हजाि रुपय े

आिटीजीएसद्वािे लाभाथ्याांना वाटप केलेले आह.े वैयसक्तक शौचालये बांधण्यासाठी 

प्रतयेक कुटंुबाला १३ हजाि रुपयांचे आिटीजीस प्रमाणे कायथवाही केलेली आह.े 

सन्माननीय सदस्यांनी जमीन वन सवभागात असल्याचा उल्लेख केलेला आह.े 

तयामळेु असतरिक्त शेत जमीन बावनपिेु येरे् लाभाथ्याांना पवूी वाटप केलेले आह.े प्रती 

कुटंुब २ हके्टि जसमनीच ेवाटप केलेले आह.े गावकऱयांना १०० टक्के अनदुानावि 

पनुवथसन ससमतीद्वािे दोन टप्प्यांमध्ये ३३ लाख रुपयांचे अनदुान सदलेले आह.े अंधािी 
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ता. प्र.ि.१२३२३....... 

श्री. दत्तात्रय भिणे......... 

 नदीवि उपसा ससंचन प्रकल्प असनू, एक, दोन व तीन करिता पिीिक्षण व 

दखेभालीकरिता सजल् हास्तिीय पनुवथसन ससमतीने ७१ लाख रुपयांच्या खचाथच े

सनयोजन करुन.... 

 

 

        यानंति श्री. बोडे.... 
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ता.प्र.ि.१२३२३..... 

श्री.दत्तात्रय भिणे....... 

कायथकािी असभयंता ( लघसुसंचन),  जलसंधािण सवभाग, चदं्रपिू यांच्या माध्यमातनू 

सदिहू योजना िाबसवण्यात आलेली आह.े  तसेच वैयसक्तक योजनेतनू मोटाि पंप 

आसण पाईपलाईनसाठी साधािणत: २३ लाख १५ हजाि रुपयांचे अनदुान 

आिटीजीएस माफथ त अदा किण्यात आलेले आह.े तलावाच्या खोलीकिणासाठी 

सदु्धा पवूी सनधीचे वाटप केलेले आह.े   या बाबतीत सांग ूइसच्ितो की, भगवानपिू 

येरे् इको सवकास ससमती स्र्ापन किण्यात आली असनू, तया ससमतीमाफथ त गाव 

सवकासाची नवीन कामे हाती घेतली आहते.  भगिािपरू ह ेपिुियनसत गाि होते.  या 

गािाला आता महसलुी गाि म्हणनू घोसषत केलेले आह.े तया सठकाणी स्वततं्र 

ग्रामपंचायत स्र्ापन केलेली आह.े  सन्माननीय सदस्यांचे या व्यसतरिक्त काही प्रश्न 

असतील ति ते तयांनी माझ्या सनदशथनास आणनू द्यावेत. 

 श्री.िामदास आंबटकि : सभापती महोदय, या प्रकल्पग्रस्तांच्या पनुवथसनाची 

सस्र्ती असतशय वाईट आह.े  या प्रश्नाला दणे्यात आलेले लेखी उत्ति माझ्याकडे सदु्धा 

आह.े पिंत ुतया पनुवथससत गावामध्ये आजची सस्र्ती अतयंत दयनीय आह.े मी स्वत: 

तया गावाला दोन वेळा भेट सदलेली आह.े  तया पनुवथससत गावात घिकुल योजना 

िाबसवण्यात आली. पिंत ु तया घिकुलांना भेगा पडल्या आहते. या बिोबिच तया 

गावातील मसहलांना िोजगाि समळत नाही.  मी स्पेसससफक सवचाितो की, या पनुवथससत 

गावाच्या घिकुलाच्या बाबतीत चौकशी किण्यात येईल काय ? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, या संदभाथत चौकशी केली जाईल. 

--------- 
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बहृन् मुबंई महानगिपासलकेतील नालेसफाईच्या कामामध्य े 

झालेल्या गैिव्यवहािाची चौकशी किण्याबाबत 

  

(८) * १२४७२ डॉ.पररणय फुके, अॅड.लनरंजन डािखरे, श्री.नािोराि िाणार, 

श्री.प्रलिण दरेकर, श्री.लिजय ऊफम  भाई लिरकर, श्री.प्रसाद िाड, श्री.सरेुश 

धस, श्री.िोलपचंद पडळकर, श्री.लनिय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा 

पाटीि, श्री.राजहसं लसंह : सन्माननीय निरलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

(१) बहृन् मुंबई महानगिपासलकेने गेल्या १५-२० वषाथत नालेसफाईच्या कामांकिीता 

रुपये १२ हजाि कोटी खचथ केल्याचे तसेच सब्रमस्टोवॅड प्रकल्प, नाला रंुदीकिण 

प्रकल्प, पंसम्पग स्टेशन व मुंबई शहिामध्ये पावसाचे पाणी तुंब ूनये याकिीता केलेल्या 

उपाययोजनावि रुपये ६ हजाि कोटींचा खचथ केल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये वा 

तयादिम्यान सनदशथनास आले आह,े   ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०१६ मध्ये नालेसफाईच्या कामांमध्ये सनदशथनास आलेल्या 

गैिव्यवहािाप्रकिणी दोषी असधकाऱयांवि क्षलु्लक स्वरुपाची कािवाई किण्यात 

आल्यामळेु, नालेसफाईच्या कामांमध्ये झालेल्या गैिव्यवहािाची लाचलचुपत 

प्रसतबंधक सवभागाकडून चौकशी किण्याची मागणी लोकप्रसतसनधींनी शासनाकडे 

केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंगाने नालेसफाईच्या कामामध्ये गैिव्यवहाि किणाऱया दोषींवि कािवाई करुन 

मुंबई मधील पावसाच्या पाण्याचा सनचिा होण्याकिीता कोणती कायथवाही केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.एकनार् सशंद े: (१) मुंबई महानगिपासलकेने सब्रमस्टोवॅड प्रकल्प, नाला रंुदीकिण 

प्रकल्प, पंसम्पंग स्टेशन व मुंबई शहिामध्ये पावसाचे पाणी तुंब ूनये याकिीता केलेल्या 

उपाययोजनांवि रुपये ६ हजाि कोटींचा खचथ किण्यात आला आह.े तसचे, बहृन्मुंबई 

महानगिपासलकेने एसप्रल, २००९ ते माचथ, २०२१ पयांत नालेसफाईच्या कामाकिीता 

रुपये ११३६ कोटी खचथ केले असल्याचे बहृन्मुंबई महानगिपासलकेने कळसवले आह.े 
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(२) सन २०१६ मध्ये नालेसफाईच्या कामांमध्ये सनदशथनास आलेल्या गैिव्यवहाि  

 

ता.प्र.ि.१२४७२.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

 

प्रकिणी दोषी असधकाऱयांवि क्षलु्लक स्वरुपाची कािवाई किण्यात आल्यामळेु 

नालेसफाईच्या कामांत झालेल्या गैिव्यवहािाची लाचलचुपत प्रसतबंधक 

सवभागाकडून चौकशी किण्याची मागणी या आशयाचे पत्र प्राप्त झाल्याचे सदसनू येत 

नाही. 

 तर्ासप, बहृन्मुंबई महानगिपासलकेमाफथ त किण्यात आलेल्या नालेसफाईच्या 

कामातील भ्रष्टाचािाची लाचलचुपत सवभागामाफथ त चौकशी किण्याबाबत 

मा.ततकालीन सविोधी पक्षनेता यांचे सदनांक २२/०६/२०१५ िोजीचे पत्र प्राप्त 

झाल्याचे सदसनू येते. 

(३) सन २०१५-२०१६ या कालावधीतील नालेसफाईच्या कामात झालेल्या 

असनयसमततेच्या अनषुंगाने आयकु्त, बहृन्मुंबई महानगिपासलका यांच्या आदशेान्वये 

१४ कमथचाऱयांना सनलंसबत किण्याचे आदशे दणे्यात आले होते. तयापैकी १ कमथचािी 

सेवासनवतृ्त झाल्याने तयांच्या सवरुध्द सनलंबनाची कायथवाही किणे शक्य झाले नाही. 

 तयानसुाि, पसहल्या टप्प्यामध्ये १३ कमथचािी व दसुऱया टप्प्यामध्ये ८० अशा 

एकूण ९३ अपचािी कमथचाऱयांवि सवांकष चौकशी पणूथ किण्यात आली असनू तद्नसुाि 

एकूण ७० अपचािी कमथचाऱयांवि दडंातमक सशके्षचे सशक्षादशे बजासवण्यात आले 

आहते. तसचे, २० सेवासनवतृ्त अपचािी कमथचाऱयांबाबत तयांच्या सनवतृ्ती वेतनातनू 

दडंातमक सशके्षची कायथवाही सरुु आह.े उवथरित ३ कमथचाऱयांचे दिम्यानच्या 

कालावधीमध्ये सनधन झाले असनू तयांचेबाबत दखेील यर्ोसचत आदशे प्राप्त 

किण्याबाबत कायथवाही सरुु आह.े तसेच दोन्ही कंत्राटदािांविही कािवाई किण्यात 

आली आह.े 

 बहृन्मुंबई महानगिपासलकेने कळसवल्यानसुाि, मुंबईमधील पिुसस्र्ती कमी 

किण्याकिीता सब्रमस्टोवडॅ प्रकल्पांतगथत प्रस्तासवत केलेल्या एकूण ५८ कामांपैकी ४२ 

कामे पणूथ झालेली असनू १३ कामे प्रगतीपर्ावि आहते व उवथरित ३ कामांच्या 

सनसवदा प्रस्तासवत आहते. तसेच, सब्रमस्टोवडॅ प्रकल्पांतगथत प्रस्तासवत एकूण ८ पजथन्य 
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जल-उदचंन कें द्रापैकी ६ पजथन्य जल उदचंन कें द्रासाठी कंत्राटदािाची सनयकु्ती 

 

ता.प्र.ि.१२४७२.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

 

किण्याकिीता सनसवदा प्रसिया प्रगतीपर्ावि आह.े मोगिा येर्ील पजथन्य जल-उदचंन 

कें द्रासाठी सनसवदा मागसवण्याची प्रसिया पणूथ झालेली असली तिी जागेच्या 

मालकीबाबत प्रकिण न्यायालयात प्रलंसबत आह े व न्यायालयाच्या आदशेानसुाि 

केवळ सवेक्षण व आिाखडे तयाि किण्याचे काम प्रगतीपर्ावि आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, दिवषी बहृन्मुंबई महानगिपासलकेच्या 

माध्यमातनू नाले सफाईच्या कामांवि किोडो रुपये खचथ किण्यात येतो.  पिंत ुदिवषी 

नालेसफाईच्या कामांत भ्रष्टाचाि झाल्याबाबत तिािी होतात. मागील १५-२० 

वषाांपासनू या तिािींबाबत आपण नेहमी ऐकतो व वाचतो.  पिंत ु या तिािींच्या 

अनषुंगांने महानगिपासलका सकंवा िाज्य शासनाच्या माध्यमातनू दोषींवि कोणतयाही 

प्रकािची ठोस कािवाई होत नाही. मी स्पेसससफक सवचाितो की, मुंबई 

महानगिपासलकेतील नालेसफाईच्या कामांमध्ये अनेक वषाांपासनू जो भ्रष्टाचाि होत 

आह े तयाची चौकशी किण्यासाठी एसआयटीची स्र्ापना करुन दोषींवि कािवाई 

किण्यात येईल काय, तसेच नालेसफाईच्या कामातील भ्रष्टाचाि र्ांबसवण्यासाठी 

शासनाने आतापयांत काय उपाययोजना केल्या आहते ? 

 श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, मुंबई महानगिपासलका के्षत्रातील मोठ्या 

नाल्यांच्या सफाईकरिता सन २०१५-१६, २०१६-१७ या कालावधीसाठी ३२ 

कंत्राटदािांची सनसवदा प्रसियेद्वािे सनयकु्ती किण्यात आली हाेती. २०१५-१६ मध्ये 

नालेसफाईच्या कामात असनयसमतता झाल्याच्या तिािी प्राप्त झाल्यामळेु आयकु्त, 

मुंबई महानगिपासलका यांनी चौकशीचे आदशे सदले होते.  तयानसुाि 

सद.२३/०६/२०१५ िोजी आयकु्तांच्या आदशेान्वये उपायकु्त, घनकचिा व्यवस्र्ापन 
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ता.प्र.ि.१२४७२.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

 

यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय ससमतीची सनयकु्ती किण्यात आली होती. सदि 

ससमतीने मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसंदभाथतील ३२ कंत्राटांपैकी ९ कंत्राटी कामांची 

तपासणी करुन, सद.३१/०८/२०१५ िोजी आयकु्त, महानगिपासलका यांना अहवाल 

सादि केला. तया अहवालाच्या अनषुंगाने आयकु्तांनी सद.०२/०९/२०१५ िोजी 

सवभागीय चौकशीचे आदशे पारित केले.  सद.१९/०९/२०१५ िोजी आझाद मैदान 

पोलीस स्टेशन येरे् नालेसफाईच्या बाबतीत व्हीटीएस कंत्राटदाि आसण तीन 

वजनकाटा कंत्राटदाि यांच्यासवरुद्ध गनु्हा िसज.ि.२५८/२०१५ नोंदसवण्यात आला. 

सदिहू प्रकिण पोसलसांनी आसर्थक गनु्ह े शाखकेडे सद.०७/११/२०१५ िोजी 

हस्तांतरित केले आह.े पिंत ु यातील १३ कमथचािी सेवासनवतृ्त झाल्यामळेु तयांना 

महानगिपासलकेच्या सेवेतनू सनलंसबत किता आले नाही. सदिहू प्रकिणी सवांकष 

चौकशीसाठी उपायकु्त, असभयांसत्रकी यांची चौकशी असधकािी म्हणनू सनयकु्ती 

किण्यात आली.  प्रर्मत: १ जलसनस्सािण सहायक, २ मकुादम, ६ दयु्यम असभयंता, 

४ सहायक असभयंता व १ प्रमखु असभयंता अशा १४ जणांवि दोषािोप बजासवण्यात 

आले. तद्नतंि सवांकष सवभागीय चौकशीअंती १३ कमथचाऱयांवि सशक्षादशे बजावलेले 

आहते.  यातील एका कमथचाऱयाची वयाच्या ५५ वषाांपढुील सेवा प्रशासनाने  साततय 

नाकािल्याची बाब लक्षात घेऊन माननीय न्यायालयाने तयांच्यासवरुद्ध सवभागीय 

चौकशी िद्द किण्याबाबतचे सनदशे सदले.  तद्नतंि महानगिपासलकेने या सनणथयाच्या  

पनुसवथलोकनासाठी माननीय उच्च न्यायालयात अजथ सादि केला.  कसनष्ठ न्यायालयाने 

तया कमथचाऱयाच्या बाजनेू सनणथय सदल्यामळेु, महानगिपासलकेने तया कमथचाऱयावि 

कािवाई होण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात अपील केले. माननीय उच्च 

न्यायालयाने या प्रकिणी पवूीचा सनणथय कायम ठेवला.  या प्रकिणी पढुील कायथवाही 

सरुु आह.े 
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ता.प्र.ि.१२४७२.... 

श्री.एकनार् सशंद.े... 

 सभापती महोदय, सद.३/१२/२०१५ िोजी पारित केलेल्या आदशेाच्या 

अनषुंगाने ८० अपचािी कमथचािी सहभागी आहते. यामध्ये ७ जलसनस्सािण सहायक, 

४ मकुादम, ५१ दयु्यम असभयंता, सहाय्यक असभयंता इतयादी आसण उपिोक्त १३ 

अपचािी कमथचाऱयांवि यापवूी बजासवण्यात आलेल्या दोषािोपपत्राच्या आधािे 

साततयाने पिुवणी दोषािोप बजावलेले आहते.  तसेच मोठ्या नालेसफाई कामांच्या 

३२ कंत्राटदािांसंबंधी सनदशथनास आलेल्या असनयसमततेच्या बाबतीत एकूण २४ 

नालेसफाई कंत्राटदािांसह संबंसधत दोन व्हीटीएस कंत्राटदािांवि दखेील आसर्थक गनु्ह े

शाखकेडे गनु्हा दाखल केला आह.े  अशा प्रकािची कािवाई महानगिपासलकेने केली 

असनू, या प्रकिणी चौकशी सरुु आह.े 

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, २०१५ मध्ये घडलेल्या 

असनयसमततबेाबत मंत्री महोदय २०२२ मध्ये सांगत आहते.  दिवषी पावसाळ्यात 

पाणी तुंबनू मुबंईतील नाले भितात.  मी स्वत: बोईसि नदीच्या बाजलूा जो नाला 

झालेला आह े तयाच्या बाजलूाच िाहतो. दिवषी तया भागातील तळमजला 

पाण्याखाली जातो.  मी दिवेळी बघतो की, एक बलुडोजझि येतो व तया नाल्यातील 

गाळ काढतो.  तो गाळ डम्पिमध्ये टाकून तो वजनकाट्याच्या सठकाणी नेला जातो. 

नालेसफाईचे दिवषी ११,५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट असते.  मी सवचारु इसच्ितो की, 

नाल्यातनू काढण्यात आलेल्या गाळाची मोजणी कशी केली जाते, तोच तोच गाळ 

नाल्यात पनु्हा कसा येतो ?  दिवषी नालेसफाईच्या कामासाठी ११,५०० कोटी रुपये 

लागणाि असतील ति त ेयोग्य नाही. जि या ३२ कंत्राटदािांना काळ्या यादीत टाकले 

ति तयांचेच नातवेाईके ही कामे किण्यासाठी पढेु येतात.  मी स्पेसससफक सवचाितो की, 

या प्रकिणी २०१५ नंति आपण काय कािवाई, सवथ कंत्राटदािांची सनयसमत तपासणी 

किण्यात येईल का, तसेच या सवथ प्रकािामध्ये असधकािी व कंत्राटदाि यांचे संगनमत  
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ता.प्र.ि.१२४७२.... 

श्री.भाई सगिकि ..... 

असल्यामळेुच हा भ्रष्टाचाि होत असल्यामळेु संबंसधतांवि काय कािवाई किण्यात 

येईल ? 

 श्री.एकनार् सशंद े: सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि यांनी 

सांसगतले की, महानगिपासलकेने नालेसफाईच्या कामावि दिवषी ११,५०० कोटी 

रुपये खचथ केले आहते.  पिंत ुतशी वस्तसुस्र्ती नाही.  मी सांग ूइसच्ितो की, मुंबईतील 

नालेसफाईच्या कामावि एसप्रल, २००९ ते माचथ, २०२१ या कालावधीत १,१३६ 

कोटी रुपये खचथ केले आहते.  नाल्यातील गाळ काढण्यासाठी दिवषी १०० ते १२५ 

कोटी रुपये खचथ होतात.  मुंबईत जवळपास ३८६ सठकाणी पाणी पणूथत: साचते.  ८ 

पसम्पंग स्टेशनपैकी ६ पसम्पंग स्टेशन कायाथसन्वत झालेली आहते. मुंबईतील विळी, 

सब्रटानीया, िे-िोड, हाजीयाली, ग्लीव्हलाँड प्रभादवेी, इिला अंधेिी, सांतािुझ सहदंमाता 

आसण मुंबई उप नगिातील मोगिा, माहलु, दसहसि या भागात पाणी साचते.  या 

भागातील पाण्याचा सनचिा जलद गतीने होण्यासाठी प्रती तास ३ हजाि घन मीटि 

क्षमतेचे १५ पंप बससवले आहते.  सहदंमाता येरे् सदु्धा पंप बससवले आहते. 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास संपला आह.े 

-------- 

 

   नंति श्री.कांबळे.... 
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श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मला प्रश्न सवचािावयाचा आह.े  

सभापती : प्रश्नोत्तिे संपली आहते. आपण पनु्हा उपप्रश्न सवचािणाि आहात. 

तमु्ही तयांचे उत्ति ऐकले आह.े  

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयतन 

किीत असतात.) 

मी यासाठीच नको म्हणत आह.े तमु्ही वेगळा प्रश्न घ्यावा. मुंबईचा मोठा प्रश्न 

आह.े मला माहीत आह.े  मला सन २००४ चा पिू आठवत आह.े तयामळेु तमु्ही 

वेगळा प्रश्न सवचािावा. मी तमु्हाला वेगळा वेळ दतेो. 

श्री. सविम काळे : सभापती महोदय, अर्थसंकल्पाविील चचेचा आज 

शेवटचा सदवस आह.े दोन्ही बाजुचंे काही सन्माननीय सदस्य बोलावयाचे बाकी 

आहते. आमची आपणास सवनंती आह ेकी, एकूण कामकाज लक्षात घेता आम्ही 

लेखी भाषणे आपल्याकडे सदली ति तयाची उत्तिे लेखी स्वरुपात आम्हाला समळावीत, 

जेणेकरुन आपल्याला पढेु जाता येईल.  

सभापती : उद्या होळीसाठी शासनाने आपल्याला सटु्टी सदलेली आह.े मी 

तमुच्याशी सहमत आह.े आज मी आल्यावि पासहले आह े की, जवळपास २६ 

सन्माननीय सदस्य बोलावयाचे बाकी आहते. सन्माननीय प्रतोद उपसस्र्त आहते. 

मला दोन पयाथय सदसत आहते की, ५ समसनटांच्यावि कोणीही सन्माननीय सदस्यांनी 

बोलायचे नाही सकंवा ....(अडर्ळा).... मग तमु्ही न बोललेले बिे. अशामळेु याला 

काही अर्थ िाहत नाही. शासनाने सटु्टी सदलेली आह.े सवाांना सवशेषत: कोकणातील 

लोकांसाठी हा सण नक्कीच महत्त्वाचा आह.े हा जनिल बजेटचा प्रश्न आह.े मी 

सनदशथनास आण ूइसच्ितो की, सवभागसनहाय अर्थसंकल्प असतो, तेव्हा हा सवषय 

आपल्याला मांडता येईल, असे काही नाही की, आजच बोलावे. बाब व पषृ्ठ िमांक 

वाचल्यानंति तमु्ही बोल ूशकाल. आपले अर्थसंकल्पाविील कामकाज जवळजवळ  
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सभापती .... 

३-४ सदवस चालणाि आह.े आजच तमु्हाला सवथ संपसवण्याची का घाई आह ेह ेमला 

समजत नाही. आपण जनिल अर्थसंकल्पावि न बोलता, पासहजे ति एक तासभि 

अजनू अर्थसंकल्पाविील चचाथ चालवावी. मी माझ्या सडस्िेशनिी पॉविमध्ये ५ 

समसनटांच्या वि कोणाला वेळ दणेाि नाही. मान्य आह ेका ? 

(सभागहृातील अनेक सन्माननीय सदस्य "होय" असे म्हणतात.) 

-----  
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लनयम २८९ अनियेच्या प्रस्तािाच्या सुचनेबाबत 

 सभापती : आज सदनांक १६ माचथ, २०२२ िोजी सन्माननीय सदस्य श्री. 

सदाभाऊ खोत  व इति यांनी "कोल्हापिू सजल्यातील महासवतिण कायाथलयात 

शेतकऱयाने सक्तीच्या वीज तोडणी सविोधात केलेले आतमदहन" या सवषयाबाबत 

सनयम २८९ ची सचूना सदलेली आह,े ती मी सदनात नाकािली आह.े 

---- 
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पटिािर ठेिण्यात येणारी कािदपते्र त्याच लदिशी प्राप्त होण्याबाबत 

 श्री. असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, माझा आके्षप आह.े  

 सभापती : सन्माननीय सदस्यांचा कागदपते्र पटलावि ठेवण्याबाबत आके्षप 

आह.े 

 श्री. असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, माझा कागदपते्र पटलावि 

ठेवण्याबाबत आक्षेप नाही.  

 सभापती : आपणच बोलला आहात. 

 श्री. असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, तसे नाही. पिंत ु पालथमेंटिी 

सससस्टममध्ये अनेक सवधयेके ज्या सदवशी टेबल कितात, तयाच सदवशी पास कितात. 

सदल्लीच्या पालथमेंटमध्ये सवथ िाज्यांचा अशाप्रकािच्या पालथमेंटिी प्रोससजिवि 

आढावा घेतला आसण तयामध्ये महािाष्ट्र िाज्य िमांक १ वि आह.े ५९ टक्के 

सवधेयके सकंवा आपण जी कागदपते्र, शासकीय अहवाल ठेवतो सकंवा ज्या सदवशी 

चचलेा ठेवतो तयाच सदवशी पास कितो. 

 सभापती : तमु्हाला काय म्हणायचे आह े? 

 श्री. असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, मला असे म्हणायचे आह ेकी, जी 

बाबी पास किायची आह,े सतच्या प्रती सवथ सन्माननीय सदस्यांना समळाली पासहजे. 

पटलावि ठेवताना तयाच सदवशी सकाळी ते समळाले पासहजे. 

 सभापती : कागदपत्रे पटलावि ठेवली जातात. सवधेयके व कागदपत्रे पटलावि 

ठेवणे या दोन बाबी आहते.  

 श्री. असभजीत वंजािी : सभापती महोदय, आपल्या सभागहृात सवधेयकावि 

चचाथ होते.  

 सभापती : कागदपत्र े पटलावि ठेवली जातात. कागदपत्रे पटलावि 

ठेवल्यानंति आपल्याकडे येतात. आपण ती आवजूथन पहावीत. आपल्याला पढुील 

असधवशेनात तयावि प्रश्न सवचािता येतील.  
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  पृ.शी./मु.शी. : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावि ठेवणे. 

 श्री.अब्दलु सत्ताि (महसलू िाज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "महािाष्ट्र िाज्य सवद्यतु पािेषण कंपनी मयाथसदत यांचा सन २०२०-२०२१ 

या वषाथचा सोळावा वासषथक अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

 श्री. एकनार् सशंद े (नगिसवकास मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "शहि व औद्योसगक सवकास महामंडळ महािाष्ट्र मयाथसदत यांचा सन 

२०१७-२०१८ या वषाथचा अठे्ठचाळीसावा वासषथक अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 

  सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

 श्री. अब्दलु सत्ताि (महसलू िाज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि मिाठवाडा सवद्यापीठ, औिंगाबाद यांचा सन 

२०१९-२०२० या वषाथचा ते्रसष्टावा वासषथक अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 

  सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

 श्री. अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने "संत 

गाडगेबाबा अमिावती सवद्यापीठ, अमिावती यांचे सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-

२०२० या वषाांचे अनिुमे ित्तीसावा व सदतीसावा वासषथक अहवाल" सभागहृासमिेि 

ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 
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---- 

 श्री. अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने "गोंडवाना 

सवद्यापीठ, गडसचिोली यांचे सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वषाांचे 

वासषथक अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 

  सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

---- 
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पृ.शी./मु.शी. : सवधानपरिषद आश्वासन ससमतीचा अहवाल सादि किण.े 

 श्री. सवलास पोतनीस (ससमती प्रमखु) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सवधानपरिषद आश्वासन ससमतीचा २०५ वा अहवाल सभागहृाला सादि 

कितो. 

 सभापती : सवधानपरिषद आश्वासन ससमतीचा अहवाल सभागहृाला सादि 

झाला आह.े  

---- 
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   पृ.शी./मु.शी. : सनयम ९३ अन्वये सचूना 

सभापती : माझ्याकडे आज सदनांक बधुवाि, सदनांक १६ माचथ,२०२२ िोजी 

प्राप्त झालेल्या सचूनांपैकी मी मान्य केलेल्या सचूना व तयाविील माझे सनणथय 

सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात येत आहते. 

(पे्रस : येरे् सनयम ९३ च्या सचूना व तयाविील सनणथय जोडावेत.) 
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  पृ.शी./मु.शी. : िाज्यात खाजगी व्यवस्र्ापनांच्या शाळांकडून  

       आकािण्यात येणाऱया शलु्काला आळा   

        घालण्यासाठी सशक्षण सहससचवांच्या   

       अध्यक्षतेखाली शलु्क सधुािणा ससमतीची स्र्ापना 

       किण्यात येणे, या ससमतीच्या अहवालात खाजगी 

       शाळांतील शलु्क फेिसनसितीचे धोिण ठिसवले  

       नसल्याबाबत श्री नागोिाव गाणाि, सव.प.स. यांनी 

       सदलेली सनयम ९३ अन्वये सचूना 

 प्रा. वषाथ गायकवाड (शालेय सशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, सनयम ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने मी सचूना िमांक ३ चे सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

लनिेदन 

(पे्रस : येरे् सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. नागोिाव गाणाि : सभापती महोदय, िाज्यात खाजगी व्यवस्र्ापनांच्या 

शाळांकडून आकािण्यात येत असलेल्या मनमानी शलु्काला आळा घालण्यासाठी 

वषथभिापवूी सशक्षण ससचवांच्या अध्यक्षतेखाली शलु्क सधुािणा ससमतीची स्र्ापना 

किण्यात आली. सदनांक ५ माचथ, २०२१ ही तािीख होती. ससमतीने ४ बैठका घेतल्या. 

सचूना स्वीकािल्या. पिंत ुअजनुपयांत सशफािशी सादि केल्या नाहीत. सशफािशी सकती 

कालावधीत सादि केल्या जातील आसण शासन पढुील सनणथय घेईल ? 

 प्रा. वषाथ गायकवाड : सभापती महादये, सन्माननीय सदस्यांना माहीत आह े

की, आपण ज्यावेळी जे सनणथय आवश्यक होते ते सनणथय शैक्षसणक शलु्काच्या 

बाबतीत घेतले आहते. कोिोना काळात सक्ती करु नये, फी घेताना टप्प्याटप्प्याने 

घ्यावी असे सवसवध सनणथय घेतले आहते आसण त या व्यसतरिक्त प्रतयेक सठकाणी तिाि 

सनवािण कक्ष केले आहते. आपल्याला माहीत आह ेकी, ॲक्टमध्ये २५ टक्के पालक 

जोपयांत एकत्र येत नाहीत तोपयांत आपण डीएफआिसीकडे जाऊ शकत नाही अस े

आह.े एखाद्या व्यक्तीची जिी तिाि असेल तिी तयाला ती संधी उपलब्ध व्हावी म्हणनू 

आपण तिाि सनवािण कक्ष केले आसण तया माध्यमातनू काही तिािी सोडसवण्याचा 

प्रयतन केला.  

 सभापती महोदय, पसहल्यांदा असे झाले आह े की, आपल्या सगळ्या 

डीएफआिसी सनमाथण झाल्या आहते. िाज्याचे पयथवेक्षक मंडळ सनमाथण झाले आह.े 

डीएफआिसीकडे ज्या तिािी प्राप्त आहते, तयाची संख्या माझ्याकडे आह.े मी ती 

तमुच्यासाठी पटलावि दखेील ठेवते. सन्माननीय सदस्यांनी ससमतीचा उल्लेख केला. 

आपण बनसवलेली ही ससमती आह.े महािाष्ट्र शैक्षसणक शलु्क सवसनयम 

असधसनयमांतगथत सहससचवांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती आह.े सन्माननीय सदस्यांनी 

उल्लेख केला आह ेकी, तया ससमतीच्या बैठका झाल्या आहते. ॲक्टमध्ये कोणते 

बदल केले पासहजेत, काय गोष्टी आहते, तयामध्ये आपल्याला र्ोडेसे अभ्यासपवूथक 

गेले पासहजे, याबाबत तयांच्या बैठका झाल्या आहते आसण तयांनी सचूना दखेील  
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प्रा. वषाथ गायकवाड .... 

मागसवल्या असनू तयांना सचूना प्राप्त झाल्या आहते आसण तयांनी सचूनांवि पणूथ 

अभ्यास केला असनू तयांनी एक अहवाल तयाि केला आह.े ससमतीमध्ये सवधी व 

न्याय सवभागाचे ससचव दखेील आहते. कािण आपण प्रतयेक सवभागाच्या लोकांना ते 

काम सदले आह.े आपल्याला तयांच्याकडे जायचे आह.े ते तयामध्ये सदस्य आहते. 

काल दखेील मी तयांच्याशी बोलले, पिवाच्या आधीच्या सदवशी दखेील तयांच्याशी 

बोलले. सध्या तयांचे २ कायद ेबनसवण्याचे काम सरुु आह.े तयामध्ये ते व्यस्त आहते. 

तयांनी सांसगतले की, ह े काम झाल्यानंति पाहू. आम्ही हा प्रस्ताव अगोदिच 

तयांच्याकडे पाठसवला आह.े तयामळेु ते तयावि अभ्यास कितील. कायद्यामध्ये काय 

बसते ह ेपहावे लागेल. कािण कायद्यामध्ये दखेील बसणे आवश्यक आह.े कािण हा 

कायदा आह.े कायद्यामध्ये काय बसते याबाबत पाहून ते आम्हाला अहवाल सादि 

कितील. अहवाल आल्यानंति पासहजे ति सभागहृातील सन्माननीय सदस्यांशी मी 

एकदा चचाथ किते. कािण शेवटी हा एक धोिणातमक सनणथय होणाि आह.े तयामळेु 

तयावि चचाथ करुन ठिसवणाि आहोत. 

 सभापती : ठीक आह.े आनंद आह.े 

---- 

         नंति श्री. खचे .... 
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पृ.शी./मु.शी. : कोट्यवधीचा व्यवसाय किणाऱया समुािे २०० 

     र्कबाकीदािांकडे मुंबई महानगिपासलकेच्या 

     मालमत्ता किाची र्कबाकी असणे याबाबत 

     सवथश्री प्रसाद लाड, प्रवीण दिेकि, सव.प.स. 

     यांनी सदलेली सनयम ९३ अन्वये सचूना  

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (नगि सवकास िाज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सनयम ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने मी सचूना िमांक ७ चे सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

      सनवेदन 

    ( प्रेस : येरे् सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय,कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय किणाऱया 

समुािे २०० र्कबाकीदािांकडून मुंबई महानगिपासलकेची २२९४ कोटी रुपयांची 

मालमत्ता र्कबाकी येणे बाकी आह,े दहा वषाथपासनू २०० जणांवि व कॉपोिेट 

कंपन्यावि कोणतीही कािवाई केली नाही. यामध्ये सिकािचे बिेच पैसे येणे बाकी 

आहते. टॉप टेन सडफॉल्टिमध्ये एमएमआिडीए, एल ॲन्ड टी कंपनी आह,े समुेि 

असोससएटस ्आह,े श्रीसनवास कॉटन समल्स ्आह,े जवाहिलाल रिएल इस्टेट आह,े 

एससीसी कन्स्रक्शन कंपनी आह.े नॅशनल स्पोटथ क्लब आह.े सललावती हॉस्पीटलची 

र्कबाकी सवाथत जास्त आह.े  वाधवा रिॲसलटी आह,े सीईसी आयटीडी ही कंपनी 

आह.े या व्यसतरिक्त २०० लोक या यादीमध्ये आहते. २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त 

रुपयांचा मालमत्ता कि मुंबई महानगिपासलकेचा भिण्यात आलेला नाही. या 

र्कबाकीदािांवि कोणती कािवाई किण्यात आली सकंवा भसवष्ट्यात कोणती कािवाई 

किण्यात येणाि आह.े तसेच यांच्यावि फौजदािी गनु्हा दाखल किण्यात येईल        

काय  ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सनयम ९३ च्या सनवेदनात ससवस्ति 

मासहती नमदू केली आह.े कोणालाही यामध्ये पाठीशी घातलेले नाही. सनयमानसुाि 

ज्या तितदुी आहते तयानसुाि प्रापटी जप्त करुन तयापढुील कािवाई किण्यात  आलेली 

आह.े अशा सवथ प्रसिया कायद्यानसुाि महानगिपासलकेने केलेल्या आहते. यातील 

काही प्रकिणे न्यायप्रसवष्ठ आहते, तया प्रकिणाबाबत न्यायालयाचा सनणथय झाल्यावि 

कािवाई किता येईल. अशा प्रकािे ससवस्ति मासहती सनवेदनात नमदू किण्यात 

आलेली आह.े 

     --------- 
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पृ.शी./मु.शी. :  िाज्यातील  स्पधाथ पिीक्षेच्या तयािीसाठी सवथ 

      सवद्यापीठांमध्ये बॅचलि ऑफ ससव्हील  

      ससवथसेस अभ्यासिम सरुु किणे याबाबत 

      ॲड.सनिंजन डावखिे सव.प.स. यांनी  

      सदलेली सनयम ९३ अन्वये सचूना  

 ॲड.सनिंजन डावखिे : सभापती महोदय, िाज्यातील लाखो सवद्यार्ी दिवषी 

स्पधाथ पिीके्षची तयािी कितात यासंदभाथत माझा महतवाचा प्रश्न आह.े स्पधाथ 

पिीक्षामध्ये िाज्यातील सवद्याथ्याांचा टक्का वाढसवण्यासाठी बॅचलि ऑफ ससव्हील 

ससवथसेस हा अभ्यासिम िाज्यात िाबसवला जावा. शासनाने सनवेदनात असे नमदू केले 

आह ेकी, बॅचलि ऑफ ससव्हील ससवथसेस या अभ्यासिमास कवी कुलगरुु कासलदास 

सवद्यापीठामाफथ त संपणूथ महािाष्ट्रात मान्यता दणे्यात आली आह.े तयाचप्रमाण े

िाज्यातील उवथरित अकृषी सवद्यापीठांमध्ये तसेच तयांच्याशी संलग्न 

महासवद्यालयांमध्ये बॅलचि ऑफ ससव्हील ससवथसेस हा अभ्यासिम सशकसवला जात 

नाही. या अनषुंगाने माझ ेदोन स्पेसससफक प्रश्न आहते. मुंबई सवद्यापीठ, पणु ेसवद्यापीठ 

या नामांसकत सवद्यापीठांमध्ये हा कोसथ सरुु किण्यात येईल काय ? मसणपिू या िोट्या 

िाज्याने असा कोसथ िाबसवला आह,े तयामळेु आपल्या िाज्याने हा कोसथ िाबसवला ति 

चांगल्या दजाथचे असधकािी प्रतयेक  सवभागातनू समळू शकतील. महािाष्ट्रातील मलेु 

मोठ्या संख्येने असधकािी व्हावेत यासाठी ह ेकोसथ नामांसकत सवद्यापीठात िाबसवण्यात 

येतील काय ? तसेच सकती कालावधीत याची सरुुवात किण्यात येईल. 

 सभापती : उच्च व तंत्र सशक्षण मंत्री सभागहृात उपसस्र्त नसल्यामळेु सचूना 

िमांक ५ मी उत्तिासाठी िाखनू ठेवतो. 

     ------- 
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पृ.शी./मु.शी. : ठाण्यातील घोडबंदि िोडवि आनंदनगि येरे् 

     अंमली पदार्ाथची सविी किणे याबाबत सवथश्री 

      सवजय ऊफथ  भाई सगिकि,प्रवीण दिेकि, प्रसाद 

      लाड सव.प.स. यांनी सदलेली सनयम ९३ अन्वय े

      सचूना  

 श्री. शंभिूाज दसेाई  (गहृ िाज्यमंत्री (ग्रामीण)) : सभापती महोदय, सनयम ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने मी सचूना िमांक ४ चे सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

      सनवेदन 

    ( प्रेस : येरे् सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, ठाण्यातील घोडबंदि िोडवि आनंदनगि 

येरे् अंमली पदार्ाथची सविी किणाऱया एका नायजेरियन व्यक्तीला अटक केली 

असणे, या व्यक्तीकडून आसफ्रकेतनू अंमली पदार्थ आणनू मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई 

येरे्  व्यापाि, तस्किी करुन चोिीचा माल सवकला जात आह.े  या शहिात अनेक 

आसफ्रकन लोक व्हीसाची मदुत संपल्यावि वास्तव्य किीत आहते. यामध्ये बहुतेक 

लोक गनु्हगेािी स्वरुपाच्या कािवायामध्ये गुंतलेले आहते. ड्रग्जची तस्किी, सविीमध्ये 

या लोकांचा मोठा सहभाग असतो. तरुण मलुांकडे पैसे नसतील ति घिातील सकंमती 

वस्त ूदऊेन ड्रग्ज घेतले जात आहते. व्हीसा संपलेल्या पिदशेी लोकांवि कािवाई करुन 

तयांना तयांच्या दशेात पाठसवण्यात येईल काय ? काही सवसशष्ट भागात वास्तव्य 

किणाऱया नायजेरियन, आसफ्रकन सकंवा इति पिदशेी लोकांवि सकंवा गनु्हगेािी 

स्वरुपाच्या लोकांवि पाळत ठेऊन तयांच्यावि कािवाई किण्यात येईल काय ? 

 श्री.शंभिूाज दसेाई : सभापती महोदय, ठाणे शहिातील दोन नायजेरियन 

व्यक्तींना अटक किण्यात आली आह.े  डीक्सन जेडीब्येिे सनिजे आसण सचंकु बेब्र ु

इजोवेज अशी  या दोन नायजेरियन व्यक्तींची नावे आहते. तयांच्याकडून ३८६ ग्रॅम 

कोकीन व ६० ग्रॅम एमडी पावडि ह ेअंमली पदार्थ जप्त किण्यात आले आहते. तयांना 

अटक करुन १५ सदवसांची पोलीस कोठडी घेण्यात आली होती. आता त े

न्यायालयीन कोठडीत आहते. नवी मुबंई येर्ील दोन व्यक्तींना अटक किण्यात आली 

आह.े तयांच्याकडून ७१ गॅ्रम वजनाचे  इन्फेटाईममीन हा अंमली पदार्थ व १२० गॅ्रम 

मेरॅ्क्यलुॉन जप्त केले आह.े तयांना ९ सदवसांची पोलीस कोठडी दणे्यात आली होती 

आता ते न्यायालयीन कोठडीत आहते. या अनषुगंाने सन्माननीय सदस्यांनी उल्लेख 

केल्याप्रमाणे पिदशेी लोकांच्या व्हीसाची मदुत संपली आह ेतिी ते येरे् िाहतात. जे 

न्यायालयीन कोठडीत आहते तयांची न्यायालयीन कोठडी जेव्हा संपेल तयानंति तयांना 

ततकाळ आपल्या दशेातनू तयांच्या दशेात जाण्याचे सनदशे दणे्यात येतील तयांना येरे् 

िाहता येणाि नाही. अशा पध्दतीने कें द्राच्या पििाष्ट्र मंत्रालयाशी संपकथ  साधनू येरे् त े

िाहणाि नाहीत, तयांना बाहिे जावे लागले अशा सचूना संबंसधतांना दणे्यात येतील. 

ज्या परिसिात ह ेिॅकेट आढळून येते तेर्ील उपायकु्तांना आजच सक्त सचूना दणे्यात 

येतील. सवशेषत: कॉलेज  परिसि असेल, क्लाससे असतील, तेर्ील पानटपिीची  
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श्री.शंभिूाज दसेाई.... 

दकुाने सकंवा इति कोणतीही दकुाने असतील तयाबाबत आढावा घेण्यात येईल. 

याबाबत सचथ ऑपिेशन किण्यात येईल. अंमली पदार्ाांचा व्यवसाय किणाऱया 

लोकांवि कािवाई किण्याचे आदशे संबंसधत उपायकु्तांना तातडीने दणे्यात येतील. 

      -------- 
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पृ.शी./मु.शी. : डोंसबवली एमआयडीसी मधील कािखान्यातनू 

     होणाऱया प्रदषूणामळेु परिसिात आिोग्याच्या 

     समस्या सनमाथण होणे याबाबत सवथश्री प्रवीण 

     दिेकि, सवजय ऊफथ  भाई सगिकि, सिेुश धस, 

     सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड, गोसपचंद  

     पडळकि, सवनायक मेटे, ॲड.सनिंजन  

    डावखिे, डॉ.िणसजत पाटील, श्री.नागोिाव  

    गाणाि सव.प.स. यांनी सदलेली सनयम ९३ अन्वय े

    सचूना  

 श्री.सभुाष दसेाई  (उद्योग मंत्री) : सभापती महोदय, सनयम ९३ अन्वये सदलेल्या 

सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन किावयाचे आह.े 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अगोदिच सवतरित केलेल्या असल्याने मी 

सचूना िमांक ६ चे सनवदेन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

      सनवेदन 

    ( प्रेस : येरे् सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, डोंसबवली व बोईसि एमआयडीसीतील 

कािखान्यातनू होणाऱया प्रदषूणामळेु कामगािांच्या व परिसिात आिोग्याच्या समस्या 

सनमाथण झालेल्या आहते. डोंसबवली एमआयडीसीमधील १५६ कािखाने पातळगंगा 

एमआयडीसीत स्र्लांतरित केले जाणाि आहते. पाताळगंगा व िसायनी 

एमआयडीसीमधनू अगोदिच पाताळगंगा नदी प्रदसूषत झाली आह.े डोंसबवलीतील 

कािखाने इतित्र हलसवले पासहजे याबाबत दमुत नाही. ह ेकिीत असताना िायगड व 

डोंसबवलीतील लोकप्रसतसनधी तसेच स्र्ासनक लोकप्रसतसनधींना सवश्वासात घेणे व 

स्र्लांतरित होणाऱया उद्योजकांशी चचाथ किणे आवश्यक होत.े डोंसबवली 

एमआयडीसीतील कािखान्यांच्या स्र्लांतिाचा सनणथय घेण्यापवूी पाताळगंगा नदीच े

प्रदषूण व उपाय योजनेबाबत अभ्यास केला आह ेकाय ? उद्योग मंत्री, पयाथविण मंत्री 

िायगड सजल्हासधकािी, लोकप्रसतसनधी, स्र्ासनक लोकप्रसतसनधी व उद्योजक यांच्या 

बिोबि संयकु्त बैठक आयोसजत किण्यात येईल काय ? 

        या नंति श्री.बोिले... 
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श्री.प्रसाद लाड......... 

सभापती महोदय, माझा दसुिा प्रश्न बोईसि संदभाथत आह.े मी लसवनोकपिू 

इडंस्रीबाबत साततयाने तिाि किीत आह.े ती कंपनी शंभि टक्के मेसडकल कॉटन 

तयाि किते. ती कंपनी २२ ते २४ दशेात मालाचा पिुवठा किते. शेतकऱयांच्या शेतात 

साततयाने सवषािी केसमकल टाकले जाते. जे सवषािी केसमकल तयाि होते तयामध्य े

कामगािांना कोणतीही सेफ्टी सदली जात नाही, अनसधकृत बांधकाम आह.े 

कामगािांनी श्रसमक उतकषथच्या माध्यमातनू सवषय मांडण्याचा प्रयतन केला असता 

अनसधकृतपणे १७८ कामगािांना घिी बससवण्यात आले. शासन सदि कंपनीवि 

कािवाई किणाि आह ेकाय ? 

श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी डोंसबवली व 

बोईसि संदभाथत प्रश्न उपसस्र्त केलेले आहते. ह ेदोन्ही प्रश्न पिस्पि सविोधी आहते. 

एका सठकाणी कािवाई केली ति कािवाई का किण्यात आली आसण दसुिीकडे 

कािवाई होत नाही म्हणनू आग्रह धिण्यात येत आह.े पिंत ु हिकत नाही. मी सांग ू

इसच्ितो की, डोसबवली येरे् प्रदषूणाचा असतिेक झाला. मखु्यमंत्री महोदयांनी तेरे् भटे 

सदली असता प्रदषूणाचा अक्षिश: सहिवा पाऊस पडला. एक कुत्रा नाल्यात सशिला, 

तो नाल्यातनू कायम स्वरुपी सनळा होऊन बाहिे पडला. तरे्ील सवथ उद्योजक व 

नागरिकांबिोबि चचाथ केल्यानंति उद्योजकांना यंत्र बसवनू प्रदषूण सनयंत्रणात 

आणण्यासाठी दोन वष े संधी दणे्यात आली. पिंत ु प्रदषूण सनयंत्रणात आले नाही. 

तयानंति हा उपाय योजण्यात आला. आम्ही तरे्नू कािखाने हलवावते असे म्हणतच 

नाही. प्रदषूण सनयंत्रण मडंळ सकंवा िाष्ट्रीय हरित लवात यांनी वािंवाि सचूना व आदशे 

दऊेनही ज्यांनी प्रदषूण सनयंत्रणात आणले नाही तयांनी तेरे् उतपादन करु नये. तयांना 

ते उतपादन किण्यासाठी पयाथय सदलेला आह.े पाताळगंगा येरे् संपणूथ व्यवस्र्ा 

किण्यात आलेली आह.े तेर्ील सीईटीपी पणूथ क्षमतेने कायाथसन्वत असनू तेरे् तयांना 

प्रदषूण वाढू दतेा येणाि नाही, अशी व्यवस्र्ा किण्यात आली आह.े डोंसबवलीतील 

८५५ कािखान्यांपैकी केवळ १५६ कािखाने सनवासी इमाितीपासनू ५० समटिच्या 
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श्री.सभुाष दसेाई....... 

अंतिावि आहते. तेरे् सनवासी सवभाग व औद्योसगक सवभागाची सिसमसळ झालेली 

आह.े मागील काही वषाथत ज्या बिोबि सकंवा चकुीच्या पिवानग्या सदल्या असतील 

सकंवा जे असेल ते, पिंत ुदोन वषे संधी दऊेन ज्यांनी प्रदषूण सनयंत्रणात आणले नाही 

तयासाठी हा उपाय किण्यात येत आह.े तयापैकी १५६ कािखान्यांचे स्र्लांति नाही 

ति तयांनी सतकडे तयांचे उतपादन किावे, तयांना पयाथयी जागा दते आहते. आपण तयांची 

येर्ील जागा तशीच ठेवलेली आह,े तयांची येर्ील जागा काढून घेतली जात नाही, 

फक्त तयांनी प्रदषूण न किणािे उद्योग किावेत. आपण मासहती व तंत्रज्ञान, व्यापािी 

वापि अशा सवथ सवलती सदलेल्या आहते. तयामळेु तयांचे उद्योगातनू उच्चाटन होणाि 

नाही. तेर्ील नागरिकांचे आिोग्य पणूथपणे धोक्यात आले असनू ते सनयंत्रणात 

आणण्यासाठी हा उपाय किण्यात येत आह.े कामगािांचे व उद्योजकांच ेकाही प्रश्न 

असतील ति तयाबाबत साततयाने चचाथ सरुु आह े आसण समन्वयाने यातनू मागथ 

काढला जाईल.  

श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी बोईसि संदभाथत उत्ति 

सदलेले नाही. आपण तया संदभाथत सकमान बैठक तिी आयोसजत किावी. 

श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, बोईसि येरे् साततयाने कािवाई सरुु आह.े 

आपण अनेक वेळा तेरे् कािखाने सदु्धा बंद केलेले आहते.  

श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी बैठक आयोसजत किावी. 

श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, आवश्यकता असेल ति बैठकही 

आयोसजत किण्यात येईल.  

------- 
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पृ.शी./मु.शी. : िाज्यातील सवद्यापीठांमध्ये बॅचलि ऑफ 

ससव्हील ससव्हथसेस अभ्यासिम सरुु 

किण्याबाबत ॲड.सनिंजन डावखिे, सव.प.स.  

यांनी सनयम ९३ अन्वये सदलेली सचूना. 

 

 श्री.उदय सामंत (उच्च व तंत्रसशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, सनयम ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने मी आपल्या अनमुतीने सचूना िमांक ५ चे सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येरे् सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

-------- 
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 ॲड.सनिंजन डावखिे : सभापती महोदय, िाज्यातील लाखो सवद्यार्ी प्रतयेक 

वषी स्पधाथ पिीक्षेची तयािी कितात. िाज्यातील सवद्याथ्याांची स्पधाथ पिीक्षेतील 

टक्केवािी वाढसवण्याच्या दृसष्टकोनातनू बॅचलि ऑफ ससव्हील ससव्हथसेस अभ्यासिम 

िाज्यातील सवद्यापीठांमध्ये िाबसवण्यात यावा यासाठी मी सनयम ९३ अन्वये सचूना 

उपसस्र्त केलेली आह.े सनयम ९३ अन्वये सचूनेच्या सनवेदनात नमदू केले आह ेकी, 

"बॅचलि ऑफ ससव्हील ससव्हथसेस हा अभ्यासिम कवी कुलगरुु कालीदास 

सवद्यापीठामाफथ त संपणूथ महािाष्ट्रभि मान्यता दणे्यात येते." तसेच सनवेदनात पढेु अस ू

नमदू केले आह ेकी, "िाज्यातील उवथरित अकृषी सवद्यापीठांमध्ये तसेच तयांच्याशी 

संलसग्नत महासवद्यालयांमध्ये बॅचलि ऑफ ससव्हील ससव्हथसेस हा अभ्यासिम 

सशकसवला जात नाही." माझा प्रश्न असा आह ेकी, आपण सदि अभ्यासिम मुंबई, 

पणुे असे जे नामांसकत सवद्यापीठ आहते तरेे् तयासाठी मान्यता दणेाि आहात काय 

आसण ठिासवक कालावधीत हा उपिम िाबसवण्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.उदय सामंत : सभापती महोदय, मी या संदभाथतील पाश्वथभमूी सांग ूइसच्ितो. 

महािाष्ट्रातील पीआयएस सेंटसथ अपग्रेड किण्यासाठी िाज्य शासनाने ससमती गसठत 

केलेली आह.े मुबंई सकंवा महािाष्ट्रातील जी मलेु महािाष्ट्र सदनमध्ये जातात तयांची 

व्यवस्र्ा उच्च व तंत्र सशक्षण सवभागाच्या जागेत व्हावी यासाठी दखेील आम्ही 

प्रयोजन केले असनू आम्ही तेरे् वससतगहृ व अभ्याससकेचे बांधकाम किीत आहोत. 

सन्माननीय सदस्य ॲड.सनिंजन डावखिे यांनी ससव्हील ससव्हथसेसच ेअभ्यासिम सवथ 

सवद्यापीठात सरुु केले जातील काय असा प्रश्न उपसस्र्त केलेला आह.े शासनाने या 

संदभाथत सकािातमक भसूमका घेतलेली आह.े आपण ससमती गसठत केलेली आह.े 

पढुील ९० सदवसात हा अभ्यासिम प्रतयेक सवद्यापीठात कशा पद्धतीने द्यावा या 

संदभाथत अहवाल प्राप्त होईल आसण सकािातमक सवचाि करुन हा अभ्यासिम सरुु 

केला जाईल.  

--------- 
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लिशेष उल्लिेखाच्या सचूना. 

 सभापती : आज बधुवाि, सदनांक १६ माचथ, २०२२ िोजी म.सव.प. सनयम 

१०१-अ अन्वये मान्य किण्यात आलेल्या सवशषे उल्लेखाच्या सचूना सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवण्यात आल्याचे मी घोसषत कितो. 

      -------- 
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औलचत्याचे मुदे्द 

 सभापती : सोमवाि, सदनांक १४ माचथ, मंगळवाि, सदनांक १५ माचथ व आज 

बधुवाि सदनांक १६ माचथ, २०२२ िोजी मान्य किण्यात आलेले औसचतयाचे मदु्द े

सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आल्याचे मी घोसषत कितो.  

-------- 
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शािेय पोषण आहाराच्या धानयाबाबत पॉईटं ऑफ इनफमेशनबाबत 

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, गोंसदया सजल्यातील सजल्हापरिषद शाळा, 

चेंगिा येरे् सदनांक ७ माचथ, २०२२ िोजी शालेय पोषण आहाि पिुसवणािे कंत्राटदाि 

श्री.हरि िाईस ॲण्ड ॲग्रो सलसमटेड, महालक्ष्मी िाईस समल जवळ, गोसवंदपिू िोड, 

गोंसदया यांनी पिुवठा केलेल्या धान्याची पाहणी शाळेतील मखु्याध्यापक, सशक्षण व 

उप सिपंच यांच्या उपसस्र्तीत केली असता तयामध्ये मोठ्या प्रमाणावि कचिा, धळू, 

ससमेंट व गटुख्याचे पाऊच आढळून आले. या सविोधात प्रार्समक सशक्षणासधकािी, 

गोंसदया यांच्याकडे तिािही किण्यात आली. पिंत ु अद्याप कोणतीही कािवाई 

किण्यात आली नाही. सदि कंत्राटदाि शालेय पोषण आहािाच्या माध्यमातनू ग्रामीण 

भागातील सवद्याथ्याांच्या आिोग्याशी खळेत असनू अशा प्रकािे मलुांच्या आिोग्याशी 

खळेणाऱया भ्रष्टाचािी कंत्राटदािावि सनबांध घालनू यापढेु तयांना कोणतेही कंत्राट 

दणे्यात येऊ नये. तसेच या प्रकणी चौकशी करुन कािवाई किण्यात यावी, अशी माझी 

सवनंती आह.े  

 सभापती : शासनाने नोंद घ्यावी. 

------- 
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माननीय लिरोधी पिनेते सभािृहात उपलस्थत नसल्लयाबाबत पॉईटं ऑफ 

इनफमेशन  

डॉ.मसनषा कायंद े: सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते सकाळपासनू 

सभागहृात उपसस्र्त नाहीत. ते असतशय महतवाच्या पदावि काम कितात. सविोधी 

पक्षनेता ह ेसंसवधासनक पद आह.े सविोधी पक्षनेता ह ेमंत्री दजाथचे पद आह.े तयांना 

अटक झालेली आह ेका ते फिाि आहते याबाबत सभागहृाला मासहती समळावी, 

अशी माझी सवनंती आह.े 

सभापती : मी मासहती घेऊन ती आपल्याला कळसवतो. 

( सविोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य आपापल्या जागवेि उभ ेिाहून एकाच 

वेळी बोलण्याचा प्रयतन कितात.) 

 सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी कृपया जागवेि बसावे. या मदु्यावि चचाथ 

होणाि नाही. सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायंद ेयांनी पॉईटं ऑफ इन्फमेशनच्या 

माध्यमातनू मदु्दा उपसस्र्त केलेला आह.े आपण कृपया सवषय वाढव ूनये. माननीय 

सविोधी पक्षनेते सभागहृात का येत नाही याबाबत मी मासहती घेणाि आह.े मी स्वत: 

तयांच्या प्रकृतीची सवचािपसू किणाि आह.े मी या संदभाथत मासहती घेऊन ती 

सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायंद ेयांना दईेन. आपण कृपया या सवषयावि चचाथ 

करु नये.  

--------- 
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इयत्ता १० ि १२ िी परीिेबाबत पॉईटं ऑफ इनफमेशन 

श्री.जयंत आसगावकि : सभापती महोदय, िाज्य मंडळाच्या इयत्ता १० वी व 

१२ वीच्या पिीक्षा सरुु आहते. प्रश्नपसत्रका काही सठकाणी व्हॉट्सॲपच्या 

माध्यमातनू प्रसारित झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहते. तसेच, औिंगाबाद येर्ील 

एका शाळेतील मखु्याध्यापक व कमथचाऱयाने कॉपी पिुसवण्याबाबतची घटना 

वतथमानपत्रात िापनू आलेली आह.े तयामळेु जे पेपि झालेले आहते ते पनु्हा घेण्यात 

येतील काय अशी सवद्याथ्याांमध्ये साशंकता आह.े शासनाने याबाबत उपायोजना 

किावी, अशी माझी सवनंती आह.े 

        यानंति श्री.सांगळे....... 
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 सभापती : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

 प्रा.वषाथ गायकवाड : सभापती महोदय, हा प्रश्न असतशय महत्त्वाचा आह.े 

महािाष्ट्रातील सवद्यार्ी व पालक यांच्यामध्ये या प्रश्नामळेु मोठया प्रमाणात संभ्रमाच े

वाताविण सनमाथण किण्याचा प्रयतन केला जात आह.े सन्माननीय सदस्य ॲड. सनिंजन 

डावखिे यांनी दोन सदवसांपवूी हा प्रश्न उपसस्र्त केला होता. सदनांक १५ माचथ, २०२२ 

िोजी दहावीच्या मिाठी सवषयाची पिीक्षा होती. जयभद्र बहुउद्दशेीय सशक्षण संस्र्ा, 

सगिणे तांडा संचासलत लक्ष्मीबाई माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सवद्यालय, 

सनलजगावकि, ता.पैठण, सजल्हा औिंगाबाद येरे् महािाष्ट्र टाईम्स वतथमानपत्राचे 

पत्रकाि गेले होते. िाज्यात किोनाची परिस्र्ती असल्यामळेु प्रतयेक शाळेला पिीक्षा 

कें द्र किण्यात आले आह.े तयानसुाि उक्त शाळेला दखेील पिीक्षा कें द्र किण्यात आले 

होते. पत्रकाि तया शाळेच्या सठकाणी गेल्यानंति काही सशक्षकमंडळीच्या मदतीने 

कॉपी किण्याचे प्रकाि तेरे् सरुु होते. मी सदनाला सांग ू इसच्िते की, आम्ही सदि 

शाळेची मान्यता िद्द किण्याचा सनणथय घतेलेला आह.े भसवष्ट्यात अशा प्रकािे 

शाळांमध्ये गैिप्रकाि झाल्यास तयांची मान्यता िद्द केली जाईल व तयांना पढेु कधीही 

दहावीची पिीक्षा दतेा येणाि नाही अशा प्रकािे दखेील सनणथय आम्ही घेतला आह.े  

 सभापती महोदय, मी ३-४ सदवसांपासनू ऐकत आह ेकी, पेपि फुटलेले आहते. 

तसेच साततयाने सामासजक व प्रससद्धीच्या माध्यमातनू या सवषयी चचाथ होत आह.े 

सन्माननीय सदस्य ॲड. सनिंजन डावखिे यांनी दोन सदवसांपवूी असा प्रश्न सवचािला 

केला होता की, बािावीचा िसायनशास्त्राचा पेपि फुटला होता का ? तयावि मी 

सदनामध्ये अशी मासहती सदली होती की, साधािणत: सकाळी १०.२० वाजता 

सवद्याथ्याांच्या हातामध्ये पेपि वाचण्यासाठी सदला जातो. सवद्याथ्याांनी १० समसनटे पेपि 

वाचावा. तयानंति सकाळी १०.३० वाजता तयांनी पेपि सलसहण्यास सरुुवात किावी 

असे अपेसक्षत आह.े मधल्या काळात असा प्रकाि घडला की, सदि सवद्यासर्ांनी पिीक्षा 

कें द्रावि पेपि दणे्यासाठी सकाळी १०.३० वाजता येण्याऐवजी १०.५० वाजता आली. 

तेरे् उपसस्र्त असलेल्या पयथवेक्षकांनी सतचा मोबाईल तपासल्यानंति तयात १०.२४ 

वाजता पेपिमधील काही भाग आढळून आला. तयामळेु सदि सवद्यासर्थनी उसशिा 
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आली होती. तसेच सतच्याकडे सवचािणा केल्यानंति काही गोष्टी संशयास्पद 

वाटल्यामळेु सतचा मोबाईल तपासण्यात आला होता.  

 सभापती महोदय, दसुऱया घटनेचा साततयाने उल्लेख केला जात आह.े 

चंपानेि, ता.कन्नड, सजल्हा औिंगाबाद येरे् दसुिी घटना घडली. तेरे् दखेील 

सवद्यासर्थनी उसशिा पिीक्षा कें द्रावि आली होती. तेरे् भिािी पर्क गेले होते. भिािी 

पर्काला असे वाटले की, तया मलुीकडे कदासचत मोबाईल अस ूशकतो. तयानसुाि 

तया मलुीचा मोबाईल तपासल्यानंति लक्षात आले की, दपुािी १२.३० वाजता सतच्या 

मोबाईलमध्ये सदि मेसेज होता.  

सभापती महोदय, सदनामध्ये अहमदनगिमधील घटनेसंबंधी उल्लेख किण्यात 

आला. मी अहमदनगिच्या घटनेसंबंधी सदनाला सांग ूइसच्िते की, सदनांक १४ माचथ, 

२०२२ िोजी गसणत व संख्याशास्त्राचा पेपि होता. तो पेपि सकाळी ११.२५ वाजता 

समळाला. पिंत ु पिीक्षा सकाळी १०३० वाजता होती. याचा अर्थ आपला पेपि 

फुटलेला नाही.  मलुांना १० समसनटे पेपि वाचण्यासाठी सदला जातो तया वळेेत कोणी 

तिी मोठया प्रमाणात गैिवतथणकू केल्याचे आम्हाला आढळून आलेले आह.े 

मध्यंतिीच्या काळात आम्ही बैठका घेऊन कडक सनणथय घेण्याचे ठिसवले. सभापती 

महोदय, मला आपल्या माध्यमातनू महािाष्ट्रातील सवद्यार्ी, पालक आसण जनतेला 

नम्रपणे सांगायचे आह.े आपण सवाांनी पिीक्षा कें द्रावि एक तास अगोदि म्हणजे 

सकाळी ९.३० वाजता पोहोचले पासहजे. पिंत ुकाही सवद्यार्ी उसशिा येतात. आता 

आम्ही असा सनणथय घेतला आह ेकी, पिीक्षा कें द्रावि कोणतयाही सवद्याथ्याथला सकाळी 

१०३० वाजेनंति आत घेत असताना जोपयांत तयाची पणूथ होत नाही तोपयांत तयांना 

पिीके्षला बस ूसदले जाणाि नाही. याबाबत सवथ सवद्याथ्याांनी नोंद घेतली पासहजे. तसेच 

आपल्या पिीक्षेची वेळ सकाळी १०.३० वाजता असल्यास आपण पिीक्षा कें द्रावि 

सकाळी ९.३० वाजेपयांत पोहोचले पासहजे. सकंवा पिीके्षची वेळ दपुािी ३.०० वाजता 

असल्यास आपण पिीक्षा कें द्रावि दपुािी २.०० वाजेपयांत पोहोचले पासहजे. एखाद्या  
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वेळी एखाद्या जेन्यईुन कािणामळेु पिीक्षेला येण्यास वेळ झाल्यास अशा सवद्याथ्याांची 

पणूथ तपासणी केल्यासशवाय तयाला परिके्षला बसता येणाि नाही.  

सभापती महोदय, प्रतयेक शाळा पिीक्षा कें द्र असल्यामळेु तयांची संख्या मोठया 

प्रमाणात आह.े तयामळेु आम्ही तया संदभाथत माननीय गहृ मंत्री यांची भेट घेतली. 

माननीय गहृ मंत्री यांनी पोलीस महासंचालक तसेच पोलीस सह आयकु्त यांना असे 

सांसगतले आह े की, पिीक्षा कें द्रावि जास्तीचा पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. आम्ही 

सजल्हासधकािी व सवभागीय आयकु्तांना लेखी पत्राद्वािे कळसवले आह े की, तयांनी 

पिीक्षा कें द्रावि वािंवाि भेटी द्याव्यात. काही वतथमानपत्रांमध्ये बातम्या िापनू आल्या 

आहते की, काही पिीक्षा कें द्रांवि काही सजल्हासधकाऱयांनी भेटी दऊेन पाहणी केलेली 

आह.े अशा प्रकािे आम्ही सवसवध प्रयतन किीत आहोत. चांगल्या प्रकािे पिीक्षा 

झाल्या पासहजेत. पिीक्षा हा मलुांच्या जीवनामधील महत्त्वाचा टप्पा असतो. पिीक्षा 

मोठया प्रमाणात होत असल्यामळेु माझी आपल्या सवाांना अशी सवनंती आह ेकी, 

कोणतीही गोष्ट आपल्या सनदशथनास आल्यानंति सवथप्रर्म ती तपासनू घेतली पासहजे. 

तसेच तयावि चचाथ किण्यासाठी व्यक्ती उपलब्ध असली पासहजे. माझी या सनसमत्ताने 

लोकप्रसतसनधी आसण समाज माध्यमांना सवनंती आह ेकी, आपल्याला काही गोष्टींची 

मासहती करुन घ्यायची असल्यास आम्ही तयाकरिता बोडथचे संपकथ  नंबि दते आहोत. 

जेणेकरुन आपल्याला िाज्यस्तिीय सकंवा सवभाग स्तिावि संबंसधतांसमवेत चचाथ 

किता येऊ शकेल. जेणेकरुन अशा प्रकािे संभ्रम आसण भीतीचे वाताविण मलुांमध्ये 

पसरु नये. तसचे महािाष्ट्रामध्ये गैिसमजाच े वाताविण सनमाथण होऊ नये अशी मी 

आपल्या माध्यमातनू सदनाला सवनंती किते. मलेु ही आपल्या दशेाच े भसवततव्य 

आह.े मलुांनी सिुसक्षत वाताविणामध्ये सनसभथडपण ेपिीक्षा द्यावी यासाठी िाज्य शासन 

प्रयतन किीत आह.े  

    --------- 
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टायलपंि परीिांचा लनकाि जाहीर करण्यासबंंधी पॉईटं ऑफ 

इनफॉमेशन 

ॲड. सनिंजन डावखिे : सभापती महोदय, महािाष्ट्र िाज्य पिीक्षा परिषदतेफे 

ऑक्टोबि, नोव्हेंबि, २०२१ मध्ये टायसपंग पिीक्षा घेण्यात आली. पिीक्षा होऊन ४ ते 

५ मसहन्यांचा कालावधी उलटून दखेील अद्याप टायसपंग पिीक्षांचा सनकाल लागला 

नाही. िाज्यातील जवळपास २ लाख सवद्यार्ी सदि पिीक्षेच्या सनकालाची वाट बघत 

आहते. परिणामी तयांना समळणाऱया संधीपासनू वंसचत िहावे लागत आह.े सदि 

टायसपंग पिीक्षांचा सनकाल लवकिात लवकि जाहीि व्हावा याकरिता माझा पॉईटं 

ऑफ इन्फॉमेशन आह.े  

सभापती : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

     --------- 
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 पृ.शी.: ठाणे पवूथ कोपिी येर्ील सॅसटस-२ प्रकल्पाच्या डेक कामाच्या 

    भसुमपजून कायथिमासाठी सनमंत्रण न दणेे  

 मु.शी.: ठाणे पवूथ कोपिी येर्ील सॅसटस-२ प्रकल्पाच्या डेक कामाच्या 

            भसुमपजून कायथिमासाठी सनमंत्रण न दणेे या सवषयाबाबत 

            सन्माननीय सदस्य ॲड. सनिंजन डावखिे यांनी श्री.सवसपन  

             शमाथ, आयकु्त, ठाणे महानगिपासलका यांच्यासवरुध्द सदलेली 

             सवशेषासधकाि भंगांची सचूना 

 

सभापती : सन्माननीय सदस्य ठाणे पवूथ कोपिी येर्ील सॅसटस-२ 

प्रकल्पाच्या डेक कामाच्या भसुमपजून कायथिमासाठी सनमंत्रण न दणेे या 

सवषयाबाबत श्री.सवसपन शमाथ, आयकु्त, ठाणे महानगिपासलका यांच्यासवरुध्द 

सवशेषासधकाि भंगांची सचूना सदली आह.े सदस्यांना तयावि आपले म्हणणे मांडायच े

असल्यास र्ोडक्यात मांडावे. 

ॲड. सनिंजन डावखिे (कोकण सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, सदनांक 

१८ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी ठाणे महानगिपासलकेअंतगथत ठाणे पवूथ येर्ील वाहतकू 

कोंडी दिू किण्यासाठी उभािल्या जाणाऱया कोपिी सॅसटस-२ प्रकल्पाच्या डेकच्या 

कामाचे भसूमपजुन किण्यात आले. सदि कायथिमाच्या वेळी फक्त एकाच पक्षाच े

प्रसतसनधी आसण लोकप्रसतनधी उपसस्र्त होते. उवथरित पक्षांच्या लोकप्रसतसनधींना सदि 

कायथिमाकरिता बोलासवण्यात आले नाही. मी स्वत: तया भागाचे प्रसतसनसधतव किीत 

असताना मला सदि कायथिमाचे सनमंत्रण दखेील दणे्यात आले नाही. तया अनषुंगाने 

मी सदि सवशेषासधकाि भंगाची सचूना दते आह.े  

सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी सदलेली सवशेषासधकाि भंगाची सचूना मला 

प्राप्त झाली असनू, तयावि पढुील कायथवाही किण्यात येईल.  
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श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. सनिंजन 

डावखिे यांनी उपसस्र्त केलेला मदु्दा बिोबि आह.े सिकािी कामांच्या कायथिमासाठी 

कोणाला बोलवायचे याबाबत मंत्री महोदय ठिवत नाहीत. हा प्रोटोकॉल आह.े 

तयानसुाि असधकाऱयांनी कायथवाही किायची असते. सभापती महोदय, आपण तया 

प्रमाणे संबंसधत ससचव व असधकाऱयांना याबाबतची जाणीव करुन द्यावी की, सिकािी 

सनधीतनू होणाऱया कायथिमांसाठी प्रोटोकॉलप्रमाणे सवथ लोकप्रसतसनधींना बोलासवले 

पासहजे. हा सनयम, कायदा व प्रोटोकॉल आह.े पिंत ुतसे घडत नसल्यास ही गंभीि बाब 

आह.े  या संदभाथत ज्या असधकाऱयांनी कायथवाही केली नाही. तयांच्यावि कािवाई 

झाली पासहजे अशी माझी मागणी आह.े  

सभापती : ठीक आह.े  

    -----------  
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फुटपाथधारक रोजिारदार ि व्यािसालयकांना नयाय लमळण्यासंबंधी 

पॉईटं ऑफ इनफॉमेशन 

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, गडसचिोली नगिपरिषद हद्दीतील 

फुटपार् असतिमण हटसवण्याच्या मोसहमेमध्ये नगिपरिषद प्रशासनाने बळजबिीने 

फुटपार् दकुाने उद्धस्त केली. गांधी चौक ते आिमोिी िोड लगतची जागा 

नगिपरिषदचेी नसताना दखेील तेर्ील दकुाने उद्धस्त किण्यात आली. बाँकांतनू कजथ 

काढून या भागात लहान व्यवसाय किणाऱयांवि अन्याय होत आह.े नवगेाव येर्ील 

हमेंत कोिडे या फुटपार्धािकाने िोजगाि गले्याच्या धक्क्यामळेु सदनांक १५ माचथ, 

२०२२ िोजी सवसहिीत उडी मारुन आतमहतया केल्याचे उघडकीस आले. 

गडसचिोलीसािख्या उद्योग सविसहत सजल्यात मोठया व्यापाऱयांच्या आसण िाजकीय 

दबावामळेु चकुीची कायथवाही किणाऱया संबंसधत असधकाऱयांवि कािवाई करुन 

अन्याय झालेल्या फुटपार्धािक िोजगािदाि तसेच व्यावसासयकांना न्याय दणे्यात 

यावा.  

सभापती महोदय, मी पिुवणी मागण्यांच्या माध्यमातनू २ सदवसांपवूी 

गडसचिोली येर्ील झोपडीधािकांचा व दकुानदािांचा प्रश्न मांडला होता. तयानंति सदि 

प्रकिणी ताबडतोब दसुऱया सदवशी कािवाई किण्यात आली. पिंत ु तयावेळी एका 

व्यक्तीने तेरे् आतमहतया केली. ही गभंीि बाब आह.े गडसचिोली हा नक्षलग्रस्त 

आसदवासी भाग आह.े तेरे् अशा घटना घडणे योग्य नाही. तेरे् असधकाऱयांनी 

गांभीयथपवूथक काम किीत असताना तेर्ील आसदवासी व गिीब व्यक्तींना संिसक्षत केले 

पासहजे. अशी मी पॉईटं ऑफ इन्फॉमेशनद्वािे मागणी किीत आह.े 

सभापती : शासनाने याबाबत गांभीयाथने नोंद घ्यावी व उसचत कायथवाही 

किावी. 

     ---------    

        यानंति श्री.गागिे.... 
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     सभागृहाच्या कामकाजासांबांधी 

 सभापती : आजछया कामकाज पनत्रकेत दशयनिण्यात आलेल्या लक्षिेधी 

सचूिा मी पढेु ढकलत आह,े सोमिार नदिांक १४ माचय रोजी सकाळी निशेष बैठकीत 

लक्षिेधी सचूिा घतेल्या जातील. अधाय-तास चचबेाबत िंतर बघ.ू आता माििीय 

मनहला ि बालनिकास मंत्री महोदयांिा नियम ४६ अन्िये नििेदि करायचे आह.े  
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पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन 

 श्री.िरेंद्र दराडे : सभापती महोदय, िानशक शहरात डीकेिगरमध्य े काल रात्री 

एक घटिा घडली. एक व्यिी पोलीस सटेशिला रात्री १२ िाजता गलेी, तक्रार दणे्यास 

गेलेल्या इसमािे पोलीस सटेशिचा दरिाजा उघडला तेव्हा पोलीस दारु पीत होते. 

त्यांची तक्रार घेतली िाही ि तक्रारदारास मारहाि करण्यास सरुुिात केली, ही काल 

रात्री घडलेली गंभीर घटिा आह.े याकरीता मंत्री महोदयांिा नििंती करतो. 

 सभापती : शासिािे िोंद घ्यािी. 

    ----- 
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 पृ.शी. : नमशि िात्सल्यमध्य ेसिय नजल्हयात सनमत्या सर्ापि करण.े 

 मु.शी. : नमशि िात्सल्यमध्ये सिय नजल्हयात सनमत्या सर्ापि करण े 

यासंबंधी माििीय मनहला ि बालनिकास मतं्रयांचे नििेदि 

 श्रीमती यशोमती ठाकूर (मनहला ि बालनिकास मंत्री) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अिमुतीिे नियम ४६ अन्िय ेपढुील नििेदि करते. 

   (सोबत : येरे् जोडलेले नििेदि िापािे.) 

      ------ 
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   पृ.शी.: निकमार निद्यापीठ, पणुे निधेयक 

    L.C.BILL NO. I OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, 

INCORPORATION AND REGULATION OF NICMAR 

UNIVERSITY, PUNE FOR THE DEVELOPMENT AND 

ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE 

STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS 

CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL 

THERETO.) 

 श्री.उदय सामंत (उछच ि तंत्र नशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अिमुतीिे सि २०२२ चे नि.प.नि. क्रमांक १ महाराष्ट्र राज्यात उछच नशक्षणाचा 

निकास ि अनभिधृ्दी करण्याकररता, निकमार निद्यापीठ, पणुे यांची सर्ापिा करणे, 

त्यांच े निनधसंसर्ापि करण े ि निनियमि करण े आनण त्याछयाशी संबंनधत नकंिा 

तदािषुंनगक बाबींसाठी तरतदू करण्याकररता निधेयक मांडण्यासाठी सभागहृाची 

अिमुती मागतो. 

     प्रश्न मतास टाकूि संमत झाला. 

 सभापती : अिमुती दणे्यात आली आह.े  

 श्री.उदय सामंत : सभापती महोदय, मी आपल्या अिमुतीिे सि २०२२ च े

नि.प.नि.क्रमांक १ मांडतो. 

 सभापती : निधेयक मांडण्यात आले आह.े  

 श्री.उदय सामंत : सभापती महोदय, मी आपल्या अिमुतीिे सि २०२२ च े

नि.प.नि.क्रमांक महाराष्ट्र राज्यात उछच नशक्षणाचा निकास ि अनभिधृ्दी 

करण्याकररता, निकमार निद्यापीठ, पणुे यांची सर्ापिा करणे, त्यांचे निनधसंसर्ापि  

करण ेि निनियमि करण ेआनण त्याछयाशी संबंनधत नकंिा तदािषुनंगक बाबींसाठी  
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श्री.उदय सामंत..... 

तरतदू करण्याकररता निधेयक निचारात घेण्यात यािे, असा प्रसताि मांडतो.  

 सभापती महोदय, ििीि शैक्षनणक धोरणात प्रत्येक राज्यात असलेली 

महानिद्यालय ेएकत्र करुि खाजगी निद्यापीठ सर्ापि करािे नकंिा क्लसटर निद्यापीठ 

सर्ापि करािे अशा प्रकारचे धोरण ठरनिण्यात यते आह.े 

 सभापती : निकमार शब्दाचा अर्य काय आह े? 

 श्री.उदय सामंत : सभापती महोदय, निकमार शब्दाचा अर्य म्हणज ेसंबंनधत 

रसटीिे निद्यापीठाला नदलेले ह ेिाि आह.े असे निद्यापीठ निमायण करण्यासाठी त्यांिी 

शासिाचे निहीत शलु्कही भरलेले आह.े सिय कागदपत्रांची पतुयता त्यांिी केलेली 

आह.े म्हणिू ििीि शकै्षनणक धोरणािसुार निद्यापीठाला मान्यता दणे्याबाबतचे ह े

निधेयक आह.े  

 सभापती महोदय, मी सभागहृाला पिुश्च नििंती करतो की, सभागहृािे सदरहू 

निधेयक निचारात घ्याि.े  

    प्रश्न मतास टाकूि संमत झाला. 

 सभापती : निधेयक निचारात घेण्यात आले आह,े आता निधेयक खडंश: 

निचारात घेण्यात येईल.  

  खडं २ ते ५२ (दोन्ही सनम्मनलत) निधेयकाचे भाग झाले. 

  खडं १, संपणूय शीषयक ि हतेिुाक्य निधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.उदय सामंत : सभापती महोदय, मी आपल्या अिमुतीिे सि २०२२ च े

नि.प.नि. क्रमांक १ संमत करण्यात यािे असा प्रसताि मांडतो. 

    प्रश्न मतास टाकूि संमत झाला. 

 सभापती : सि २०२२ चे नि.प.नि.क्रमांक १ संमत झाले आह.े 

     ------- 
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      सभागृहाच्या कामकाजासांबांधी 

 सभापती : दपुारी २.३० िाजेपययत सभागहृाची बैठक आता मध्यंतरासाठी 

सर्नगत होत आह.े  

   (दपुारी १.४७ ते २.३० िाजेपययत मध्यंतर) 

      ------ 
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( मध्यंतरानतंर ) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

   पृ.शी. : महासवकास आघाडी सिकािने िाबसवलेल्या  

       कल्याणकािी योजना   

   मु.शी.  महासवकास आघाडी सिकािने िाबसवलेल्या  

       कल्याणकािी योजना   या सवषयावि सवथश्री शसशकांत 

      सशंद,े सदवाकि िावते, डॉ.सधुीि तांबे, सवथश्री सविम 

      काळे, िसवंद्र फाटक, अमिनार् िाजिूकि, सतीश  

      चव्हाण, निेंद्र दिाडे, डॉ.वजाहत समझाथ, सवथश्री सवप्लव 

     बाजोरिया, मोहनिाव कदम,असनकेत तटकिे, सवलास 

     पोतनीस, िाजेश िाठोड, अमोल समटकिी, डॉ.मसनषा 

     कायंद,ेसवथश्री असभसजत वंजािी, संजय दौंड,अंबादास 

    दानवे, जयंत आसगावकि, दषु्ट्यंत चतवुेदी, डॉ.प्रज्ञा 

    सातव, श्री.ससुनल सशंद,े सव.प.स..यांचा प्रस्ताव. 

 श्री.शसशकांत सशंद े(सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम २६० अन्वये पढुील प्रस्ताव मांडतो.  

 "िाज्यातील असस्ततवात असलेल्या व दिुवस्र्ा झालेल्या ग्रामीण िस्तयांची 

दजोन्नती किणे यासाठी मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ च्या धतीवि िाज्यात 

मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ या योजनेची टप्प्याटप्प्यात अंमलबजावणी 

किण्यात आली असणे, प्रर्म टप्प्यात िस्ते दजोन्नतीसाठी १० हजाि सकलोमीटि 

लांबीवि काम किण्यात येणाि असनू तयापैकी सन २०२१-२२ या वषाथत  ३ हजाि 

सकलोमीटि लांबीवि काम किण्यात आले. या प्रकल्पाची एकूण सकंमत  ७ हजाि 

५०० कोटी रुपये असणे, सन २०२२-२३ मध्ये ३ हजाि कोटी इतक्या सनधीची 

आवश्यकता असनू िस्तयाच्या कामात सनधी कमी पडल्यास नाबाडथ बाँक आसशयाई 

सवकास बाँक वा ततसम संस्रे्कडून कजथरुपी सनधी उपलब्ध करुन घेण्याचा सनणथय 

सधु्दा शासनाने घेतलेला असणे, मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ मध्ये बऱयाच  
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श्री.शसशकांत सशंद.े... 

त्रटुी आहते. तया दिू किण्याची आवश्यकता आह.े पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतगथत 

एकूण ६ हजाि ५५० सकलोमीटि िस्तयाचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकडे सादि किण्यात 

आला असनू पसहल्या टप्प्यात २९२५ सकलोमीटि बांधकामाला मान्यता प्राप्त झाली 

असनू २०१७७ कोटी रुपये खचथ होणाि असणे, ग्रामीण भागातील कोिोनामकु्तीच्या 

कामाला प्रोतसाहन समळावे यासाठी िाज्यातील प्रतयेक महसलूी सवभागात पसहल्या ३ 

ग्रामपंचायतींना अनिुमे ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख रुपयांचे बक्षीस दणे्याचा 

शासनाने चांगला सनणथय घेतलेला असणे, िाज्यात ५ लाख ४२ हजाि ९४४ मसहला 

स्वयंसहाय्यता गट कायथित असनू ५५ लाख ३५ हजाि ४३२ कुटंूबांचा तयात समावशे 

किण्यात आला असनू ११ हजाि १४०  कोटी  रुपयांचे  कजथवाटप  किण्यात आलेले 

असणे, प्रधानमंत्री सूकू्ष्म अन्न प्रसिया योजनेअंतगथत १० हजाि २३१ गटांना २६ 

कोटी रुपये बीजभांडवल वाटप किण्यात आलेले असणे, ग्रामीण भागातील 

घिकूलांच्या सनसमथतीला गती दणे्यासाठी ग्रामीण महाआवास असभयानाचा शासनाने 

प्रािंभ केला असनू आतापयांत ४ लाख २५ हजाि घिकुले पणुथ किण्यात येणे, महातमा 

गांधी िाष्ट्रीय िोजगाि हमी योजनेतनू ५,३९,५२,२६८ इतके मनषु्ट्यबळ सनसमथती 

किण्यात आली. स्वच्ि भाित समशनमधनू ८ लाख ७८ हजाि ७११ शौचालय े

बांधण्यात आली. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेतनू ५ लाख ७५ हजाि १८३ मसहलांना 

गॅस जोडणी किण्यात आलेली असणे, सौभाग्य योजनेतनू ५ लाख ७८ हजाि १५१ 

सवद्यतु जोडण्या दणे्यात आलेल्या असणे, अनसुसूचत जमातींचे बनावट जात वैधता 

प्रमाणपते्र सादि करुन इति जातीच्या उमेदवािांनी शासकीय नोकिी समळसवली असण,े 

ज्यांनी अशी बनावट जातप्रमाणपते्र सदली आहते तयांच्यावि कायथवाही किण े

आवश्यक असणे, आसदवासी शालेय सवद्यार्ीनंींना शालेय भत्ता गले्या २० वषाथपासनू 

प्रतयेक सदवशी १ रुपया दणे्यात येतो यात वाढ करुन आसदवासी सवद्यार्ीनंीना 

कमीतकमी १० रुपये शालेय भत्ता दणे्यात यावा. मानव सवकास सनदशेांकास उंची 

दणे्यासाठी िाज्य शासनाने आंतििाष्ट्रीय िीडा सवद्यापीठ िाज्यात सरुु किण्याचा 

महतवपणूथ सनणथय घेतलेला असणे, ऑसलसम्पकसाठी िाज्यातील सनवड झालेल्या १० 
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खळेाडंूना प्रसशक्षण व सिावासाठी रु. ५ कोटी इतकी आसर्थक सहाय्य किणािे 

दशेातील महािाष्ट्र  

श्री.शसशकांत सशंद.े... 

एकमेव िाज्य असनू नवीन व्यायाम शाळेच्या बांधकामाची मयाथदा ७ लक्ष रुपयावरुन 

१२ लक्ष इतकी किण्याची आवश्यकता, नवीन व्यायाम शाळांच्या सासहतय 

खिेदीसाठी जास्त सनधीची तितदू किण्यात यावी. डीपीसी योजनेअंतगथत सिडांगण 

सवकास योजनेला व्यापक स्वरुप दऊेन तितदू ७ लक्ष रुपयावरुन १० लक्ष किण्यात 

यावे तयात िसनंग रॅक, जॉसगंग रॅक सवकससत किावे जेणे करुन ग्रामीण भागातील 

सवद्याथ्याांना पोलीस भिती व इति मैदानी खळेासाठी चालना समळेल, सवदशेी 

गायींच्या जातीपैकी सवाथत जास्त दधू दणेािी गाय होलस्टीन सफ्रजीयन ( एका वेतात 

सिासिी ९ तूे १२ हजाि सलटि) ही आह.े  तसेच भाितीय जातीपैकी सवाथत जास्त 

दधु दणेािी गाय साहीवाल (एका वेतात सिासिी ४ ते ६ हजाि सलटि) ही आह.े 

महािाष्ट्र िाज्यातील जातीपैकी सवाथत जास्त दधु दणेािी गाय दवेणी (एका वेतात १ ते 

दीड हजाि सलटि) ही आह.े  होलस्टीन सफ्रसजयन गाय सध्या पणुे येर्ील भाग्यलक्ष्मी 

फामथ, येरे् असनू भाितीय वाताविणात ही गाय एका वेतात ११,५०० सलटि दधू दते 

आह.े होलस्टीन सफ्रसजयन गाय िाज्यात आणण्यासाठी शेतकऱयांना अनदुान दणे्याची 

गिज, याबाबत शासनाने केलेली वा किावयाची उपाययोजना सवचािात घेण्यात यावी. 

" 

 सभापती महोदया, कोसवडची ही परिसस्र्ती आसण महासवकास आघाडी 

सिकािची स्र्ापना या एकाच वेळी आलेल्या कायथिमाच्या सनसमत्ताने सिकािने 

कोसवडच्या परिसस्र्तीमध्ये काम कित असताना मलुभतू ससुवधांना प्राधान्य 

दणे्यासाठी सनधी उपलबध केलेला आह.े  या संदभाथतील सवथ कामे कित असताना 

शासनाने महािाष्ट्रातील सवथसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पणूथ किण्याचा प्रयतन केलेला 

आह.े  कें द्र शासन आसण िाज्य शासन यांच्या माध्यमातनू सवसवध प्रकािचे प्रस्ताव, 

सवसवध प्रकािची कामे मजंिू किण्याचे सनणथय घेतले गेलेले आहते.   
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 सभापती महोदया, प्रामखु्याने अर्थसंकल्पामध्ये सांसगतल्याप्रमाण े पंचसतु्री 

कायथिमाच्या माध्यमातनू या महािाष्ट्रातील सवथसामान्य जनतेला अपेसक्षत असलेले 

िस्ते, आिोग्य, मसहलांच े सक्षमीकिण, गरिबांचे घिकुल स्वप्नपतुी, मानव सवकास 

सनदशेांकास उंची दणेे या संदभाथतील काम कित असताना िीडा संबंसधत अन्य  

श्री.शसशकांत सशंद.े... 

बाबींना प्राधान्य दणे्यात आलेले आह.े  सवथसामान्य शेतकऱयाकरिता जोडधंदा हा 

शेतीच्या उतपादनाच्या व्यसतरिक्त उभा िाहावा, याकरिता शासनाने सवसवध प्रकािच्या 

योजना कायाथसन्वत केलेल्या आहते.  ह ेकाम कित असताना..... 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकांत सशंद े यांना माझी सवनंती 

आह े की, आपण ऑन लेग िाहावे.  आज िोजी अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण 

चचचेा शेवटचा सदवस आह.े  याकरिता आपण अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण 

चचेस प्राधान्य दते आहोत.   

 आता अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेस सरुुवात होईल. 
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पृ.शी.: अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ 

                  मु.शी.: सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि 

 सवथसाधािण चचाथ 

                                                                       ( चचाथ पढेु सरुु....... 

 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील ऑनलेग आहते. तयांनी 

भाषणास सरुुवात किावी. आपण आतापयांत १६ समसनटे बोलला आहात, आपण  

वेळेची मयाथदा पाळावी.  माननीय सभापती महोदयांनी याविील भाषणाकरिता प्रतयेक  

सन्माननीय सदस्यांना केवळ पाच समसनटांचा अवधी सदलेला आह,े तयाप्रमाणे आपण 

आता पाच समसनटात आपल्या भाषणाचा समािोप किावा.                                                                 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, या बजेटमध्ये २४,००० कोटी रुपयांची 

महसलूी तटू दाखसवलेली आह.े  या बजेटमध्ये सफस्कल डेसफसशयट दखेील २.५ 

टक्के इतकी आह.े  पिंत ु तटू भरुन काढण्यासाठी जी कात्री चालसवली जाते, ती 

सशक्षकांवि चालसवली जाते.  सवकास कामांकरिता पैसे उपलब्ध व्हावते, याकरिता 

जी कात्री चालसवली जाते, ती सशक्षकांवि !, सशक्षणाशी सनगसडत बाबींवि चालसवली 

जाते.  सशक्षकांची मागणी सकिकोळ आह.े सवना-अनदुासनत, कायम सवना-अनदुासनत, 

अंशत: सवना अनदुासनत, जे २० टक्क्यांवि आहते, सकंवा जे तयाच्या पढुील टप्प्यावि 

आहते. जे त्रटुीयकु्त, जे त्रटुीपात्र, जे अघोसषत आहते, अशा शाळांतील सशक्षकांवि ही 

कात्री चालसवली जाते. तया सशक्षकांची मागणी अतयंत सकिकोळ आह.े ती सकिकोळ 

मागणी पणूथ केल्याने तटू वाढणाि आह,े अशातला भाग नाही.   

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.लिक्रम काळे) 

यामळेु बजेटविील भाि वाढणाि आह,े अशातलाही भाग नाही. दात कोरुन तमु्ही 

सकती खाणाि आहात ! दात कोरुन पैसे वाचसवण्याचे सदवस संपलेले आहते.  सिकाि 

सहम्मतवान आह.े  उप मखु्यमंत्री महोदय कतथबगाि आहते.  ति मग तयांना माझी अशी 

सवनंती आह ेकी, या पढेु तिी सकमान दात कोरुन बजेट सांभाळण्याचे सदवस तयांनी 

मोज ूनयेत, सहमंतीने सनणथय किावेत.  ज्यांच्या खांद्यावि.....(अडर्ळा) 
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( वेळ संपल्याचे बेल वाजसवली जाते.) 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी वेळेची मयाथदा पाळावी.   

सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील मी आपल्याला वेळेच ेमहत्त्व लक्षात आणनू 

सदलेले आह.े  सन्माननीय सदस्यांनी भाषणाचा समािोप किावा.   

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, प्रश्न असा आह ेकी, या सवथ जणांना ते 

पात्र असल्यामळेु वषाथनवुषे वाट पासहलेली असल्यामळेु यापढेु तिी १०० टक्के पगाि 

तिी शासनाने सदला पासहजे.  मी याकरिता अनदुानाची मागणी किीत नाही.  १०० 

टक्के पगािाबाबत सनणथय शासनाने घेतला पासहज.े 

 सभापती महोदय, पेन्शनचा प्रश्नही महत्त्वाचा आह.े जनुी पेन्शन योजना 

समळाली पासहजे, याकरिता आज या िाज्यातील सिकािी, सनम-सिकािी कमथचािी, 

सशक्षक ह ेसतघेही िस्तयावि उतिलेले आहते.  सन २००५ च्या पवूी ज्यांची नेमणकू 

झालेली आह,े तयांना दखेील समन्यायाने वागसवले जात नाही.  सिकािी कमथचािी सन 

२००५ च्या पवूी नेमला गेला असेल आसण सन २००५ नंति कायम झाला तिीही 

जनुी पेन्शन योजनेकरिता तो पात्र होतो.  मात्र सशक्षकांच्या बाबत या संदभाथत शासनाने 

दजुाभाव दाखसवलेला आह.े  एका बाजलूा हा दजुाभाव संपसवला पासहजे.  दसुऱया 

बाजलूा िाजस्र्ान आसण ित्तीगढ सिकािने जो सनणथय घेतलेला आह,े तया सनणथयाच े

अनकुिण शासनाने केले पासहजे. िाजस्र्ान आसण ित्तीसगड या दोन्ही सिकािने ही 

काही महािाष्ट्र िाज्यासािखी प्रगतीशील िाज्ये मानली जात नाहीत.  पण तया दोन्ही 

िाज्यांनी जनु्या पेन्शनचा सनणथय घेतलेला आह.े  याच पध्दतीने अन्य िाज्येही तया 

मागाथवि असताना महािाष्ट्र शासनाने सिसकट जनु्या पेन्शनचा पिुस्काि केला पासहजे.   

 सभापती महोदय, वेळ कमी असल्याने मी केवळ काही मागण्यांकडे सिकािच े

लक्ष वेधणाि आह.े  यापवूी मी आशा वकथ ि, अंगणवाडी ताईचंा उल्लेख केला होता.  

या दोघांनाही सनयसमत कमथचािी समजनू पगाि सदला पासहजे.  जे कंत्राटी कमथचािी 

िाज्य शासन सेवेत, सनम-सिकािी सेवेत आहते, तया सवाांना सामावनू घऊेन कायम 

केले पासहजे. यापढुच्या काळात िाज्य सिकािी सेवेत तिी कंत्राटी योजना असता 

कामा नये.  कािण कंत्राटी कमथचाऱयांना जे वतेन कंत्राटदािामाफथ त सदले जाते, ते  
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श्री.कसपल पाटील...... 

सकमान वेतन कायद्याचा भंग किणािे आह.े  सिकाि आपण स्वत:च केलेल्या 

कायद्याचा भंग किते, असे होता कामा नये. याकरिता या सवथ के्षत्रातील प्रतयेक 

खातयातील कंत्राटी पध्दत पणूथपणे बंद केली पासहजे, अशी मी मागणी कितो.   

 सभापती महोदय, मागील सिकािशी फािकत घेतल्यानंति ह ेसिकाि सत्तेवि 

आल्यानंति एक महत्त्वाचा मदु्दा उचलला गलेा.  माननीय मखु्यमंत्री नेते यांनी आसण 

या सभागहृाच्या नेतयांनी वािंवाि उच्चािलेला मदु्दा जो आह,े तो म्हणजे असली आसण 

नकली सहदंतु्त्वाचा! मी तया वादात सशित नाही.  या महािाष्ट्रामध्ये सहदं ुधमथशास्त्राच े

संशोधन किणािे आसण सहदं ुधमाथची उदाि पिंपिा सांगणािे वाईचे पीठ आह.े   

यानंति श्री.सोनावणे..... 
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श्री. कसपल पाटील..... 

ते तकथ तीर्ाांमळेु आपण ओळखतो. पण ह ेकेवळ तकथ तीर्ाांमळेु नाही. स्वामी पिमानंद 

सकंवा स्वामी केवलानंद यांनी पायाभिणी केली आसण नेहमी सहदं ूधमाथतील उदाितचेा 

पिुस्काि केला आसण अस्पशृ्यतेलाही सविोध केलेला आह.े तया पीठाकडे यशवंतिाव 

चव्हाण यांनी साततयाने मदतीचा हात पढेु केला होता. तसेच माननीय श्री. शिदचंद्र 

पवाि साहबेांनी दखेील मदतीचा हात पढेु केला होता. पण तो हात आता आखडता 

घेतलेला आह.े या पीठाला पणूथपणे नव्याने मदत केली पासहजे. ज्यावेळी सोिटी 

सोमनार्ांचे मंसदि पनु्हा बांधले गेले तयावेळी ह ेमंसदि सवाांसाठी खलेु िाहील अशी 

घोषणा सिदाि पटेलांनी केली. तयावेळी तेर्ील पिुोसहत वगाथने, सनातन्यांनी, सतर्ल्या 

बडव्यांनी मंसदिाच्या पायाभिणीला आसण पजेुला सविोध केला होता. तयावेळी 

महािाष्ट्रातनू वाईच्या पंडीतांना बोलासवण्यात आले. तचे ह ेप्राज्ञ पाठशाळेचे धमथपीठ 

आह.े तेर्नू तकथ तीर्थ आसण स्वामी केवलानंद गलेे आसण सोिटी सोमनार्ांची स्र्ापना 

केली. या पीठाला आज मदतीची गिज आह.े धमथकोष आसण स्वायत्त सवद्यापीठाचा 

दजाथ दऊेन तयांच्या पनुथउभािणीची गिज आह.े तयावेळी सिकािकडे मागणी केली 

नव्हती कािण तयावेळी आपला दशे स्वतंत्र झालेला नव्हता. तीन भाितितनांनी या 

धमथपीठाला लोकांनी मदत किावी असे सांसगतले होते. यामधील पसहले नाव पंडीत 

मदन मोहन मालसवय आह.े यांना माननीय पंतप्रधान महोदयांनी भाितितनाचा पिुस्काि 

सदला होता. दसुिे नाव महामहोपाध्याय पा. वा. काने यांना भाितितनाचा पिुस्काि 

समळाला होता. सतसिे नाव भाितितन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि यांचे आह.े एवढे तया 

सवद्यापीठाला महतव आह.े ज्यांनी मनस्मतृीसाठी सहदं ू धमथ नाकािला असे                 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि म्हणतात की, सहदं ू धमथ शास्त्राच्या उदाि पिंपिेला पढेु 

नेणािा, सवथ धमाांचा अभ्यास किणािा, तयांची सचसकतसा किणाऱया पीठाच्या मागे उभ े

िासहले पासहजे आसण धमथकोषाची पायाभिणी झाली पासहजे. माननीय मखु्यमंत्री 

महोदयांनी असलकडच्या काळात वादात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि यांचा उल्लेख 

केला होता. ते अस े म्हणतात की, "Taking into consideration the 

importance of the project, it is the duty of all true lovers of ancient 

Hindu to encourage."    "True lovers"  हा शब्द आह.े म्हणनू माझी मागणी  
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श्री. कसपल पाटील..... 

आह ेकी, माननीय उप मखु्यमंत्री तर्ा माननीय सवत्तमंत्री महोदयांना सवनंती कितो की, 

या पीठाला भेट द्यावी. पवूी अनेक ज्येष्ठ मंडळींनी तया पीठाला भेटी सदलेल्या आहते. 

मी काही नावे वाचनू दाखसवणाि आह.े स्वातंत्रय सेनानी अच्यतु पटवधथन, टाईम्स 

ऑफ इसंडयाचे ततकासलन संपादक सदलीप पाडगावकि, महािाष्ट्र टाईम्सचे ततकासलन 

संस्र्ापक गोसवंद तळवलकि, कसपला वातसायन आसण िजनी कोठािी इतयादी 

मान्यवि मंडळी तयाच्या पाठीमागे उभी होती. म्हणनू या प्राज्ञ पाठशाळेला सवशेष दजाथ 

दऊेन तयाला स्वायत्त सवद्यापीठाचा सकंवा अन्य कोणताही दजाथ द्यावा अशी मी 

माननीय उच्च व तंत्रसशक्षण मंत्री महोदयांकडे सवनंती किीत आह.े िाज्य शासनाने 

धमथकोषासाठी आसण सवद्यापीठाच्या िचनेसाठी पणूथपणे आसर्थक हातभाि सदला 

पासहजे. तया सवद्यापीठाची, प्राज्ञपाठ शाळेची संपणूथ आसर्थक जबाबदािी िाज्य 

शासनाने उचलली पासहजे आसण एक नवा वास्तपूाठ घालनू सदला पासहजे. अशी 

मागणी कितो आसण मला माननीय पीठासीन असधकािी महोदयांनी भाषण किण्याची 

संधी सदल्याबद्दल आभाि व्यक्त कितो आसण र्ांबतो.  

    ----------- 
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 श्री. जयंत आसगांवकि (पणुे सवभाग सशक्षक)  : सभापती महोदय, गेल्या दोन 

वषाथपासनू कोिोना महामािीमळेु संपणूथ जग हादरुन गेलेले आह.े तयाचा महािाष्ट्र 

िाज्याला मोठा फटका बसलेला आह.े गेल्या दोन वषाथच्या कोिोनाच्या संकटात 

महासवकास आघाडी सिकािने असतशय चांगली कामे केलेली आहते. कोिोनावि 

मात करुन िाज्याने योग्य पध्दतीने यंत्रणा उभी किण्याचे काम केलेले आह.े महािाष्ट्र 

िाज्याचे माननीय मखु्यमंत्री आसण माननीय उप मखु्यमंत्री, महासवकास आघाडी 

सिकािमधील सवथ माननीय मंत्री आसण माननीय िाज्यमंत्री महोदयांनी िाज्यासाठी एक 

चांगल्या प्रकािचा अर्थसंकल्प तयाि केलेला आह.े तया अर्थसंकल्पात पंचसतु्री 

कायथिमाचा अंतभाथव किण्यात आलेला आह.े एखाद्या िाज्याचा सवकास होण्यासाठी 

कृषी, आिोग्य, मनषु्ट्यबळ, दळणवळण आसण उद्योग अशा पाच पंचसतु्रांचा योग्य 

पध्दतीने सनयोजन करुन सवकास केलेला आह.े माननीय सवत्तमंत्री श्री. असजत पवाि 

आसण माननीय सवत्त िाज्यमंत्री श्री. शंभिुाज दसेाई यांनी चांगल्या प्रकािचा 

अर्थसंकल्प सभागहृात सादि केलेला असनू, मी तयांचे मनापासनू असभनंदन किीत 

आह.े अर्थसंकल्पात मिाठी भाषा सवभागासाठी ५२ कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू, 

उच्च व तंत्र सशक्षण सवभागासाठी १६१९ कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू, शालेय 

सशक्षण सवभागासाठी २३५४ कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू, बाटी, साटी, महाज्योती 

अशा संस्र्ांसाठी प्रतयेकी २५० कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू, िीडा सवभागासाठी 

३८५ कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू, कोशल्य सवभागासाठी ६१५ कोटी रुपयांच्या 

सनधीची तितदू आसण वदै्यकीय सशक्षणासाठी २०६१ कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू 

अर्थसंकल्पात केलेली आह.े या माध्यमातनू तळागाळातील गिजूंना चांगल्या 

पध्दतीचे सशक्षण समळणाि आह ेआसण िाज्याला पढेु जाण्याची एक चांगली संधी 

समळणाि आह.े १० शाळांची सनवड करुन प्रतयेक शाळेला १ कोटी रुपयांचा सनधी 

सदलेला आह.े र्ोि महापिुषांच्या गावातील प्रतयेक शाळांना १ कोटी रुपयांचा सनधी 

सदलेला आह.े तयाबद्दल मी महासवकास आघाडी सिकािचे असभनंदन किीत आह.े 

कोिोना नंति हा पसहलाच अर्थसंकल्प सादि झालेला असनू, तो असतशय महतवाचा  
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श्री. जयंत आसगांवकि.....  

आह.े तयामळेु सवाांच्याच या अर्थसंकल्पातनू काही अपेक्षा आसण मागण्या आहते. 

मी गेल्या ३५ वषाथपासनू सशक्षण के्षत्रात काम किीत आह.े एक सवद्यार्ी, एक सशक्षक, 

एक पालक, एक संस्र्ाचालक आसण सशक्षकांचे प्रसतसनधी म्हणनू काम किीत 

असताना काही मागण्या मांडण्याचा मी प्रयतन किीत आह.े सशक्षक आसण सशक्षकेति 

कमथचाऱयांना एक चांगली आिोग्य योजना शासनाकडून सदली पासहजे. कोिोना 

काळात २० टक्क्याविील कमथचािी, ४० टक्क्याविील कमथचािी सकंवा १०० 

टक्क्यांविील कमथचािी....अनेक कमथचािी कोिोनाग्रस्ताने आजािी होते. कोिोनामध्ये 

ॲसडम होऊन सडसचाजथ समळालेला कमथचािी जेव्हा वैद्यकीय सबलाच्या प्रतीपतूीसाठी 

मागणी कितो तयावेळी काही कमथचाऱयांना १०० टक्के वैद्यकीय सबलाची प्रतीपतूी 

समळते. आजाि हा कधीही टक्केवािी पाहून होत नसतो. तयामळेु सवथ असधकािी आसण 

कमथचाऱयांसाठी कॅशलेस योजना सदली गेली पासहजे. सशक्षक, सशक्षकेति कमथचािी 

कोिोनाच्या काळात, सनवडणकुीच्या काळात आपापली जबाबदािी ओळखनू काम 

किीत असतो. कोिोनामळेु ज्या कमथचाऱयांच े सनधन झाले अशा कमथचाऱयांच्या 

वािसांना शासकीय सेवते सामावनू घेण्याची गिज आह.े सशक्षण के्षत्रासाठी २ हजाि 

५३४ कोटी रुपयांचा सनधी मंजिू झाला. आताच र्ोड्या वेळापवूी सन्माननीय सदस्य 

श्री. कसपल पाटील यांनी सशक्षण के्षत्राबद्दल सांसगतले आह.े सशक्षण के्षत्राच्या 

माध्यमातनू एक चांगली सपढी घडसवण्याचे काम होत असते. सशक्षण के्षत्राच्या 

माध्यमातनू असे काम होत असनू, तया माध्यमातनू कोणताही महसलू जमा होत नाही 

ही बाब लक्षात न घेता ही सपढी सक्षम बनसवण्यासाठी आणखी खचथ किणे गिजेच े

आह.े सवथच सशक्षकांना १०० टक्के पगाि समळाला पासहजे. कमथचाऱयांना जनुी पेन्शन 

योजना लाग ूझाली पासहजे. तयासाठी अर्थसंकल्पात चांगल्या प्रकािची तितदू केली 

पासहजे. मध्यंतिी माझ्या मतदािसंघा शेजािील कोल्हापिू, सांगली आसण सातािा या 

तीन सजल्यांमध्ये महापिूामळेु सजल्हापरिषदचे्या शाळांच ेमोठे नकुसान झाले होते. 

खाजगी सशक्षण शाळांचे दखेील मोठ्या प्रमाणावि नकुसान झालेले आह.े तयांना 

शासनाच्या माध्यमातनू सवशेष अनदुान सदले पासहजे.  
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श्री. जयंत आसगांवकि..... 

माननीय पीठासीन असधकाऱयांनी मला भाषण किण्याची संधी सदल्याबद्दल 

आभाि व्यक्त कितो आसण वेळे वेळेअभावी माझ ेभाषण या सठकाणी संपसवतो.   

 

    ---------- 

 

 

 

 

           

        यानंति श्री. बोडे.... 
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 डॉ.परिणय फुके (भंडािा तर्ा गोंसदया स्र्ा.प्रा.संस्र्ा) : सभापती महोदय, सन 

२०२२-२०२३ या वषाथच्या अर्थसंकल्पाविील सवथसावधािण चचमेध्ये भाग 

घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, या वषीच्या अर्थसंकल्पात ६० हजाि कृषी पंप जोडण्या 

दणे्याबाबतची घोषणा किण्यात आलेली आह.े  माननीय ऊजाथ मंत्रयांनी मागे वीज 

बील माफीची घोषणा सकंवा  शेतकऱयांचे वीज कनेक्शन खसंडत किता कामा नये या 

बाबत सवसवध असधवेशनात घोषणा केली होती.  पिंत ु तया बाबतचा उल्लेख या 

वषीच्या अर्थसंकल्पात कुठेही नाही. वास्तसवक पाहता या संकटाच्या काळात 

िाज्यातील शेतकऱयांना वीज बील माफी दणेे गिजेचे होते. पिंत ु या वषीच्या 

अर्थसंकल्पात शेतकऱयांना वीज बील माफीमध्ये कुठेही सदलासा दणे्यात आलेला 

नाही.  मध्य प्रदशेमध्ये कालच शेतकऱयांना ६५ हजाि कोटी रुपयांची वीज बील 

माफी दणे्यात आली आह.े मध्य प्रदशे िाज्यात हा एकप्रकािे ऐसतहाससक सनणथय 

झाला.  तया िाज्यातील ८८ लाख वीज ग्राहकांचे वीज बील माफ किण्यात आलेले 

आह.े  तयाच धतीवि महािाष्ट्रातील शेतकऱयांचे वीज बील माफ होणे अपेसक्षत होत.े  

पिंत ुशेतकऱयांच्या वीज बील माफीसंदभाथत या वषीच्या अर्थसंकल्पात साधा उल्लेख 

दखेील नाही. 

 सभापती महोदय, पेरोल आसण सडझेल दिवाढीच्या सविोधात महासवकास 

आघाडी सिकािमधील सतन्ही घटक पक्षांनी मोठमोठे आंदोलन केले, मोठमोठे मोच े

काढले.  तयांनी सायकलवरुन सदु्धा मोचाथ काढला. पिंत ुया वषीच्या अर्थसंकल्पात 

पेरोल आसण सडझेलच्या बाबतीत कुठेही किमाफी सदलेली नाही. भाजपाशाससत 

िाज्यांमध्ये पेरोल व सडझेलविील टॅक्स मोठ्या प्रमाणात कमी केल्यामळेु तया िाज्यांत 

लीटिमाग े तीन ते चाि रुपये पेरोल व सडझले स्वस्त समळते.  महािाष्ट्राच्या 

अर्थसंकल्पात हा टॅक्स कमी करुन, तया संदभाथतील तितदू किावयास पासहजे होती. 

पिंत ु ती तितदू किण्यात आलेली नाही. माझी सवनंती आह े की, या संदभाथत 

अर्थसंकल्पात तितदू किण्यात यावी. 
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डॉ.परिणय फुके.... 

 सभापती महोदय, शेतकऱयांना सदलासा दणे्यासाठी या वषीच्या अर्थसंकल्पात 

काहीही नाही.  धान उतपादक शेतकऱयांना दिवषी बोनसच्या माध्यमातनू अनदुान 

समळत होते. पिंत ुते अनदुान सदु्धा या सिकािने बंद केलेले आह.े महासवकास आघाडी 

सिकािने घोषणा केल्यानसुाि २०२०-२१ मध्ये धान उतपादक शेतकऱयांना ७०० रुपये 

प्रमाणे बोनस दणे्याची घोषणा केली होती.  तयानसुाि धान उतपादक शेतकऱयांना २५६ 

कोटी रुपये अनदुान समळणे अपेसक्षत होते. पिंत ुते अद्यापपयांत सदले गेलेले नाही.  

सकमान या वषी बोनसपोटी द्यावयाच्या २५६ कोटी रुपयांची तितदू करुन ते धान 

उतपादक शेतकऱयांना अदा किण्यात यावे, अशी मी सवनंती कितो. सभापती महोदय, 

मागील असधवेशनामध्ये माननीय श्री.असजतदादा पवाि यांनी सांसगतले होते की, 

यावेळी शेतकऱयांना प्रतयक्ष बोनस न दतेा तयांच्या बाँक खातयामध्ये डीबीटीच्या 

माध्यमातनू बोनसची िक्कम रान्सफि किण्यात येईल.  पिंत ुबोनस दणे्यासाठी या 

वषीच्या अर्थसंकल्पात एक रुपयाची सदु्धा तितदू किण्यात आलेली नाही. 

 सभापती महोदय, हा अर्थसंकल्प ओबीसी समाजाला सनिाश किणािा आह.े 

महािाष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धळूफेक किण्याचे काम या सिकािने 

केलेले आह.े या सिकािने मागे घोषणा केली होती की, महािाष्ट्रात ओबीसींची 

जातीसनहाय जनगणना किण्यात येईल.  पिंत ुया वषीच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींची 

जातीसनहाय जनगणना किण्याबाबतचा उल्लेख नाही.  सकंबहुना तयासाठी किावयाची 

आसर्थक तितदू सदु्धा अर्थसंकल्पात केलेली नाही.  माननीय सवोच्च न्यायालयाने 

सद.३ माचथ, २०२२ िोजी ओबीसी आयोगाने दाखल केलेला अहवाल फेटाळला.  

सवोच्च न्यायालयाने िाज्य सिकािकडून सत्रसतू्री कायथिम मागसवला होता. तया 

माध्यमातनू सिकािला ओबीसी समाजाचा इसम्पिीकल डाटा गोळा किण्यास 

सांगण्यात आले होते.  या सभागहृात माननीय इति मागास बहुजन कल्याण मंत्रयांनी 

सांसगतले होते की, मागासवगथ आयोगाला ४३४ कोटी रुपये दणे्यात येतील. पिंत ुया 

िकमेची तितदू या वषीच्या अर्थसंकल्पात किण्यात आलेली नाही, ह ेमला खदेाने 

सांगावे लागते. 
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डॉ.परिणय फुके..... 

 सभापती महोदय, सवदभाथला इति महािाष्ट्राशी जोडणािा समदृ्धी महामागथ हा 

ततकालीन मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता.  समदृ्धी 

महामागाथचा सवस्ताि करुन तो महामागथ नागपिू ते गोंसदया आसण नागपिू त े

गडसचिोलीपयांत किण्यात येणाि आह.े या समदृ्धी महामागाथसाठी ततकालीन मखु्यमंत्री 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी फाि महेनत केली आह.े या महामागाथची संपणूथ संकल्पना 

तयांची होती. या महामागाथसाठी सनधी सदु्धा माननीय श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांनी 

आणला होता.  महासवकास आघाडी सिकाि सत्तेवि आल्यानंति समदृ्धी महामागाथच े

नाव सहदंहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे महािाष्ट्र समदृ्धी महामागथ असे किण्यात 

आले.  या महामागाथचा नागपिू-सशडी हा पसहला टप्पा सद.१ मे, २०२१ िोजी सरुु 

होणाि होता.  पिंत ुअद्यापपयांत हा मागथ सरुु झालेला नाही.  या वषीच्या अर्थसंकल्पात 

प्रस्तासवत केलेल्या नागपिू ते गोंसदया या िस्तयाला माननीय श्री.उद्धवजी ठाकिे यांच े

आसण नागपिू ते गडसचिोली या िस्तयाला माननीय मंत्री श्री.आसदतय ठाकिे यांचे नाव 

द्यावे.  कािण या नेतयांची नावे सदली तिच या िस्तयांसाठी काही तिी सनधी समळेल व  

तो िस्ता पणूथ होईल. 

 सभापती महोदय, गडसचिोली एयिपोटथ..... 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके, आपली वेळ 

संपली असल्यामळेु आता आपण भाषण र्ांबवावे. आता सन्माननीय सदस्य 

श्री.संजय दौंड यांनी भाषणास सरुुवात किावी. 

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, मला अजनू काही मदु्द ेमांडावयाचे होते. 

पिंत ुवेळेची मयाथदा असल्यामळेु मी माझे भाषण येरे्च संपसवतो. 

--------- 
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 श्री.संजय दौंड (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन २०२२-

२०२३ या वषाथच्या अर्थसंकल्पाविील सवथसावधािण चचेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी 

उभा आह.े 

 सभापती महोदय,  माननीय सवत्त मंत्री तर्ा उप मखु्यमंत्री श्री.असजतदादा पवाि 

यांनी सवधानसभेत आसण माननीय सवत्त िाज्यमंत्री श्री.शंभिुाज दसेाई यांनी 

सवधानपरिषदते सन २०२२-२०२३ या वषाथचा अर्थसंकल्प मांडलेला आह.े  या 

अर्थसंकल्पाचे स्वागत करुन तयावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, माननीय सवत्त मंत्री तर्ा उप मखु्यमंत्री श्री.असजतदादा पवाि 

यांनी िाज्यातील जनतेला व समाजातील सवथ घटकांना न्याय दणेािा असा अर्थसंकल्प 

सादि केलेला आह.े  या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, आिोग्य, मनषु्ट्यबळ, दळणवळण, 

उद्योग यांसह सवसवध के्षत्राला भिभरुन सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आल्याबद्दल मी 

महासवकास आघाडी सिकािचे मनापासनू आभाि मानतो. 

 सभापती महोदय, शेतकऱयांच्या दृष्टीने सदलासादायक असा हा अर्थसंकल्प 

आह.े  सनयसमत पीक कजथफेड किणाऱया शेतकऱयांना प्रोतसाहनपि ५० हजाि रुपय े

अनदुान दणे्याचे तयांनी घोसषत केले आह.े  या अनदुानाचा लाभ िाज्यातील अंदाजे 

२० लाख शेतकऱयांना होणाि असनू, तयासाठी या वषीच्या अर्थसंकल्पात १० हजाि 

कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आलेली आह.े 

 सभापती महोदय, सवदभथ, मिाठवाडा या भागातील शेतकिी सोयाबीन व 

कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतात.  या शेतकऱयांसाठी मलू्यसाखळी 

सवकासाच्या सवशेष कृती योजनेसाठी येतया तीन वषाथत १ हजाि कोटी रुपयांचा सनधी 

दणे्यात आलेला आह.े  

 सभापती महोदय, शाश्वत कृषी ससंचन योजनेचा सवस्ताि करुन तयामध्ये 

शेततळ्यांचा समावेश किण्यात आलेला आह.े  तसेच शेततळ्यांच्या अनदुानात ७५ 

हजाि रुपयांची वाढ दखेील किण्यात आलेली आह.े 
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श्री.संजय दौंड.... 

 सभापती महोदय, सहकाि हा महािाष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्रे्चा कणा 

आह ेअसे आपण म्हणतो.  शेतमालासाठी सकमान आधािभतू सकंमत समळण्यासाठी 

आगामी िब्बी व खिीप पणन हगंाम २०२२-२०२३ अंतगथत २ कोटी ३३ लाख ६० 

हजाि सक्वंटल धानाची व ३२ लाख ३२ हजाि सक्वंटल भिड धान्याची खिेदी अपेसक्षत 

असनू दोन्ही हगंामाकरिता ६,९५२ कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आल्याबद्दल मी 

सिकािला मनापासनू धन्यवाद दतेो. सन २०२२-२०२३ या वषाथसाठी कायथिम 

खचाथकरिता सहकाि, पणन व वस्त्रोद्योग सवभागासाठी १,५१२ कोटी रुपयांचा 

सनयतव्यय प्रस्तासवत किण्यात आला आह.े 

 सभापती महोदय, जलसंपदा सवभागांतगथत गेल्या दोन वषाथत २८ प्रकल्पात 

पाणीसाठी किण्यात आलेला आह.े  तसचे येतया दोन वषाथत १०४ प्रकल्प पणूथ 

किण्याचे सनयोजन आह.े सभापती महोदय, सन २०२२-२०२३ या वषाथसाठी 

कायथिम जलसंपदा सवभागासाठी १३,५५२ कोटी रुपयांचा सनयतव्यय प्रस्तासवत 

किण्यात आला आह.े  

 सभापती महोदय, मी सनदशथनास आणनू दतेो की, बीड सजल्यात अनेक 

वषाांपासनू साठवण तलावाचे प्रश्न प्रलंसबत आहते. आम्ही गेल्या २० वषाांपासनू ह े

प्रकल्प मागी लागण्यासाठी साततयाने प्रयतन किीत आहोत. पिळी तालकु्यातील 

मांडवा, खोडवा साविगांव, लेंडेवाडी, दौंडवाडी, उजनी, मलकवाडी या साठवण 

तलावांचा अर्थसंकल्पात समावेश किावा, अशी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदय, कृषी पंप वीज जोडणी संदभाथत सवधानसभते माननीय ऊजाथ 

मंत्रयांनी र्कीत वीज सबलाच्या कािणास्तव शेतकऱयांचे वीज कनेक्शन तीन मसहने 

खसंडत करु नये असा सनणथय जाहीि केल्याबद्दल मी माननीय ऊजाथ मंत्री यांना आसण 

शासनाला मनापासनू धन्यवाद दतेो.  जवळपास ६० हजाि नवीन कृषी पंपांना वीज 

जोडणी दणे्याचे उसद्दष्ट िाज्य सिकािने ठिसवलेले आह.े शासनाने असतशय चांगला 

सनणथय घेतल्याबद्दल मी शाासनाने आभाि मानतो.  
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श्री.संजय दौंङ...   

 सभापती महोदय, मातोश्री ग्रामसमदृ्धी शेत पाणदं िस्ते योजना..... 

तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दौंड  यांना सांग ूइसच्ितो 

की, आपली वेळ संपली असल्यामळेु आता आपण भाषण र्ांबवावे. आता 

सन्माननीय सदस्या डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी भाषणास सरुुवात किावी. 

 श्री.संजय दौंड : सभापती महोदय, मला अजनू काही मदु्द ेमांडावयाचे होते. 

पिंत ुवेळेची मयाथदा असल्यामळेु मी माझे भाषण येरे्च संपसवतो. 

--------- 

        नंति श्री.कांबळे.... 
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 डॉ. प्रज्ञा सातव (सवधानसभेने सनवडलेल्या) : सभापती महोदय, सन २०२२-

२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचते भाग घेण्यासाठी मी उभी आह.े 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्रातील सामान्य माणसांच्या आशा-आकांक्षांना 

उभािी दणेािा असा हा सदशादशथक अर्थसंकल्प आह.े 

" महासवकास आघाडी का बजट कुि ऐसा कमाल कि गया , 

सकसानों, गरिबों औि बेिोजगािों का सदल खशुहाल कि गया." 

 सभापती महोदय, आमच्या सहगंोली सजल्यातील वसमत तालकु्यात कृषी 

संशोधन कें द्र उभािण्यात येणाि आह.े या कें द्रामध्ये प्रामखु्याने हळद सपकाची 

उतपादकता वाढसवण्यासाठी संशोधन किण्यात येणाि आह े आसण यासाठी १०० 

कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदल्याबाबत मी सहगंोली सजल्याच्या सवथ 

शेतकऱयांतफे  महासवकास आघाडी सिकािला मनापासनू धन्यवाद दतेे. बळीिाजाचा 

आधाि महासवकास आघाडी सिकाि. कािण यामळेु सजल्याच्या कृषी के्षत्राच्या 

सवकासाला खिी चालना समळणाि आह.े "आिोग्यम ् धनसंपदा" "Health is 

wealth" सहगंोली येरे् मसहला व नवजात सशश ूयांच्यासाठी १०० कोटी रुपयांच े

रुग्णालय उभािण्यात येणाि आह.े मी यासाठी सहगंोली सजल्याच्या सवथ मसहला 

भसगनींतफे सिकािचे आभाि मानते.  

 सभापती महोदय, मला शाळेत सशकत असतानाची मिाठी भाषवेिील एक 

कसवता आठवते. 

  "माझी मिाठी असे माय भाषा,  

   सहच्या सकतीचे तेज लोकी चढे, 

   गोडी न िाह ेसधुे माझी आता, 

   पळाली सधुा स्वगथ लोकीकडे" 

सभापती महोदय, मिाठी भाषेचा सवकास व संवधथन यासाठी मुंबईत १०० 

कोटी रुपये खचाथचे मिाठी भाषा भवन उभािण्यात येणाि आह.े मिाठी भाषेचा वािसा 
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डॉ. प्रज्ञा सातव .... 

जपण्यासाठी हा असतशय उत्तम सनणथय आह.े पिंत ु नेहमीप्रमाणचे सविोधी पक्ष या 

अर्थसंकल्पामध्ये काही तिी खोड काढणाि म्हणनू तयावि मी एक लहानसा शेि सांगत 

आह.े 

"नई नवेली दलु्हन की तिह,  

सिकाि पक्वान रुपी बजट बनाती ह,ै 

लेसकन सवपक्ष सास ुमााँ की तिह,  

बहुत सािी खासमयां सगनवा दतेी ह.ै" 

सभापती महोदय, िाज्यातील सामान्य, मध्यमवगीय, मसहला, सवद्यार्ी, मजिू, 

शेतकिी यांच्यासाठी एक आशादायी असे वाताविण सनमाथण करुन तयांच्या जीवनात 

आनंद व समाधान सनमाथण किणािा हा अर्थसंकल्प आह े असे म्हटले तिी वावग े

ठिणाि नाही. एवढे बोलनू मला बोलण्याची संधी सदल्याबाबत मी आपले आभाि 

मानते. 

---- 
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 श्री. महादवे जानकि (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचते भाग घेण्यासाठी मी उभा 

आह.े माननीय उप मखु्यमंत्री तर्ा सवत्त मंत्री श्री. असजतदादा पवाि यांनी सवधानसभते 

आसण माननीय सवत्त िाज्यमंत्री श्री. शंभिूाज दसेाई यांनी सवधानपरिषदते अर्थसंकल्प 

मांडला आह,े तया अनषुगंाने बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, चांगल्या कामासाठी समर्थन आह.े स्विाज्याचे ित्रपती 

संभाजी महािाजांच्या तळुापिू, वडूसाठी २५० कोटी रुपये सदले आहते, तयाबाबत 

असभनंदन आह.े ित्रपती संभाजी महािाज शौयथ पिुस्काि योजना केल्याबाबत दखेील 

सिकाि असभनंदनास पात्र आह.े पिंत ुतयाचवेळी िांसतसयूथ लहुजी वस्ताद साळवे व 

महातमा ज्योसतबा फुले यांच्या सभडे वाड्यातील स्मािकासाठी दखेील तितदू केली 

असती ति फाि चांगले झाले असते. िाज्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱयांचे कंबिडे 

मोडले आह.े शेतकिी पणूथ अडचणीत आह.े शेतकऱयांच्या पीक कजाथबाबत दखेील 

िक्कम समळाली नाही, ती समळण्याची सवनंती मी सिकािला किीत  आह.े  

 सभापती महोदय, बाळासाहबे ठाकिे कृषी संशोधन कें द्र सहगंोली येर्ील 

वसमतला केले आह,े तयाबाबत असभनंदन आह.े आपण कोकणपट््टयात  

भातशेतीसाठी, आंबा व काजसूाठी संशोधन कें द्र उभ ेकेले ति ते दखेील फाि चांगले 

होईल अशी मी सवनंती कितो. महािाष्ट्रात १० महापरुुषांच्या शाळा आहते, तया 

शाळांचा सवकास किण्यासाठी स्वातंत्रय अमतृ महोतसवाच्या माध्यमातनू शासनाने 

पैसे सदले आहते, तयात तया महापरुुषांचे संग्रहालय व तयांनी केलेल्या कायाथचा गौिव 

किण्यासाठी कलादालन तया गवात उभे किावे अशी मी आपल्याला सचूना कितो.  

 सभापती महोदय, अंगणवाडीसेसवका व पयथवेसक्षका यांना ई शक्ती आयोजनार्थ 

मोबाईल सेवा उपलब्ध करुन दणे्याबाबत सांसगतले आह.े कोसवड काळात 

अंगणवाडीसेसवका व पयथवेसक्षका गावात काम किीत होतया, तयांना आिोग्याचा 

संिक्षण सवमा समळण्यात यावा आसण ह े आपल्या माध्यमातनू व्हावे अशी मी 

शासनाला सवनंती  कितो. शासनाने बाटी, महाज्योसत, सािर्ी या संस्र्ांना एससी, 

एसटी व दबुथल घटकांतील सवद्यार्ी िोजगाि सशक्षणेतिसाठी २५० कोटी रुपयांप्रमाणे  
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श्री. महादवे जानकि .... 

७५० कोटी रुपये सदले आहते. पण हा सनधी तोकडा आह.े सन १९५० चा पालथमेंटिी 

ॲक्ट आह.े ओबीसीची जातसनहाय जनगणना केली ति तया समाजाची प्रगती होईल. 

तयामळेु शासनाने तो ठिाव दखेील कें द्र सिकािला पाठवावा अशी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदय, सन २००० मध्ये धनगि व ततसम समाजासाठी नोंदणीकृत 

मसहला सहकािी संस्र्ा, ठाणबंद शेळीपालनासाठी १२५ संस्र्ा केल्या आहते, तयाला 

७५ टक्के शासनाने व २५ टक्के लाभाथ्याथने सहस्सा द्यावा अस ेआह,े तयासाठी दखेील 

अर्थसंकल्पात तितदू किावी. धनगि समाजासाठी पणु्यश्लोक असहल्याबाई शेळी 

सवकास महामंडळात कोणतीही तितदू केली नाही, ती तितदू किण्याचा प्रयतन किावा. 

धनगि समाजातील मसहला लाभापासनू वंसचत िाहू नयेत आसण तयासाठी १०० कोटी 

रुपयांची तितदू किावी अशी मी शासनाकडे सवनंती कितो.  

 सभापती महोदय, महत्त्वाची व गभंीि बाब आह.े वसंतिाव नाईक मेसडकल 

कॉलेज, यवतमाळ येरे् अशोककुमाि पाल या सवद्याथ्याथचा खनू झालेला आह.े 

तयाला माननीय िाज्यपालांसशवाय काहीही मदत समळालेली नाही. मी माननीय 

आिोग्यमंत्रयांना दखेील पत्र सदले आह े की, तयांना मदत समळावी. मी या संदभाथत 

आपल्याला सवनंती कितो. सातािा सजल्यातील म्हसवड, दवेापिू, सदघंची, 

आटपाडीला जाणािा हा दोन सजल्याला लागनू िस्ता आह.े तो िस्ता सजल्हा परिषदचेा 

आह.े तो सावथजसनक बांधकाम सवभागाला सदला आसण तयांनी मदत केली ति तो 

िस्ता फोि लेन होईल आसण दोन सजल्यांचा कािभाि चांगला होईल, एवढी सवनंती 

कितो आसण आपण बोलण्यास वेळ सदल्याबद्दल आपले आभाि माननू मी माझे 

भाषण पणूथ कितो. 

---- 
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 ॲङ सनिंजन डावखिे (कोकण सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, सन 

२०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडलेला आह,े तया संदभाथत खदे व्यक्त किण्यासाठी मी 

उभा आह.े  

 सभापती महोदय, ित्रपती संभाजी महािाज यांच्या कायथकतृथतवाला साजेसे 

स्मािक आपण वडुबदुु्रकला उभाित आहात अशी घोषणा केली, तयासाठी आपले 

मनापासनू असभनंदन आह.े पण आपण औिंगाबादचे नाव संभाजीनगि कधी किणाि, 

या संदभाथतील भसूमका कधी घेणाि याची आम्ही सवथजण वाट पाहत आहोत. आपण 

कोणाला व कोणामळेु घाबित आहात ?  

 सभापती महोदय, ९ टक्के अंदासजत खचथ म्हणजे ४ लाख ९५ हजाि कोटी  

सन २०२२-२३ साठी सनयोसजत केला आह.े ११ टक्के नेट रिससव््स या संदभाथतील 

होतील म्हणजेच साधािणपणे ४ लाख ५ हजाि कोटी रुपये होतील. आपण 

जीएसटीपीमधील सफस्कल डेसफससट २.७९ दाखसवले आह.े आपण सनसितच कें द्र 

सिकािचे जे धोिण आह,े तयानसुाि साडेचाि टक्क्यांच्या मयाथदचे्या आतच आहोत.  

आपल्या म्हणण्याप्रमाणे साडे तीन टक्के आह.े पण आपले बॉिॉईगं २३ टक्के आहते. 

तयामळेु आपण तयाबाबत बोलणे कदासचत सवसिला आहात. आपला ओव्हिऑल 

डेसफससट ३४ टक्के होत आह.े 

 सभापती महोदय, कृषी व ग्रामसवकास यांमध्ये इति िाज्यांच्या तलुनेत  

सनयोजन केले पासहजेत होते, ते सनसितपणे कमी आह.े आपण आिोग्य सवभगात 

यावषी १३ टक्क्यांची घट  केली आह.े आता कोसवडचे सावट पनु्हा येत चालले 

आह.े आता चीनमध्ये सवथ सठकाणी लॉकडाऊन सरुु झाले आहते. आपण तितदुीमध्ये 

१३ टक्क्यांची घट केली आह,े ती घट न किता, या संदभाथत योग्य तितदू किावी अशी 

सवनंती आह.े आपण प्रोजेक्श्नमध्ये १३ टक्क्यांनी व्याज पितावा भिायचा आह.े 

तयामध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ दाखसवली आह.े पण प्रोजेक्टमध्ये उशीि झाल्यामळेु १३ 

टक्के व्याज भिावे लागत आह.े उशीि झालेल्या प्रकल्पांमळेु ते होत आह ेका हा प्रश्न 

आह.े  
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ॲङ सनिंजन डावखिे .... 

 सभापती महोदय, कोसवडमध्ये मतृयमुखूी पडलेल्या व्यसकं्तच्या वािसांना ५ 

लाख रुपये आसर्थक सहाय्य दणेाि असे म्हटले आह.े पण ठाण्यामध्ये कोणतयाही 

नातेवाईकाला या संदभाथतील आसर्थक सहाय्य समळाले नाही. नवीन मनोरुग्णालयाची 

घोषणा केली आह.े पण ठाण्यामध्ये असलेले मनोरुग्णालय खचत चालले आह,े 

तयाला मेंटेनन्ससाठी एक रुपयाचीही तितदू केलीली नाही ह ेखदेाने सांगावेसे वाटत.े 

 सभापती महोदय, रॉमा केअि सेंटि स्र्ापन किताना १८ कोटी रुपयांची तितदू 

केली आह.े पण पालघि सजल्याबाबत आपल्याला सवसि पडला आह.े मुंबई-गजुिात 

हायवेविील प्रमखु सठकाण पालघि सजल्हा असताना आसण सवाथत जास्त अपघातांच े

प्रमाण या िस्तयावि असताना येरे् रॉमा केअि सेंटिचा आपल्याला सवसि पडला आह.े 

अर्थसंकल्पात नवीन घोषणा आहते. दोन वषाांपासनू महासवकास आघाडी 

सिकािकडून अर्थसंकल्पातील वगेवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातनू जनतेची 

सदशाभलू झाली आह.े 

          नंति श्री. खचे ....    
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ॲड.सनिंजन डावखिे.... 

 

ठाणे येरे् सपुि स्पेशासलटी हॉस्पीटल किण्यात येईल अशी घोषणा या सिकािने दोन 

वषाथपवूी केली आह.े काल मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी आसर्थक 

तितदू केल्याचे सदसनू येत नाही ठाणे शहिातील सवथ जनता १५ वषाथपासनू क्लस्टि 

योजनेची आतिुतेने वाट पाहत आह,े तयासाठी अर्थसंकल्पात तितदू केली नाही. 

अनेक सठकाणी भमूीपजून करुन लोकांना स्वप्न दाखसवण्यात आले. ह ेगोंडस स्वप्न 

वास्तव्यात कधी येईल ह ेया बजेटमध्ये सदसत नाही. ठाणे सजल्यातील शहापिू  शहि 

ठाणे व मुंबई शहिाला पाणी पिुसवते तयाच शहिाला सपण्याच्या पाण्यापासनू वंसचत 

ठेवण्यात आले आह.े तेर्ील अमतृकंुभ धिण पणूथ किण्यासाठी मी गेल्या दोन 

वषाथपासनू पाठपिुावा किीत आह ेतयासाठी कोणतीही तितदू किण्यात आली नाही. 

 सभापती महोदय, तीन हजाि नवीन बसेस एस.टी.महामंडळ घेणाि असे 

सांगण्यात आले. जे एस.टी.कमथचािी या बसेस चालसवतात तयांच्यासाठी 

अर्थसंकल्पात कोणतीही तितदू किण्यात आली नाही. या बसेस पनु्हा 

खाजगीकिणासाठी दणे्यात येतील असा  संशय यातनू सनमाथण होतो. शाळांसाठी 

सजल्हा सनयोजन सनधीतनू पाच टक्के तितदू केली असे सांगण्यात आले. अनदुासनत 

शाळांबाबत शासनाची काय भसूमका आह ेती अर्थसंकल्पात स्पष्ट किण्यात आली 

नाही. ससुशसक्षत बिोजगाि तरुणांना नोकऱया व िोजगाि समळावा यासाठी  मागील दोन 

वषाथपासनू कोणतीही उपाययोजना शासनाने केली नाही. िाज्यातील ६० हजाि 

ग्रामपंचायत कमथचािी, हजािो गं्रर्ालय कमथचािी यांच्या अनेक मागण्या प्रलंसबत 

आहते, याबाबत कोणताही सनणथय शासनाने घेतला नाही. शेतकऱयांच्या कृषी पंपाची 

वीज तीन मसहने तोडण्यात येणाि नाही अशी घोषणा काल सवधानसभेत मंत्री 

महोदयांनी केली. पिंत ुआता या सिकािने एक नवीन खळे सरुु केला आह.े कृषी 

पंपाची वीज कापण्यात येत नसनू डीपीतनू वीज कपात किण्यात येते. या शासनाने  

कोकणावि मोठ्या प्रमाणात अन्याय केलेला आह.े  
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ॲड.सनिंजन डावखिे... 

"आपने ख्वाब सदखाये खबूसिूत  

वादों में सदए चांद ससतािे,  

हकीकत में हार् न आए हमािे कुि  

बस हम िह ेऔि हालात हमािे." 

एवढे बोलनू मी माझे भाषण संपसवतो. 

     ------- 
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 श्री.असनकेत तटकिे (िायगड-ितनासगिी-ससंधदुगुथ स्र्ा. प्रा. संस्र्ा ) : सभापती 

महोदय, सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा 

आह.े 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्राच्या सवकासाला चालना दणेािा अर्थसंकल्प 

माननीय सवत्त मंत्री व सवत्त िाज्यमंत्री यांनी सादि केला तयाबाबत मी  महासवकास 

आघाडी शासनाचे मनापासनू असभनंदन कितो. "बोले तैसा चाले तयाची वंदावी 

पाऊले" या म्हणीला अनसुरुन िाज्याचे माननीय अर्थमंत्री श्री.असजत पवाि व माननीय 

अर्थ िाज्यमंत्री श्री.शंभिूाज दसेाई तसेच मखु्यमंत्री महोदयांनी एक सर लीयन डॉलिची 

अर्थव्यवस्र्ा होईल असे स्वप्न आपणाला दाखसवले आह.े मला खात्री आह ेकी, 

आदिणीय अर्थमंत्री महोदयांनी जे स्वप्न दाखसवले ते एका वषाथत पणूथ कितील. 

िाज्यातील महापरुुषांच्या स्मािकासाठी भिीव तितदू किण्यात आली आह.े तांसत्रक 

चकुीमळेु सकंवा काही उसणवांमळेु ित्रपती सशवाजी महािाजांचे आंतििाष्ट्रीय स्मािक 

होऊ शकले नाही पिंत ुह ेस्मािक लवकि मागी लागावे अशी मी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

सकल्ले िायगड परिसि सवकासासाठी १०० कोटी रुपयांचा सनधी उपलब्ध  करुन सदला 

तयासाठी मी िाज्य सिकािचे असभनंदन कितो. महासवकास आघाडी शासन स्र्ापन 

झाले तेव्हा पसहल्या मंसत्रमंडळ बैठकीत २० कोटी रुपये स्विाज्याच्या िाजधानीसाठी 

दणे्यात आले. कोकणातील लोक फाि साधी भोळी आहते तयांच्या फाि अपेक्षा िाज्य 

सिकािकडून नसतात. कोकण पयथटनाच्या दृष्टीने िस्ते सवकासासाठी तितदू किावी 

अशी मी अपेक्षा कितो. ३२०० कोटी रुपये कोकणासाठी उपलब्ध करुन सदले तयाचा 

सनयोजनबध्द आिाखडा तयाि व्हावा व सवसशष्ट कालावधीत सरुु असलेले प्रकल्प 

पणूथ व्हावेत. अशी अपेक्षा कोकणातफे मी कितो.  

सभापती महोदय, पद्मभषूण डॉ.सचंतामणिाव दशेमखु यांच्या नावाने जैसवक 

उद्यान जामगांव येरे् होणाि आह ेतयासाठी सनधी मंजिू केला तयामळेु मी शासनाच े

मनापासनू आभाि मानतो. सवजेबाबत शासनाने घेतलेले सनणथय ऐसतहाससक आहते. 

कॉग्रेस िाष्ट्रवादी या आघाडी सिकािच्या काळात महापािेषण कंपनीची तटू   
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श्री.असनकेत तटकिे.... 

३० टक्क्यावरुन १३ टक्क्यापयांत कमी झाली होती.  नंति तयाचे श्रेय इतिांनी घेण्याचा 

प्रयतन केला. महासवकास आघाडी शासनाच्या काळात ही तटू आणखी कमी 

किण्यात यश येईल असा मी सवश्वास व्यक्त कितो. अपािंपारिक ऊजेसंदभाथत सिकािने 

लक्ष द्यावे अशी मी सवनंती कितो. बाळासाहबे सावंत कृषी सवद्यापीठाला ५० कोटी 

रुपयांचा सनधी सदला तयासाठी आभाि व्यक्त कितो. एसएनडीटी व इति मसहला 

सवद्यापीठांना सनधी उपलब्ध करुन सदलेला आह.े श्रीवधथन येरे् एसएनडीटी 

सवद्यापीठाचे कॉलेज आह.े तया कॉलेजची इमाित अपणूथ आह े तयासाठी सनधी 

उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा व्यक्त कितो. अंगणवाडी सेसवकांना चाि ते पाच हजाि 

रुपयांचे मानधन दणे्यात येते. महािाष्ट्र िाज्य मानधन दणे्यामध्ये नेहमी अगे्रसि असते. 

वेळेअभावी  इतके बोलनू मी माझे भाषण संपसवतो. धन्यवाद. 

------ 
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(सभापती स्थानी माननीय उप सभापती) 

 श्री.सवनायक मेटे  (सवधानसभेने सनवडलेले ) : सभापती महोदया, सन २०२२-

२३ च्या अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, अर्थसंकल्प सादि किताना अर्थमंत्री महोदयांनी सिकािच्या 

वतीने काही चांगल्या गोष्टी किण्याचा प्रयतन केला. अर्थमंत्री महोदयांचे मी 

सरुुवातीला मनापासनू असभनंदन कितो.  ित्रपती संभाजी महािाजांचे स्मािक वढु 

बदुु्रक व तळुापिू ता.हवलेी, सजल्हा पणुे या परिसिात उभािण्याचा सनणथय शासनाने 

घेतला आह.े  तयाचप्रमाणे  ित्रपती संभाजी महािाजांच्या नावाने शौयथ पिुस्काि 

दणे्याचा सनणथय जाहीि केला तयाबाबत मी आपले मनापासनू असभनंदन कितो.  

सभापती महोदया, मी आपणाला सांग ूइसच्ितो की, सविोधी पक्षातील सवथ 

सन्माननीय सदस्य या अर्थसंकल्पावि नाखशू आहोत, पिंत ुसत्ताधािी पक्ष दखेील 

नाखशू आह,े अर्थसंकल्पावि सभागहृात चचाथ होत असताना व तयावि बोलण्यासाठी 

व अर्थ िाज्यमंत्री  यांचे भाषण ऐकण्यासाठी सभागहृात सत्ताधािी बाजनेू अनेक सदस्य 

उपसस्र्त नाहीत. इतकी खतं व खदे या सवाांना वाटतो.अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातनू 

जे फसवणकुीचे सचत्र सादि केले ते जनतेसमोि आणण्याचे काम आम्ही किीत 

आहोत. अर्थमंत्री महोदयांनी सवकासाची पंचसतू्री जाहीि केली ही पंचसतू्री म्हणायची 

की, याला फसवणकुीच ेसचत्र म्हणायचे ? याबाबत आमच्या मनात शंका आह.े या 

िाज्यातील एकही घटक व वगथ अर्थसंकल्पावि खशू नाही. अर्थसंकल्पाचे असभनंदन 

किावे असे तयात काहीही नाही. महािाष्ट्राच्या प्रतयेक माणसावि जवळपास 

व्याजासह ५५,६६२ रुपयांच े कजथ आह.े म्हणजे ढोबळमानाने प्रतयेक माणसाच्या 

डोक्यावि जवळपास ६० हजाि रुपयांचे कजथ आह.े यामळेु सामान्य माणसू कसा खशू 

िाहील. सामासजक कािणासाठी कोणताही घटक खशू नाही. शालेय सशक्षण हा 

आपला कणा आह.े शालेय सशक्षणासाठी आतापयांत जी तितदू होत होती तयामध्ये 

१५ ते २० टक्के घट किण्यात आली आह.े 

      या नंति श्री.बोिले.... 
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श्री.सवनायक मेटे.......... 

सामासजक न्यायामध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. सामासजक न्याय सवभागासाठी 

२५ ते २६ टक्क्यांची कपात किण्यात आलेली आह.े मग कोण खषू असणाि आह े? 

आसदवासी सवकास मंत्री सभागहृात उपसस्र्त आहते. आसदवासी सवकास मंत्री काय 

किीत आहते, ह ेमला कळत नाही. आपण ज्येष्ठ मंत्री आहात. आपल्या काळात 

आसदवासी सवकास सवभागाचा २५ टक्के सनधी कपात केला जातो. आसदवासींना 

वाऱयावि सोडले जाते तिी सदु्धा तमु्ही खचुीवि बसता, आवाज उठवत नाहीत, 

आसदवासींच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाहीत,  ह ेकशाचे लक्षण आह े? ह ेखचुीला 

सचकटून बसण्याचे काम आह.े आपल्याला खचुी समळाल्यामळेु आनंद होत असेल 

पिंत ु आसदवासी बांधवांना न्याय समळत नसल्यामळेु आम्हाला द:ुख होत आह.े 

आपण ह ेअर्थसंकल्पातनू प्रसतसबंसबत किीत आहात यापेक्षा दसुिे कोणतेही द:ुख अस ू

शकत नाही. मी सवथ समाजाचा उल्लेख किीत नाही. पिंत ुसवथ समाज घटकांच्या 

सनधीमध्ये कपात किण्यात आलेली आह.े ती कपात का किण्यात आली ? तयामळेु 

खषू का व्हायचे असा प्रश्न सनमाथण होतो.  

 सभापती महोदया, िाज्यात सदवसेंसदवस बेिोजगािीच े प्रमाण वाढत आह.े 

बेिोजगािीचे प्रमाण २० ते २५ टक्क्यापेक्षा जास्त वाढलेले आह.े 

 उप सभापती : मी सभागहृाला सांग ूइसच्िते की, आपण सवाांनी माननीय 

सभापतींनी सदलेला सनणथय ऐकलेला आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे साहबे 

आपण ज्येष्ठ सदस्य आहात.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, मी माननीय सभापतींसमवेत चचाथ केली 

होती. मला आणखी १५-२० समसनटे वेळ द्यावा, अशी माझी आपल्याला सवनंती 

आह.े 

 उप सभापती : आपण इति सन्माननीय सदस्यांचा दखेील सवचाि किावा. 

सवधानसभेत अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचलेा माननीय सवत्तमतं्री उत्ति दते 

आहते. आपण प्रतयेक वेळी अशा प्रकािे बोलण्याचा आग्रह धिणे बिोबि नाही.  
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 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, मी भाषण र्ांबव ूकाय ? 

 उप सभापती : होय. आपण कृपया नािाज होऊ नये. मला इति सन्माननीय 

सदस्यांना दखेील बोलण्याची संधी द्यावयाची आह.े  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, आपण आमची मसु्कटदाबी किीत 

आहात तयाचा आम्ही सनषेध कितो.  

 उप सभापती : ठीक आह,े आपण बोलावे. आपण इति सन्माननीय 

सदस्यांचा सवचाि किणाि नाही काय ? आपण अशा प्रकािे पीठासीन 

असधकाऱयांसमवेत हुज्जत घालत आहात ह ेबिोबि नाही. आपल्याला ५ समसनटांचा 

वेळ सदलेला आह.े मी आपल्याला आणखी २-३ समसनटांचा वेळ दऊे शकते. पिंत,ु 

१५-२० समसनटांचा वेळ दणेे शक्य नाही, ह ेआपण समजनू घ्यावे.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, आम्ही सविोधी पक्षाच्या वतीने सहकायथ 

कितो. सभागहृात मंत्री, सन्माननीय सदस्य उपसस्र्त नसताना दखेील आम्ही 

सभागहृाचे कामकाज सरुु ठेवतो. आम्ही शासनाला सहकायथ कितो. पिंत ु सविोधी 

पक्षाच्या सदस्यांना बोल ूसदले जात नाही.  

 उप सभापती : आम्ही आपल्याला बोलण्यासाठी वेळ दतेो. इति सन्माननीय 

सदस्यांना दखेील बोलण्यासाठी वेळ समळाला पासहजे. आपण वेळेची मयाथदा 

पाळावी, अशी माझी सवनंती आह.े आपले भाषण सरुु होऊन ५-६ समसनटे झालेली 

आहते. आपण पासहजे ति आणखी १० समसनटे बोलावे.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, आपण अर्थसंकल्पाविील चचचेे उत्ति 

सोमवािी घ्यावे.  

 उप सभापती : आपल्या एकट्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सभागहृाचे कामकाज 

चालणाि नाही. सवाांच्या सहमतीने सनणथय झालेला आह.े आपण सभापती 

महोदयांकडे जाऊन सवचािणा किावी.  
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 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, सवधानसभेत अर्थसंकल्पाविील चचचे े

उत्ति सरुु झाले म्हणजे सवधानपरिषदते दखेील उत्ति सरुु झालेच पासहजे असे नाही. 

 उप सभापती : आपण कृपया माझ्याबिोबि वादसववाद करु नये. सभापती 

महोदयांनी प्रतयेक सन्माननीय सदस्यांना ५ समसनटे बोलण्याची पिवानगी सदलेली 

आह.े आपण ज्यषे्ठ सदस्य आहात. आपण अशा प्रकािे वादसववाद करु नये, नाही ति 

इति सन्माननीय सदस्य दखेील अशाच प्रकािे वादसववाद कितील. अशा प्रकािे 

वागणे ह ेबिाबि नाही. 

श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, आपण अर्थसंकल्पाविील चचचेे उत्ति 

सोमवािी घ्यावे. 

उप सभापती :  आपण म्हणाल तसे होणाि नाही. आपण सभापती महोदयांनी 

सदलेला सनणथय ऐकून सदु्धा माझ्याबिोबि वादसववाद किीत आहात, ह ेबिोबि नाही. 

आपण कृपया २-३ समसनटात भाषणाचा समािोप किावा. 

श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, सशवसेना पक्षाचा जाहीिनामा आह.े 

तयामध्ये स्र्ासनक भसुमपतु्रांना ८० टक्के नोकऱया द्याव्यात असे म्हटले आह.े आपण 

१ टक्का तिी न्याय सदला काय ? एका माणसाला न्याय सदलेला आह.े आपण प्रतयेक 

वषी शेतकऱयांच्या बाँक खातयात १० हजाि रुपये जमा किणाि आहात. एक रुपया 

तिी शेतकऱयांच्या खातयात जमा केलेला आह ेकाय ति नाही. आपण जाहीिनामा 

काढता, लोकांना नोकिीचे आश्वासन दतेा. तयाचे प्रसतसबंब अर्थसंकल्पात उमटले 

पासहजे. पिंत ुतसे झालेले नाही. शेतकिी ग्रामीण भागाचा कणा आह.े माननीय िोजगाि 

हमी योजना मंत्री सभागहृात उपसस्र्त आहते. त ेज्येष्ठ मंत्री आहते. तयांना िोजगाि 

हमी योजनेमध्ये अडकसवण्यात आले, तयांना न्याय सदला जात नाही, ते तोंड दाबनू 

बकु्क्याचा माि सहन किीत आहते. मी सांग ू इसच्ितो की, महािाष्ट्र िाज्यात 

एमआिईजीएससाठी स्वतंत्र कि आकािणी केली जाते. सन २००८ पयांत तो सनधी 

िोजगाि हमी योजना सवभागाला समळत होता. पिंत ुसन २००८ मध्ये एमआिईजीएस 

लाग ूझाल्यापासनू तो सनधी एकसत्रत खातयाम जमा होतो. सन २००८-०९ पासनू 
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श्री.सवनायक मेटे.......... 

आता पयांत किाच्या माध्यमातनू सकती िक्कम जमा झाली ? ही शासनाची मेहिबानी 

नाही. ग्रामीण भागातील गिीब मजिुांसाठी जनतेकडून टॅक्सच्या रुपाने सनधी प्राप्त 

झालेला आह.े २६५१७ कोटी रुपये जमा झालेले आहते. िोजगाि हमी योजना 

सवभागाला आता पयांत केवळ १४१३७ कोटी रुपये सदलेले आहते. उवथरित १२.५ 

हजाि कोटी रुपये गबन केलेले आहते. गोिगिीबांचा पैसा तमु्ही वाटेल तया 

भ्रष्टाचािासाठी वापित आहात ह ेिाज्यातील जनता पचव ूदणेाि नाही. मी सभागहृाचा 

जास्त वेळ घेत नाही. पिंत ुकाही गोष्टींचा उल्लेख किणे गिेजेचे आह.े  

उप सभापती : आपण कृपया दोन समसनटात भाषणाचा समािोप किावा.  

श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, कााँग्रसे, िाष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षाने 

जाहीिनामा काढला होता. ससुशसक्षत बेिोजगािांना माससक ५ हजाि रुपये भत्ता दणे्यात 

येईल, असे सांगण्यात आले होते. पिंत ुकाहीही नाही. ससुशसक्षत बेिोजगाि फाशी घेत 

आहते तिी तमु्हाला तयांच्यासवषयी काही वाटत नाही. आपण अर्थसंकल्पात 

ससुशसक्षत बेिोजगािांसाठी एका दमडीची सदु्धा तितदू केली नाही.  

सभापती महोदया, माननीय सवत्तमंत्रयांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मान्य केले 

की, आम्ही ५० हजाि रुपये अनदुान दणे्याचे घोसषत केले होते पिंत ुआम्ही आसर्थक 

अडचणमळेु त या िक्कमेचे वाटप करु शकलो नाही. सवत्तमंत्री महोदयांनी स्वत: तशी 

कबलुी सदलेली आह.े आम्ही यावषी सवचाि करु, असे आपण सांगत आहात. आपण 

सकती र्ापा माित आहात ? आपण मिाठवाड्यासाठी एक चांगले काम केले. आपण 

हळदीचे कें द्र सरुु केले तयाबद्दल मी आपले असभनंदन कितो. आपण तया कें द्राला 

स्व.बाळासाहबे ठाकिे यांचे नाव सदले तयांचेही मी कौतकु कितो. बीड सजल्यातील 

ससताफळ कें द्र सकतयेक वषाांपासनू बंद आह.े तया कें द्राला कुलपू लावण्यात आलेले 

आह.े तया कें द्रात उंदीि, मांजिी खळेतात. आपल्याला तया कें द्राची आठवण येत 

नाही. ससताफळ खपू महतवाचे फळ आह.े ससताफळाचा औषधापासनू आईस्िीम 

तयाि किण्यापयांत उपयोग होतो. पिंत ुआपल्याला तया कें द्राची आठवण येत नाही. 
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श्री.सवनायक मेटे.......... 

आपण बीड येर्ील ससताफळ कें द्राबाबत कोणता सनणथय घेणाि आहात ? बाजाि 

ससमतयांमध्ये पायाभतू ससुवधा सनमाथण किण्यात येतात. पिंत ुआपण अजनूही तरेे् 

बोटानेच भाव ठिसवतो. मी सांग ूइसच्ितो की, मिाठवाडा वॉटि ग्रीड बंद पडलेले आह.े 

आपण अमतृमहोतसवी वषाथसनसमत्त ते सरुु किाव,े अशी माझी सवनंती आह.े  

 सभापती महोदया, मी माननीय सवत्त िाज्यमंत्रयांच ेअसभनंदन कितो. आपल्या 

सजल्यातील सशवसागि जलाशय येरे् पयथटन कें द्र सरुु किण्यात आलेले आह.े पिंत ु

आपण जायकवाडी येर्ील पयथटन कें द्र बंद केले.... 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे साहबे आपण कृपया 

भाषण संपवावे. आता सन्माननीय सदस्य श्री.सनलय नाईक यांनी आपले भाषण सरुु 

किावे. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,..... 

 उप सभापती : मी आपल्याला भाषण संपसवण्याबाबत वािंवाि सवनंती 

केलेली आह.े मी आता आपल्याला बोलण्याची पिवानगी दणेाि नाही. सन्माननीय 

सदस्य श्री.सवनायक मेटे साहबे आपण १३ समसनटे भाषण केले. मला सवथ सन्माननीय 

सदस्यांना न्याय दणेे िमप्राप्त आह.े मी सवाांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले आह.े सन्माननीय 

सदस्यांनी ५ समसनटांची मयाथदा पाळावी अन्यर्ा मी पढुील सन्माननीय सदस्यांचे नाव 

पकुािणाि आह.े आता सन्माननीय सदस्य श्री.सनलय नाईक यांनी आपले भाषण सरुु 

किावे. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, सवधानसभेत माननीय तासलका 

सभाध्यक्षांनी २ तास वळे वाढवनू सदलेली आह.े 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे साहबे आपण कृपया 

माझ्या सहनशक्तीचा कडेलोट करु नका. आपण म.सव.प. सनयम २६० अन्वये दोन्ही 

प्रस्ताव पढेु ढकलले आहते.        

        यानंति श्री.सांगळे...... 
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उप सभापती.... 

आपण कायथिमपसत्रकेविील सवथ लक्षवधेी सचूना पढेु ढकलल्या व 

अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेकरिता वेळ सदला. तसेच तयावि आपल्याला १२ 

समसनटे बोलण्याची संधी सदली तिी आपण माझ्याशी वादसववाद का किीत आहात ? 

आपल्याला भाषण किण्यासाठी सदलेली वेळ संपलेली आह.े सन्माननीय सदस्य 

ॲड. सनलय नाईक यांनी आपल्या भाषणाला सरुुवात किावी. सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रसाद लाड आपली इच्िा असल्यास मी सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे 

यांना संध्याकाळपयांत बोलण्याची अनमुती दतेे. ही सभागहृ चालसवण्याची कोणती 

पद्धत आह े?  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, आम्हा सवाांना अर्थसंकल्पावि 

सवथसाधािण चचेमध्ये आमचे सवचाि मांडावयाचे आहते.  

 उप सभापती : माननीय सभापती यांनी आपल्याला ५-५ समसनटांमध्ये भाषण 

किावे असे सांसगतले तिी तमु्ही १२ - १२ समसनटे भाषण किीत आहात. तयामळेु इति 

सन्माननीय सदस्यांना भाषण किावयास संधी द्यायची नाही का ?  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,.... 

 उप सभापती :  तमु्हाला सशस्त पाळायची नाही. तमु्ही सदनामध्ये उभे िाहून 

माझ्यासमवेत अशाप्रकािे चचाथ किणाि असल्यास ही बाब योग्य नाही.  

  श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, आपण मला अर्थसंकल्पावि माझ ेपणूथ 

म्हणणे मांडू सदले नाही, मी या गोष्टीचा सनषेध कितो..... 

 उप सभापती : आपल्या सािख्या वरिष्ठ सन्माननीय सदस्यांनी सदनामध्ये 

अशा प्रकािे वागण्याची पद्धत बिोबि नाही. मी आपल्याला अर्थसंकल्पाविील 

सवथसाधािण चचेमध्ये भाषण किण्यासाठी १२ समसनटांचा वेळ सदला होता.... 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, *** 

*** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि. 
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 उप सभापती : ठीक आह.े आपण वेळेसंबंधी काही ऐकणाि नसाल व इति 

सन्माननीय सदस्यांचा सवचाि किणाि नसल्यास ते योग्य नाही. आपण सन्माननीय 

सदस्यांचे भाषण शांतपणे ऐकावे.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,....  

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे यांनी या संदभाथत केलेला 

सवथ उल्लेख पटलावरुन काढून टाकावा. 

  श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,.... **** 

 उप सभापती : तमु्ही बेजबाबदािपणे वागत आहात.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,.... मी बेजबाबदािपणे वागलेलो नाही. 

 उप सभापती : मी इति सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यास दते आह.े ह ेचकुत 

आह ेका ? काही मयाथदा नावाची गोष्टच नाही. **** 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,... 

 उप सभापती : ***  आता सन्माननीय सदस्य ॲड. सनलय नाईक यांनी 

आपल्या भाषणास सरुुवात किावी. 

 ( सन्माननीय सदस्य सदनातनू बसहगथमन कितात व तयानंति एका समसनटामध्ये 

सदनामध्ये येतात.) 

**** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि. 
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 ॲड. सनलय नाईक (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेत माझे सवचाि व्यक्त 

किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, शासनाने ित्रपती संभाजी िाजे यांच्या स्मािकासाठी 

अर्थसंकल्पामध्ये तितदू केल्याबद्दल मी मंत्री महोदयांना धन्यवाद दतेो. आपला दशे 

कृषीप्रधान दशे असल्याचे आपण म्हणत असतो. महािाष्ट्र हा कृषीसंबंधी नेहमीच 

अग्रेसि िासहला आह.े महािाष्ट्र शासनाने िाज्यात कृषीसंबंधी अद्ययावत योजनांचा 

अवलंब  केला पासहजे अशा प्रकािे काही सन्माननीय सदस्यांनी उल्लेख केला होता. 

कृषी धोिणासंबंधी सांगायचे झाल्यास ३० िाज्यांच्या तलुनेत महािाष्ट्र शासनाने 

कृषीकरिता ६ टक्के बजेट सदलेले आह.े पिंत ु३० िाज्यांच्या तलुनेत महािाष्ट्रातील 

कृषीकरिता ६.२ टक्के बजेट असणे आवश्यक आह.े शासनाने ३० िाज्यांच्या तलुनेत 

कृषी सवशेषत: आिोग्याकरिता ४.६ टक्के बजेट सदलेले आह.े सजल्हा परिषदांमधील 

काही शाळांची असतशय दयनीय परिसस्र्ती झाली आह.े तया शाळांमध्ये गिीब 

लोकांची मलेु जातात, श्रीमत लोकांची मलेु तया शाळांमध्ये सशक्षण घेण्यासाठी जात 

नाहीत. म्हणनू  मी माननीय सवत्त िाज्य मंत्रयांना सवनंती कितो की,  आपल्याला ग्रामीण 

भागांचा सवकास किायचा असल्यास सजल्हा परिषदांच्या शाळा दरुुस्तीकरिता 

अर्थसंकल्पामध्ये सवशेष सनधीची तितदू किावी.   

 सभापती महोदया, काल सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांनी एका 

गोष्टीचा उल्लेख केला होता. ततकालीन सभापती स्वगीय सशवाजीिाव दशेमखु यांनी 

पवूीच्या काळात या सदनाचे नेततृव केले होते.  मी माननीय सवत्त िाज्य मंत्रयांना सवनंती 

कितो की, शासनाने स्वगीय सशवाजीिाव दशेमखु यांच्या स्मािकासंबंधी योग्य तो 

सनणथय घेतला पासहजे.  

 सभापती महोदया, नागपिू येरे् कै.वसंतिाव नाईक यांच्या नावाने सभागहृ 

तयाि किण्यासाठी एनआयटीमध्ये २० कोटी रुपयांचा सनधी जमा झालेला आह.े या 

संदभाथत  माननीय सवत्त िाज्य मंत्री आसण शासनाने तातडीने सनणथय घ्यावा अशी मी 

आपल्याला सवनंती कितो.  
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ॲड. सनलय नाईक .... 

 सभापती महोदया, आपण एका बाजलूा सामान्य माणसू व शेतकऱयांच्या 

प्रश्नासंबंधी सवचाि किीत असतो. बंजािा समाज वासशमच्या पोहिादवेीला मानतो. 

माननीय सवत्त िाज्यमंत्री तेर्ील पालक मंत्री आहते. मंत्री महोदयांनी सवशेष लक्ष दऊेन 

सदि काम जलद गतीने सरुु किावे अशी मी आपल्याला सवनंती कितो. 

सभापती महोदया, यवतमाळ सजल्हयातील पसुद तालकु्यामध्ये असतरिक्त ऊस 

पडलेला आह.े या संदभाथत माननीय पालक मंत्री आसण सजल्हासधकाऱयांची एखादी 

बैठक घेऊन तो ऊस गाळपासाठी कसा नेता येईल ? याबाबत सवचाि केला पासहज े

अशी मी शासनाला सवनंती कितो.  

 सभापती महोदया, माननीय मंत्री श्री.सवजय वडेट्टीवाि यांनी ओबीसी 

आिक्षणाच्या बाबतीत चांगली भसूमका घेतली. याबद्दल मी तयांचे मनापासनू 

असभनंदन कितो. या संदभाथत शासनाने सवशेषत: माननीय मखु्यमंत्री, माननीय उप 

मखु्यमंत्री असो, तयांनी माननीय मंत्री श्री.सवजय वडेट्टीवाि तसेच सन्माननीय सदस्य 

श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांच्या समवेत चचाथ करुन उच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी 

आिक्षण सटकले पासहज ेयासाठी सवशषे दखल घेतली पासहजे. अन्यर्ा ओबीसीची 

एक पणूथ सपढी गािद झाल्यासशवाय िाहणाि नाही. यवतमाळ सजल्हयातील सदग्रस 

तालकु्यामध्ये एका माजी सैसनकाची  ९८ वषाांची सवधवा पतनी िाहत आह.े तयांनी 

शासनाकडे अजथ केलेला आह े की, गजुिात िाज्यामध्ये माजी सैसनकांच्या सवधवा 

पतनींना ९ हजाि रुपये, ओडीसा िाज्यामध्ये १० हजाि रुपये मानधन सदले जाते. 

याउलट महािाष्ट्र शासनाकडून माजी सैसनकांच्या सवधवा पतनींना फक्त ६ हजाि रुपय े

मानधन सदले जात आह.े माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह ेकी, िाज्यातील माजी 

सैसनकांच्या सवधवा पतनींच्या संदभाथत शासनाने तातडीने सनणथय घ्यावा.  

 सभापती महोदया, पसुद येरे् २-३ मसहन्यांच्या काळात २ दगंली झाल्या. तयात 

काळी दौलतखाना सवभाग तसेच शेंबाळ सपंप्री परिसिाचा समावेश आह.े यवतमाळ 

सजल्हयाच्या पोलीस अधीक्षकांनी पसुद येरे् असतरिक्त सजल्हा पोलीस अधीक्षकाच े

कायाथलय करुन दणे्याबाबत शासनाकडे सवनंती केलेली आह.े शासनाने सदि  
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ॲड. सनलय नाईक .... 

कायाथलयासाठी ५-१० कोटी रुपयांची तितदू केली पासहजे अशी मी मंत्री महोदयांना 

सवनंती कितो. काळी दौलतखाना येरे् दगंल झाली होती. तेरे् जातीय स्वरुपाची 

परिसस्र्ती असतशय वाईट आह.े  

 सभापती महोदया, माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात िाज्यात 

यशवंतिाव चव्हाण मकु्त वसाहत योजना सरुु होती. तया योजिेमध्य ेबंजारा, धिगर, 

िंजारी नकंिा िडार समाज असो त यांिा त्या िसाहतीमध्ये घर नमळण्याची योजिा 

होती. मी माििीय मंत्री यांिा नििंती करतो की, शासनाने िाज्यात सदर योजिा सरुु 

ठेिली पानहजे. माििीय आरोग्य मंत्री श्री.िाजेश टोपे यांनी कोसवड िाज्यात असतशय 

चांगल्या प्रकािे कामे केलेली आहते. पिंत ुकोसवड काळात असतशय काही सठकाणी 

अन्याय झाला आह.े पसुद तालकु्यातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कोसवड काळात 

संडास, बार्रुममध्ये पाणी दखेील उपलब्ध नव्हते. अशा प्रकािे तेरे् असतशय वाईट 

परिसस्र्ती होती. याबाबत सवथ वतथमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रससद्ध झाल्या होतया. आम्ही 

याबाबत संबंसधतांकडे सवनंती केली होती. पिंत ुकोसवड काळ सरुु होता. पसुद येर्ील 

ग्रामीण रुग्णालयामध्ये एक मसहला प्राध्यापक सतच्या पतीसमवेत ॲडमीट होती. पिंत ु

रुग्णालयामधील संडास बार्रुममध्ये पाणी नसल्यामळेु तया मसहलेला सबसलिीची 

पाणी घेऊन उघडयावि शौचाला जावे लागले. तयानंति सदि मसहला प्राध्यापकांनी 

िात्री साडेदहा वाजता मला फोन केला. मी ही बाब तातडीने सजल्हासधकाऱयांना 

सांसगतली. शासनाने या संदभाथत गांभीयाथने सवचाि केला पासहजे. माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस यांच्या काळात िाज्यात काही चांगल्या योजना सरुु होतया. शासनाने तया 

योजना आता बंद केलेल्या आहते. याचे आम्हाला असतशय द:ुख होत आह.े  
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ॲड. सनलय नाईक .... 

 

"मठु्ठी में कुि सपने लेकि, 

 भिकि जेबों में आशाएं, 

सदल में ह ैअिमान यही,  

कुि कि जाएं, कुि कि जाएं,  

सिुजसा तेज नहीं मझुमें, 

 दीपकसा जलता दखेोग,े  

अपनी हद िोशन किके, 

तमु मझुको कब तक िोकोगे ? " 

सभापती महोदया, एवढे बोलनू मी माझे भाषण पणूथ कितो, धन्यवाद.  

--------------- 
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श्री.रामदास आंबटकर (िधाय-चदं्रपरू-गडनचरोली सर्ा.प्रा.सं.) : सभापती 

महोदय, फार कमी िळेात मी अर्यसंकल्पािर बोलणार आह.े अर्यसंकल्पाछया 

निनमत्तािे सांग ू इनछितो की, यातील अिेक तरतदूी जनु्या प्रोजेक्ट नकंिा जनु्या 

कल्पिेिर आधारीत आहते. िधाय हा नजल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रसत नजल्हा आह.े 

या नजल्हयात काही िषायपासिू आम्ही प्रयत्िशील आहोत. िधाय िदीिर आजिसरा 

गािाजिळ आजिसरा िािाचा बॅरेज आह.े जिू २०१९ मध्ये सरकारिे त्यािेळी यास 

पणूय मंजरूी दऊेि माचय २०२० मध्य ेहा प्रोजेक्ट सरुु करु अशा प्रकारे अध्याय तासाछया 

चचेत अनभिचि नदले होते. माझी अर्यमंत्री महोदयांिा नििंती आह ेकी, याचा िक्की 

निचार करािा. दसुरा निषय सभागहृासाठी महत्िपणूय आह.े राजा उदार झाला ि हाती 

भोपळा नदला अशी या अर्यसंकल्पाची अिसर्ा आह.े दशे सिातंत्रयाचा अमतृ 

महोत्सि साजरा करीत आह.े दशेाछया माििीय पंतप्रधािांिी सिातंत्रयाछया शतक 

महोत्सिापययत् छया काळात दशेात अमतृकाळ आह ेअसे सांगिू शतकपतूीछया िेळी 

हा दशे बलिाि राष्ट्र म्हणिू उदयास येईल ि बलिाि राष्ट्र म्हणिू यास मान्यता 

नमळेल अशा अर्ायिे ह ेधोरण आखले आह.े मात्र राज्य सरकारिे या संदभायत आपले 

दळभद्री धोरण ि कृती दाखििू नदलेली आह.े सिातंत्रयाचा दनैदप्पयमाि इनतहास 

आपल्यासमोर आह.े तटुपुंजे उल्लेख करुि राज्याचे अमतृमहोत्सिी िषय आपण 

साजरे केले पानहजेे का. केिळ १० महापरुुषांछया गािातील शाळांिा एक कोटी रुपय े

नदले ि त्यातिू या सिय महापरुुषांिा श्रध्दांजली िानहली ह ेहोणार िाही. महाराष्ट्रात 

असे अिेक सफुलींग आहते. बॅ.ए.आर.अंतलेु ह े महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री असतािा 

महाराष्ट्रात जेरे् आंदोलि ि क्रांती झाली अशा सिय नठकाणी समारके उभारण्याचा 

मोठा प्रयत्ि केला होता. महाराष्ट्रात ह ेसियत्र आपणास पहाियास नमळाले. आज या 

समारकाची अिसर्ा दयनिय आह.े क्रांतीचा इनतहास कोणाला सांगािा ि कोणी 

सांगािा. त्यामळेु माझा प्रश्न आह ेकी, महाराष्ट्रातील महापरुुषांछया समरणार्य आपण 

काही करणार का. २-३ गोष्टींचा उल्लेख करतो. चंद्रपरू नजल्हयांमध्ये िीर बाबरुाि 

शेडमाके िािाचे क्रांतीकारक होऊि गेले. इगं्रजांिी त्यांिा फासािर लटकिले. 

आनदिासी समाजातील ते मोठे व्यिी होते. यांचे समारक सधु्दा गडनचरोलीमध्य े

व्हायला पानहजे ही आमची मागणी आह.े आष्टी ि नचमरू या मोठया क्रांती झालेल्या 
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श्री.रामदास आंबटकर..... 

 आहते, नचमरूची क्रांती तर मोठी झाली, यनुियि जॅक खाली उतरिला गलेा, टोनकओ 

येर्िू सभुाषचंद्र बोस यांिी भारतातील नचमरू ह ेगाि सितंत्र झाले अशा प्रकारची 

घोषणा केली होती. आष्टीचाही रणसंग्राम असाच आह.े माझी सरकारला नििंती आह े

की, या इनतहासाला पनु्हा उजाळा द्यायचा असेल, यिुकांसाठी प्रेरणचेा इनतहास 

नलहायचा असेल तर सिय महापरुुषांिा कोठेही िगयिारी ि करता दशेात घडलेल्या 

क्रांतीची सफुलींग आपण पेटिली पानहजते. त्या अर्ायिे याचा निचार केला पानहज.े 

आपणास नमळालेले सिातंत्र केिळ ५-२५ िषायत नमळालेले िाही. १८५७ ते १९४७ 

हा पणूय संघषायचा काळ होता. महाराष्ट्रातील मराठी सैन्य मोठया प्रमाणात अटकेपार 

ि कटकेपार गेले होते. याची आपणा सिाांिा इनतहास मानहती आह.े या इनतहासाला 

पिुनजयनित करणारा एक निषय आपल्या सिाांछया समोर मांडतो. रंगो बापजूी गपेु्त यांचे 

समारक यितमाळ नजल्हयात आह,े पण सातारचे शेिटचे राजे असे त्यांचे सर्ाि होते. 

त ेनशिाजी महाराजांचे शेिटचे िारस होते, ते १८०८ मध्य ेगादीिर आले ि १८३९ 

पययत त्यांिी राज्य केले ि िंतर इगं्रजांछया निनतप्रमाणे त्यांचे राज्य खालसा झाल.े 

त्यांच ेनदिाणजी रंगो बापजूी गपेु्त होते, ते इगं्लंडला गेले. ते १५ िषय इगं्लंड सरकारशी 

भांडले, ते झगडले. तोपययत्  १८५५ चा काळ उजडला ि १८५७ ची क्रांती सरुु झाली. 

या ददुिैी क्रांतीिंतर आपण पराभतू झालो. त्यातिू निराश झालेली माणसे िेगिेगळया 

नठकाणी होती. रंगो बापजूी गपेु्त यांिी त्यािेळी लपतिपत माहुरछया जंगलामध्य े

अिेक नदिस काढले. दारव्हयाजिळ त्यांिी एक मठ सर्ापि केला ि यिुकांसाठी 

शिी प्रदशयिाची व्यायामशाळा सरुु केली. रंगो बापजूी गपेु्त यांची सरकारिे दखल 

घेतलेली आह.े या समारकासाठी माझी अर्यमंत्री महोदयांिा नििंती आह े की, या 

समारकाछया नठकाणी कोणत्या प्रकारचा प्रोजेक्ट व्हािा, कोणता प्रकल्प उभारािा. 

ज्यातिू राष्ट्रभिी निमायण होईल, दशेात ििीि प्रेरणा नमळेल अशा प्रकारे समारकाछया 

नठकाणी काही काम सरुु व्हािे अशी मी आपणास नििंती करतो. १८५७ छया सिय 

सिाततं्रयनिरांिा ि १९४७ छया  क्रांतीला आपण सियजण िमि करुया. धन्यिाद. 

   --------- 
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श्री.रमेशदादा पाटील (निधािसभेिे नििडलेले) : सभापती महोदय, मी सि 

२०२२-२३ छया अर्यसंकल्पािर बोलण्यास उभा आह.े अर्यसंकल्पामध्ये सरकारिे 

मनछिमार बांधिांसाठी निशेष तरतदू करािी. शासिािे सादर केलेला अर्यसंकल्प हा 

मनछिमार बांधिांछया तोंडाला पािे पसुणारा आह.े मनछिमार बांधिांसाठी ठोस 

िाढीि तरतदू करण्यात आलेली िाही. त्यामळेु महानिकास आघाडी सरकारिर 

िाराजी व्यक्त्  करीत आह.े कें द्र शासिाछया माफय त शतेकरी बांधिांकरीता नकसाि 

के्रडीट योजिा राबनिली जाते. यांिा नबिव्याजी कजय नदले, त्याच धतीिर राज्य 

शासिािे मनछिमार बांधिांिा नकसाि के्रडीट काडय योजिा चाल ूकरािी. यासाठी 

तरतदू करािी. कारण मनछिमार बांधिांिा बऱ्याच संकटांिा तोंड  द्यािे लागत.े 

चक्रीिादळामध्य े िकुसाि होते, त्यामळेु तातडीची आर्ीक मदत गरजचेी असते. 

शेतकऱ्यांकरीता ३ लाख रुपयांची तरतदू नकसाि के्रडीट काडयमध्य े केलेली आह,े 

तशी तरतदू मनछिमारांकरीता करण्यात यािी अशी शासिाला नििंती करतो. आपण 

नकसाि के्रडीट काडय मनछिमारांसाठी उपलब्ध करुि द्यािे.  

सभापती महोदया, जिू ि जलैु मनहन्यात मासेमारी बंद कालािधीत 

तानमळिाडू ि आंध्रप्रदशे राज्याछया धतीिर महाराष्ट्रात दरमहा मनछिमार बंध ूि 

भनगिींिा ५००० रुपये दणे्याची खािटी योजिा चाल ूकरािी. यासाठी १०० कोटी 

रुपयांची तरतदू करािी. तानमळिाडू ि आंध्रप्रदशे अशा राज्यांमध्ये चाल ूअसलेली 

अशी योजिा महाराष्ट्रात चाल ूकरािी अशी नििंती राहील. मनछिमार बंध ूभनगिी 

दोि मनहिे मासेमारीचा व्यिसाय करु शकत िाही. मनछिमार बांधिांसाठी नडझले 

परताव्याची प्रत्येक अर्यसंकल्पात मागणी केली जाते, पण शासि त्याचा निचार 

करीत िाही. पढुील िषायसाठी शासिािे अर्यसंकल्पात याकरीता तरतदू करािी. 

मनछिमार बांधिांचा ३०० कोटीपेक्षा जासत रकमेचा नडझले परतािा बाकी असिू 

शासिाकडे प्रलंनबत आह.े त्यासाठी िाढीि म्हणिू ८०० कोटीपययत तरतदू करािी 

म्हणज ेपढुील िषायसाठी ती उपयोगी येईल. सन्माििीय सदसय श्री.जयंत प्र.पाटील 

यांिी र्ोडया िेळापिूी सांनगतले की, पढुील  बजटेमध्ये त्याची तरतदू करािी. कोकण 

नकिारपट्टीिर अिेकदा िैसनगयक आपत्ती येत असते. यामध्य े मोठया प्रमाणािर 

मनछिमार बांधिांचे िकुसाि होते. त्यात एिडीआरएफचे निकष बदलिू 
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 मनछिमारांसाठी निशषे आनर्यक तरतदू करािी. गेल्या दोि िषायत तीि िादळे आली, 

िकुसाि भरपाई तटुपुंजी नमळाली आह.े २१०० कोटीचे िकुसाि झाल ेतेव्हा ६५ 

कोटी रुपये नदले. एिडीआरएफचे निकष आहते. १००० रुपयांचे िकुसाि झाले तर 

१०० रुपयांची तरतदू केली जाते. त्यामळेु एिडीआरएफचा निकष बदलण्यात यािा. 

मनछिमारांचा ॲक्चअुल सव्ह े करािा, शासिािे निकष बदलण्यासाठी सनमती 

िेमािी. मनछिमारांची िादळामळेु होणारी िकुसािभरपाई द्यािी. महाराष्ट्रात 

ओएिजीसी ि मत्सयव्यिसाय निभागामाफय त मागील १० िषायत सेसेमीक सव्ह ेसरुु 

केलेला आह.े ओएिजीसीिे मत्सयव्यिसाय निभागासोबत ॲग्रीमेंट केले. त्यामळेु 

सेसेमीक सव्ह ेकरीत असतािा मासेमारी बंदीछया कालािधीत मनछिमार बांधिांिा 

िकुसाि भरपाई म्हणिू ५०० कोटी रुपयांची निशेष तरतदू करण्यात यािी. 

ओएिजीसीकडूि सेसेमीक सव्हकेरीता ऑईल शोधण्याची मशीि लािल्यामळेु मासे 

मरतात. माशांिा त्रास होतो ि मासे पळूि जातात. दोि तीि मनहन्यांसाठी मासेमारी 

बंद केली जाते. अशी १० िषाांपासिू मनछिमारांिा िकुसािभरपाई नमळाली िाही.  

 

       यािंतर श्रीमती िाफडे .....  
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श्री.िमेशदादा पाटील..... 

५०० कोटी रुपये ओएनजीसीकडून येणे आह.े  याकरिता महािाष्ट्र शासनाला आमची 

सवनंती आह ेकी, कें द्र आसण िाज्य शासन यांनी यामध्ये सहकायथ किणे अपेसक्षत आह.े  

प्रतयेक सजल्हयात मसच्िमाि बांधवांकरिता सजल्हा सनयोजन सवभागामाफथ त 

मसच्िमािांना आवश्यक ती सोयी-ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात जास्तीत जास्त 

आसर्थक तितदू शासनाने किावी, अशी मी सवनंती कित आह.े  

 सभापती महोदया, शेतकऱयांना ३३,००० कोटी रुपयांचे कजथ माफ केले, 

तयाच धतीवि मसच्िमािांना एनसीडीसी बोटींवि घेतलेले कजथ, इति सवथ प्रकािचे 

र्सकत कजे माफ किण्यासाठी अर्थसंकसल्पय असधवेशनामध्ये ५०० कोटी रुपयांची 

तितदू किावी.   शेतकऱयांकरिता पावसाच्या प्रमाणावि आधारित दषु्ट्काळ जाहीि 

केला जातो. पिंत ु या बोटधािकांनी एनसीडीसीचे जे कजथ घेतलेले आह,े त े

शेतकऱयांच्या कजाथप्रमाणे शासनाने माफ किणे आवश्यक आह.े 

 सभापती महोदया, िाज्य शासनामाफथ त मुंबईमध्ये कोळी मसच्िमाि भवन 

उभािण्याकरिता ५० कोटी रुपयांची तितदू किणे आवश्यक आह.े इति िाज्यातनू 

आलेल्या लोकांचे भवन आसण इति बांधकामे झाली, इति लोकांना तयांच्या 

समाजाकरिता मोठमोठे प्लॉट सदले गेलेले आहते. तिी कोळी समाजाकरिता काही 

समळालेले नाही, याकरिता शासनाने आवश्यक ती तितदू किावी.  िाज्यात प्रतयेक 

सजल्हयात सागिी सजल्हयात अतयाधसुनक वातानकूुसलत मासळी बाजाि 

उभािण्याकरिता १०० कोटी रुपये तितदू किण्यात यावी.  कािण वातानकूुसलत 

मासळी बाजाि नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे या सािख्या शहिात जि उभे केले ति ते असधक 

फायद्याचे ठिेल. तरेे् कॉस्मोपॉसलसटयल लोक िाहतात.  तेरे् िाष्ट्रीय व आंतििाष्ट्रीय 

पातळीविील लोक वास्तव्य कितात. 

( वेळ संपल्याचे बेल वाजसवली जाते. ) 

सभापती महोदया, प्रधानमंत्री मतस्योद्योग योजनेंतगथत शासनाने ५० कोटी रुपयांची 

तितदू किावी.   
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श्री.िमेशदादा पाटील..... 

 सभापती महोदया, महािाष्ट्रात अनसुसूचत जमातीच्या लोकांच्या खावटी 

योजनेकरिता वाढीव आसर्थक तितदू किावी, कािण खावटीकरिता २००० रुपये 

प्रतयेकी आसदवासी यांना सदले जातात. काही आसदवासींना खावटीचे सकट दखेील 

सदले जाते.  पिंत ुआम्ही अनसुसूचत जमाती कल्याण ससमती दौऱयाच्या सनसमत्ताने 

ज्यावेळी िाज्यात सजल्हया-सजल्हयात जातो, तयावेळी आम्ही पासहले की, अनसुसूचत 

जमातीच्या लोकांना खिाब व सनकृष्ट दजाथची खावटी सदली जाते.  तेरे् शासनाने 

प्रतयक्ष इन्स्पेक्शन किावे, जे लोक तेरे् ह ेकाम कित आहते, तयांच्यासवरुध्द कािवाई 

किायला पासहजे,  कािण सवाांना ह े समळत नाही.  आमची सवनंती आह े की, 

शासनाकडून या खावटीकरिता २००० रुपये नगद सदले जातात, तसेच, तयांना  २००० 

रुपयांचे खावटी सकट सदले जाते.  यापेक्षा तयांच्याकरिता ४००० रुपयांची प्रतयेकी 

प्रतयक्ष तितदू सदली ति ते तयांचे िेशन घेऊ शकतात.  याकरिता शासनाने वेगळी व 

उपयोगी येईल, अशी तितदू किावी.   

(वेळ संपल्याची बेल वाजसवली जाते. ) 

 सभापती महोदया, िाज्यात आसदवासी के्षत्रात अनसुसूचत जमातीच्या 

सवद्याथ्याांना पिदशेात सशक्षण घेण्याकरिता वाढीव सशष्ट्यवतृ्ती दणे्याकरिता शासनाने 

तितदू केली पासहजे.  आसदवासी यांच्याकरिता या िाज्याचा एकूण अर्थसंकल्प आह,े 

तयापैकी ९.२७ पसेंट म्हणजेच ९९०० कोटी रुपयांची उपलब्धतता करुन ठेवलेली 

आह.े पिंत ु आसदवासींची मलेु ज्यावेळी पिदशेात सशक्षणाकरिता जातात, 

तयांच्याकरिता २ कोटी रुपये तितदू करुन ठेवलेली आह.े  ती तितदू वाढसवली ति 

तयांना पिदशेात जाऊन चांगले सशक्षण घेता येईल.   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.िमेशदादा पाटील आपण गेली  आठ-

नऊ समसनटांपासनू बोलत आहात, काही मदु्द ेिासहले असतील ति तयाबाबतचे सनवेदन 

पटलावि ठेवावे.  आता आपण आपल्या भाषणाचा समािोप किावा. 
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 श्री.िमेशदादा पाटील : सभापती महोदया,  जे लोक शासकीय व सनम 

शासकीय असधसंख्य पदावि कायथित होते, तयापैकी जे लोक सेवासनवतृ्त झालेले 

आहते, तयांचे वेतन गोठून ठेवलेले आह.े  तयांना रिलीज केले जात नाही, कािण 

तयांनी व्हसॅलसडटी ससटथसफकेट सदलेले नाही म्हणनू तयांना रिलीज केले जात नाही.  कें द्र 

शासनाने याबाबत बािा खासदािांची कसमटी नेमलेली आह.े तयात एक सनणथय घेतला 

गेलेला आह ेकी, ज्यांचे सनवतृ्ती वेतन िोखलेले असेल, ते रिलीज किण्यात यावे.   

तयाच धतीवि महािाष्ट्र शासनाच्या आसदवासी सवभागाने एक कसमटी नेमनू ज्यांच े

सेवासनवतृ्ती वेतन िोखलेले आह,े तयांना ते रिलीज किावे.    एवढे बोलनू मी माझ ेदोन 

शब्द पणूथ कितो. 

-------------------- 
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 श्री.नागोिाव गाणाि (नागपिू सवभाग सशक्षक): सभापती महोदया, सन २०२२-

२३ चा अर्थसंकल्प सदनांक ११ माचथ,२०२२ िोजी सवधीमंडळात सादि किण्यात 

आला.  तयामध्ये िाजस्र्ान सिकािने घोसषत केल्याप्रमाणे तसेच, माननीय श्री.असजत 

पवाि यांनी ०२ जलैु,२०१९ िोजी सवधानसभते मागणी केल्याप्रमाण े िाज्यातील 

सशक्षक कमथचाऱयांना पवुथव्रत जनुी पेन्शन योजना लाग ूकिण्याची घोषणा केली नाही.  

याबद्दल मी सवथप्रर्म खदे व्यक्त कितो. 

 सभापती महोदया, शासन सनणथय सदनांक १२, १५ व २४ फेब्रवुािी, २०२१ 

अन्वये सनदसेशत केलेल्या त्रटुयांची पतुथता केलेल्या शाळांना अनदुान दणे्यासाठी 

५,७७,२२,००० रुपयांची तितदू किण्याची सवनंती सशक्षण सवभागाने केलेली आह,े 

ती मान्य झालेली नाही. मी या सनसमत्ताने मागणी कितो की, ती मागणी मंजिू करुन 

सशक्षकांना अंशत: अनदुान दणे्यात यावे. 

 सभापती महोदया, अघोसषत शाळा, तकुडया, नैससगथक वाढीच्या तकुडया, 

ज्यांचे अनदुानास मलु्यांकन किण्यात आले, पिंत ुप्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंसबत आहते, 

ते प्रस्ताव सनधीसह मजंिू करुन तया सवाांना सशक्षक कमथचाऱयांना वतेन दणे्याची 

व्यवस्र्ा किावी, अशी सवनंती या सनसमत्ताने मी कितो.   

 सभापती महोदया, उच्च माध्यसमक शाळा, सिस्त महासवद्यालयातील एकूण 

१२९३ वाढीव पदांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंसबत आह.े  तो ततकाळ सनकाली 

काढून सशक्षक कमथचाऱयांना व सवद्याथ्याांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मी कितो. 

 सभापती महोदया, सशक्षण के्षत्रात सरुु असलेला घोसषत, अघोसषत, सवना-

अनदुासनत शाळांचा जो प्रश्न आह,े ज्यामळेु सतत सशक्षण के्षत्रात आंदोलन सरुु असत े

आसण तयामळेु सशक्षण के्षत्राच्या गणुवत्तेवि प्रश्न सनमाथण होतो. तो प्रश्न संपणूथपण े

अंसतमत: सनकाली काढावा, अशी सवनंती कितो आसण माझे दोन शब्द पणूथ कितो. 

------------------ 
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 श्री.सविम काळे (औिंगाबाद सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदया, शिुवाि, 

सदनांक ११ माचथ,२०२२ िोजी या िाज्याच ेकतथबगाि उप मखु्यमतं्री, अर्थ व सनयोजन 

मतं्री सन्माननीय श्री.असजत पवाि, िाज्याच ेअर्थ िाज्यमतं्री महोदय, श्री.शभंिुाज दसेाई 

यांनी िाज्याला शोभले अशा आवाजामध्य ेअर्थसंकल्प सवधीमडंळात माडंलेला आह.े   

 सभापती महोदया, िाज्यातील सवथसामान्य जनतेला सदलासा दणे्याचे काम 

शासनाने अर्थसंकल्पातनू केललेे आह.े इतकेच नव्ह ेति या दशेाचा जो पोसशंदा शेतकिी 

बांधव आह,े शेतमजिू बांधव यांना डोळयासमोि ठेवनू िाज्याचा अर्थसंकल्प सादि 

किण्याचे काम शासनान ेकेलेल ेआह.े  

 सभापती महोदया, आज मिाठवाडयातील सहगंोली सजल्हयातील वसमत 

तालकु्यात मोठया प्रमाणात हळदीचे पीक घणे्यात येते.  याकरिता तेर् ेहळद संशोधन 

कें द्र स्र्ापन किावे, अशी लोकप्रसतसनधी म्हणनू मी साततयाने मागणी कित होतो.  ती 

मागणी शासनाने पणूथ केललेी आह.े  केवळ घोषणाच नव्हतेि तयाकरिता सनधी दणे्याच े

काम शासनाने केललेे आह.े  मिाठवाडयाचा सशक्षक प्रसतसनधी या नातयाने दखेील मी 

मतं्रीमहोदयाचंे मनापासनू असभनंदन कित आह.े   

 सभापती महोदया, सदवसेंसदवस वाहनांची संख्या वाढत आह.े  मग ते वाहन 

दचुाकी, चािचाकी वाहने असो, तयांची संख्या सदवसेंदसवस साततयाने वाढतानाच 

पाहायला समळत आह.े  पिंत ुिोड मात्र वाहन संख्येच्या प्रमाणात रंुद करु शकत नाही. 

तयाकरिता मयाथदा आहते. आज खऱया अर्ाथने जि सवकासाला चालना द्यायची असे ति 

िस्तयाचे जाळे मजबतू किायची गिज आह.े तयाकरिता पणु-ेमुबंई हा मागथ तयाि होत 

आह,े तयाच ेकाम असंतम टप्प्यात आह.े औिंगाबाद –नांदडे हा दखेील तयाला जोडणािा 

समांति मागथ किण्याची दखेील घोषणा सावथजसनक बांधकाम मतं्रीमहोदयांनी केललेी 

आह,े ही आनंदाची बाब आह.े सजल्हया-सजल्हयाला जोडणािे िस्ते ज ेआहते, तयाचं े

दखेील चौपदिीकिण झाले पासहजे.  कािण काम-व्यवसाय सनसमत्ताने अनेक लोकांना 

नेहमी सजल्हयांतगथत प्रवास किावा लागतो.  पिंत ुतयात वाढती वाहनांची संख्या, अरंुद 

िस्ते यामळेु अपघात होतात.  यामळेु वेळ व इधंन दखेील वाया जाते.  या सवथ बाबींचा 

सवचाि िाज्य शासनाने धोिणातमक आसण िांसतकािक पाऊल उचलल ेपासहजे. 

यानंति श्री.सोनावण.े...... 
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श्री. सविम काळे.......... 

िाज्यात सजल्या-सजल्यांना जोडणािे िस्ते आहते. असे िस्ते चौपदिीकिण किण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू एक कृती आिाखडा तयाि किावा अशी मी शासनाकडे सचूना किीत 

आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्याच्या सवकासात सशक्षण संस्र्ांचे फाि मोठे योगदान 

आह.े स्व. यशवंतिाव चव्हाण मखु्यमंत्री असताना तयांनी िाज्यामध्ये सवनाअनदुानीत 

धोिणासंदभाथत एक िांतीकािी सनणथय घेतला होता. सवनाअनदुानीत शाळांना आसण 

संस्र्ांना पिवानगी दणे्याचे धोिण तयांनी तयाि केले होते. तयामळेु िाज्यात मोठ्या 

प्रमाणावि इसंजसनअिींग आसण मेसडकल महासवद्यालये उभी िासहली आहते. नव्ह ेति 

आज िाज्यात सवद्यापीठे उभी िासहली असनू, तया माध्यमातनू लाखो सवद्याथ्याांना 

ज्ञानदान दणे्याचे काम झालेले आह.े हा सवथ सनधी शैक्षसणक संस्र्ांनी सदलेला आह.े  

िाज्यात इसंजसनअिींग आसण मेसडकल महासवद्यालये उघडावयाची असतील ति 

तयासाठी सकती खचथ येतो ह ेमी सांगण्याची गिज नाही. शासनाने तयाकडे लक्ष दणे्याचे 

महतवाचे काम आह.े अनेक संस्र्ा या स्वातंत्रयपवूथ काळात सरुु झालेल्या आहते. 

अशा संस्र्ांना सिकाि एक सवशेष अनदुान दईेल अशी घोषणा ततकासलन मखु्यमंत्री 

स्व. सवलासिाव दशेमखु साहबेांनी केली होती. तया घोषणेला चालना दणे्याचे काम 

महासवकास आघाडी सिकािने किावे अशी मी सवनंती किीत आह.े   

 सभापती महोदया, मिाठी ही सवाांची बोली भाषा, न्याय भाषा आह.े आपण 

सतला जननी सकंवा आई म्हणतो. मिाठी भाषलेा असभजात भाषेचा दजाथ समळवा 

यासाठी आम्ही साततयाने भांडत आहोत. सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांनी 

कें द्रात जाऊन मिाठी भाषेला असभजात भाषचेा दजाथ समळावा म्हणनू प्रयतन किण्याची 

गिज आह.े तयांनी जि मिाठी भाषलेा असभजात भाषचेा दजाथ समळवनू सदला ति 

महासवकास आघाडी सिकाि आपले असभनंदन किणाि आह.े  

 सभापती महोदय, सवनाअनदुासनत शाळांचे प्रश्न, त्रटुी पणूथ केलेल्या शाळा 

असतील, अघोसषत शाळा असतील सकंवा प्रचसलत धोिण असेल सकंवा जनु्या पेन्शन 

योजनेचे प्रश्न सोडसवण्यासाठीचा प्रयतन माननीय मखु्यमंत्री आसण माननीय उप 
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श्री. सविम काळे.......... 

मखु्यमंत्री कितील असा सवश्वास आमच्या सवाांच्या मनात आह.े सन्माननीय सदस्या 

डॉ. मसनषा कायंद ेया सशक्षक आमदाि नसल्या तिी तया प्राध्यासपका या नातयाने तयांनी 

माननीय मखु्यमंत्री महोदयांकडे जाऊन प्रयतन किण्याची गिज आह.े  

 सभापती महोदया, माननीय सवत्त िाज्यमंत्री श्री. शंभिुाजे दसेाई यांना सवनंती 

कितो की, मी माझ्या भाषणात ज्या काही सचूना केलेल्या आहते, तयाची 

अंमलबजावणी ते कितील अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मी माझे भाषण या सठकाणी 

संपसवतो. धन्यवाद.  

 

 

     ------------- 
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 डॉ. िणसजत पाटील ( अमिावती सवभाग पदवीधि)  : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि मी माझे सवचाि व्यक्त किणाि आह.े 

 सभापती महोदया, मी शेतकऱयांच्या प्रश्नासंबंधी बोलणाि आह.े 

शेतकऱयांसाठी महासवकास आघाडी सिकािने ज्या चांगल्या योजना आणलेल्या 

आहते, तयाचे मी समर्थन किणाि आह.े तसेच ज्या योजनांमधील उसणवा आहते तया 

दिू किण्यासाठी मी शासनाला काही सचूना किणाि आह.े या अर्थसंकल्पात कापसू 

आसण सोयासबन सपकांमध्ये प्रगतशील शेतकऱयांना बिोबिीने आणण्यासाठी मलू्य 

साखळी व्यवस्र्ा सनमाथण किण्याची घोषणा किण्यात आली असनू, मी तयाचे स्वागत 

कितो. सवदभाथत सोयाबीनसोबत इति अनेक महतवाची सपके घेतली जातात. उदाहिण 

द्यायचे झाले ति सवदभाथत हिभिा म्हणजे चण्याची आवक ही साधािणपणे १५ ते २० 

हजाि पोतयांची आह.े जो हमी भाव सदला जातो, तयापेक्षा बाजािभाव कमी आह.े हमी 

भाव हा ५ हजाि २०० ते ५ हजाि ३०० इतका आह.े चण्याचे भाव ज्या पध्दतीने 

ठिसवले जातात.... आताच सन्माननीय सदस्य श्री. सवनायक मेटे यांनी सांसगतले आह.े 

कृषी उतपन्न बाजाि ससमतीमध्ये व्यापािी दपु्पटाखाली हात ठेऊन ४४०० ते ४८०० 

रुपयांचा भाव सनसित कितो. ५०० रुपये म्हणजे १० टक्के उतपन्नावि आधारित 

शेतकिी जो माल सवकतो तयाच्यावि १० टक्क्यांचा फिक येरे्च पडून जातो. ४ ते ५ 

मसहन्यानंति व्यापािी शासनाला सवकतो सकंवा चढ्या दिाने तो दसुऱया बाजात कटेल 

करुन सवकतो. मी यासंदभाथत शासनाला सचूना किणाि आह.े एपीएमसीला 

मलू्यवधीत किण्यासाठी, श्रेणीवधथन किण्यासाठी तयांना सदलेल्या कजाथवि व्याज 

१०० टक्के माफ केले जाते. काही हिकत नाही. या गोष्टीचे समर्थन आह.े 

आमच्याकडील प्रतयेक एपीएमसी जी कृषी उतपन्न बाजाि ससमती आह ेती किोडो 

रुपयांच्या नफ्यात आह.े अशा परिसस्र्तीत आपण कृषी उतपन्न बाजाि ससमतीला 

पायाभतू ससुवधेवि सदलेल्या कजाथवि व्याज माफ कितो. पण तयासोबत अशी 

अपेक्षाही करु या की, या कृषी उतपन्न बाजाि ससमतीचा एक कायदा आह.े या 

कायद्याने जि हमी भावापेक्षा कमी भावाने व्यापािी माल खिेदी किीत असेल ति 

तयाच्या सविोधात फौजदािी गनु्हा दाखल केला पासहजे. पण अशी अंमलबजावणी  
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डॉ. िणसजत पाटील....... 

होत नाही. एपीएमसीला माल सदला जातो. तयामध्ये चोसवस तासाच्या आत संबंसधत 

शेतकऱयाला तयाचे पैस ेसमळाले पासहजे असा दखेील एपीएमसीचा कायदा आह.े पण 

तयाचीही अंमलबजावणी होताना सदसनू येत नाही. या गोष्टीकडे सिकािने सनसितपण े

लक्ष दणे्याची गिज आह.े  

 सभापती महोदया, सनयसमत कजथ फेडण्याऱया शेतकऱयांना प्रोतसाहनपि ५० 

हजाि रुपयांचे अनदुान सदले जाणाि आह.े याचे मी स्वागत कितो. प्रतयेक सजल्यातील 

सहकािी बाँकेला... सवदभाथतील शेतकऱयांना कजथमाफी झालेली आह.े तेव्हा तया 

शेतकऱयांना सवश्वासात न घेता तयाचे जनु्याचे नवे केलेले आह.े अशी कायथवाही किीत 

असताना तयाची पिवानगी न घेता तयाचे गठन केलेले आह.े तयाचे खाते एनपीएमध्य े

सदस ूनये म्हणनू बाँकेने ह ेसवथ केलेले आह.े अकोला सजल्यातील १७ हजाि शेतकिी 

कजथमाफीपासनू वंसचत िासहलेले आहते. याकडे दखेील शासनाने लक्ष द्यावे अशी मी 

सवनंती किीत आह.े शेतकऱयांची इच्िा नसताना तयांचे गठन केल्यामळेु ही कजथमाफी 

समळाली नाही असे होता कामा नये यासाठी माननीय मंत्री महोदयांनी लक्ष सदले 

पासहजे.  

 सभापती महोदया, सकसान िेडीट काडथचा उल्लेख झालेला असनू, तयाचा 

अर्थ असा आह ेकी, ज्या शेतकऱयांना ३ लाखापयांत कजथ समळते ते तयांना व्याजातनू 

फ्री असते. तयांना व्याज लागत नाही. ते तयांचे िेडीट लोन असते. तयांची ती कॅश 

िेडीट असते. सेवा बळकटीकिणाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख झालेला आह.े तयाचा 

कोअि बाँकेशी जोडण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला असनू, मी तयाचे स्वागत 

कितो. सेवासोसायट्या या सवदभाथतील शेतकऱयांकडून कजथ घेतात. तयावेळी 

तयांच्याकडून दोन स्लीपवि स्वाक्षिी घतेली जाते. एक स्लीप असते. तयामध्ये 

शेतकऱयाचे पणूथ कजथ काढून तयाच्या सेसव्हगंमध्ये टाकणे आसण दसुिी स्लीप असत े

ती तयाच्या सवर्ड्रॉलमधनू पैसे काढण्यासाठी. पण असे अपेसक्षत नाही. शेतकऱयाला 

जेवढे लागते तवेढेच तो काढतो. कॅश िेडीट म्हणजे जेवढी उचल केली जाते, तयावि 

मला इटंिेस्ट द्यायला पासहजे. असे आपल्याकडे होत नाही. आपल्याडे तीन  
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डॉ. िणसजत पाटील....... 

लाखाच्या कजाथला पसहल्या सदवसापासनू व्याज द्यावे लागते. असे होता कामा नये. 

श्रेणीवधथन किीत असताना तयाकडेही लक्ष सदले पासहजे. मी आज २५ हजाि रुपय े

घेतले ति मला २५ हजाि रुपयांवि व्याज आकािले पासहजे. उद्या माझ्या घिी माल 

आला आसण तयामळेु मी पनु्हा बाँकेत ५० हजाि रुपये भिल्यानंति माझ ेते व्याज कमी 

झाले पासहजे. याचा अर्थ कॅश िेडीट होते. खिे ति तया कॅश केसीसीला अर्थ िासहल. 

या केसीसीचा अर्थ जि आपल्याला पणूथ समजनू घ्यावयाचा असेल ति आपल्याला 

या योजनेचे श्रेणीवधथन किताना त याचा अतंभावथ करुन तसा सवचाि केला पासहज.े  

ज्यावेळी बाजािात तीन ते चाि वषाथपवूी साधािणपणे तिुीला ९ त े१० हजाि रुपयांचा 

भाव होता, तयावेळी सवथ शेतकऱयांनी तिुीची शेती केली. पण दसुऱया वषाथत तिुीला 

भाव कमी आला. पण िाज्य शासानाने हमी भाव दणे्याचे मान्य केले होते. तयावेळी 

भाड्याची गोडाऊन्स घतेली. आज श्रेणीवधथन किीत असताना मला ह े दखेील 

सांसगतले पासहजे की, ज्याचे सनयतन ठेवायला...म्हणजे धान्यातनू अन्न दतेो. ते 

ठेवायला वेअि हाऊसेस नाहीत. िाज्य शासनाने वअेि हाऊस, गोडाऊन आसण कोल्ड 

स्टोअिेजसाठी अर्थसंकल्पात तितदू केली असती ति ते असधक सोयीचे झाले असत.े  

 सभापती महोदया, सवदभाथत जलससंचन प्रकल्प आहते. पणूाथचे खोिे आह.े ५ 

प्रकल्पावि ९० टक्के कामे झालेली अनेक बॅिेजेस आहते. माझ्या मतदािसंघातील 

बॅिेजचे काम ९५ टक्के पणूथ झालेले आह.े बंद पाईपलाईनद्वािे तयाची सवतिण व्यवस्र्ा 

सरुु किावयाची आह.े तयाचे दखेील २५ टक्के काम झालेले आह.े ३ टक्के काम 

बाकी आह.े तयामळेु तरे्ील शेतकिी ससंचनापासनू गेल्या ३ वषाथपासनू वंसचत आह.े 

यासाठी शासनाने लक्ष दणे्याची गिज आह.े शासनाने अर्थसंकल्पात अनेक योजनांचा 

समावेश केलेला आह.े पण या दोन, तीन सकंवा चाि सकंवा पाच टक्क्यांचा पैसा  

ठेकेदािांना सदलेला आह.े शासनाने अशा ठेकेदािापयांत जाण्यासाठी प्रयतन किावा 

अशी सचूना किीत आह.े व्यक्तीगत लाभाच्या सकंवा सावथजसनक लाभाच्या योजना 

सकतीही चांगल्या असतील. पण जोपयांत शासन कसनष्ठ पातळीवि जाऊन तयांचा 

आढावा घेत नाही तोपयांत तयाचे आपल्याला दणेे होत नाही.  
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        यानंति श्री. बोडे.... 
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डॉ.िणसजत पाटील..... 

या सनसमत्ताने मला एवढेच सनदशथनास आणनू द्याियाचे आह ेकी, माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस ह ेमखु्यमंत्री असताना ते प्रतयेक असधवेशनाच्या वेळी प्रतयेक सजल्यातील 

आमदािांची बैठक घेत होते.  तया बैठकीमध्ये आमदाि आपापल्या मतदािसंघातील 

प्रश्न मांडत होते.  माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी एकही सजल्हा सोडला नाही की, 

तयांनी मखु्य प्रकल्पांच्या सठकाणी जाऊन भेटी सदल्या नाहीत सकंवा बैठका घेतल्या 

नाहीत.  तयांच्यासािखा मखु्यमंत्री आजपयांत झाला नाही. तयांनी कन्व्हीक्शन िेटच्या 

बाबतीत प्रतयेक सजल्यातील सिकािी वसकलांकडे सवचािणा केली, पोलीस 

सनिीक्षकांकडे सवचािणा केली.   माझा सांगण्याचा हते ूएवढाच आह ेकी, या योजना 

िाबवावयाच्या असतील ति क्षेत्रीय पातळीपयांत जाणे आवश्यक आह.े  जोपयांत 

माननीय वैद्यकीय सशक्षण मंत्री के्षत्रीय पातळीपयांत जाणाि नाहीत तोपयांत चाि 

सजल्यातील रुग्णालयांमध्ये १५०  कोटी रुपये प्रमाणे एकूण ६०० कोटी रुपये खचथ 

करुन दखेील तेर्ील यंत्रसामगु्री वापिात नाही ते समज ूशकणाि नाही.  तीन वषाांपासनू 

तया चाि सजल्यांमध्ये सी.टी.स्कॅन व एमआिआय मशीन उभ्या असताना सदु्धा तया 

लोकांच्या कामी येत नाहीत.  कोिोना काळात सी.टी.स्कॅन मशीन उभी असताना 

सदु्धा सतचा लोकांना उपयोग झाला नाही.  या सवथ बाबी के्षत्रीय पातळीपयांत 

गेल्यासशवाय कळणाि नाहीत.   

 सभापती महोदया, सिकाि कोणाचेही असले तिी योजना या जनतचे्या 

कल्याणासाठीच सरुु केल्या जातात.  तया योजनांची परिणामकािक अमंलबजावणी 

किावयाची असल्यास आपल्याला क्षेत्रीय स्तिापयांत जावे लागेल.  माननीय 

िाज्यमंत्री श्री.शंभिुाज दसेाई यांच्याकडे कौशल्य सवकास व उद्योजकता सवभाग आह.े  

कृषी सवभागाचे अनेक स्नातक असनू तयांच्यासाठी आपण काहीना काही करु शकतो. 

पिंत ु गेल्या दोन वषाथत कौशल्य सवकास व उद्योजकता सवभागाच्या योजनेंतगथत 

व्हीटीपीला काय उसद्दष्ट सदले ह ेमला माहीत नाही.  माननीय श्री.शंभिुाज दसेाई साहबे, 

आपण वासशम सजल्याचे पालकमंत्री आहात. तीन-चाि वषाांपवूी कौशल्य सवकास व 

उद्योजकता सवभागात जे धोिण सरुु होते ते पनु्हा कायाथसन्वत करुन व या सवभागासाठी 
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डॉ.िणसजत पाटील..... 

जास्तीत जास्त सनधी समळवनू घ्यावा.  तसेच तया माध्यमातनू कृषी व इति 

स्नातकांसाठी िोजगाि मळेावे आयोसजत किावे.  आपल्या आस्र्ापनेवि व्हीटीपीची 

पिवानगी सदली ति एक्सिे टेसक्नशीयन असतील, सी.टी.स्कॅन टेसक्नशीयन असतील, 

या सवाांना ससटथसफकेट कोसथ किता येईल व तयांना सदु्धा िोजगािाची संधी उपलब्ध 

होईल. 

 सभापती महोदया, या अर्थसंकल्पाविील चचेच्या सनसमत्ताने अनेक सवषयांवि 

बोलावयाचे आह.े पिंत ुवेळेची मयाथदा लक्षात घतेा मला माझे भाषण आटोपते घ्याव े

लागत आह.े 

 सभापती महोदया, आपण मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले 

मनापासनू आभाि मानतो व माझे भाषण संपसवतो. 

 धन्यवाद. 

----------- 
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 श्री.गोसपचंद पडळकि (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभाापती महोदया, सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मला संधी 

सदल्याबद्दल मी आपले मन:पवूथक आभाि मानतो. 

 सभापती महोदया, पासनपतच्या पिाभवानंति सहदंवी स्विाज्याची पताका 

ज्यांनी खांद्यावि घेतली, या पिाभवानंति ज्यांनी स्विाज्याचा प्रसाि अटकपासनू 

कटकपयांत केला, ज्यांनी मघुलशाहीला अक्षिश: टाचेखाली घेऊन, "मल्हाि आया, 

भागो भागो," असे म्हणत मघुल सैसनकांची भंबेिी उडसवली अशा र्ोिले सभुेदाि 

मल्हाििाव होळकि यांची आज जयंती असनू, तयांच्या जयंतीसनसमत्त मी 

महािाष्ट्रातील तमाम जनतेला हासदथक शभुेच्िा दतेो. र्ोिले सभुेदाि मल्हाििाव 

होळकि यांनी बांधलेल्या वापगावच्या सकल्ल्यामध्ये इगं्रजांना ज्यांनी सलग २५ वेळा 

हिसवले तया महािाजा यशवंतिाव होळकि यांचा जन्म झाला होता. ती वास्त ू

व्यवसस्र्त असली तिी तया वास्तचू ेजतन होणे गिजेचे आह.े  मी यापवूी अनेकदा 

सवनंती केलेली आह ेआसण आता सदु्धा हात जोडून सवनंती कितो की, ियत सशक्षण 

संस्रे्कडून ती वास्त ू तवरित सिकािकडे जमा करुन तया वास्तचूी डागडुजी व 

सजणोद्धाि किावा. 

 सभापती महोदया, वेळेची मयाथदा असल्यामळेु मी असधक न बोलता केवळ 

काही सचूना किणाि आह.े  सभापती महोदया, महािाष्ट्रात डासळंब शेती मोठ्या 

प्रमाणावि आह.े  डासळंब शेतीमध्ये पीनहोल नावाचा एक नवीन िोग आला आह.े हा 

िोग एका झाडाला लागल्यानंति संपणूथ बाग उदध््वस्त होते.  या िोगामळेु आज 

कोणतयाही गावात डासळंब सशल्लक िासहलेले नाही. पवूीच्या सिकािने स्व.पांडुिंग 

फंुडकि फळबाग लागवड योजना सरुु केली होती. पिंत ुया सिकािने ती योजना बंद 

केली आह.े  आता िोजगाि हमी योजनेतनू नवीन फळबाग लागवडीसाठी सनधी 

दणे्यात येत आह.े  मी सांग ूइसच्ितो की, सवथसामान्य लोकांना तया योजनेतनू सनधी 

उपलब्ध करुन घेणे शक्य होत नाही.  या सनसमत्ताने मी मागणी कितो की, स्व.पांडुिंग  
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श्री.गोसपचंद पडळकि.... 

फंुडकि फळबाग लागवड योजना नव्याने सरुु करुन, महािाष्ट्रातील फळबाग 

शेतकऱयांना न्याय द्यावा. 

 सभापती महोदया, सोलापिू, सांगली, सातािा, कोल्हापिू, ितनासगिी, ससंधदुगुथ 

या भागातील लोकांना न्यायालयीन प्रकिणांसाठी मुंबईतील उच्च न्यायालयात याव े

लागते.  गेल्या ३५ वषाांपासनू मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडंपीठ कोल्हापिू येरे् 

किण्याबाबतची मागणी आह.े  माननीय िाज्यमंत्री श्री.सतेज पाटील यांनी या सवषयी 

मागील दोन आठवड्यात दोन बैठका घेतल्या आहते. िाज्य सिकािने कोल्हापिू येरे् 

मुंबई उच्च न्यायालयाच ेखडंपीठ मंजिू किण्यासाठी प्रयतन किावेत, अशी मी सवनंती 

किीत आह.े 

 सभापती महोदया, आटपाडी ही ग्रामपंचायत आह.े  अनेक तालकु्याच्या 

ग्रामपंचायती या नगि पंचायती सकंवा नगिपरिषदा म्हणनू असस्ततवात आल्या आहते. 

आटपाडी ग्रामपंचायतीला नगिपंचायत म्हणनू मंजिुी दणे्याबाबतचा प्रस्ताव २०१८ 

साली शासनाकडे सादि किण्यात आलेला आह.े  मी मागणी कितो की, आटपाडी 

नगि पंचायतीबाबतची घोषणा लवकिात लवकि िाज्य सिकािकडून किण्यात यावी, 

 सभापती महोदया, आटपाडीमध्ये एक वेगळेपण ेआह.े मी सांग ूइसच्ितो की, 

कोणताही गनु्हगेाि हा जन्मत: गनु्हगेाि नसतो.  तया व्यक्तीकडून चकूुन गनु्हा घडतो व 

नंति तयाला जन्मठेपेची सशक्षा होऊन तयाला तरंुुगवास होतो. आटपाडी येरे् औधंच्या 

िाजाने तयांच्या गांधीवादी सवचािवंत असलेल्या पोलंडच्या मॉिीस सफडमन ऊफथ  

भाितानंद या समत्राच्या संकल्पनेतनू १९३९ साली आटपाडी यरेे् जगातील 

आगळावेगळा कैद्यांच्या खलु्या वसाहतीचा पसहला प्रयोग केला.  आटपाडीपासनू ५ 

सक.मी.अंतिावि स्वतंत्रपिू येरे् कैद्यांची खलुी वसाहत सनमाथण केली आह.े ज्यांना 

जन्मठेप झालेली असते व ज्यांची वतथणकू चांगली असते तयांना सिकािच्या 

सचूनेनसुाि स्वतंत्रपिू येर्ील खलु्या वसाहतीत ठेवले जाते. या सठकाणी कैद्यांची व 

कुटंुबाची िाहण्याची व्यवस्र्ा आह,े तेरे् एकप्रकािे मकु्त वाताविण आह.े  तया  
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श्री.गोसपचंद पडळकि.... 

सठकाणी कैद्यासािखी वागणकू सदली जात नाही.  स्वतंत्रपिू कािागहृाची ३० हके्टि 

सपुीक जमीन आह.े तया जसमनीच्या ५०० मीटिवि आटपाडीचा साठवण तलाव 

आह.े  तया जसमनीवि आतापयांत सवथ कैदी शेती माल सपकसवत होते.  तया सठकाणी 

सपकसवलेला शेती माल बाजािात जाऊन सवकायचे.  तया कैद्यांसोबत तयांचे कुटंुब 

सदु्धा असायचे. मागच्या सिकािने तया सठकाणी खपू चांगली इमाित बांधली आह.े 

मी पिवा तेर्ील जेलि यांच्याकडे तयांच्या कोणतया मागण्या गिजेच्या आहते या 

बाबत सवचािणा केली. मी माननीय गहृ िाज्यमतं्री यांना सवनंती कितो की, स्वतंत्रपिू 

कैदी वसाहतीच्या गिजा बघनू तया पणूथ केल्या पासहजेत. सध्या तया सठकाणी १०-१२ 

कैदी आहते.  इति कािागहृातील ज्या कैद्यांचे वतथन चांगले आह ेतयांना तया सठकाणी 

पाठसवले ति एकप्रकािे तयांना न्याय समळू शकेल. या कािागहृावि जनु्या काळात 

काढण्यात आलेला "दो आाँख,े बािह हार्" नावाचा ससनेमा फाि गाजला होता.  माझी 

सवनंती आह ेकी, स्वतंत्रपिू कािागहृाला चांगले वैभव प्राप्त करुन द्यावे. 

 सभापती महोदया, २०१० साली सिकािच्या माध्यमातनू िाजीव गांधी घिकुल 

योजना भाग-२ सरुु किण्यात आली होती. िाज्यातील ज्या गोिगिीब लोकांना घि 

समळत नाही तयांना १ लाख रुपयांत घि सदले जात होते.  १ लाख रुपयांतील १० हजाि 

रुपये लाभार्ी भित होते व ९० हजाि रुपये बाँकेकडून कजथ सदले जात होते.  बाँकेकडून 

घेण्यात आलेल्या ९० हजाि रुपयांविील कजाथचे व्याज सिकाि भिणाि होते. लोकांनी 

या योजनेंतगथत घेतलेल्या कजाथचे सनयसमतपण े हपे्त भिलेले आहते. पिंत ु सिकािने 

व्याज न भिल्यामळेु गोिगिीब लोकांच्या खातयात सकसान सन्मान योजना, गसॅ 

अनदुान, कृषी अनदुान सकंवा अन्य माध्यमातनू जमा होणािे अनदुान बाँक लगेच तया 

शेतकऱयांच्या खातयातनू काढून घेत आह.े मी सवनंती कितो की, सिकािने या 

लोकांच्या व्याजाचे पैसे ताबडतो जमा किावेत. 
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श्री.गोसपचंद पडळकि.... 

 सभापती महोदया, खिसुडंी येरे् सखलाि जातीच्या बैलांची मोठी यात्रा भिते.  

आपल्या दशेात गोवंश जतन व संवधथन होण्यासाठी सांगली सजल्हा परिषदनेे खिसुंडी 

येरे् सखलाि जातीच्या बैलांचे संवधथन होण्यासाठी कें द्र स्र्ापन किण्याबाबतचा ठिाव 

केला होता.  या कें द्राच्या उभािणीच्या कामाकडे सिकािने लक्ष द्यावे, अशी मी 

मागणी कितो. 

 सभापती महोदया, िाज्यातील मेंढपाळांच्या खपू अडचणी आहते.  गािांचा 

पाऊस, वादळ, वीज पडल्यामळेु तसेच लांडग्याच्या सकंवा वाघाच्या हल्ल्यात हजािो 

मेंढ्या मतृयमुखुी पडतात.  पिंत ु मेंढपाळाच्या दृष्टीने िाज्य सिकािने सवम्याची 

कोणतीही योजना आखलेली नाही. मेंढपाळांसाठी सवम्याची चांगली योजना 

आखण्याबाबत मी सिकािला अनेकदा सवनंती केलेली आह.े  मसुळधाि पावसामळेु, 

वीज पडल्यामळेु, औषध फवािलेल्या शेतीतील पाणी प्यायल्यामळेु या वषी तब्बल 

१५ हजाि शेळ्या-मेंढ्यांचा मतृय ू झालेला आह.े पिंत ु पशसंुवधथन सवभागाने या 

बाबतीत साधा पंचनामा दखेील केलेला नाही. मी आपल्या माध्यमातनू सिकािला 

हात जोडून सवनंती कितो की, कनाथटक सिकािच्या अनगु्रह सवमा योजनेंतगथत 

समळणाऱया मदतीच्या धतीवि महािाष्ट्रातील मेंढपाळ समहुासाठी सवमा संिक्षण 

योजना सरुु किावी. 

 सभापती महोदया, मेंढपाळांसाठी पवूी चिाई पास सदली जात होती.  मी तया 

चिाई पासची प्रत दखेील सोबत आणलेली आह.े मी यापवूी सवनंती केलेली आह े

आसण आता सदु्धा हात जोडून सवनंती कितो की, झाडे लावल्यानंति पाच वषाांनी त े

वन शेळ्या-मेंढ्यांना वा तेर्ील जनाविांना चिण्यासाठी खलेु केले पासहजे. 

 

       नंति श्री.कांबळे..... 
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श्री. गोसपचंद पडळकि .... 

तमु्ही बाकीच्या अटी घाला की, तेरे् कुऱहाडबंदी असली पासहजे, तेरे् कोणते नकुसान 

होता कामा नये. पण तमु्ही या मेंढ्यांना जि वन भागामध्ये, कुिणामध्ये जाऊ दणेाि 

नसाल आसण तयांना चिाई पास दणेाि नसाल ति ह ेपशधुन संपल्यासशवाय िाहणाि 

नाही. तयामळेु मी िाज्य सिकािला हात जोडून सवनंती कितो की, या सवषयामध्ये तमु्ही 

लक्ष घालावे.  

 सभापती महोदया, मला महाज्योसतचा एक खपू महत्त्वाचा सवषय येरे् 

मांडावयाचा आह.े सवद्याथ्याांमध्ये भेदभाव होईल, सवद्याथ्याांमध्ये असमानता सनमाथण 

होईल अस ेसिकाि वागत आह.े िाज्यात ३ महत्त्वपणूथ संस्र्ा आहते, तयामध्ये पसहली 

सािर्ी, दसुिी बाटी व सतसिी महाज्योसत आह.े तमु्ही महाज्योसतच्या संस्रे्च्या 

माध्यमातनू िाज्यातील लोकांना सहाय्य केले पासहजे. अनेक गोष्टी मांडण्यासािख्या 

आहते. पण तयातील मी एकच गोष्ट मांडतो. आपण असा दजुाभाव कशासाठी किीत 

आहात ? बाटीसािख्या या दोन्ही संस्र्ा संशोधक सवद्याथ्याांना मानधन म्हणनू पसहली 

२ वषे ३१ हजाि रुपये प्रसत मसहना व नंतिची ३ वषे ३५ हजाि रुपये प्रसत मसहना 

याप्रमाणे िक्कम दतेात. तसेच घिभाडे म्हणनू पसहली २ वषे ७४४० रुपये प्रसत मसहना 

आसण नंतिची ३ वषे ८४०० रुपये प्रसत मसहना याप्रमाणे िक्कम दतेात. तसेच 

आकसस्मक खचथ म्हणनू पसहली दोन वषे १२ हजाि रुपये प्रसत मसहना आसण नंतिची 

३ वषे २५ हजाि रुपये प्रसत मसहना याप्रमाणे िक्कम दतेात आसण यासशवाय ३ टक्के 

सदव्यांगासाठी प्रसत सवद्यार्ी असतरिक्त सहाय्य म्हणनू २ हजाि रुपये प्रसत मसहना िक्कम 

दतेात. या सवथ सोयीससुवधा यजुीसीच्या मागथदशथनानसुाि दणे्यात येतात. मात्र याला 

अपवाद महाज्योसत संस्र्ा आह.े ही संस्र्ा पसहल्या २ वषाांसाठी २० हजाि रुपये दते े

म्हणजे तमु्ही सािर्ी व बाटी संस्र्ांना ३१ हजाि रुपये दतेा ति मग महाज्योसत संस्रे्ला 

२० हजाि रुपये का दते आहात ? ११ हजाि रुपये कमी दते आहात. नंतिच्या ३ 

वषाांसाठी २१ हजाि रुपये दते आहात. तमु्ही संशोधन िात्र सवद्यार्ी फेलोशीप 

यासाठी सोयीससुवधा उपलब्ध करुन दते नाही. सवद्याथ्याांच्या मनामध्ये सािर्ी, बाटी 

व महाज्योसत यांच्याबाबत काही येता कामा नये, तयांच्या संदभाथत आपल्या सिकािच े
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सवथ सनयोजन एकसािख ेअसले पासहजे. तयामळेु माननीय मंत्रयांनी या सवषयी सनणथय 

घ्यावा अशी मी सवनंती कितो. 

श्री. गोसपचंद पडळकि .... 

 सभापती महोदया, मला शेवटचा सवषय ओबीसी आिक्षणासवषयी 

मांडावयाचा आह.े ओबीसीच्या िाजकीय आिक्षणाच्या बाबतीत वेळकाढू धोिण सरुु 

आह.े स्र्ासनक स्विाज्य संस्र्ांमध्ये म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत ससमती, सजल्हा 

परिषद, नगिपंचायत, नगिपासलका, महानगिपासलका यांमध्ये ओबीसींना नेततृव 

किण्याची संधी आह.े आमदािीकी सकंवा खासदािकीला आिक्षण नाही. सदनांक १३ 

सडसेंबि, २०१९ िोजी सवोच्च न्यायालयाने िाज्य शासनाला इसम्परिकल डेटा गोळा 

किण्यासाठी सांसगतले. तमु्ही िाज्य मागास आयोगाची सनसमथती केली नाही. सदनांक 

१३ सडसेंबि, २०१९ िोजी सवोच्च न्यायालयाने आदशे सदल्यानंति तमु्ही सदनांक २४ 

माचथ, २०२१ िोजी आयोग स्र्ापन किीत आहात. तमु्ही आयोग स्र्ापन केल्यानंति 

सदस्यांची सनयकु्ती किण्यासाठी २ मसहने २१ सदवस लावले. सदस्यांची सनयकु्ती 

केल्यानंति सनधीची प्रस्ताव मागण्यासाठी ३ मसहन्यांचा वेळ घालसवला आसण नंति 

सदनांक १० सडसेंबि, २०२१ िोजी ५ कोटी रुपये मंजिू झाले. सदनांक ७ फेब्रवुािी, 

२०२२ िोजी अंतरिम अहवाल आला. अतंरिम अहवाल दतेाना मागासवगथ 

आयोगाच्या अध्यक्षांची आसण तया सवथ सदस्यांची एक बैठक झाली. तयांनी ठिाव 

केला की, आम्ही अंतरिम अहवाल दऊे शकत नाही. तयांनी असे म्हटल्यानंति 

सिकािने पनु्हा दबाव टाकून तयांच्याकडून अंतरिम अहवाल घेतला. तयावि सही, 

सशक् का मारुन तो अहवाल सदला होता. पिंत ुपेन ड्राईव्हमधील एक प्रत काढून तमु्ही 

सवोच्च न्यायालयात सादि केली. खिे म्हणज ेही िाज्यातील लोकांसाठी चांगली गोष्ट 

नाही. तमु्ही पनु्हा हा आयेाग बिखास्त केला. तमु्ही ह ेकशासाठी केले ? तमु्ही हा 

प्लॅन अगोदि केला होता. या आयोगावि असलेले उच्च न्यायालयाचे सनवतृ्त 

न्यायाधीश माननीय आनंद वसंत सनिगडेु ह ेसशंपी समाजाचे आहते, दसुिे न्यायाधीश 

चंद्रपाल मशे्राम भोई समाजाचे आहते.  

 उप सभापती : मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्िते की, आपले भाषण 

सरुु होऊन १२ समसनटे झाली आहते. आपण मदु्द े लक्षात घ्यावेत. आपण इति 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH - 215 

MSK/AKN/KTG प्रर्म श्री.बोडे 16:20 

 

 

सन्माननीय सदस्यांना भाषणासाठी ५ समसनटे सदली आहते. मी वािंवाि सवनंती केली 

आह.े तमु्ही अध्याथ समसनटांत भाषण संपवावे.  

 श्री. गोसपचंद पडळकि : सभापती महोदया, असतशय महत्त्वाचा मदु्दा आह.े 

िाज्यातील ३४६ जातींचा समावेश असणाऱया ओबीसींचा मदु्दा मला २ समसनटे मांडू  

द्यावा.  

 सभापती महोदया, बालाजी सभल्लािीकि सगि समाजाचे होते, संजीव 

सोनावणे माळी समाजाचे होते, गजानन खिाटे धनगि समाजाचे होते, सनसलमा सिाफ 

कुणबी समाजाच्या होतया, गोसवंद काळे मिाठा समाजाचे होते, लक्ष्मण हाके धनगि 

समाजाचे होते, ज्योसतिाम चव्हाण बंजािा समाजाचे होते. ह ेसवथ सवद्वान लोक आहते. 

बबनिाव तायवडे यांनी िाजीनामा सदला. इतका व्यवसस्र्तपणे हा मागासवगथ आयोग 

स्र्ापन केलेला असताना असे झाले. सदस्यांना सामसजक ज्ञान आह,े ह ेकोणतयाही 

िाजकीय पक्षाचे लोक नाहीत आसण तिीही तमु्ही ४३४ कोटी रुपयांपैकी ८९ कोटी 

रुपयांचा नव्याने सनधी सदला होता, तो पित घेतला आह.े मी िाज्य सिकािचा जाहीि 

सनषेध कितो. कािण महािाष्ट्रातील ओबीसींचा िाजकीय खनू किण्याचे तमु्ही ठिसवले 

आह.े पण िाज्यातील लोक तमु्हाला माफ केल्यासशवाय िाहणाि नाहीत. एवढे बोलनू 

मी माझे भाषण वेळेअभावी पणू कितो. 

---- 
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(सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ. मलनषा कायंदे) 

  श्री. सदाभाऊ खोत (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचते भाग घेण्यासाठी मी उभा 

आह.े  

 सभापती महोदया, शेती के्षत्रासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये ११४७८ कोटी 

रुपयांची तितदू केली आह.े पिंत ुसिकािने एखादी नवीन महत्त्वकांक्षी अशी कोणतीही 

योजना शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये जाहीि केलेली नाही. ५० हजाि रुपयांच े

प्रोतसाहनपि अनदुान दणे्याचे जाहीि केले. पण ते २ वषाांपवूी जाहीि केले होते. दारु 

तीच आह,े बाटली तीच आह,े फक्त लेबल बदलले आह.े ही घोषणा झाली आह.े 

पण ह े पैसे सिकािने वळेेत द्यावेत. पीक कजाथचे पनुगथठण झाले. मात्र शेतकऱयाला 

याचा लाभ समळणाि का याबाबत दखेील खलुासा होणे अतयंत गिजेचे आह.े 

अर्थसंकल्पात शेतकऱयांसाठी कोणतही योजना आलीच नाही. महातमा फुले 

कजथमाफी योजनेंतगथत २ लाख रुपयांच्या वि ज्या शेतकऱयांनी कजथ घेतले आह े

तयांच्यासाठी एकिकमी कजथ पितफेड योजना आम्ही िाबव ूअसे म्हटले होते. पिंत ु

तयाबाबत दखेील अर्थसंकल्पात कुठेही सनणथय घेतलेला सदसनू येत नाही. 

 सभापती महोदया, अर्थसंकल्पात सांसगतले आह ेकी, ६० हजाि शेतकऱयांना 

सवजेचे कनेक्शन नव्याने दऊे. पिंत ुमागणी पासहली ति ती २ लाखांपेक्षा जास्त  म्हणजे 

२ लाख ६० हजाि शेतकऱयांची आह.े सवथ शेतकिी संपण्यास सकमान ३-४ वष े

लागतील, तोपयांत शेतकऱयांनी वीज वापिायची नाही का हा प्रश्न उपसस्र्त होतो. 

सवजेच्या बाबतीत सनणथय घेतला आह ेकी, ३ मसहन्यांपयांत शेतकऱयांचे वीज कनेक्शन 

कापण्यास स्र्सगती सदली आह.े ३ मसहन्यांपयांत कोणाचेही कनेक्शन तोडणाि नाही. 

संध्याकाळी फाशी दणे्याऐवजी उद्या सकाळी दणेाि आहात असा तमुचा सनणथय आह.े 

िाज्यातील शेतकऱयांना वीजमाफी समळायला पासहजे होती. पण तयाही बाबतीत 

कोणताही सनणथय घेतलेला सदसनू येत नाही.  

 सभापती महोदया, अर्थसंकल्प मोठा म्हणजे ५ लाख ४८.७७७ कोटी रुपयांचा  

आह.े पण हा अर्थसंकल्प महासवकास आघाडी सिकािचा आह ेकी िाष्ट्रवादी कााँगे्रस 

पक्षाचा आह ेअसा माझासािख्याला प्रश्न पडतो. कािण िाष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षाला या  
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श्री. सदाभाऊ खोत .... 

अर्थसंकल्पातनू ५७ टक्के िक्कम समळाली आह,े कााँग्रेस पक्षाला २६.२७ टक्के 

िक्कम समळाली आह ेआसण सशवसेना पक्षाला फक्त १६ टक्के िक्कम समळाली आह.े 

अर्थसंकलपामध्ये शेतमजिुांसाठी काहीही समळालेले नाही. शेतकऱयांना काहीही 

समळालेले नाही. शेतकऱयांना नैससगथक आपत्तीमध्ये जी मदत समळाली पासहजे होती, 

ती वेळेत समळाली नाही. शेतकऱयांना १० मसहने, एक वषथ मदत समळाली नाही. 

आम्ही माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या काळात एक  सनणथय घेतला होता 

की, जि शेतकऱयांची जमीन सवकास कामासाठी घेतली ति तयाला चौपट मदत सदली 

जाईल. मात्र आपण केवळ दपु्पट मदत दणे्याचा सनणथय घेतला आह.े शेतकऱयांवि 

तेरे्ही अन्याय किण्याचा प्रयतन केल्याचे सदसनू येत आह.े 

 सभापती महोदया, अन्नप्रसिया उद्योगाला चालना दणे्याची घोषणा केली 

आह.े पण िाज्यामध्ये २ वषाांत शेतकऱयांच्या शेतमालाविील कोणताही नवीन उद्योग 

उभा िाहू शकलेला नाही. मी आपल्या लक्षात वस्त्रोद्योगाबाबतची एक गोष्ट आणनू 

दतेो. कोिोना काळात वस्त्रोद्योगाला चालना दणे्यासाठी वीजमाफी सवलत योजना 

लाग ूकिायला पासहजे होती. इचलकिंजी, मालेगाव, सभवंडी येरे् मोठ्या प्रमाणात 

वस्त्रोद्योग आहते. तयांना कोणतयाही प्रकािची वीज सवलत सदली नाही. सवदभथ, 

मिाठवाड्याला पवूी सन २०१९ मध्ये वीज सवलत सदली होती. पिंत ुतमु्ही तीही वीज 

सवलत उद्योगांना सदली नाही. तयामळेु उद्योगवाढीला दखेील या अर्थसंकल्पातनू 

काही समळाले आह ेअसे सदसनू येत नाही. 

 सभापती महोदया, मला पणन सवभागाच्या बाबतीत सांगावयाच े आह.े 

शेतकऱयांना दलाल, अडते यांच्या कचाट्यातनू मकु्त केले पासहजे होते आसण 

तयासाठी तया दृष्टीने शेतकऱयांसाठी काही योजना फामथि प्रोड्यसुि कंपनीच्या 

माध्यमातनू िाज्यात िाबसवल्या पासहजे होतया. पण तया दखेील योजना िाबसवण्याच े

धोिण कुठेही सदसत नाही. सवकेल ते सपकेल. नेमके सवकायचे कसे, सपकवायचे काय 

याबाबतीत दखेील कोणतेही स्पष्ट धोिण नाही. गेल्या वषीचे पीक सवम्याचे पैस े

दखेील िाज्यातील शेतकऱयांना अजनुपयांत समळालेले नाहीत. तमुचे शेतीविील पे्रम  
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श्री. सदाभाऊ खोत .... 

फाि आह.े कािण वाईन उद्योजकांना खषू किण्यासाठी काही सनणथय घतेले आहते. 

दशेी, पिदशेी दारुविील कि दखेील कमी केले आहते. मला वाटत े की, आता 

वनस्पती हबथल तंबाखलूा दखेील उत्तेजन सदले पासहजे होते, जेणेकरुन िाज्यातील 

शेतकऱयांच्या आतम्हतया र्ांबल्या असतया. 

                   नंति श्री. खचे .... 
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श्री.सदाभाऊ खोत.... 

असतवषृ्टी व महापिुामळेु नकुसान झालेल्या शेतकऱयांना एनडीआिएफच्या 

सनकषाच्या बाहिे जाऊन आमच्या सिकािने िाज्यातील शेतकऱयांना चाि पट मदत 

केली होती. या सिकािने तया दृष्टीने कोणतीही कायथवाही केल्याचे सदसनू येत नाही. 

 सभापती महोदया, तालकुा स्तिाविील गहृ सवभागाच्या अनेक कमथचाऱयांना 

िाहण्यासाठी घिे नाहीत. तालकु्याच्या सठकाणी अतयंत जनुी घिे आहते ती 

मोडकळीस आली आहते. तेरे् शौचालयाची व्यवस्र्ा नाही. तयाबाबत चांगला 

सनणथय शासनाला घ्यावा लागेल. जे पोलीस सेवासनवतृ्त झाले तयांना तयांची दणेी वेळेत 

समळत नाही. तयांना आिोग्याच्या ससुवधा समळत नाहीत. याबाबत योग्य घोषणा झाली 

असती ति बिे झाले असते. 

 सभापती महोदया, मिाठा आिक्षण समळसवण्यासाठी न्यायमतूी श्री.सदलीप 

भोसले यांच्या ससमतीने १२ मदु्द ेसचूसवले होते, तयामध्ये मिाठा मागासवगथ आयोग 

स्र्ापन करुन मिाठा समाज मागासलेला आह ेह े ससध्द किायचे होते, याबाबत ह े

शासन कोणताही सनणथय घेत नाही. मिाठा समाजाला आिक्षण समळावे यासाठी 

स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पात सनधीची तितदू केल्याच ेसदसनू येत नाही. 

 सभातपी महोदया, मंत्री महोदयांना मी सवनंती कितो की, शेतकऱयांचे नेते व 

शेतकिी चळवळीचे प्रणेते प्रा.एन.डी.पाटील यांचे उसचत स्मािक होणे अतयंत गिजेच े

आह.े तयाच बिोबि कमथवीि भाऊिाव अण्णा पाटील यांनी सशक्षणाची गंगा सवथ 

सामान्य माणसाच्या दािात पोहचसवली तयांचे उसचत स्मािक व्हावे अशी मी सवनंती 

कितो. गहृ िाज्यमंत्री महोदयांना मी सवनंती कितो की, "द काश्मीि फाईल्स" हा 

सचत्रपट आठ िाज्यात किमकु्त केला आह.े हा सचत्रपट आपल्या िाज्यात किमकु्त 

किावा. गहृ िाज्यमंत्री सशवसेना पक्षाचे आहते. यासाठी ९० आमदािांनी पते्र सदली 

आहते. सशवसेना ही सहदंतुवाला खऱया अर्ाथने सवसिलेली नाही असे मी समजतो. 

तयामळेु हा सचत्रपट किमकु्त होणे अतयंत गिजेचे आह.े धन्यवाद. 

----- 
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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

श्रीमती आदिती तटकरे, माननीय राज्यमंत्री यांचे 

 िाढलदिसाबाबत अलभष्टलचंतन 

 सभापती : माननीय िाज्यमंत्री श्रीमती आसदती तटकिे यांचा आज वाढसदवस 

आह े सभागहृाच्या वतीने मी तयांचे असभष्टसचंतन कितो. 

पॉईटं ऑफ इनफमेशनबाबत 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या पिवानगीने पॉईटं ऑफ 

इन्फमेशन मांडत आह.े या सवषयाबाबत गहृ िाज्यमंत्री महोदयांकडून मला उत्ति हव े

आह.े काल मुंबई सवद्यापीठात साने गरुुजी रस्ट व काही संस्र्ांच्या वतीने चचाथ सत्राच े

आयोजन केले होते. चचाथ सत्राच्या वेळी तरेे् पसु्तकांचे काही स्टॉल लावण्यात आले 

होते. तयामध्ये माक्सथवादी सासहतयाच्या संदभाथत एक स्टॉल होता तो तेर्नू 

पोसलसांच्या सहाय्याने काढून टाकण्यात आला. खिे ति सवद्यापीठात पोलीस येऊ 

शकत नाही. तया स्टॉलवि कोणतेही आके्षपाहथ सासहतय नव्हते, बंदी घातलेली पसु्तके 

नव्हती.  िाहूल सांस्कृतयायन सािख्या सवज्ञान पंसडतांची पसु्तके तेरे् होती. साने 

गरुुजींच्या संस्रे्तफे तो कायथिम आयोसजत केला होता. तो स्टॉल उचलण्यात आला. 

तयांना सवचािण्यात आले की, ह ेकोणी सांसगतले. तयांनी असे सांसगतले की, वितनू 

पे्रशि आह.े वितनू म्हणजे मंत्रालयातनू की, सदल्लीतनू पे्रशि आह ेहा प्रश्न आह.े मला 

वाटते आपल्या िाज्यात आपण अशा पध्दतीचे कोणतेही प्रेशि टाकत नाही. 

असभव्यक्ती स्वातंत्रयाला, प्रचाि सासहतयाला पणूथपणे आपण मभूा दतेो. गहृ िाज्यमंत्री 

महोदयांना माझी सवनंती आह ेकी, याबाबत चौकशी झाली पासहजे. सवद्यापीठांमध्ये 

पोसलसांनी आंगतकुपण ेप्रवेश किणे ह ेमळुात अतयंत चकुीचे आह.े असा पायंडा 

पाडला जाऊ नये. ही गंभीि घटना आह.े याची दखल मंत्री महोदयांनी गंभीिपण े

घ्यावी. 
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 श्री.शंभिूाज दसेाई : सभापती महोदय, या संपणूथ प्रकिणाची मासहती घ्यावी 

लागेल. सदि मासहती प्राप्त झाल्यावि सन्माननीय सदस्यांना तयाबाबत अवगत केले 

जाईल. 

      --------- 
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  पृ.शी.: अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ 

  मु.शी. : सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ  

         (चचाथ पढेु सरुु.... 

 श्री.शंभिूाज दसेाई (अर्थ िाज्यमंत्री) : सभापती महोदय, गेल्या तीन 

सदवसापासनू या सभागहृात अर्थसंकल्पावि चचाथ सरुु आह.े या चचमेध्ये एकूण ३५ 

सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला. या चचेची सरुुवात माननीय सविोधी पक्ष नेत े

श्री.प्रवीण दिेकि यांनी केली. तयानंति सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायंद,े 

सन्माननीय सदस्य श्री. सशसशकांत सशंद,े सन्माननीय सदस्य श्री.िणसजतससंह मोसहते-

पाटील, सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद्र दिाडे, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड, 

सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वंजािी, सन्माननीय सदस्य श्री.अमोल समटकिी, 

सन्माननीय सदस्य श्री.अंबादास दानवे, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण दटके, 

सन्माननीय सदस्य श्री.िाजेश िाठोड, सन् माननीय सदस्य श्री.िामिाव पाटील, 

सन्माननीय सदस्य श्री.िसवंद्र फाटक, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र. पाटील, 

सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि तांबे, सन् माननीय सदस्य श्री.अरुण लाड, सन्माननीय 

सदस्य श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे, सन्माननीय सदस्य श्री.सवलास पोतनीस, सन्माननीय 

सदस्य श्री.कसपल पाटील, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत आसगावकि, सन्माननीय 

सदस्य डॉ. परिणय फुके, सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दौंड, सन्माननीय सदस्या 

डॉ.प्रज्ञा सातव, सन्माननीय सदस्य श्री.महादवे जानकि, सन्माननीय सदस्य 

ॲड.सनिंजन डावखिे, सन्माननीय सदस्य श्री.असनकेत तटकिे, सन्माननीय सदस्य 

श्री.सवनायक मेटे, सन्माननीय सदस्य ॲड.सनलय नाईक, सन्माननीय सदस्य             

श्री. िामदास आंबटकि, सन्माननीय सदस्य श्री.िमेशदादा पाटील, सन्माननीय सदस्य 

श्री.नागोिाव गाणाि, सन्माननीय सदस्य श्री.सविम काळे, सन्माननीय सदस्य 

डॉ.िणसजत पाटील, सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचंद पडळकि, सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदाभाऊ खोत या सन्माननीय सदस्यांनी या चचते भाग घेतला. या चचलेा 

सरुुवात झाल्यापासनू समािोप होईपयांत सन्माननीय सदस्य काय बोलले ते बािकाईने 

मी सलहून घेतले. तया संपणूथ चचेचे टीपण काढून सवभागाकडून मासहती समळसवली.  
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श्री.शंभिूाज दसेाई... 

आता यातील ८० ते ९० टक्के सन्माननीय सदस्य चचचेे उत्ति ऐकण्यासाठी 

सभागहृात उपसस्र्त नाहीत. तयामळेु रिकाम्या बाकांपढेु उत्ति दणे्यापेक्षा जे सन्माननीय 

सदस्य उपसस्र्त आहते तयांनी जे मदु्द ेमांडले तयांचे समाधान किण्याचा प्रयतन मी 

सिकािच्या वतीने कितो. 

 सभापती महोदय, सदनांक ११ माचथ २०२२ िोजी धमथवीि ित्रपती संभाजी 

महािाज यांच्या स्मतृीसदनी महासवकास आघाडी शासनाने ित्रपती सशवाजी महािाज 

यांना असभवादन करुन सतसिा अर्थसंकल्प सवसधमंडळात सादि केला. महासवकास 

आघाडीचे नेते माननीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे, माननीय उप 

मखु्यमंत्री श्री.असजत पवाि, िमाननीय महसलू मंत्री श्री.बाळासाहबे र्ोिात या 

सतघांच्या मागथदशथनाखाली व मखु्यमंत्री महोदयांच्या नेततृवाखाली महासवकास 

आघाडी शासनाचा सतसिा अर्थसंकल्प सभागहृात सादि केला. 

 सभापती महोदय, आपणा सवाांना कल्पना आह ेकी, महासवकास आघाडी 

सिकाि आल्यानंति सन २०२० ह ेपणूथ वषे व सन २०२१ मधील ८ ते १० मसहने 

म्हणजे जवळपास पाऊणे दोन वषे  या सिकािला कोिोना महामािीला सामोिे जाव े

लागले. तयाचा परिणाम िाज्याच्या सतजोिीत जी िक्कम जमा व्हायला पासहजे होती 

तया प्रमाणात ती िक्कम जमा होऊ शकली नाही. कजथ काढावे लागले ह ेआपणा 

सवाांना मासहती आह.े अनेक सन्माननीय सदस्यांनी तयाचा उल्लेख केला. 

तयासंदभाथतील खलुासा मी पढेु किणाि आह.े अनेक सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले 

की, योजना सदल्या व अर्थसंकल्पीय तितदुीला कट लावला. मागील वषाथचा 

अर्थसंकल्प मांडत असताना अपेसक्षत िक्कम जमा होईल असे गसृहत धिण्यात आले 

हाेते. कोसवडची दसुिी व सतसिी लाट येईल असे अपेसक्षत नव्हते. तया आधािे 

व्यवसाय, कािखानदािी, व्यापाि, आयात सनयाथत पसहल्या सािख े सरुु होईल व 

सतजोिीत अपेसक्षत िक्कम जमा होईल तया अनषुंगाने योजनांवि खचथ किता येईल. 

अशा पध्दतीचे अनमुान शासनाच्या वतीने किण्यात आले होते. सनधी सवतिीत 

किण्याची वेळ आली व माचथ अखिे कोिोनाचा प्रादभुाथव वाढला.  दीड ते दोन  
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श्री.शंभिूाज दसेाई... 

मसहन्यांनी माननीय अर्थमंत्री श्री.असजत पवाि व मी आढावा घेतो. सभापती महोदय, 

आपण साताऱया सजल्यातील आहात. सवत्त मंत्री महोदयांची कामाची पध्दत 

आपणाला मासहती आह.े 

        या नंति श्री.बोिले... 
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श्री.शंभिुाज दसेाई.......  

आपण ग्रामीण भागातील म्हणी प्रमाणे अरं्रुन पाहून पाय पसिले पासहजेत. माननीय 

सवत्तमंत्री श्री.असजत पवाि साहबेांनी प्रतयेक वेळी सवत्त सवभागाचा आढावा घेताना 

अपेसक्षत उतपन्न जमा झालेले आह े सकंवा नाही, कें द्र शासनाकडून मागील 

पंधिवाड्यातील जीएसटीचा पितावा प्राप्त झालेला आह ेकाय, िाज्य शासनाकडून 

कें द्र शासनाकडे काही कागदपत्रे सादि किावयाची िासहलेली आहते काय, टॅक्स 

कलेक्शनच्या सोसथ प्रमाणे प्रतयेक सवभाग टॅक्स जमा कितो सकंवा नाही या बाबींवि 

मागील वषथभिात बािवाईने लक्ष ठेवले. महसलुाचे अपेसक्षत उतपन्न जमा झाले 

पासहजे. एखादा सवभाग किाचे उसद्दष्ट पणूथ किण्यात कमी पडत असेल ति संबंसधत 

सवभागाच्या असधकाऱयांना बोलावनू तयांच्याबिोबि चचाथ करुन वरिष्ठ 

असधकाऱयांकडे किाचे उसद्दष्ट पणूथ किण्यासाठी तगादा लावण्यात येत होता. तयाचा 

परिणाम असा झाला की, आपण योजनांसाठी जेवढी तितदू केली होती तेवढी तितदू 

नाही पिंत ुआपण सवभागानसुाि प्रतयेक योजनेसाठी ६०, ७० ते ८० टक्के तितदू 

उपलब्ध करुन दणे्याचे काम केलेले आह.े 

सभापती महोदय, मी सांग ू इसच्ितो की, माननीय सविोधी पक्षनेते काही 

कािणामळेु दोन सदवसांपाासनू सभागहृात उपसस्र्त नाहीत. सविोधी पक्षनेते पदाचा 

मान आह.े माननीय सविोधी पक्षनेतयांनी उपसस्र्त केलेल्या मदु्यांचा मी र्ोडक्यात 

आढावा घेणाि आह.े माननीय सविोधी पक्षनेतयांनी सांसगतले की, मागील वषाथत 

सिकािविील कजाथचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावि वाढलेले आह.े प्रतयेक कुटंुबातील 

व्यक्तीवि सकती कजथ आह े याचा उल्लेख तयांनी केला. मी या सनसमत्ताने माननीय 

सविोधी पक्षनेतयांना सांग ू इसच्ितो की, कें द्र शासनाने मागील वषी जीएसडीपीच्या 

तलुनेत िाज्याला साधािणत: ३ टक्के व कोिोनाच्या पाश्वथभमूीवि अधाथ टक्के जास्तीच े

कजथ असे एकूण ३.५ टक्क्यापयांत कजथ काढण्याची सवलत सदली. महािाष्ट्र शासनाने 

३.५ टक्क्याच्या आत िाहून २.६४ टक्के इतकेच कजथ काढलेले आह.े मध्यप्रदशे 

सिकािने ५.४४ टक्के, िाजस्र्ान सिकािने ५.८६ टक्के, कनाथटक सिकािने ३.२३ 
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श्री.शंभिुाज दसेाई....... 

टक्के कजथ काढलेले आह.े आपण उपिोक्त ४ िाज्यांनी काढलेल्या कजाथचे प्रमाण 

बसघतले ति सवाथत कमी कजथ महािाष्ट्र िाज्याने काढलेले आह.े कजथ काढण्याची मळू 

मयाथदा ३ टक्के आह,े वाढीव मयाथदा ३.५ टक्के आह.े आपण ३ टक्क्याची मयाथदा 

सदु्धा ओलांडली नाही. माननीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकिे साहबे व माननीय 

सवत्तमंत्री श्री.असजत पवाि साहबेांच्या नेततृवाखालील सिकािने २.६४ टक्यांच्या 

मयाथदते कजथ काढून िाज्य चालसवण्याचा, आसर्थक सशस्त लावण्याचा प्रयतन केलेला 

आह.े िाज्यातील जनतसेमोि ती आकडेवािी आली पासहजे. पिंत ुप्रतयेक व्यक्तीच्या 

डोक्यावि अमकू हजािाचे, तमकू हजािाचे कजथ आह ेअशा पद्धतीची भाषणे करुन, 

तशा प्रकािची आकडेवािी िकॉडथवि आणनू िाज्यातील जनतेमध्ये संभ्रम सनमाथण केला 

जातो. आमच्या पक्षाचे सिकाि सत्तेवि असताना चांगले काम सरुु होते. पिंत ुमागील 

दोन वषाांपासनू यांची सत्ता आल्यानंति यांनी जनतेच्या डोक्यावि कजथ करुन ठेवले 

असे सांगण्याचा प्रयतन केला जातो. पित ुअशातला भाग नाही. कें द्र शासनाने ३.५ 

टक्क्यापयांत कजथ काढण्याची मयाथदा सदलेली आह.े िाज्याकडे आणखी एक टक्का 

कजथ काढण्याची मयाथदा असताना आपण तया मयाथदचे्या आत कजथ काढून िाज्य 

चालसवण्याचा प्रयतन केला. आपण कोसवडच्या कामासाठी एक पैसाही कमी पडू 

सदला नाही. आपण मागील वषथभिात जेम्बो कोसवड सेंटि चालसवले, मोठया 

प्रमाणावि कोसवड लसीकिण केले, मलुांचे लसीकिण सरुु केले, जेम्बो कोसवड सेंटि 

सरुु केले, कोसवड केअि सेंटसथ सरुु केले. आपण ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ऑसक्सजनच े

प्लाँट सरुु केले. आम्ही अर्थसंकल्प सादि किताना सांसगतले की, ज्यावेळी कोसवडची 

पसहली लाट आली तयावेळी शेजािच्या २-३ िाज्यांमधनू ऑसक्सजन आणावा 

लागला. कोिोना काळात शेजािच्या िाज्यात िेल्वे वॅगन पाठवनू तरे्नू ऑसक्सजन 

आणावा लागला. पिंत ुआपण मागील सदड वषाांपासनू प्रतयेक सजल्हा रुग्णालय, उप 

सजल्हा रुग्णालय सकंवा तालकुा स्तिाविील ग्रामीण रुग्णालयात सदु्धा ऑसक्सन 

सनसमथतीचे स्वतंत्र प्लाँट उभे केलेले आहते. महािाष्ट्र िाज्य ऑसक्सजनच्या बाबतीत 

स्वपंणूथ झालेले आह.े मी सभागहृाला पनु्हा सांग ू इसच्ितो की, िाज्याची कजथ  
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काढण्याची मयाथदा सशल्लक असताना आपण िाज्याला आसर्थक सशस्त लावण्याचा 

प्रयतन केलेला आह.े  

सभापती महोदय, यावषी अपेसक्षत महसलू जमा ९.५ टक्क्यांनी वाढलेली 

आह.े आपण कि महसलुात साधािणत: ७.९१ टक्क्यांनी वाढ अपेसक्षत धिलेली 

आह.े िाजकोसषय तटू सनसितपणे २.५ टक्क्यापयांत आह.े आपण मागील आसर्थक 

वषाथची तलुना केली ति ती मयाथदा २.७९ टक्के एवढी होती. म्हणजे आपण यावषी 

िाजकोसषय तटू दखेील कमी किण्याचा प्रयतन केलेला आह.े मी सांग ूइसच्ितो की, 

कोसवडचे संकट कमी झाल्यानंति आपण िाज्याच्या उतपन्नाचे स्त्रोत वाढसवण्याचा 

प्रयतन केलेला आह.े जेरे् टॅक्स सलकेज होते ते शोधनू काढून असधकचे उतपन्न कस े

समळेल यासाठी आपण प्रयतन केलेला आह.े जो कि भिण्यासाठी पात्र आह,े पिंत ु

पळवाट शोधनू किाच्या स्लॅबमध्ये येण्यासाठी टाळाटाळ किीत आह,े काही बाबी 

चकुवनू सकंवा शासनाची सदशाभलू करुन किाच्या स्लॅबमध्ये येत नाहीत तयांचा 

जीएसटी, व्हटॅ सवभागाच्या माध्यमातनू शोध घेऊन आपण िाज्याचे उतपन्न 

वाढसवण्याचा प्रयतन केलेला आह.े  

सभापती महोदय, मी मघाशी सांसगतल्याप्रमाणे कें द्र शासनाने जीएसडीपीच्या 

तलुनेत आपल्याला अधाथ टक्के म्हणजे ३.५ टक्के कजथ काढण्याची मयाथदा वाढवनू 

सदली. आपण तया मयाथदचे्या आत कजथ काढले. मला कोणाची तलुना किावयाची 

नाही. पिंत ुकें द्र शासनाचे कजथ काढण्याचे प्रमाण बसघतले ति ते ६.४३ टक्क्याच्या 

पढेु गेलेले आह.े कें द्र शासनाचे कजथ काढण्याचे प्रमाण वाढलेले आह.े पिंत ुिाज्य 

शासनाने मयाथदचे्या आत कजथ काढण्याचा प्रयतन केलेला आह.े  

सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेतयांनी सांसगतले की, कें द्र 

शासनाकडून अनदुान वाढवनू समळते. पिंत ुकें द्र शासन पैसे दते नाही, असे िाज्य 

शासनाकडून सांसगतले जाते. मी या सनसमत्ताने सभागहृाला आकडेवादी दऊे इसच्ितो. 

कें द्र शासनाकडून िाज्याला जीएसटीचा पितावा समळतो. िाज्याला कें द्र शासनाकडून 

 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) JJ - 228 

GRB/AKN/KTG प्रर्म श्री.खचे 16:40 

 

 

श्री.शंभिुाज दसेाई....... 

सन २०१९ मधील १०२९ कोटी रुपये येणे बाकी आहते. सन २०२०-२१ मधील 

६४७१ कोटी रुपये, सन २०२१-२२ मधील १८९७८ कोटी रुपये असे एकूण 

२६५०० कोटी रुपये माचथ अखिे येणे बाकी आहते. कोिोना काळात िाज्यावि कजथ 

काढण्याची वेळ आली तशी वेळ कें द्र शासनावि सदु्धा आली. महािाष्ट्र िाज्य कि 

रुपाने दशेाच्या उतपन्नात भि घालणािे सवाथत मोठे िाज्य आह.े ज्याप्रमाणे इति 

िाज्यांना वेळेवि पितावा सदला जातो तयाप्रमाणे महािाष्ट्र िाज्याला सदु्धा पितावा 

समळाला पासहजे. सन्माननीय सदस्य श्री.चदं्रशेखि बावनकुळे साहबे आपल्याला 

आपले वजन वापरून कें द्र शासनाने महािाष्ट्राकडे सवतीच्या भावनेने बघ ूनये असे 

सांगावे लागले. केद्राकडून िाज्याला २६५०० कोटी रुपये येणे बाकी आहते, ते माचथ 

अखिे पयांत समळाले पासहजेत. सन २०१९ मधील जीएसटी पिताव्याची िक्कम बाकी 

आह.े सन २०२०-२१ मधील पैसे येणे बाकी आहते. आता माचथ मसहना संपत 

आलेला आह.े सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, या कामांना कट लावला, तया 

कामांना कट लावला, स्र्ासनक पातळीवि पैसे सवतरित झाले नाहीत. कें द्र 

शासनाकडून २६५०० कोटी रुपये समळाले ति आपल्याला या अडचणी सनसितपण े

दिू किण्याचा प्रयतन किता येईल.  

सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेतयांनी सांसगतले की, ३ पक्षाच्या 

सिकािमध्ये सशवसेना पक्षाच्या वाट्याला कमी सनधी आलेला आह.े माननीय सविोधी 

पक्षनेतयांचे भाषण िाजकीय होते, तयांनी हा मदु्दा कशासाठी उपसस्र्त केला, ह ेमला 

मासहती नाही. महासवकास आघाडी सिकाि सत्तेवि आले तेव्हा पासनू आपण 

यांच्यामध्ये कधी सबनसते याची वाट बघत आहात. आपण साततयाने आकडेवािी 

दणे्याचा प्रयतन किता. आपल्या मासहती आह ेकी, बहुतांश आमदाि ग्रामीण भागातनू 

सनवडून येतात. आपण जलसंपदा सवभागाचे उदाहिण घेतले ति जलसंपदा सवभागाच े

मोठे प्रकल्प आह.े तयासाठी कें द्र शासनाकडून काही सनधी समळतो.  

        यानंति श्री.सांगळे....... 
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कें द्र शासनाचा ६०:४० सकंवा ५०:५० टक्क्यांचा प्रकल्प असो, सदि प्रकल्पांसाठी 

कें द्र शासनाकडून जेवढा सनधी सदला जातो तयाची मॅसचंग ग्राँट िाज्य शासनाकडून सदली 

जाते. िाज्य शासनाचे असे धोिण आह.े सावथजसनक बांधकाम सवभाग, जलसंधािण, 

जलसंपदा सवभागांमधील प्रकल्प सकंवा मोठमोठया िस्तयांचे प्रकल्प असो, तयाकरिता 

िाज्य शासनाकडून तितदू केली जाते. अशा प्रकािे ग्रामीण भागांशी संबंसधत 

सवकासाच्या योजना िाबसवणाऱया सवभागांकरिता साहसजकच तयांच्याकडे असलेल्या 

कामाच्या व्याप्तीनसुाि शासनाकडून तितदू केली जाते. पिंत ु सदि सवभागांकरिता 

जास्त तितदू केलेली आह.े तयामळेु संबंसधत पक्षाला जास्त सनधी सदला असे होत 

नाही. महासवकास आघाडी शासनाकडे १७० प्लस बहुमत आह.े आपण सकतीही 

जगलिी केली सकंवा सकतीही आकडेवािी प्रससध्द करुन ती िेकॉडथवि आणण्याचा 

प्रयतन केला तिी १७० चे १७५ होतील. पिंत ु१७० ते १६९ होणाि नाहीत. ही बाब 

आपण साततयाने लक्षात ठेवावी. तसेच हा आमच्या कुटंुबातील सवषय आह.े आम्ही 

सतन्ही पक्षांनी असे ठिसवले आह े की, महासवकास आघाडीमध्ये अंसतम शब्द हा 

सशवसेनेचे पक्ष प्रमखु आदिणीय श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे यांचा असेल. तसेच त े

आम्हाला ज ेसांगतील तो महासवकास सवकास आघाडीमधील अंसतम सनणथय असेल. 

तयामळेु आपण आमच्यामध्ये अशा प्रकािे सकतीही भांडणे लावण्याचा प्रयतन केला 

तिी तयाचा आमच्यावि कोणताही परिणाम होणाि नाही.  

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकिांनी तयांच्या 

भाषणात वंसचत घटकांना मागे ठेवल्यासंबंधी उल्लेख केला होता. मी याबाबत 

सदनाला सांग ू इसच्ितो की, सन २०२१-२२ मध्ये अनसुसूचत जाती व अनसुसूचत 

जमातीच्या वसंचत घटकांकरिता १२३०  कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आली होती. 

तयानंति सन २०२२-२३ मध्ये सदि घटकांकरिता १६३५ कोटी रुपयांची तितदू 

केलेली आह.े अशा प्रकािे यावषी सदि घटकांकरिता मागील वषीपेक्षा २०० ते २२५ 

कोटी रुपयांची वाढ केलेली आह.े 
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 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकिांनी तयांच्या 

भाषणात अण्णाभाऊ साठे आसर्थक सवकास महामंडळासंबंधी उल्लेख केला होता. 

मी याबाबत सदनाला सांग ूइसच्ितो की, सन २०२१-२२ मध्ये सदि महामंडळाकरिता 

९६८  कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आली होती. पिंत ुसन २०२२-२३ मध्ये सदि 

महामंडळाकरिता शासनाने १०३८ कोटी रुपयांची तितदू केलेली आह.े  तसेच 

माननीय सविोधी पक्षनेतयांनी ज्योसतथसलंगापासनू अनेक सवषयासंबंधी उल्लेख केला 

होता. तया प्रतयेकासाठी शासनाने सनधी वाढवनू दणे्याचा प्रयतन केलेला आह.े तसेच 

तयांनी सवमानतळासंबंधी सवषय उपसस्र्त केला होता. सभापती महोदय, शासनाने 

सवमानतळांकरिता भिीव तितदू केलेली आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकिांनी तयांच्या 

भाषणात सशकाऊ उमेदवािासंबंधी उल्लेख केला होता. मी याबाबत सदनाला सांग ू

इसच्ितो की, कोसवड काळात कौशल्य सवकास सवभागाअंतगथत ऑफलाईन प्रसशक्षण 

दतेा येत नव्हते. प्रतयक्ष क्लासेस भिण्यासाठी मयाथदा होतया. तयामळेु सवभागाच्या 

माध्यमातनू जास्तीत जास्त ऑनलाईन बॅचेस दणे्यात आल्या.   

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकिांनी तयांच्या 

भाषणात उद्योग सवभागासंबंधी इडंस्रीयल ग्रोर्, सामजंस्य किािासंबंधी नेमके काय 

झाले ? याबाबत उल्लेख केला होता. मी तयाबाबत सदनाला सांग ूइसच्ितो की, २ 

वषाांच्या काळात जवळपास ९८ सामजंस्य किाि किण्यात आले व तया माध्यमातनू 

िाज्यात ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुतंवणकुीला चालना दणे्यासाठी प्रयतन 

किण्यात आला. ९८ सामजंस्य किािापैकी १५ प्रकल्प बांधकामाधीन आहते, ५८ 

प्रकल्पांना जमीन हस्तांतिीत किण्यात आली आह.े ५ प्रकल्पांना जमीन हस्तांति 

किण्याची प्रसिया प्रगतीप्रर्ावि आह.े १३ प्रकल्पांकरिता खाजगी जमीन घेण्याची 

प्रसिया सरुु आह.े २ प्रकल्पांकरिता अद्याप जमीन प्राप्त न झाल्यामळेु उद्योग 

सवभागामाफथ त तयाकरिता जमीन शोधण्याची कायथवाही सरुु आह.े तसेच ९८ 

सामजंस्य किािापैकी फक्त ५ प्रकल्प काही ना काही कािणास्तव ऑन होल्ड िासहले  
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आहते. तयामळेु उद्योग सवभागासंबंधी तयांच्याकडून जाणीवपवूथक सांगण्यात आले 

की, सामजंस्य किाि केल्यानंति दखेील प्रकल्प ऑन होल्ड ठेवण्यात आलेले आहते.  

 सभापती महोदय, वैधासनक सवकास मंडळे असस्ततवात नसल्यासंबंधी 

सांगण्यात आले. वैधासनक सवकास मंडळांसशवाय तया सवभागांचा सवकास कसा 

किणाि आहात ? अशी सवचािणा किण्यात आली. मी याबाबत सदनाला सांग ू

इसच्ितो की, वैधासनक सवकास मंडळे नसली तिी वैधासनक सवकास मंडळे असताना 

तया सवभागांमधील कामांकरिता ज्या टक्केवािीचे प्रमाण िाखनू ठेवले जात होत.े 

तयाच प्रमाणे संबंसधत सवभागांमधील योजनांकरिता सदि सनधी िाखनू ठेवण्याचे सतू्र 

सनयोजन सवभागामाफथ त केले जात आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि तसेच सन् माननीय 

सदस्य श्री.गोसपचंद पडळकि यांनी तयांच्या भाषणात  सािर्ी, बाटी तसेच महाज्योती 

अशा ३ संस्र्ांचा उल्लेख केला होता. मी तयाबाबत सदनाला सांग ू इसच्ितो की, 

सतन्ही संस्र्ांना तयांच्या मागणीनसुाि सनयतव्यय उपलब्ध करुन दणे्यासाठी संबंसधत 

सवभागांकरिता तितदू किण्याचा शासनाने प्रयतन केलेला आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि यांनी तयांच्या 

भाषणात महािाष्ट्राला मद्यिाष्ट किण्याचा प्रयतन करुन िाज्यात दारुकरिता सवलती 

सदल्यासंबंधी उल्लेख केला होता. मी तयाबाबत सदनाला सांग ूइसच्ितो की, सवदशेी 

मद्याचे शलु्क ३०० टक्क्यांवरुन १५० टक्के किण्याचा शासनाने सनणथय घतेला. याचे 

कािण असे आह ेकी, बॉडथिवि असलेल्या िाज्यांमध्ये सदि सवदशेी मद्याचे शलु्क 

आपल्या िाज्यापेक्षा कमी होते. तयामळेु तया िाज्यांमधनू आपल्या िाज्यामध्ये 

चोिीच्या मागाथने सवदशेी मद्य यायचे. तयामळेु आपल्या िाज्यातील सवदशेी मद्याच्या 

सविीवि परिणाम होत होता. म्हणनू सवदशेी मद्याचे शलु्क कमी किण्यात आले. तया 

अनषुंगाने सदि ३ मसहन्यांची तलुना मागील वषाथशी केल्यास शासनाने घेतलेल्या 

सनणथयामळेु िाज्यातील सवदशेी मद्याच्या सविीत वाढ झाली आह.े  तसेच शासनाने 

सवदशेी मद्याविील कि कमी करुन दखेील दपु्पट उतपन्न झालेले आह.े िाज्यातील व  
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यामधील सवथ व्यवहाि सवचािात घेतल्यास ही सवथ टक्केवािी एकूण मद्याच्या 

टक्क्याच्या फक्त एक टक्का इतकी आह.े बाहिेील िाज्यातनू चोिीच्या पध्दतीने येणािे 

मद्य तस्किी बंद व्हावी. तसेच त यावि आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रायोसगक 

तत्त्वावि यासंबंधी घेतलेला सनणथय यशस्वी झाल्याचे सदसनू आले आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि यांनी सातािा येरे् 

ित्रपती सशवाजी महािाजांच्या संग्रहालयाच्या कामाकरिता शासनाकडून सनधी सदला 

जात नसल्यासंबंधी उल्लेख केला होता. मी तयाबाबत सदनाला सांग ूइसच्ितो की, 

आपल्याला तयाची जाणीव आह.े मागील २ वषाांपासनू ित्रपती सशवाजी महािाज 

संग्रहालयामध्ये जंबो कोसवड सेंटि सरुु किण्यात आले. कोसवड काळात तया 

रुग्णालयाचा हजािो रुग्णांना उपयोग झाला. तयामळेु हजािो रुग्णांचे प्राण वाच ूशकले. 

सातािा येरे् ित्रपती सशवाजी महािाजांच्या संग्रहालयाची इमाित तयाि आह.े तेरे् 

ऐसतहाससक जनेु संग्रहालय होते. तयाऐवजी आता भव्य इमाित बांधनू तयाि आह.े 

आता कोसवडची लाट जवळपास संपत आली आह.े माननीय उप मखु्यमंत्री 

श्री.असजत पवाि दोन मसहन्यांपवूी सातािा येर्ील दौऱयावि आले होते. तयावेळी 

तयांनी असे सांसगतले होते की, कोसवड रुग्णालय सशफ्ट झाल्यानंति उवथरित कामांसाठी 

आवश्यक असलेला सवथ सनधी सवत्त सवभागाकडून सदला जाईल. अशा प्रकािे 

लवकिच ित्रपती सशवाजी महािाजांच्या संग्रहालयाचे काम पणूथ केले जाईल.  

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि यांनी तयांच्या 

भाषणामधनू असा मदु्दा उपसस्र्त केला होता की, सवत्त सवभाग सकंवा मंत्रालयांमधील 

संबंसधत सवभागांमध्ये २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या नस्तयांसंबंधी मी मासहती 

मासगतली असता मला सदि मासहती समळू शकली नाही. मी या संदभाथत सन्माननीय 

सदस्य श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांना सल्ला सवचाितो. आपण ५ वषे कॅसबनेट मंत्री 

होता. एक लाख रुपये ते दहा लाख रुपयांची नस्ती, १० लाख रुपये ते ५० लाख 

रुपयांची नस्ती, ५० लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांची नस्ती अशा प्रकािे 

मंत्रालयामध्ये नस्तयांची वगथवािी केली जात नाही. मी अडीच वषाांपासनू सवत्त  
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िाज्यमंत्री म्हणनू काम किीत आह.े मला अशा प्रकािे वगथवािी केली असल्याच े

कधीही आढळून आले नाही. अशा परिसस्र्तीत माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण 

दिेकि यांनी २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या नस्तयांसंबंधी कशी मासहती 

सवचािली ? अशा प्रकािे िकमेनसुाि नस्तयांची वगथवािी केली जात नसल्यासंबंधी 

तयांना शासनाकडून उत्ति दणे्यात आले. मी या सनसमत्ताने सांग ूइसच्ितो की, अशा 

प्रकािे सकािी कामकाजामध्ये िकमेनसुाि नस्तयांसंबंधी उल्लेख केला जात नाही.  

 

        यानंति श्री.गागिे....  
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 सभापती महोदय, र्ोडया िेळापिूी मी सभागहृात उपनसर्त होतो, त्यािेळी 

उप सभापती महोदया होत्या, मनहला ि बालकल्याण निभागाछया एका निषयािर 

चचाय करतािा सोलापरू नजल्हयात निधिांचे प्रमाण शनु्य आह ेअसा उल्लेख झाला, 

माििीय सभापती महोदयांिी नििेदि करण्याबाबत सांनगतले होते. माझ्या 

मानहतीिसुार मनहला बालकल्याण मंत्री महोदयांिी सभागहृात त्या अिषुगंािे आज 

नििेदि केले आह.े 

 सभापती महोदय, कृषी क्षेत्रात मनहलांकरीता काही योजिा आहते का, या 

योजिा तमु्ही दाखनिलेल्या िाहीत असे माििीय निरोधी पक्ष िेते म्हणाले. मी या 

निनमत्तािे सांग ू इनछितो की, राज्यसतरािरील ि नजल्हासतरािरील सिय योजिा, 

व्यिीगत लाभाछया योजिा नकंिा कृषी संबंधी योजिा असतील, यापिूी त्या 

योजिांमधील ३० टक्के िाटा मनहलांकरीता राखीि म्हणिू ठेिला जायचा, आता ह े

प्रमाण ५० टक्क्यािर िेलेले आह.े ३० ऐिजी ५० टक्के समािेश आता रानहल. 

सन्माििीय सदसय श्री.शनशकांत नशंद ेयांिी उल्लेख केला आह ेकी, िाबाडयचे काम 

सचुनितािा निधाि पररषद सदसयांचाही उल्लेख करण्यात यािा. निनश्चतपणािे 

त्यांछया भाििा माििीय साियजनिक बांधकाम मतं्री यांछया निदशयिास आणिू नदल्या 

जातील. सन्माििीय सदसय श्री.रणनजतनसंह मोनहत े पाटील यांिी पशसंुिधयि 

निभागाबाबत मदु्दा उपनसर्त केला होता. सन्माििीय सदसय श्री.प्रसाद लाड यांिी 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांछया समारकास निधी ि नदल्याबाबत सांनगतले होते. मी 

त्यांिा सांग ूइनछितो की, सि २०२२-२३ मध्ये २०० कोटीची तरतदू डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकर समारकाछया कामासाठी केलेली आह.े तसेच त्यांिा सांग ूइनछितो की, 

मनछिमारांिा नडझेल परतािा दणे्यासाठी २०२१-२२ मध्य े ६० कोटी रुपय े

अर्यसंकल्पीय निधीची तरतदू केली होती. परुक मागणीद्वारे ५० कोटीचा निधी त्यांिा 

उपलब्ध करुि दणे्यात आलेला आह.े  
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 सभापती महोदय, सन्माििीय सदसय श्री.प्रसाद लाड ि श्री.चंद्रशेखर 

बाििकुळे यांिा मी सांग ू इनछितो की,  िागपरू करारािसुार िागपरू येरे् दोि िषय 

अनधिशेि झालेले िाही ही िसतनुसर्ती आह.े िागपरूला अनधिेशि का झालेले िाही 

ह ेराज्यमंत्री म्हणिू मी या सभागहृात सांगण्यापेक्षा कामकाज सल्लागार सनमतीमध्य े

याबाबत चचाय होत असत,े सिय गटिेते ि सियपक्षीय िेत े त्या बैठकीत उपनसर्त 

असतात. दोि िषे कोनिडची पाश्वयभमूी आपणास मानहती आह.े केिळ त्याच 

कारणामळेु िागपरूला अनधिशेि होऊ शकले िाही. परंत ुअनधिेशि िागपरू झाले 

िसले तरी महानिकास आघाडीचे सरकार ि मखु्यमंत्री महोदय कोणत्याही निभागािर 

अन्याय करण्याची भनूमका घेणार िाही. आम्हाला आठिते ि मागील पाच िषायछया 

काळात आम्ही पानहले की, पेड पेंडींग किेक्शि हा माजी उजायमंत्री श्री.चंद्रशेखर 

बाििकुळे यांचेशी संबंनधत निभाग होता. आमछया भागातील पेड पेंडींग किेक्शि 

त्या काळात २०१८-२०१९ पययतची पेंडींग असायची, तमुछया निभागात पानहले तर 

तमु्ही आमछया फार पाठीमागे िसायचा. आता पानहले तर आपल्याकडील 

किेक्शिचा बॅकलॉग मोठया प्रमाणािर भरुि निघाला आह,े आमछयाकडील 

बॅकलॉग काही प्रमाणात िाढायला लागला आह.े पण महानिकास आघाडीचे सरकार 

निभागीय असमतोल होऊ दणेार िाही. काल खालछया ि आज िरछया सभागहृात 

निजेछया प्रश्नािर चचाय झाली, अिेक सन्माििीय सदसयांिी हा मदु्दा उपनसर्त केला, 

उजायमंत्री महोदयांिी सांनगतले की, तीि मनहिे शतेकऱ्याचे पीक निकूि त्याछया हातात 

पैसा येईपययत निजेच ेकिेक्शि तोडणार िाही. मध्यंतरीछया काळात तोडले असतील 

तर लगेच जोडूि दऊे. तशी प्रनक्रया कालपासिू सरुु झालेली आह.े मी मुबंईत असलो 

तरी मतदारसंघातिू मी सित: मानहती घेतली आह.े कापलेली किेक्शि महानितरणिे 

जोडण्यास सरुुिात केलेली आह.े कोणाचेही किेक्शि तोडू िका असे आदशे 

सरकारकडूि दणे्यात आलेले आहते. सन्माििीय सदसय अनभजीत िंजारी यांिी संज 

तकुडोजी महाराज िागपरू निद्यापीठास १०० कोटी रुपयांची तरतदू करािी अस े

सांनगतले, मी याबाबतची मानहती उछच ि तंत्र नशक्षण निभागाकडूि घेतली आह.े 

निद्यापीठाकडूि उछच ि तंत्र नशक्षण निभागाकडे याचा प्रसताि अद्याप आलेला िाही. 
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त्यांिा काय अपेक्षीत आह ेयाचा प्रसताि आला पानहज.े प्रसताि आल्यािर उछच ि 

तंत्र नशक्षण मंत्री महोदयांकडे आपण बैठक आयोनजत करु. आपण पाठपरुािा करुि 

गती नदली तर सरकार याबाबत निनश्चत सकारात्मक रानहल. आकीटेक्ट कॉलेज 

औरंगाबादची मागणी पणूय करण्याबाबत मी आपणास सांग ूइनछितो की, औरगाबाद 

येरे् सकूल ऑफ प्पलॅनिंग ि आकीटेक्टचर सर्ापि करण्याकरीता नदिांक 

१०.१.२०१९ छया पत्रान्िय े सनिसतर प्रसताि, तसेच नदिांक ९.४.२०१९ छया 

पत्रान्िय ेसनिसतर अहिाल कें द्र शासिास सादर करण्यात आलेला आह.े या संसर्ा 

सर्ापिेकरीता उछच ि ततं्र नशक्षण मंत्री महोदयांिी ऑगसट २०२० मध्य ेबैठक घेतली 

ि त्याला गती दणे्याचे काम केले जात आह.े  

 सभापती महोदय, मराठी भाषा भििबाबत अर्यसंकल्पात दखेील उल्लेख 

आह,े चिी रोडला मोठे मराठी भाषा भिि बांधत आहोत. ििी मुंबई येरे् उपकें द्र 

बांधकाम करण्याचे काम राज्य सरकारकडूि हाती घेत आह.े सन्माििीय सदसय श्री. 

िरेंद्र दराडे यांिी जात पडताळणी सनमत्यांबाबत निचारले होते, त्यांछया सचूिेचा 

निनश्चत निचार केला जाईल. सन्माििीय सदसय अंबादास दाििे यांिी मालोजी राजेंच े

जन्मगाि असलेल्या गािचा उल्लेख केलेला आह,े ही बाब संबंनधत मंत्री 

महोदयांछया निदशयिास निनश्चतपणे आणिू नदली जाईल.  

 सन्माििीय सदसय श्री.निलास पोतिीस यांिा  सांग ू इनछितो की, महाराष््ट 

सरकारिे िि रीलीयि अर्यव्यिसरे्कडे जाण्याचा उल्लेख केलेला आह,े पययटिासाठी 

केलेली तरतदू, मराठी भाषेला अनभजात भाषेला दजाय दणे्याबाबतछया सचूिा आहते, 

त्यांिी नदलेल्या सकारात्मक सचूिांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निचार करेल. 

सन्माििीय सदसय कनपल पाटील यांिा सांग ू इनछितो की, नशक्षकांचे पगार एक 

तारखलेा व्हायचे. आता होत िाही असे सांनगतले जाते. सातत्यािे आपण या निषयी 

आग्रही असता, यापिूी सरकारिे िेळोिेळी काही निदशे नदलेले आहते. मागील दीड 

दोि िषायतील पररसर्ती आपणा सिाांिा मानहती आह.े आम्ही दर पंधरा नदिसाला 

पाहतो की, नतजोरीत अपेक्षीत महसलू जमा झाला आह ेका. र्ोडया आनर्यक  
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अडचणी असल्यािे काही बाबी घडल्या असतील. खालछया सतरािर अडचणी 

असतील तर माझ्या सतरािर याकरीता मी बैठक घेईि. पण राज्य सरकारिे यापिूी जे 

आदशे निगयनमत केले असतील त्या आदशेाची अंमलबजािणी करण्यासाठी 

प्रशासिाला तशा सचूिा नदल्या जातील. नफल्डिर निभाग सतरािर नकंिा नजल्हा 

सतरािर अमंलबजािणी करण्यास नदरंगाई होत असेल नकंिा तांनत्रक अडचणी 

असतील तर अनधिेशि संपल्यािर माझ्यासमिेत त्यांची एक बैठक निनश्चतपण े

आयोनजत करु. 

 सन्माििीय सदसय श्री.जयंत आसगािकर ि डॉ. पररणय फुके सभागहृात 

उपनसर्त नदसत िाहीत. सन्माििीय सदसया डॉ.प्रज्ञा साति यांिी नहगंोलीतील 

मनहलांछया ितीिे सरकारचे आभार मािले आहते. मराठी भाषा भिि करीता आपण 

काही चांगल्या सचूिा केलेल्या आहते. आपण िव्यािे सभागहृात आलेल्या असला 

तरी आपण चचेत चांगला सहभाग घेतला आह,े आपण केलेल्या चांगल्या सचूिांचा 

राज्य सरकार निनश्चतपण ेनिचार करेि.  

 सन्माििीय सदसय डॉ.रणनजत पाटील यांिा सांग ू इनछितो की, जलसंपदा 

निभागाचा अकोला नजल्हयातील प्रकल्प ९७ टक्के पणूय झाला आह,े ३ टक्के 

कामामळेु ि ठेकेदाराछया नदरंगाईमळेु काम झाले िाही, तीि िषे नसंचिाची सनुिधा 

त्या शेतकऱ्यांिा नमळू शकली िाही, ही बाब गंभीर आह.े आपल्या सारख्या अभ्यास ू

सदसयािे राज्याचा मंत्री म्हणिू काम केलेले आह.े या प्रकल्पाचे िाि ि िसतनुसर्ती 

आपण मला सांनगतली तर जलसंपदा मंत्री महोदयांशी मी सित: चचाय करीि. ठेकेदार 

जाणीिपिूयक नदरंगाई करीत असले तर मदुतीत त्यािे काम पणूय करािे अशा सचूिा 

जलसंपदा निभागामाफय त ठेकेदारास नदल्या जातील. हा प्रकल्प िेळेत पणूय 

करण्यासाठी जे करािे लागेल ते करण्यासाठी निनश्चतपणे सकारात्मक निणयय राज्य 

सरकार घेईि.  

        यािंतर श्रीमती िाफडे ..... 
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 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत पाटील म्हणाले की, कौशल्य 

सवकास योजना गतीने किावी.  या सवभागाचे आपण दखेील पवूीच्या सिकािमध्ये 

िाज्यमंत्री होतात, तयाचप्रमाणे आज तो सवभाग माझ्याकडे आह.े मी साततयाने या 

सवभागात चांगल्या सधुािणा करुन असधकासधक ग्रामीण भागामध्ये हा सवभाग घेऊन 

जाण्याचा प्रयतन गेल्या दोन वषाथपासनू प्रयतन कित आह.े यापवूी या 

सवभागासंदभाथतील कायथवाही बाबत मी काही बोलणाि नाही. स्कील डेव्हलपमेंट 

कोसेस मेरोपोसलसटयन ससटीमध्ये, कॉपोिशन शहिांमध्येच होत होते.  पिंत ुह ेकोसेस 

तालकुा पातळीवि दखेील झाले पासहजे, याकरिता मी प्रयतन किीत आह.े याकरिता 

सन्माननीय सदस्यांनी सदलेल्या सचूना असतशय चांगल्या आहते.  कोसवडमळेु 

ऑफलाईन क्लासेस घेता येत नव्हते.  आता ऑफलाईन क्लासेस सरुु झालेले आहते. 

याबाबत संबंसधतांना असधकचे टागेट दणे्यात येईल.  या अर्थसंकल्पामध्ये कौशल्य 

सवकासाकरिता चांगली तितदू प्रस्तासवत केलेली आह.े  या सवभागाच्या योजनांना 

गती दणे्याचे काम किण्यात येईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचदं पडळकि यांनी ओपन जेल, 

आटपाडी तालकुा, स्वतंत्रपिू याबाबत उल्लेख केलेला आह.े  ह ेजि असे असेल 

आसण ती पवूीची योजना काही कािणामळेु ती र्ांबली असेल ति मी स्वत: याबाबत 

लक्ष घालेल.  असधवेशन संपल्यानंति वाटले ति मी स्वत: तया भागातील आमदाि 

सन्माननीय श्री.असनल बाबि साहबेांकडे जाणािच आह,े तरेे् गेल्यानंति एकदा जरुि 

तया परिसिाला स्वत: भटे दईेल.  ज्या काही सधुािणा तेरे् किाव्या लागतील, तया मी 

सनसितपणे किण्याचा प्रयतन किेल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद्र दिाडे यांनी उल्लेख केला की, 

काल िोजी नासशक शहिात एका वादा संदभाथत काही नागरिक पोलीस स्टेशनमध्ये 

गेले होते. पोलीस स्टेशनमधील काही कमथचाऱयांनी तयांच्याबिोबि गैिवतथन केले, त े

नशमेध्ये होते.  सन्माननीय सदस्य आता सभागहृात उपसस्र्त नाहीत. पिंत ुते जाताना 

मला भेटून याबाबत सांगनू गेले.  मी या संदभाथत सनसित योग्य ती कािवाई किेल.                
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मी संबंसधत सजल्हा पोलीस अधीक्षक,पोलीस आयकु्त यांच्याबिोबि बोलनू याची 

सखोल चौकशी करुन याबाबत सनसितपणे योग्य ती कािवाई किण्यात येईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी उल्लेख केला 

की, २०१९ ची एक जनुी केस आह,े तयावेळी गनु्हा दाखल झाला होता, याबाबत 

एसपी यांना मी सांसगतले होते. पालकमंत्री महोदयांनी याबाबत बैठक घेतली होती. 

पिंत ुमी याबाबत सवभागाकडून मासहती घेतलेली आह.े तयानसुाि ते सबज्यसुडस्ड मॅटि 

आह.े कोटाथमध्ये चाजथशीट गेलेली आह.े  तयामळेु आता याबाबत आऊट ऑफ कोटथ 

सेटलमेंट सकतपत शक्य आह,े मला मासहती नाही. पिंत ु तिीदखेील सन्माननीय 

सदस्यांकडून याबाबतची असधकची मासहती घऊेन पोलीस अधीक्षक, िेंज आय.जी. 

यांच्याबिोबि याबाबत चचाथ करुन आऊट ऑफ कोटथ सेटलमेंट करुन जी मलेु 

नोकिीच्या पिीके्षला बसलेली आहते, याबाबत कोटाथचा मान िाखनू जे बेस्ट टू 

सोल्यशून यात सनघत असेल, ते सनसितपणे किण्यात येईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी गहृ सवभागावि बोलताना अनेक 

मोठया कंपन्या या सीएसआिचे पैसे ह ेकोसवड पाश्वथभमूीवि पोसलसांना दणे्याकरिता 

तयाि झाल्या होतया.  काही कंपन्यांनी ११२ ची व्हईेकल्स घेऊन सदली.  काही 

कंपन्यांनी बीट माशथलकरिता दोन-चाकी गाडया सदलेल्या आहते. या सीएसआि 

कंपन्यांचे नेहमीकरिता असे म्हणणे असते की, आम्ही बाजािात जाऊन गाडी खिेदी 

किायची, आम्ही जाऊन काहीतिी आणनू तमु्हाला द्यायचे, तयाच्याऐवजी आमचा 

सीएसआि फंड असधकृत आह.े  कें द्राने याबाबतीतील डायिेक्शन्स सदलेल्या आहते. 

यासंदभाथत काही सन्माननीय सदस्यांनी सचूना मांडलेल्या आहते. गहृ सवभागाने काही 

डायिेक्शन्स तयाि किावी. गहृ सवभागाने एक सनयमावली तयाि किावी. या या 

सनयमावलीला अनसुरुन कंपन्यांचे सीएसआि दखेील पोलीस वले्फेअिकरिता घेता 

येतील.  याबाबत माझे स्वत:चे मत असे आह ेकी, एखाद्या कंपनीचे सीएसआि तया 

सजल्हयातील सकंवा तया कसमशनिेटमधील पोलीस स्टेशनमध्ये दतेाना तया कंपनीचा 

कोणताही वाद पोसलसांकडे प्रलंसबत नसावा, सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत  
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श्री.शंभिुाज दसेाई..... 

पाटील आपणही तया खातयाचे मंत्री होता, अशी काही सनयमावली या अनषुंगाने जि 

तयाि किता आली ति डी.जी., असतरिक्त मखु्य ससचव, गहृ सवभाग यांना बोलावनू 

याबाबतीतील सनयमावली दखेील तयाि केली जाईल.  गहृ मंत्रीमहोदय, उप मखु्यमंत्री 

महोदय, मखु्यमंत्री महोदय या सतघांसमवते याबाबत चचाथ करुन योग्य तो सनणथय 

घेण्यात येईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे यांनी िोजगाि हमी 

योजनेबाबतचा मदु्दा मांडला होता.  माननीय िोजगाि हमी योजना मंत्री सभागहृात 

उपसस्र्त होते.  तयांच्याशी मी याबाबत चचाथ केली. ते दखेील म्हणाले की, बऱयाचदा 

परिपणूथ प्रस्ताव उपलब्ध होत नाहीत. पिंत ु जसजसे प्रस्ताव प्राप्त होतील, तसतसे 

सनधीचे सवतिण दखेील केले जाईल.  िोजगाि हमी योजना मंत्री यांच्याबिोबि 

सन्माननीय सदस्यांच्या सवषयांची स्वतंत्र बैठक आपल्या दालनात घेऊ. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अरुण लाड यांनी सशक्षण 

संस्र्ांमधील नोकि भितीच्या बाबतीतील सवषय उपसस्र्त केलेला आह.े  तयाबाबत 

कोसवड पाश्वथभमूीवि शासनाने आिोग्य सवभाग,गहृ सवभाग या दोन सवभागांच्या 

भितयांना मान्यता सदलेली आह.े आता हळूहळू कोसवडची परिसस्र्ती सनवळायला 

लागलेली आह.े माननीय मखु्यमंत्री, माननीय उप मखु्यमंत्री या दोघांशीही चचाथ करुन 

याबाबतीत दखेील सनसितपणे सकािातमक सनणथय घेण्याचा प्रयतन केला जाईल. 

 सभापती महोदय, वाईच्या पाठशाळेबाबत सन्माननीय आमदाि 

महोदयांबाबत बैठक घेण्यात येईल.  सभापती महोदय, आपल्याकडे वाईच्या 

पाठशाळेबाबत संबंसधत असधकाऱयांना बोलावनू बैठक बोलावनू तयात सकािातमक 

सनणथय घेण्यात येईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.सनलय नाईक यांनी ज्या पोहिादवेी 

दवेस्र्ानचा उल्लेख केला.  मी तया सजल्हयाचा पालकमंत्री आह.े आमचे सहकािी 

समत्र श्री.संजय िाठोड साहबेांनी प्रयतन करुन पोहिा दवेी दवेस्र्ानचा आिाखडा तयाि  
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श्री.शंभिुाज दसेाई....... 

केलेला आह.े  तया आिाखडयाच्या प्रारुपाला मान्यता सदली गेली, तयापैकी काही 

काम सरुु दखेील झाले.....(अडर्ळा) 

 ॲड सनलय नाईक ( खाली बसनू ): सभापती महोदय, याकरिता मागील 

सिकािच्या काळात माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबेांनी १०० कोटी रुपये सदले 

होते. 

 श्री.शंभिुाज दसेाई : सन्माननीय सदस्यांनी खाली बसनू बोल ूनये.  आमचे 

सहकािी श्री.संजय िाठोड यांनी दखेील याकरिता प्रयतन केलेला आह.े  आपणही 

याकरिता प्रयतन केलेले आह.े याकरिता सनधी कमी आह.े सनधी कमी असला तिीही 

याबाबतीतील मी स्वत: बैठक घेतलेली आह.े माननीय मखु्यमंत्री महोदयांनी 

याकरिता सनधी वाढवनू दणे्याचे मान्य केलेले आह.े या पोहिादवेी दवेस्र्ानाकरिता 

माननीय मखु्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने वाढीव सनधी दखेील उपलब्ध करुन सदला 

जाईल.   

 सभापती महोदय, या अर्थसंकल्पावि अनेक मान्यवि सदस्यांनी येरे् आपापली 

मते व्यक्त केलेली आहते. आसर्थक अडचण असतानाही आसर्थक सशस्त लावनू या 

िाज्याची आसर्थक घडी ससुस्र्तीत ठेवण्याचा प्रयतन महासवकास आघाडीचे नेत े

आदिणीय श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे यांच्या नेततृ्त्वाखाली आम्ही केलेले आह.े  

सवत्त सवभागामध्ये िाज्याचे माननीय मखु्यमंत्री आसण उप मखु्यमंत्री यांनी गेली दोन-

अडीच वषे जी सशस्त सवभागामध्ये ठेवण्याचा प्रयतन केलेला आह.े  ती आसर्थक 

सशस्त कायम ठेवनू िाज्य प्रगतीच्या सदशेने पढेु नेण्याचा प्रयतन महासवकास आघाडी 

शासनाचा िाहील. एवढे बोलनू मी माझे दोन शब्द  पणूथ कितो. 

 सभापती : सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचाथ 

आता संपली आह.े 
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सभािृहाच्या कामकाजाबाबत 

 सभापती : मी सभागहृाच्या सनदशथनास आणनू दऊे इसच्ितो की, उद्या 

गरुुवाि,सदनांक १७ माचथ,२०२२ िोजी सभागहृाची बैठक होणाि नाही. 

 तसेच, आजच्या कामकाज पसत्रकेत दाखसवण्यात आलेल्या सवथ अधाथ-तास 

चचेच्या सचूना पढेु ढकलण्यात आलेल्या आहते. 

 सभागहृापढुील सवथ कामकाज संपलेले आह.े आता मी सभागहृाची बैठक 

स्र्सगत किीत आह.े सभागहृाची बैठक सोमवाि, सदनांक २१ माचथ,२०२२ िोजी 

सकाळी १०.०० वाजता पनु्हा भिेल.  सकाळी १०.०० ते ११.४५ वाजेपयांत सवशषे 

बैठक होईल.  सदिहू  सवशेष बैठकीत लक्षवधेी सचूना चचेस घेण्यात येतील.  तयानंति 

दपुािी १२.०० वाजता सभागहृाची सनयसमत बैठक भिेल. 

( सभागहृाची बैठक सायंकाळी ५ वाजनू १८ समसनटांनी सोमवाि,सदनांक २१ 

माचथ,२०२२ च्या सकाळी १० वाजेपयांत स्र्सगत झाली.) 

--------------- 

 

   

 


